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Ágrip 

Verk þetta byggir á rannsókn á gögnum sem hafa að geyma sögu leikskóla 

Akureyrarbæjar frá árinu 1971 til 1991. Heimilda var aflað í skjalasöfnum, úr 

fundargerðum og tekin voru viðtöl við leikskólastjóra sem störfuðu við 

leikskóla á Akureyri á þessu tímabili.  

Í ritgerð þessari er augum beint að hlutverki stjórnanda leikskóla og þeim 

breytingum sem urðu á stjórnunarstarfinu á áðurnefndu tímabili. Sjónum er 

beint að uppbyggingu leikskóla og dregin upp mynd af óskum foreldra þar að 

lútandi, fjallað um yfirstjórn leikskólamála á Akureyri og ýmsa þætti sem 

höfðu áhrif á leikskóla og störf stjórnenda svo sem starfsreglur leikskóla, 

starfslýsingar stjórnenda, innritun barna og ráðgjafaþjónustu.  

Tekin voru viðtöl við starfandi stjórnendur í leikskólum þessa tímabils þar 

sem áhersla var lögð á að skoða hlutverk stjórnandans og hvernig það 

breyttist á tímabilinu sem um ræðir. Í viðtölunum voru stjórnendurnir meðal 

annars spurðir um menntun sína, starfsskyldur, stuðning í starfi, aðferðir við 

starfsmannastjórnun og helstu baráttumál.  

Rannsókn og gagnaöflun fór fram á árunum 2011 og 2012, greining gagna 

og niðurstöður voru unnar á árunum 2013 og 2014. Helstu niðurstöður eru 

þær að miklar breytingar urðu á starfi og hlutverki stjórnenda á þessum árum 

ásamt því að byggt var upp stuðningsnet við leikskólana sem var formfest við 

tilurð dagvistardeildar Akureyrarbæjar. Stjórnendurnir höfðu lítið sem ekkert 

kynnt sér stjórnunarfræði meðal annars vegna þess að nám þeirra miðaði 

alfarið að því að mennta kennara til kennslustarfa með börnum. Þeir upplifðu 

meðbyr í samfélaginu þrátt fyrir að fyrstu viðbrögð við stofnun Pálmholts, 

sem var fyrsti leikskólinn sem bauð upp á heilsdagsþjónustu, hafi verið 

vantrú á að eftirspurn væri eftir slíkri þjónustu á Akureyri. Stjórnendur 

upplifðu stuðning frá foreldrum og yfirstjórn bæjarins en mótbyr kom hins 

vegar frá starfsfólki sem, í nokkrum tilvikum, var ekki tilbúið að gera þær 

breytingar á innra starfi leikskólanna sem leikskólakennarar töldu 

mikilvægar.   



 

Abstract 

This paper is built on research concerning the first twenty years of preschool 

management within Akureyri´s school administration. It includes the history 

of the preschool from 1971 through 1991, with a focus on the duties and 

tasks of the headmasters during that time. My data was gleaned from 

documents, meeting proceedings and by interviewing the headmasters 

themselves.  

I have focused mainly on the headmaster’s duties, and how their working 

environment developed and changed during this time period. Other 

information included: the start of each preschool, the service development, 

changes in parents needs for preschool, children’s enrollment, collaboration 

with parents and on external factors, such as rules and regulations and 

consultant service for preschools. 

The interviews and information gathering process took place from 2011-

2012 and data analysis and writing took place from 2013-2014. In 

interviewing the headmasters, I focused on learning about each of their 

visions, their experiences and how their task and work focus changed over 

time. I looked at their education and training to see whether it laid the 

groundwork for their service as Headmasters. I was especially interested in 

whether their education included some management theories or 

administrative training. I also focused on what kind of support they received 

during their employment, and from whom, and whether there were problems 

or challenges common to all the headmasters during their tenure.  

I concluded that there were many changes in the working conditions for 

headmasters during this time period. External factors and consultant service 

also increased and changed. The headmasters did have a strong foundation in 

teaching and caring of young children but less in personnel matters and 

management duties. They experienced very positive attitude towards the 

schools from parents and town managers but inside the schools there could be 

struggle and conflicts between preschool teachers and other school personnel. 

These conflicts could lead to problems within the staff members which 

headmasters had problems to cope with doe to their lack of management 

capability or knowledge of personnel theories.  
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 Inngangur 1.

Undanfarin ár hefur leikskólaganga barna orðið stór þáttur í lífi flestra 

barnafjölskyldna landsins. Þrátt fyrir það nær saga leikskóla ekki yfir nema 

tæp níutíu ár, þar sem fyrsti leikskólinn á landinu var stofnaður í Reykjavík 

árið 1931, af Barnavinarfélaginu Sumargjöf (Valborg Sigurðardóttir, 

1998:38). Áður hafði Barnavinafélagið rekið sumardvalarheimili fyrir börn í 

Reykjavík árin 1924, 1925 og 1926. Sögu uppbyggingar leikskóla í 

Reykjavík hefur verið gerð skil í afmælisriti Barnavinafélagsins 

Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, í bókinni Spor í sögu stéttar þar sem 

rakin er saga félags leikskólakennara í 60 ár, í bókum tengdum sögu 

Fósturskóla Íslands og víðar.   

Fyrsti leikskóli á Akureyri, Iðavöllur, var stofnaður af Barnavinafélagi 

Akureyrar árið 1957 og rak félagið leikskólann til ársins 1975 er 

Akureyrarbær yfirtók rekstur hans. Frá árunum 1950 til 1971 starfrækti 

Kvenfélagið Hlíf sumardvalarheimili að Pálmholti, en árið 1971 lánaði það 

Akureyrarbæ hús og búnað heimilisins til að kanna hvort grundvöllur væri 

fyrir því að reka þar heilsárs dagvistun (FS-x 20). Ári síðar gaf kvenfélagið 

Akureyrarbæ rekstur Pálmholts, húsnæði, innbú og tilheyrandi landsvæði. 

Akureyrarbær rekur nú árið 2014 níu leikskóla auk leikskóladeilda í Hrísey 

og Grímsey. Að auki styrkir bærinn tvo einkarekna leikskóla, Hólmasól og 

Hlíðaból sem reknir eru á Akureyri. Þegar Pálmholt hóf göngu sína sem 

heilsárs leikskóli var gert ráð fyrir að um 70 börn gætu dvalist þar í einu og 

annar eins fjöldi dvaldi á Iðavelli í hálfsdagsrýmum. Árið 1971 voru því um 

140 börn sem höfðu tækifæri til að sækja leikskóla í bæjarfélaginu. Í október 

2013, rúmum fjörutíu árum síðar, voru 97.3% barna á aldrinum tveggja til 

sex ára í leikskólum í bænum, auk 19.9 % yngri barna, alls 1.091 barn. Af 

þeim voru 969 barn í heilsdagsskóla en 122 börn með styttri skóladag 

(Árskýrsla Akureyrarbæjar 2013).  

Í þessu riti er fjallað um fyrstu tuttugu árin af sögu leikskóla hjá 

Akureyrarbæ frá því Akureyrarbær hóf rekstur leikskóla árið 1971 til ársins 

1991. Rit þetta er fyrsta heildarsamantekt sem gerð hefur verið um 

uppbyggingu leikskóla Akureyrarbæjar frá því bærinn hóf rekstur leikskóla. 
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Saga leikskólans Iðavallar frá opnun hans til þess tíma að Akureyrarbær tók 

við rekstrinum hefur þegar verið fest á prent, þar sem sem Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Guðrún Hafdís Óðinsdóttur skráðu hana í B.Ed ritgerð við 

Háskólann á Akureyri árið 2000. Í afmælisriti kvenfélagsins Hlífar sem kom 

út árið 2007 er meðal annars sagt frá rekstri sumardvalarheimilisins að 

Pálmholti fram til ársins 1971 er Akureyrarbær tók við rekstrinum. Einnig er 

í bókinni Kvenfélagið Hlíf 50 ára, sem Eiríkur Sigurðsson tók saman og 

kvenfélagið gaf út í tilefni 50 ára afmælis síns, sagt frá uppbyggingu 

Pálmholts og fyrstu árunum í rekstri sumardvalarheimilisins.  

Þrátt fyrir að leikskólar í rekstri Akureyrarbæjar eigi sér stutta sögu í 

„skólabænum Akureyri“, þá eiga grunnskólar Akureyrar sér mun lengri sögu. 

Þeirri sögu hefur verið gerð skil í ritinu Barnaskóli Akureyrar áttatíu ára. 

Hið helsta úr sögu hans og starfi skráð af Snorra Sigfússyni árið 1952. Árið 

1971 var einnig gefin út bókin Barnaskóli á Akureyri í 100 ár sem Eiríkur 

Sigurðsson tók saman. Þess má og geta að í bókinni Saga Akureyrar eftir Jón 

Hjaltason er að finna ýmsan fróðleik um skólahald á Akureyri, barnaleikvelli 

og fyrstu skref leikskólans Iðavallar. Loks ber þess að geta að á Akureyri 

voru um tíma reknir smábarnaskólar fyrir börn undir grunnskólaaldri. Í 

blaðinu Verkamaðurinn frá 12. september 1931 birtist svohljóðandi 

auglýsing: „Smábarnaskóla minn byrja ég 15. október. Þeir sem vilja koma til 

mín börnum sínum, eru beðnir að tala við mig sem fyrst. Elísabet 

Eiríksdóttir“ (Kennsla, 1931). Er þetta fyrsta auglýsing sem finnst í 

dagblöðum þessa ára um smábarnaskóla á Akureyri og má því leiða að því 

líkum að þar sé verið að auglýsa fyrsta smábarnaskóla á Akureyri. 

Smábarnaskólar voru einkareknir skólar fyrir börn undir skólaskyldualdri, en 

árið 1931 urðu börn skólaskyld sjö ára. Finna má heimildir um rekstur 

tveggja annarra smábarnaskóla á Akureyri, smábarnaskóla Hreiðars 

Stefánssonar, sem gekk undir nafninu Hreiðarsskóli, starfræktur frá árinu 

1942 til 1963 og smábarnaskóla sem rekinn var af Agli Þorlákssyni, en óvíst 

er hversu lengi sá skóli var starfræktur. Hreiðar Stefánsson lýsir starfinu í 

smábarnaskóla sínum á þann veg að hvert barn hafi verið í skólanum í eina 

og hálfa klukkustund á dag og um þrjátíu börn hafi verið í hverri deild. 

Aðalmarkmiðið hafi verið að kenna lestur og starfið allt, leikir, föndur, 

söngur og sögulestur, hafi miðað að því að það væri um leið lestrarnám 

(Hreiðar Stefánsson, 1957:89-95).  
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Megintilgangur rannsóknarinnar er að skrá sögu leikskóla Akureyrarbæjar 

frá árinu 1971 til ársins 1991 með áherslu á hlutverk og störf leikskólastjóra. 

Árið 2010 var gefin út viðtalsbókin Spor í sögu stéttar þar sem rakin er saga 

félags leikskólakennara í 60 ár, þar sem rætt er við leikskólakennara af 

höfuðborgarsvæðinu. Af þeim orsökum þótti mér nauðsynlegt að skrá annað 

spor í sögu stéttarinnar með áherslu á Akureyri og ýtti það mér af stað út í 

þessa rannsókn. Afmörkun tímabilsins við fyrstu tuttugu ár leikskólasögu 

Akureyrarbæjar helgast af tveim ástæðum. Sú fyrri er að árið 1971 hóf 

Akureyrarbær rekstur leikskólans Pálmholts og sú síðari er að árið 1991 hóf 

ég störf við dagvistardeild Akureyrarbæjar en dagvistardeildin fór þá með 

yfirstjórn leikskólamála fyrir hönd bæjarins. Til að koma í veg fyrir að starf 

mitt orsaki hugsanlegt vanhæfi til að fjalla hlutlaust um málefni leikskóla á 

Akureyri valdi ég að afmarka umfjöllun mína við tímann áður en ég hóf þar 

störf. 

Í rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig var uppbyggingu leikskóla Akureyrarbæjar háttað á árunum 1971 til 

1991, með áherslu á hlutverk og störf leikskólastjóra? Til að svara þessari 

spurningu var leitað í gögn sveitarfélagsins, fundargerðir, bréf og aðrar 

skriflegar heimildir og tekin viðtöl við ellefu af þeim leikskólastjórum sem 

störfuðu á tímabilinu. Í viðtölunum var lögð áhersla á að fá upplýsingar um af 

hverju stjórnendurnir völdu sér stjórnunarstörf og hvort og þá hvernig 

menntun þeirra undirbjó þá undir það starf sem beið þeirra. Skólastjórarnir 

voru spurðir um helstu hlutverk sín sem faglegra leiðtoga annars vegar og 

sem rekstrarlegra stjórnenda hins vegar og hvernig þau breyttust á gefnu 

tímabili, um áhrif utanaðkomandi þátta þar með talið laga, reglugerða og 

uppeldisáætlunar á störf þeirra og skoðað hvort þeir hefðu fengið stuðning í 

starfi sínu frá yfirstjórn Akureyrarbæjar. Einnig voru þeir spurðir um 

upplifun af meðbyr eða mótlæti frá samfélaginu og starfsmannahópi 

skólanna, hvaða stjórnunaraðferðum þeir beittu við starfsmannastjórnun og 

þær skoðaðar í ljósi stjórnunarfræða. Með því að svara þessum spurningum er 

leitast við að draga fram hvernig upplifun það var að takast á við stjórnun 

nýrra stofnana í bæjarfélaginu og hvernig hlutverk skólastjórnenda þróaðist 

og breyttist á þessu tuttugu ára tímabili. 

Hjá viðmælendum kom skýrt fram að það var ekki val þeirra allra að taka 

að sér stjórnunarstöður og er undirtitill verksins „maður lenti í þessu“ tilvísun 

þar að lútandi.  
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1.1 Hugtök 

Í dag bera flestir skólar fyrir börn yngri en 6 ára heitið leikskólar en á 

tímabilinu sem hér um ræðir var leikskólum hins vegar skipt upp eftir eðli 

starfseminnar, annars vegar í dagheimili og hins vegar í leikskóla. Dagheimili 

voru ætluð fyrir börn til dvalar allan daginn, í átta, níu eða jafnvel tíu stundir 

en í leikskóla dvöldu börn hluta úr degi, oftast í fjóra tíma fyrir hádegi eða í 

fjóra til fimm eftir hádegi. Var þetta fyrirkomulag talið sjálfsagt og eðlilegt á 

þessum tíma. Samheiti þessara skóla var þá dagvistarheimili, 

dagvistunarheimili, barnaheimili eða dagvist. Þar sem starfsumhverfi 

dagheimila og leikskóla var ólíkt er hér notast við þessi eldri heiti því til 

aðgreiningar. Á sama hátt er notast við eldri starfsheiti starfsmanna en nú 

tíðkast. Forstöðumaður eða forstöðukona var heiti yfir leikskólastjóra, 

yfirfóstra var heiti aðstoðarleikskólastjóra, deildarfóstra var heiti yfir 

deildarstjóra og fóstra var hið almenna heiti yfir leikskólakennara. Sú fóstra 

sem starfaði með einstaklingum með sérstakar þarfir nefndist yfirleitt 

stuðningur, í dag sérkennari. Þess ber þó að geta að í þeim hluta verksins sem 

byggir á viðtölum nota viðmælendur núverandi heiti yfir leikskólana og 

leikskólastarfsmenn.  

Hér kemur einnig fyrir heitið félagsmálastofnun sem var undanfari 

fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar, dagvistardeild sem er undanfari 

leikskóladeildar og síðar skóladeildar Akureyrarbæjar. Á dagvistardeildinni 

starfaði dagvistarfulltrúi sem var næsti yfirmaður forstöðumanna og sinnti 

því sambærilegu starfi og leikskólafulltrúi skóladeildar gerir í dag. 

Stuðningsfóstra sinnti þá sambærilegu starfi og ráðgjafi við sérkennslu sem í 

dag er staðsettur á fjölskyldudeild Akureyrarbæjar. Umsjónarfóstra og 

hverfisfóstrur fóru með störf sem í dag falla undir starfsvið daggæslufulltrúa 

og leikskólaráðgjafa við skóladeild Akureyrarbæjar. En undir starfsvið þeirra 

falla umsjón og eftirlit með dagforeldrum og ráðgjöf við innra starf í 

leikskólum. Að hluta til sáu hverfisfóstrur einnig um stofnanaráðgjöf sem 

færð var undir skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri árið 2001, í dag 

Miðstöð Skólaþróunar HA.    

Eðli málsins samkvæmt var leitað heimilda í fundargerðum yfirstjórnar 

bæjarins og eru tilvísanir í þær eftirfarandi: Fundargerðir bæjarstjórnar 

skammstafað (BST) og fundargerðir bæjarráðs, skammstafað (BR). 
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1.2 Efnistök 

Verki þessu er skipt í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er fræðilegs eðlis þar sem 

varpað er ljósi á rannsóknir sem tengjast því sem í dag gengur undir nafninu 

lærdómssamfélag og fagmennska í skólastarfi. Fjallað er um rannsóknir á 

hlutverki stjórnenda, þá einkum skólastjórnenda, um mannauðsstefnuna, um 

rannsóknir sem snúa að því hvort kyn stjórnenda hafi áhrif á 

stjórnunaraðferðir. Þá eru skoðaðir þær stjórnunaraðferðir sem einkenndu 

stjórnun í leikskólum á tímabilinu sem um ræðir og hvaða áhrif lög, 

reglugerðir og útgáfa Uppeldisáætlunarinnar höfðu á störf stjórnenda. 

Í öðrum hluta verksins er fjallað um leikskóla á Akureyri, ytri umgjörð 

skólastarfsins og yfirstjórn leikskólamála hjá Akureyrarbæ. Skoðuð er þörf 

fyrir leikskóla, sagt frá uppbyggingu þeirra og fyrstu skrefum. Rýnt er í ferli 

innritunar og reglur þar að lútandi, breytingar á þjónustu leikskóla, 

opnunartíma þeirra og starfsreglur, þörf fyrir ráðgjöf og stuðning stjórnenda 

og stofnun dagvistardeildar Akureyrarbæjar, nú skóladeildar Akureyrar.  

Í þriðja hluta verksins er fjallað um rannsóknina sem er grunnur þessa 

verks. Rannsóknin felur í sér viðtöl við valda leikskólastjóra og einn rýnihóp 

stjórnenda, þar sem rætt var um ýmsa þætti uppbyggingar skólastarfsins á 

Akureyri, þróun stjórnunar og breytingar á hlutverkum skólastjóra. Einnig er 

rýnt í upplifun stjórnenda af starfi sínu, umgjörð leikskólanna, 

foreldrasamvinnu og stuðning í starfi. Rætt var um starfsmannastjórnun og 

aðferðir stjórnunar sem þá tíðkuðust og þær aðferðir mátaðar inn í 

stjórnunarfræði sem stjórnendur kynntust síðar á starfsferli sínum. 

Með þessu er ætlunin að rita sögu leikskólastigsins hjá Akureyrarbæ og 

draga fram breytingar á hlutverki stjórnandans á þessu tuttugu ára tímabili.  

1.3 Kynning á viðmælendum 

Í þessum kafla eru viðmælendur rannsóknarinnar kynntir en þeir voru allir 

leikskólastjórar við leikskóla Akureyrar á árunum 1971 til 1991. 

Viðmælendurnir voru valdir út frá tveimur meginforsendum, annars vegar að 

þeir hefðu verið í hópi fyrstu skólastjóra skólanna og/eða að þeir hefðu 

starfað til lengri tíma við skólana á gefnu tímabili. Í þessari kynningu er 

eingöngu tilgreind störf við leikskóla Akureyrar á tímabilinu frá 1971 til 
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1991. Hér skal ítrekað að allir viðmælendurnir samþykktu skriflega að koma 

fram undir nafni.  

Björg Sigurvinsdóttir, brautskráð úr Fósturskóla Íslands 1983. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Sunnuból 1988-1994. 

Helga Magnúsdóttir, brautskráð frá Fóstruskóla Sumargjafar árið 1966. 

Leikskólakennari við Leikskólann Lundarsel 1982-1985. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Flúðir 1985-1988 og við Leikskólann Árholt 1990-1993. 

Hrafnhildur G. Sigurðardóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands árið 

1975. Leikskólakennari við leikskóla á Akureyri 1977-1987. Leikskólastjóri 

við Leikskólann Iðavöll í afleysingum 1980-1981. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Flúðir 1987-1994. 

Hrafnhildur Stefánsdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands árið 1977. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Iðavöll 1977-1980 og við Leikskólann 

Síðusel 1981-1984.  

Hulda Harðardóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1974. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Pálmholt 1974-1975, við Leikskólann 

Iðavöll í afleysingum 1975 og síðan aftur 1982-1986. Leikskólakennari við 

leikskóla á Akureyri 1976-1982. Hverfisfóstra í Síðuhverfi 1987-1990.  

Ragnheiður Ólafsdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1976. 

Leikskólastjóri Leikskólanum Iðavelli 1976-1977 og við Leikskólann 

Lundarsel 1979-1982.  

Ráðhildur Stefánsdóttir, brautskráð frá Fóstruskóla Sumargjafar 1970. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Pálmholti 1970-1971.  

Sigríður Gísladóttir, brautskráð frá Fósturskóla Sumargjafar 1972. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Iðavöll 1982-1990, við Leikskólann Holtakot 

frá 1990-2012. 

Snjólaug Pálsdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1975. 

Leikskólakennari við leikskóla á Akureyri frá 1977-1990. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Árholt 1975-1976, við Leikskólann Síðusel 1984-1987 og 

Leikskólastjóri við leikskólann Síðusel frá 1990.  

Þóra Ottósdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Sumargjafar 1972. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Pálmholt 1971-1972.  

Þuríður Sigurðardóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1975. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Árholt 1976-1980 og síðan með hléum frá 

1982-1984. Umsjónafóstra með dagforeldrum og gæsluvöllum 1985-1991.  

Nánari kynning á viðmælendum er að finna í heimildarskrá. 



7 

  Skóli sem lærir 2.

Hugmyndafræðin skóli sem lærir eða lærdómssamfélag hefur verið að ryðja 

sér til rúms í íslensku samfélagi. Í köflunum hér á eftir verður útskýrt nánar 

hvað átt er við með hugtakinu.  

Máltækið „svo lengi lærir sem lifir“ vísar í að maðurinn lærir á meðan 

hann lifir. Með tilvist sinni, forvitni, tilraunum og samskiptum, stuðlar 

maðurinn að breytingum og allar breytingar krefjast nýrrar þekkingar. Ný 

þekking leiðir af sér meiri breytingar og svo koll af kolli. Nám er því 

lykilatriði til að koma í veg fyrir stöðnun. Nám fer ekki bara fram innan 

veggja skóla, heldur allsstaðar þar sem menn koma saman. Samkvæmt 

UNESCO er undirstaða menntunar að læra að lifa saman, að þróa skilning á 

öðru fólki, að læra að vita, að læra að gera og að læra að vera (UNESCO).  

Skóli sem stofnun samanstendur af stjórnanda, einum eða fleirum, 

kennurum, starfsfólki, foreldrum og börnum. Í skólasamfélagi dagsins í dag 

er stefnt að því að allir þessir aðilar setji mark sitt á skólana, þeir ræði saman, 

ígrundi, skapi sér sýn og markmið til að stefna að. Hér áður fyrr var hins 

vegar talið sjálfsagt og eðlilegt að kennarar, í krafti sérfræðiþekkingar sinna, 

mótuðu vinnubrögð sín út frá eigin skoðunum og gildum, óháð skoðunum og 

gildum annarra kennara innan sama skóla. Anderson (2003:16-18) segir að 

hér áður fyrr hafi skólar gjarnan verið byggðir upp af sérfræðingum sem 

unnu, jafnvel hver á sinn hátt, innan sömu stofnunar. Með breytingum á 

stefnum í stjórnunarfræðum sem urðu á áratugnum milli 1980 og 1990 kom 

fram krafa um að stofnanir tækju ábyrgð á þáttum sem tengdust starfsfólki 

þeirra, að allir skipti máli, vellíðan í vinnunni, líðan nemenda og að 

framkoma skipti máli. Í kjölfarið fylgdi krafan um að samræma aðferðir til að 

skapa heildstæðan skóla. Það var því ekki lengur kennarinn og skoðanir hans 

sem skipta mestu máli heldur samþætting allra þeirra sem að skólunum koma. 

Því er nú gjarnan talað um skóla sem samfélög þar sem hver skóli er 

samfélag út af fyrir sig. Hvert skólaumdæmi er svo heildarsamfélag smærri 

skólasamfélaga þar sem allt umhverfi skiptir máli, skólayfirvöld og þær ytri 

aðstæður sem skólum er skapað til að þróast. Fullan (2005:65) segir að á  

sama hátt og kennarar verði fyrir áhrifum frá skólanum verði skólinn fyrir 
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áhrifum frá menningu skólaumhverfisins og samfélaginu. Samfélagið hefur 

þannig áhrif á hvernig til tekst að skapa námsmenningu innan skólanna, 

ásamt því að viðhalda og þróa þá menningu sem skapast. Skólayfirvöld hafa 

því vald til að fóstra áframhaldandi umbætur í skólum eða þau geta tekið sinn 

toll af þeim, með vanrækslu eða ófullkominni stefnumótun eða aðgerðum.  

Að byggja upp skóla sem einhugur eða samhugur ríkir um getur tekið 

langan tíma því hver og einn aðili hefur sínar skoðanir, langanir og þrár. Hjá 

Anderson (2003:18) kemur fram að allir einstaklingar sem koma að skóla 

hafi með sér í handraðanum eigin gildi og skoðanir á tilgangi menntunar 

ásamt því hvernig best sé að koma henni til skila. Telur Fullan (2005:7) að 

samræma þurfi allar þessar aðferðir til að skapa heildstæðan skóla. Til þess 

þurfi fagmennsku, þar sem aðilar skuldbindi sig ákveðinni aðferðafræði til að 

ná settu markmiði. Þróun og breytingar geta tekið mörg ár, þær kosti 

umræður og hægfara breytingar/mótanir á viðhorfum. Hann segir að þeir 

fyrstu sem hefji baráttuna nái því ekki alltaf að sjá afrakstur erfiðis síns en 

þeir leggi línurnar fyrir þá sem á eftir þeim koma, það sé eitt að móta skóla 

en annað að móta skólakerfi því innan hvers skólakerfis eru einn eða fleiri 

skólar, sem hver og einn innihaldi eigið samfélag.  

Hugmyndafræði heildstæðs skólasamfélags gengur undir nafninu skóli 

sem lærir eða lærdómssamfélag og hefur verið að ryðja sér til rúms í íslensku 

samfélagi undanfarin ár. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013:35) segir að hér 

áður fyrr hafi börn farið í skóla og lært það sem kennarar báru fyrir þau. Í dag 

sé hugmyndafræðin hins vegar sú að í skólum læri hver af öðrum og hver 

með öðrum í viðleitni sinni til að ná sífellt betri árangri í samræmi við 

breyttar áherslur á hverjum tíma. Stoll, Boam, McMahon, Wallace, Tomas, 

Greenwood og Hawkey (2006:4) telja að ör þróun samfélagsins leiði af sér að 

grunnþekking breytist mjög hratt, því sé mikilvægt að framboð á námi sé 

síbreytilegt og henti nemendum. Það þurfi allir innan skólasamfélagsins að 

taka þátt í menntun í víðum skilningi og viðhalda henni með því að halda 

áfram að læra og styðja við nám hvers annars. Hugmyndafræðin felst í því að 

allir læri í raun hver af öðrum og hver með öðrum. Í aðalnámskrá leikskóla 

(2011:22) segir til dæmis um hlutverk leikskólakennara að hann sé leiðandi 

samverkamaður barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla.   

Senge (1990:5-11 og víðar) skilgreinir fimm meginþætti sem hann telur 

skipta máli til að skólar nái árangri, starfsmenn ræki skuldbindingar sínar og 

vinni saman að settum markmiðum. Það er í fyrsta lagi kerfishugsun eða 
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heildræn hugsun sem felst í að að sjá alla þætti skipulagsins sem eina heild, 

að sjá bæði skóginn og trén. Í öðru lagi, persónuleg hæfni þeirra sem koma að 

stofnuninni. Í þriðja lagi, hugræn módel, að geta tjáð skoðanir sínar og gert 

sér grein fyrir áhrifum þeirra á aðra. Í fjórða lagi sameiginleg sýn sem felst í 

að aðilar sammælast um sýn og markmið. Í fimmta lagi teymisnám eða 

samvinnunám þar sem gengið er út frá að einstaklingarnir innan heildarinnar 

þroskist hraðar vegna heildarinnar heldur en ef þeir væru einir. Fullan 

(2005:40 og 81) telur að til að breyta kerfum eins og skóla sé mikilvægt að fá 

fleiri stjórnendur með heildræna hugsun, því þeir geti stuðlað að 

hugarfarsbreytingu hjá fólki í þá veru að það átti sig á því að kerfið sé ein 

heild og þeir, með störfum sínum hafi áhrif á það. Hall og Hord (2011:208) 

benda á að flækjustig í nútíma kerfum eða stofnunum sé mikið og það geti 

reynst mjög erfitt fyrir einstaklinga að ná heildarsýn yfir þau. Samvirk íhugun 

sé því nauðsynleg til að ná utan um alla þætti kerfisins eða stofnunarinnar. 

Hér má sjá að þessir fræðimenn telja mikilvægt að allir sem að skóla komi 

geri sér grein fyrir og skynji áhrif sín á einstaklingana innan hans og á 

stofnunina í heild. Þeir ræði saman, samræmi sig og skapi með því grundvöll 

til áframhaldandi þroska fyrir sjálfa sig, nemendur sína og skólann sem 

samfélag.  

DuFour (2004:6-11) tilgreinir þrjá meginþætti sem skólar þurfi að tileinka 

sér til að teljast lærdómssamfélag. Í þeim felst að tryggja nám nemenda með 

því að færa aðaláhersluna frá kennslu til náms. Að skapa  

samvinnumenningu, sem felst í því að kennarar og aðrir sem starfa innan 

skóla ræði saman og komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvort og þá 

hvernig nemendur tileinki sér nám. Loks telur DuFour að skólar þurfi að 

einbeita sér að árangri nemenda og að kennarar viðurkenni ábyrgð sína á 

árangri þeirra. Þeir þurfi að setja sér sameiginleg markmið til að bæta 

núverandi árangur, vinna saman til að ná markmiðinu og skapa þannig 

reglubundið ný árangursviðmið. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013:41) segir 

að þó gagnlegt sé að þekkja einkenni lærdómssamfélags sé vert að hafa í 

huga að einkennin, hvert og eitt, séu ekki það sem skipti mestu máli heldur 

hvernig þau eru í samhengi við annað innan hverrar stofnunar. Harris og 

Jones, (2010:173) segja að í skóla sem lærir taki fagmenn höndum saman, 

skapi sameiginlega sýn að markmiðum, beri ábyrgð á og drífi áfram 

breytingar og umbætur, innan og á milli skóla ásamt því að þeir styðji hver 

við annan í ástundun sinni við að byggja upp sameiginlega þekkingu, orðfæri 
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og skilning. Stoll, Boam, McMahon og Wallae (2006:221) telja að hæfni til 

samvinnu sé flókið samspil hvatningar, kunnáttu, jákvæðni, aðstæðna skóla, 

menningar hans og sértæks stuðnings. Þetta samspil auki möguleika 

einstaklingsins, hópsins og skólasamfélagsins alls til að skapa sér þann kraft 

sem þarf til að vera virkur þátttakandi í langtímanámi.  

Skóli sem lærir samanstendur því af fagfólki sem gerir kröfur á sjálft sig, 

umhverfi sitt og aðstæður, horfir á sjálft sig sem hluta af heild og viðurkennir 

áhrif sín á heildina. Allir sem koma að námi barna í skóla, bera ábyrgð á 

öllum börnum skólans og sýna það með samvinnu með það að markmiði að 

efla og styrkja nám allra þeirra sem tilheyra skólasamfélaginu. Þeir líta því á 

sjálfa sig, nemendur, aðra starfsmenn og skólann sem eina samvirka heild.  

2.1 Fagmennska  

Til að skólasamfélag geti þróast sem samvirkt lærdómssamfélag þurfa þeir 

sem að samfélaginu koma að vinna saman með það að markmiði að styrkja 

nám þeirra sem tilheyra því. Fagmennska kennara er lykilatriði í þessari 

samvinnu. Skilgreiningar á fagmennsku geta verið margar og mismunandi, 

þar sem einn telur það fagmennsku að skipuleggja starf sitt af kostgæfni á 

meðan annar telur fagmennsku að geta brugðist við aðstæðum sem upp koma 

og spilað af fingrum fram nemendum til hagsbóta. Vegna þessa er mikilvægt 

að samstarfsaðilar ræði saman til að komast að sameiginlegum skilningi á 

þýðingu fagmennskunnar.  

Fullan og Hagreaves (2000:án bls.), Hagreaves 2000:án bls.) og Sigurður 

Kristinsson (2013:248) skipta fagmennsku kennara síðari ára í fjögur söguleg 

tímabil. Fyrsta tímabilið, ósjálfstæð fagmennska, telja þeir að hafi lokið um 

eða eftir 1960. Þetta tímabil einkenndist af því að litið var á kennslu sem 

tæknilega auðvelt fyrirbæri. Þegar fagmaðurinn hafði náð tökum á kennslunni 

þurfti hann ekki meiri hjálp, hvorki þjálfun né endurmenntun. Næsta tímabil 

kalla þeir tímabil sjálfstæðrar fagmennsku og miða við árabilið 1960 til 1980. 

Það tímabil einkenndist af kröfum um sjálfstæði fagmannsins, um 

metnaðarfull verkefni, þróun námskrár og þróun skóla. Farið var að huga að 

nemendum í náminu en samstarf kennara var laustengt enda litu þeir ekki á 

sig sem hluta af hóp. Tímabilið frá 1980 til 2000 segja þeir tímabil 

samvirkrar fagmennsku. Það einkenndist af sífellt meiri áherslu á 

nemandann, forsendum hans til náms, líðan hans og þátttöku í skólastarfi, 



11 

aukinni samvinnu kennara, sameiginlegu skipulagi og markmiðum sem leið 

til að vinna í sífellt flóknari og síbreytilegum heimi. Tímabilið eftir 2000 

hefur verið kallað hin nýja fagmennska. Þetta tímabil fjölmenningar 

einkennist af síbreytni, fjölbreytni, sveigjanleika og lýðræðislegum 

vinnubrögðum. Til að styrkja fagmennsku sína þurfi kennarar að opna eigin 

kennsluhætti sem um leið getur gert þá berskjaldaða fyrir gagnrýni. Má því 

segja að síðustu tvö tímabilin sem hér eru nefnd rími vel við hugmyndir 

lærdómssamfélagsins um áherslu á nemandann, samvinnu, fjölbreytni og 

sveigjanleika.  

Sigurður Kristinsson (2013: 240) telur að fagmennska sé kunnátta, færni 

og alúð við það starf sem maður hefur atvinnu af og hefur með 

viðurkenndum hætti sýnt fram á tilskilda færni og þekkingu til að gegna. 

Alúðin felur meðal annars í sér siðferðilegar dygðir á borð við heilindi, 

heiðarleika og trúnað. Ólíkt lausamanni/málaliða er fagmaður skuldbundinn 

starfinu og innri gildum þess, sem greinist í samfélagsleg hlutverk, almenn 

siðferðisgildi og vandaða starfshætti. Í svipaðan streng tekur Sergiovanni 

(1992:86-98) þegar hann skýrir muninn á undirmanni og liðsmanni. 

Undirmaðurinn gerir það sem honum er sagt en liðsmaðurinn hefur 

sjálfstjórn, tekur ákvarðanir á eigin forsendum, er skuldbundinn markmiðum, 

hugsjónum og skoðunum um kennslu og nám, gildi og metnað. Sergiovanni 

telur að fagmennskan hafi tvær hliðar, starfshæfni sem er að vera 

vitsmunalega hæfur til starfsins og dygð til að vilja sinna því vel. 

Fagmaðurinn er því faglega fær um að vinna sitt verk og hefur einnig vilja og 

metnað til að vinna verk sitt af alúð og natni.  

Í faglegu skólasamfélagi dagsins í dag er lögð rík áhersla á samvinnu, 

enda er hún lykilþáttur í að ná sameiginlegri niðurstöðu um málefni sem 

tengjast öllum nemendum skóla. Ein aðferð samvinnu er vinna í teymum, en 

teymi má skilgreina sem hóp fólks sem vinnur saman að ákveðnu markmiði. 

Eitt af markmiðum teymisvinnu er að dreifa forystu og ná fram 

vinnubrögðum þar sem starfsfólk styður við styrkleika hvers annars og bætir 

veikleikana. Leiðarljós teymisvinnubragða er að sameiginleg og heildræn 

vinnubrögð skili bestum árangri fyrir einstaklinga og heildina. Börkur 

Hansen (2013:81) segir hin ýmsu stjórnunarhugtök, sem rutt hafa sér til rúms 

undanfarna áratugi, beri keim af því að það séu hópar en ekki einstaklingar 

sem veita forystu og að þau séu fólgin í samstarfi eða samráði af einhverju 

tagi. Þessi stjórnunarhugtök eru sem dæmi, samráðsforysta, teymisforysta, 
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dreifð forysta, þátttökuforysta og lýðræðisleg forysta. Hugtökin vísa til þess 

að forystan er ekki á eins manns herðum eða bundin formlegum embættum. 

Það er þó ekki nægjanlegt að skipa teymi til að árangur náist. Marazano, 

Waters og McNulty (2005:105) telja að til að teymisvinna skili árangri þurfi 

að skilgreina starf teymisins, tilgang og markmið. Þau telja sex þætti skipta 

meginmáli í skilvirkri teymisvinnu. Viðfangsefnið þarf að hafa þýðingu, það 

þarf að skipta máli og vinnan þarf að miðast við að ná sem mestum faglegum 

gæðum í námi og starfi. Teymismeðlimir þurfa að bera ábyrgð á vinnu sinni, 

bæði út á við og gagnvart hver öðrum, þar sem markmiðið er að greina, þróa 

og deila upplýsingum og aðferðum sem bæta nám nemenda. Þeir þurfa að 

sýna af sér heiðarleika, sem byggir á trausti, virðingu og sameiginlegum 

gildum ásamt siðferði sem byggir á réttlæti, sanngirni, miskunnsemi, 

skilningi og innsýni. Vinnubrögð teyma þurfa að vera gegnsæ þar sem ferli 

ákvarðana er sýnilegt bæði innan teymis og út á við. Vinna í teymum er ekki 

bara liður í að dreifa forystu heldur einnig ábyrgð á þeim ákvörðunum sem í 

þeim eru teknar.  

Segja má að uppbygging leikskóla er í sjálfu sér skýrt dæmi um 

teymisvinnu, þar sem leikskólinn í heild er eitt teymi og hver deild vinnur 

sem undirteymi heildarinnar. Deildir leikskóla eru opin rými þar sem 

kennarar vinna á sama svæði og að því leyti eru leikskólar nokkuð ólíkir 

öðrum skólastigum þar sem kennarar hafa getað lokað sig meira af í 

kennslunni. Heikka, Waniganayake og Hujala (2013:37) benda á að innan 

margra leikskóla ekki farið fram skilgreining á hugtökunum teymisvinna eða 

dreifð stjórnun. Ástæða fyrir því getur verið að vegna hefðarinnar um 

samvinnu og opin kennslurými, telji leikskólakennarar að þeir þurfi ekki 

nauðsynlega að taka þá samræðu. En Heikka, Waniganayake og Hujala 

(2013:36) benda á að teymisvinnubrögð innihaldi ekki sjálfkrafa 

hugmyndafræði dreifðrar stjórnunar vegna þess að teymi geta starfað á 

ólýðræðislegum grunni.  

Siðfræðilegar áherslur koma víðar fyrir í hugmyndafræði dreifðrar forystu 

og má nefna sem dæmi að Wallace (2001:153-4) telur að það séu fimm 

mikilvægar ástæður fyrir henni. Í dreifði forystu felst að starfsmenn eigi rétt á 

þátttöku í ákvörðunum um skólaþróun, sem snertir störf þeirra sjálfra og að 

dreifð forysta sé siðferðilega rétt í lýðræðisþjóðfélagi. Þátttaka í dreifðri 

forystu sé góð reynsla fyrir alla og veiti möguleika á faglegri þróun. 

Samvinna starfsfólks skapi góðar fyrirmyndir fyrir nemendur skóla og loks sé 
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dreifð forysta skilvirkari en þegar skólastjóri einn er við stjórnvölin, ekki síst 

þar sem starfsfólkið getur þá eignað sér hlut í þeim ákvörðunum sem teknar 

eru.  

Vinna í teymum er ekki alltaf auðveldasta leiðin til að komast að 

niðurstöðu því það getur kostað blóð, svita og tár að sammælast um 

hugmyndafræði, leiðir eða aðferðir. Somech (2008:360) telur að teymisvinna 

geti reynt mjög á kennara því hún geti meðal annars ógnað hugmyndum 

þeirra um eigið sjálfstæði. Samvinnan geti leitt til árekstra milli aðila sem 

áður gátu komist hjá þeim. Sameiginlegur skilningur orða og hugtaka er 

grundvallaratriði innan allra teyma og er sérstaklega mikilvægur til að koma í 

veg fyrir faglegan misskilning. Í rannsókn Lewis og Andrews (2007:141) er 

því lýst hvernig kennarar innan teymis þrættu um orð og börðust við að ná 

samstöðu. Það að ná sameiginlegri lendingu um þýðingu eða skilning á 

innihald orða er ekki einfalt mál og getur falið í sér átök og rökræður og tekið 

langan tíma. Á meðan verið er að samræma sjónarhorn innan teyma er því 

eðlilegt að upp komi ágreiningur. Somech (2008:381-3) telur að ekki eigi að 

líta á ágreining sem eyðileggjandi ferli sem reyna ætti að koma í veg fyrir 

heldur líta á hann sem nauðsynlegan og jákvæðan hvata til að öðlast þroska. 

Teymi sem vilja nýta sér ágreining til þroska þurfa að þekkja og skilja algeng 

viðbrögð við honum. Í stað þess að forðast ágreininginn ættu þau að styrkja 

sig til að finna ágreiningnum farveg, koma sér upp samþykktum leiðum til að 

takast á við hann og gera hann þannig að leið til uppbyggilegar niðurstöðu. 

Rodd (2013:103) bendir á að í stað þess að velta fyrir sér af hverju vandamál 

skapist sé mikilvægt að viðurkenna að þau séu eðlilegur þáttur í lífi og starfi. 

Hún bendir á að átök og ósætti geti verið jákvæð og hagnýtur þáttur í að örva 

nýjar hugmyndir og stuðla að breytingum. 

Hvernig sem teymin eru skipuð og hver sem tilgangur þeirra er, eru þau 

vettvangur samvinnu, skoðanaskipta, lausnamiðaðrar nálgunar og dreifðrar 

forystu, þar sem allir meðlimir þurfa að leggja til sínar skoðanir, upplifanir og 

reynslu, í viðleitni til að finna lausn sem þeir geta sammælast um. Mikilvægt 

er að aðilar geti átt gagnrýnin, opin og heiðarleg samskipti byggð á 

gagnkvæmu trausti og virðingu, sem er grundvöllur þess að árangur náist. 

Louis (2007:3-4 og 20) skilgreinir traust sem trúnað, áreiðanleika, 

heiðarleika, trúverðugleika, réttlæti, vináttu eða önnur slík lögmál, gagnvart 

öðrum einstaklingi eða hópi. Almennt skilgreina vestræn þjóðfélög traust 

með tvennum hætti, annars vegar stofnanatengt traust (e. institutional trust), 
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nokkurs konar samfélagssáttmála, sem eru væntingar um viðurkennda 

hegðun í skipulögðu umhverfi, byggð á venjum stofnunarinnar og hins vegar 

tengslatraust (e. relational trust), sem skapast af sí endurteknu samspili við 

aðra sem leiðir af sér væntingar til einstaklinga eða hópa. Breyting á þekktu 

mynstri svo sem stöðuhækkanir geta dregið úr stofnanatengdu trausti, því 

traustið virðist fylgja umhverfinu sem starfsmaðurinn er í en ekki persónunni 

sjálfri í breyttu umhverfi. Þannig getur stöðuveiting innan skóla breytt 

traustmynstrinu í skólanum, þar sem hún getur falið í sér breytt mynstur á 

ábyrgð einstaklinga. 

Traust byggir á einstaklingnum sjálfum og samskiptum hans við aðra nnan 

hópsins. Innan skóla geta samskipti meðal annars byggst upp á faglegum 

nótum og/eða á persónulegum tengslum, vináttu eða kunningsskap. Anna 

Kristín Sigurðardóttir (2013:48) telur að gera þurfi skýran greinarmun á 

faglegri umræðu um starfið, þar sem annars vegar er tekist á um álitamál með 

rökum og hins vegar persónulegri umræðu. Segir hún að vinátta starfsmanna 

sé vissulega af hinu góða og auki starfsánægju en ef hún leiði til skorts á 

gagnrýni geti hún orðið hindrun í starfi. Anna Kristín segir að traust verði 

ekki aðskilið frá áhrifum, þannig að ef kennari telur sig utanveltu við 

mikilvægar ákvarðanir geti hann upplifað að honum sé ekki treyst og í 

kjölfarið dragi úr stuðningi hans við ákveðna þætti eða aðila. Fitzgerald og 

Theilheimer (2014:106) benda á að tjáning felst ekki bara í talmáli því 

líkamleg tjáning geti haft mikið að segja um hvort meðlimar teyma þrói með 

sér traust hver á öðrum. Uline (2003:790) telur skoðanaskipta vera þess eðlis 

að til að ná samkomulagi geti aðilar þurft að takast á. Þá er nauðsynlegt að 

þeir treysti hver öðrum þannig að þeir geti tekist á án þess að láta tilfinningar 

og særindi hlaupa með sig í gönur. Ágreiningur er nauðsynlegur þáttur og 

samofin samvinnu, valddreifingu og lýðræði. Opin samræða, að sjá mál frá 

öðru sjónarhorni, að samþætta sjónarmið og að ná samkomulagi er 

nauðsynleg færni í jákvæðum ágreiningi. Starfsemi teyma eða hópa er víða 

lömuð því aðila skortir hæfileika til að nýta ágreininginn til þróunar á 

skipulagðri færni þátttakenda.  

Rökræður er einn liður í því að opna hugann og sjá mörg sjónarmið. 

Senge (1990:246-249) telur að rökræður séu nauðsynlegar, ekki bara til að 

koma eigin skoðunum á framfæri heldur líka til að velta þeim fram og til 

baka, til að skýra þær bæði fyrir sér sjálfum og öðrum. Rökræður hjálpa 

aðilum til að sjá samhengið eða samhengisleysið í eigin skoðunum. 
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Hargreaves (2001:24) telur að ef kennarar upplifi átök geti sárindi orðið mikil 

og varað lengi, því forðist margir að lenda í átökum. Hann segir að innan 

skóla geti myndast mikil og sterk vináttubönd sem geti verið styrkur starfsins 

en einnig veikleiki því ef kennarar leitist við að vera sammála til að þurfa 

ekki að takast á vegna ótta um vinaslit séu þeir vart heilir í vinnu sinni. 

Vinátta geti hins vegar verið styrkur þegar skilið sé á milli persónulegrar 

vináttu, faglegrar togstreitu eða faglegs ágreinings. Hann bendir á að það eigi 

ekki að skipta máli hvort kennarar séu vinir eða ekki, heldur hvaða áhrif þessi 

vinátta hefur á fagleg samskipti þeirra og skilvirkni í starfi.  

Eins og fram hefur komið er traust því lykillinn að góðu samstarfi í 

faglegu umhverfi en skortur á trausti getur leitt til erfiðleika í samstarfi. Þó að 

traust sé liður í vináttu þá má ekki setja samasemmerki á milli þessara 

tveggja þátta. Samstarfsmenn geta treyst hver öðrum fyllilega án þess að eiga 

í persónulegum vináttusamböndum sín á milli. Vinátta getur virkað hamlandi 

þegar til ágreinings kemur því vináttan er stundum hærra metin en heilindi 

eða heiðarleiki gagnvart starfinu.   

2.2 Sameiginleg sýn 

Sameiginleg sýn er mikilvægur liður faglegs skólasamfélags. Þá er átt við að 

aðilar innan skólasamfélagsins sameinist um markmið og gildi skólans, fyrir 

hvað hann standi og hvert hann stefni, jafnframt því sem þeir skuldbinda sig 

til að ná settum markmiðum með samræmdum vinnubrögðum. Senge 

(2007:13-25) telur að til þess að sameiginleg sýn verði að veruleika þurfi 

starfsmenn að sameinast um gildi og markmið og bera ábyrgð á eigin 

gjörðum og verknaði. Ábyrgðin feli í sér að fólk skuldbindi sig hvert öðru og 

skólanum með það að markmiði að allir stefni í sömu átt. Sergiovanni 

(2009:118) telur að ef hópur er skuldbundinn sömu sýn, gildum, skoðunum 

og ramma, skapist tengsl sem stuðli að siðferðilegum samskiptum sem styrki 

hópinn. Fullan (2005:63) telur það grundvallaratriði að allir sem að 

skólasamfélagi komi, marki sér skýra sameiginlega sýn og stefnu um það 

hvert halda skuli því að samfélagið komist ekki lengra en veikasti hlekkurinn. 

Því sé nauðsynlegt að finna veiku hlekkina, styrkja þá og efla til að 

samfélagið sem heild geti þróast áfram að sjálfbæru skólasamfélagi. 

Samfélagið sem heild virkar ekki nema einstaklingar og hópar sammælist um 

að hjálpa hver öðrum á leið sinni til árangurs. Roy og Hord (2006:492) álíta 
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að sameiginleg gildi og sýn ásamt samvinnustjórnun hafi sterkustu tengsl við 

árangur skóla.  

Sameiginleg sýn getur grundvallast á margvíslegum þáttum þar sem 

menning hverrar stofnunar kemur við sögu. Fullan (2001:51) segir að ef 

einhver innan fyrirtækis sé spurður hvað hafi skapað fyrirtækinu velgengni 

og svarið sé „það er fólkið“ þá sé það aðeins að hluta til satt, það séu 

raunverulega samskipti fólksins sem skipti höfuðmáli. Í sama streng tekur 

Börkur Hansen (2003:49) sem segir að menning getur aldrei orðið til nema í 

samskiptum manna og því séu samskipti sá grunnþáttur sem gengið er út frá 

þegar fjallað er um stofnanamenningu. Fullan (2001:51) skilgreinir 

stofnanamenningu sem veika eða sterka þar sem í veikri stofnanamenningu 

skorti skilning á hvaða verkefnum þurfi að ljúka ásamt metnaði til á ná 

árangri. Sterk stofnanamenning skapast hins vegar þegar aðilar sameinast um 

fyrir hvað skólinn stendur og hvaða markmiðum þeir ætla að ná. Til að ná 

sterkri stofnanamenningu skipta allir starfsmenn máli og tekur Sergiovanni 

(2001:18) sem dæmi að það sé sama hversu vægðarlaust stjórnendur fylgja 

eftir mikilvægum stjórnunarstörfum, hversu áreiðanlegir þeir eru í aðgerðum 

og staðfastir í sannfæringu sinni, ef þeir styðja ekki við menningu 

stofnunarinnar þá getur hún hvorki verið góð né skilað árangri. 

Til að skapa sameiginlega sýn fyrir skólasamfélag þurfa allir sem að 

samfélaginu koma að vera samtaka um að taka þátt í sköpun sýnarinnar og 

markmiðum henni tengdri. Allir þurfa að leggja sitt af mörkum, spyrja sig 

spurninga, vera heiðarlegir í svörum bæði við sjálfa sig og aðra og 

skuldbinda sig til að stefna saman að settum markmiðum.  

2.3 Jafningjastuðningur 

Jafningjastuðningur eða félagastuðningur er enn einn lykilþáttur í 

fagmennsku í skólastarfi en hann felur í sér að opna dyrnar að eigin 

vinnubrögðum og gefa öðrum færi á að fylgjast með þeim hvort heldur í 

eiginlegri eða óeiginlegri merkingu. Í jafningjastuðningi þarf að spyrja 

spurninga, hlusta, vinna saman, prófa, endurmeta og ígrunda eigið starf og 

annarra í samvinnu við aðra. Í sjálfu sér geta allir aðilar skólasamfélags tekið 

þátt í jafningjastuðningi. 

Þegar horft er til kennara, á hvaða skólastigi sem þeir starfa, felst 

jafningjastuðningur meðal annars í því að þeir opna kennsluaðferðir sínar 
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fyrir öðrum kennurum og þiggi í staðin endurgjöf, skoðanaskipti og stuðning 

við þær. Með opnun á kennsluaðferðum er ekki eingöngu átt við að lokaðar 

dyr heldur einnig að opna á umræður um sýn á starfsaðferðir og gildi þeirra. 

Fullan (2007:97) telur mikilvægi jafningjastuðnings til dæmis felast í opnum 

umræðum, að gefa öðrum og sjálfum sér tækifæri til að skoða, ígrunda og 

eiga faglegar samræður um eigin kennsluhætti og annarra. Kennsla getur 

verið einangrað fyrirbrigði og einangrun kennara í starfi getur leitt til 

stöðnunar. Einangrun getur virkað hamlandi á hvort kennarar geti tileinkað 

sér nýja sýn, nýja hæfileika og jafnvel nýja trú á starfið. Í sama streng taka 

Roy og Hord (2006:493) sem segja að í jafningjastuðningi fylgist kennarar 

hver með öðrum, bregðist við kennslu hvers annars með samræðum og 

upplýsingagjöf. Þeir skoði kennslugögn hvers annars og verk nemendanna, 

rýni í gögn, hjálpist að við að leysa úr vandamálum hvers annars og þrói 

þannig kennsluna í sameiningu. Ígrundun sem felur í sér samvirkni er liður í 

jafningjastuðningi. Fullan (2007:97–98) segir stöðuga ígrundun og stöðugar 

faglegar umræður skapa nýja þekkingu, sameiginlega sýn og sameiginleg 

gildi sem er mikilvæg undirstaða við skólanámskrárgerð. Fagleg umræða og 

sameiginleg ígrundun leggur grunn að sameiginlegu faglegu tungumáli sem 

styrkir sambandið milli kennara og gefur þeim tilfinningu fyrir að þeir séu að 

starfa sem heild. 

Stjórnendur skóla hafa ekki sama vettvang og kennarar til að opna 

vinnuumhverfi sitt fyrir öðrum nema í óeiginlegri merkingu. Því má segja að 

jafningjastuðningur stjórnenda felist í að opna dyrnar, með umræðum, 

ígrundun og með að deila upplifunum sínum og skoðunum í hópi jafningja. 

Fullan (2005:62) telur skólasamfélög vera heila sinfóníu skoðana, hugsjóna, 

viðhorfa og þarfa. Til að móta þetta samfélag þurfi að samræma og stuðla að 

samstarfi allra innan þess. Til þess þurfi stjórnendur að finna jafningja og 

vinna með þeim. Skólayfirvöld þurfa að skapa aðstæður þróunar og stuðning 

við stjórnendur til að þeir geti æft og styrkt aðferðir sínar, þróað getu sína, 

deilt með öðrum og liðsinnt hver öðrum. Dufour og Fullan (2013:18) segja 

þátttöku skólastjóra og samvinnu þeirra auka líkur á að þeir skuldbindi sig 

skólakerfinu öllu og þar með árangri þess. Samvinna við aðra eykur víðsýni 

eins og fram kemur í rannsókn Soll o.fl. (2006:4) sem segja víðsýni 

mikilvægan þátt í að skapa og viðhalda sameiginlegu samfélagi skóla. Þau 

segja það að vera opinn fyrir hugmyndum og reynslu annarra nær og fjær og 

að teygja sig út fyrir nærsamfélagið, sé ekki bara leið til að víkka 
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sjóndeildarhringinn og auka við námsmöguleika, heldur sé það einnig dæmi 

um að ganga fram fyrir skjöldu. 

Jafningjastuðningur felst því í að kennarar styðji hvern annan af 

heilindum. Þeir ræði saman, opni dyrnar að eigin vinnubrögðum, bæði í 

eiginlegri og óeiginlegri merkinu, ígrundi aðferðir sínar með öðrum, þiggi og 

gefi endurgjöf á leiðir og aðferðir og taki þannig þátt í að finna sameiginlega 

leið til að ná sem bestum árangri, nemendum til hagsbóta. 

 

Til að draga saman það sem hér hefur komið fram um farmennsku í 

skólastarfi má segja að fagmaður sé sá aðili sem hefur nám nemenda sinna í 

forgrunni. Hann stundar sínám með öðrum fagmönnum með það að 

leiðarljósi að efla eigin færni og annarra með það markmiði að bæta árangur. 

Fagmennska felst í að ígrunda eigin leiðir og aðferðir einn ásamt með öðrum, 

greina þær hindranir sem í veginum eru og fjarlægja þær, taka ábyrgð á eigin 

vinnubrögðum og bregðast við vinnubrögðum annarra með endurgjöf og 

stuðningi. Fagmenn ígrunda kennsluaðferðir til að læra hvaða áhrif þær hafa 

á nemendur, þroska þeirra og árangur. Fagmaður treystir því að skoðanir hans 

séu virtar á sama hátt og hann virðir og viðurkennir skoðanir annarra, því til 

að ná árangri þarf að tileinka sér virðingu og heiðarleika.  

2.4 Hlutverk stjórnandans 

Hugmyndir um hlutverk stjórnenda í stofnunum hafa tekið stakkaskiptum í 

tímans rás. Árið 1978 birti James McGregor Burns (án bls.) kenningar um 

framkvæmdaforystu (e. transactional leadership) og umbreytingaforystu (e. 

transformal leadership) sem höfðu töluverð áhrif á þróun stjórnunarfræða. Þar 

er heimspekilegur og siðferðilegur vinkill tekinn inn í stjórnunarfræðin til að 

skilja og skýra stjórnun. Þessar kenningar byggja á að hægt sé að nota hvata 

til að ná fram breytingum hjá fólki og þar eru stjórnendur í lykilhlutverki. 

Munurinn felst helst í því að sá sem aðhyllist framkvæmdaforystu er líklegri 

til að beita umbun og refsingu á meðan sá sem aðhyllist umbreytingaforystu 

telur að hægt sé að kveikja áhuga eða neista hjá fólki með að hvetja það til að 

breyta sjálft. Stjórnun er í báðum tilvikum einhverskonar samband eða tengsl 

milli stjórnandans og þess sem er stjórnað.  

Rebore (2011:21-22) telur hugmyndafræði í uppbyggingu og stjórnun 

stofnana vera breytilega í tímans rás. Í dag er talið mikilvægt að hver og einn 
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horfi á sjálfan sig sem hluta af heild þar sem samhugur og samvirkni ríkir. 

Stjórnendur treysta starfsmönnum sínum og dreifa valdi, horft er á ferli sem 

mikilvægan þátt í að ná árangri og að aðilar geti skipst á skoðunum og þolað 

gagnrýni. Hoy og Miskel (2001:394) segja hlutverk stjórnandans vera 

skilgreint sem félagslegt ferli, þar sem meðlimir stofnunar hafa áhrif á túlkun 

innri og ytri þátta. Þeir taka þátt í að skapa markmið stofnunarinnar og með 

því hafa þeir áhrif á útkomu, starfsemi, hvatningu og getu einstaklinga, 

valdajafnvægi og sameiginlega afstöðu. Í svipaðan streng tekur Gordon A. 

Donaldson, jr. (2006:9) sem telur að leiðtogahlutverkið sé samskiptalegs 

eðlis það búi ekki í einstaklingnum heldur í mannlegu samskiptaneti milli 

einstaklinga. Í rannsókn Louis o.fl. (2010: án bls.) er leiðtogahlutverki skipt í 

tvo meginþætti, að skapa stefnu og að hafa áhrif. Þetta er að þeirra mati 

grundvallaratriði og óháð því hvaða stjórnunaraðferðir leiðtogar aðhyllast.  

Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West (1999:42-44) segja stjórnun 

stofnana jafn margþætta og fjölda þeirra. Það sem virkar á einum stað virkar 

ekki á öðrum. Skólar séu að mörgu leyti flókin fyrirbæri því þar starfi fagfólk 

sem hefur búið sig undir starfið með menntun sinni og sem þurfi, í krafti 

þekkingar sinnar, oft að taka sjálfstæðar ákvarðanir og standa með þeim. 

Valdsvið hvers og eins er ekki skýrt þar sem þau skarast hvert við annað og 

hlutverk einstaka fagmanna eru flókin og samofin. Börkur Hansen (2013:77) 

telur að í stofnunum sem þessum geti verið nauðsynlegt að beita öðrum 

stjórnunaraðferðum en í hefðbundnum regluveldisstofnunum og Maxcy 

(1991:73-94) álítur mikilvægt að bæði stjórnendur og undirmenn skilji eðli 

starfsins á sama hátt svo þeir átti sig á hlutverki stjórnenda. Sambærileg 

stjórnun innan stofnana geti haft mismunandi árif á starfsmannahópa því 

hvorki stjórnendurnir né hóparnir séu eins.  

Út frá þessum þáttum og því sem áður hefur komið fram um dreifða 

stjórnun má spyrja hvert sé eða verði hlutverk skólastjórnenda í 

póstmódernískum nútíma. Á hann að vera framkvæmdastjóri eða fagmaður, 

laustengdur eða hluti af hópnum? Hefur hann áhrif á frammistöðu nemenda 

eða hefur hann eingöngu áhrif á aðstæður starfsmanna skóla? Í rannsóknum 

Louis o.fl. (2010:án bls.) kom í ljós að stjórnendur skóla hafa óbein áhrif á 

frammistöðu nemenda með tvennum hætti, með hvatningu ásamt stuðningi 

við kennara og með þáttum sem tengjast starfsaðstæðum þeirra. Þar kom 

einnig fram að stjórnendur geta haft áhrif með því að skapa kennurum 
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tækifæri til að afla sér símenntunar en þeir hafa hins vegar minni áhrif á 

hvernig þeir nýta sér símenntunina og hvort hún leiði til aukinnar hæfni og 

getu kennarans. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013:41) tekur í svipaðan streng 

og telur að dreifð og styðjandi forysta stjórnenda gegni miklu hlutverki í að 

styrkja leiðtoga, stýra starfsþróun kennara, hvetja þá til samvinnu, stýra vinnu 

við stefnumótun og stuðla að sameiginlegri sýn sem tekur til allra skólaþátta. 

Fitzgerald og Theilheimer (2013:111) telja að stofnanamenning og samskipti 

kennara ásamt samskiptum stjórnenda við undirmenn sína hafi mjög mikil 

áhrif á hvort skólum takist að byggja upp skólasamfélag. Þar þurfi að fara 

saman sameiginlegt og einlægt traust, virðing, opin samskipti og skýr sýn. Þá 

skipti viðhorf stjórnenda til starfsmanna mjög miklu máli, hvort þeir eru 

tilbúnir til að taka áskorunum, innleiða nýjungar og styrkja sjálfstæði kennara 

sinna. Í rannsókn Fitzgerald og Theilheimer kom til dæmis í ljós að 

teymisvinna blómstraði best í umhverfi sem innihélt sterkt faglegt samband 

kennara og stjórnenda sem lögðu sig fram um að kynnast faglegum þörfum 

kennara, leituðu eftir og studdu við fagleg vinnubrögð þeirra. Án þekkingar 

stjórnenda á faglegum þörfum kennara getur þróun faglegs samfélags staðnað 

því kennarar upplifa skort á skilningi við faglegar þarfir og þar með 

tengslaleysi við stofnunina sjálfa 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2010:408) telur vera sterk tengsl milli 

stjórnunarhátta og þróunar lærdómssamfélags í skólum. Hjá Bush (2009:375) 

kemur fram að sú mikla áhersla á forystuhlutverk í skólamálum sem birst hafi 

í byrjun 21. aldar sé meðal annars sprottin af þeirri víðtæku skoðun að gæði 

forystu skipti höfuðmáli fyrir skóla og árangur nemenda. Skólar þurfi 

skilvirka forystu ef þeir eigi að geta skapað sem ákjósanlegastar 

starfaðstæður til náms fyrir nemendur og kennara. Harris og Jones 

(2010:178-9) telja að stjórnendur skóla skipti höfuðmáli því þar sem þeir til 

dæmis styðji við og séu málsvarar lærdómssamfélagsins gangi breytingar 

hraðar fyrir sig og auðveldara sé að eiga við mótþróa í skólasamfélaginu. Roy 

og Hord (2006:493) telja að það sé í höndum skólastjórnenda að hlúa að 

hæfni starfsmanna sinna svo og að samvinnuumhverfi sem byggi á trausti og 

virðingu. Þær telja að stjórnendur þurfi að tileinka sér eftirfarandi 

stjórnunarhætti, að geta deilt stjórnun, að geta auðveldað störf starfsmanna og 

að geta tekið þátt án þess að sýna yfirráð. 

Dreifð stjórnun virðist vera algert lykilatriði í síbreytilegum heimi því 

einstaklingur, hversu fjölhæfur sem hann er, á í erfiðleikum með að halda 
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utan um alla þá þætti sem kvíslast um nútíma skólasamfélag. Hjá Hargreaves 

og Fink, (2006:126) kemur fram að í metnaðarfullu skólasamfélagi sé 

mikilvægt að þekking allra sé nýtt til að stofnunin geti brugðist við óvæntum 

og jafnvel óyfirstíganlegum kröfum. Ef viskan er læst inni hjá einstaka 

leiðtoga er hætta á ósveigjanleika og auknar líkur á mistökum. Í sama streng 

taka Bush og Middlewood (2005:12) sem segja að aukin umsvif og flækjustig 

stjórnunar og forystu í skólum þýði að það er ekki lengur gerlegt fyrir 

stjórnanda að leiða einn.  

Selma Dóra Þorsteinsdóttir (189:11) og Wallace (2001:160) benda á að 

það geti verið erfitt fyrir skólastjórnendur eða forystumenn skóla að deila eða 

láta frá sér stjórnun þar sem slíkt virðist auka á ótta þeirra við að missa 

völdin. Í rannsókn Louis o.fl. (2010:52-3) kemur hins vegar fram að 

skólastjórnendur og yfirstjórn skólamála missa ekki áhrif þótt þeir deili þeim 

með öðrum. Sigurlína Davíðsdóttir og Penelope Lisi, (2009) tilgreina að þeir 

sem rannsakað hafi skólastjórnun og hvaða máli hún skipti, séu sammála um 

að skólastjórnunin sé lykilatriði í að búa til skilvirka skólamenningu en 

jafnframt virðist ekki vera til nein ein uppskrift af því hvernig góð 

skólastjórnun er. Hugmyndir um það virðast bundnar við bæði menningu og 

aðstæður á hverjum stað. Bush (2009:387) segir að í mörgum löndum sé því 

undirbúningur stjórnenda ekki lengur val. Gerðar eru kröfur á 

skólastjórnendur svo að kennarar, foreldrar, skólaumdæmið og yfirvöld geti 

verið örugg um að skólunum sé stjórnað af hæfu fólki. 

Það er því ljóst út frá þessum niðurstöðum að skólastjóri í nútíma skóla á 

að vera fagmaður sem stjórnar starfinu með dreifðum og styrkjandi 

stjórnunarháttum, hlúir að starfsumhverfi starfsmanna sinna og styður þá til 

faglegs þroska. Hann er leiðandi og nauðsynlegt forystuafl til að styrkja 

faglegt umhverfi skóla, svo að hann sjálfur, kennarar og annað starfsfólk geti 

bætt aðferðir sínar með það að markmiði að bæta árangur nemenda.  

2.5  Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstefnan (e. human resourse theory) á rætur sínar að rekja til 

rannsókna fræðimanna á fyrri hluta síðustu aldar um það hvort og þá hvaða 

kraftar það væru sem gerðu að verkum að starfsmenn legðu sig fram við 

vinnu sína. Þá var meðal annars verið að horfa til þess hvort og þá hvað 

stjórnandinn gæti lagt að mörkum til að efla þessa krafta. Samkvæmt (OECD, 
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2007) er mannauður skilgreindur sem menntun, færni, hæfileiki og hæfni 

hvers einstaklings það er meðfæddur hæfileiki einstaklingsins ásamt hæfni og 

færni sem hann hefur tileinkað sér í gegnum menntun og þjálfun. 

Mannauðsstjórnun felst því í að finna og virkja þennan mannauð í hverjum 

starfsmanni.  

Bolman og Deal (2000:69) segja að mannauðsstjórnun felist í að 

stjórnendur skilji og bregðist við þeim þörfum sem fylgi starfsmanni í starfi. 

Ekki sé nægjanlegt að fullnægja grunnþörfunum heldur þurfi einnig að 

bregðast við æðri þörfum sem snúa meðal annars að sjálfsmynd og sjálfsáliti 

starfsmannsins ásamt því að leggja áherslu á félagslega og sálfræðilega þætti 

sem hafa áhrif á árangur og velferð á vinnustaðnum. Það eru hins vegar 

margir þættir sem hafa áhrif á hvort og þá hvernig starfsmenn nýta mannauð 

sinn. Børhaug (2011:103-104) bendir til dæmis á að mannauðsstjórnun byggi 

á þeirri sýn að starfsmaður sé ekki bara að vinna til að fá laun heldur einnig 

vegna annarra þarfa og hann geri kröfur á að vinnustaðurinn mæti þeim 

þörfum. Hann geri kröfu um hvatningu í starfi, um möguleika á 

einstaklingsþróun, samvinnu við aðra og síðast en ekki síst að ná árangri í 

starfi. Umhverfi og aðkoma stjórnenda skipti því máli til að starfsmaður þrói 

með sér þann metnað sem stofnunin krefst. Hjá Middlewood (2010:139) 

kemur fram að hvetjandi starfsánægju sé nauðsynleg til að nálgast 

framúrskarandi árangur í starfi og ef starfsmenn fái hvatningu sé möguleiki á 

að frammistaða þeirra verði enn betri. Því sé mikilvægt fyrir stjórnendur að 

kynnast faglegum þörfum starfsmanna sinna og gefa þeim færi á 

einstaklingsþróun. Owens og Valesky (2011:220) benda á að stofnanir og 

starfsfólk treysti hvert á annað. Fólk ráði sig í vinnu til að fullnægja 

fjárhagsþörf ásamt persónulegri- og félagslegri þörf og stofnun geti ekki 

þrifist án virkni og visku starfsmanna. Markmið sé að skapa stofnunar- og 

stjórnunarlegt ferli sem stuðlar að samhljómi milli þarfa einstaklingsins og 

stofnunarinnar. Þegar það tekst græða báðir, en ef það tekst ekki, muni báðir 

líða fyrir það.  

Árið 1985 var gefin út Uppeldisáætlun fyrir dagvistarstofnanir og var hún 

í raun fyrsti vísir að námskrá leikskóla. Í henni er talið mikilvægt að 

leikskólastjóri sé jákvæður í garð starfsmanna og hafi þá með í ráðum eins og 

kostur er, kunni að meta kosti þeirra og láti þá njóta sín í starfi 

(Menntamálaráðuneytið, 1985:94). Má því leiða að því líkum að höfundar 

hennar hafi litið til mannauðsstefnunnar þar sem litið er á að allir hafi 
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eitthvað fram að færa og mikilvægt sé fyrir stjórnandi að hafa starfsmenn 

með í ráðum til að draga fram hæfni þeirra til að þeir geti notið sín í starfi.  

Niðurstaðan er því sú að þrátt fyrir að einstaklingar séu starfsmenn 

ákveðinnar stofnunar þá hafi þeir áfram sínar einstaklingsbundnu og 

félagslegu þarfir og langanir. Til að mannauður þeirra fái að njóta sín þurfa 

stjórnendur að uppfylla ákveðnar kröfur um vellíðan þeirra á vinnustað og 

væntingar til starfsánægju til að samhljómur geti skapast milli þarfa stofnunar 

og þarfa starfsmanna. Í skólastofnunum dagsins í dag er hávær krafa um að 

starfsmenn móti  sameiginlega sýn og gerð er krafa á að þeir séu samtaka í 

viðleitni sinni til þess að stefna að þessari sýn með vinnubrögðum sínum. Til 

að ekki þurfi að breyta sýninni í hvert sinn sem nýr starfsmaður, með 

einstaklingsbundnar þarfir og væntingar, bætist við stofnunina, má horfa á 

mannauðsstjórnun út frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar að stjórnandi 

dragi fram þann einstaklingsbundna mannauð sem hver starfsmaður hefur og 

gefi honum færi á að njóta sín og hins vegar að stjórnendur velji þann 

mannauð sem þeir telja bestan til að viðhalda eða efla fyrirfram ákveðna sýn 

eða gildi. Í fyrra tilvikinu skapa stjórnendur starfsfólki aðstæður til að 

blómstra vitandi að ekki sé tryggt að sýn stofnunar og sýn starfsmanna fari 

saman en í því síðara velja stjórnendur þá starfsmenn sem þeir telja að geti 

blómstrað hvað best í þeirri sýn og stefnu sem um ræðir. Því má segja að þá 

séu paraðir saman starfsmenn og stofnun báðum til hagsbóta.  

2.6 Kvenlægar stjórnunaraðferðir 

Í þessu riti er fjallað um leikskóla og leikskólastjóra á Akureyri frá árinu 

1971-1991, sem á þeim tíma voru allt konur. Því er nauðsynlegt að velta því 

upp hvort og þá hvernig kyn hefur áhrif á störf stjórnanda. Ýmsir telja að 

kynferði ráði miklu á meðan aðrir telja að það sé eðli manneskjunnar sjálfrar 

sem skipti höfuðmáli. Shakeshaft, Nowell og Perry (2000:258) álíta að sú 

staðreynd að maðurinn sé fæddur kona eða karl, hafi í sjálfu sér ekki áhrif á 

hvernig hann starfar; hins vegar hvernig komið er fram við manneskjuna frá 

fæðingu eftir því hvort hún er karlmaður eða kvenmaður hjálpi til við að 

ákvarða hvernig hún sér heiminn. 

Sergiovanni (2000:282) útskýrir kvenlægar og karlægar áherslur á þann 

veg að helsti munur þeirra felist í stjórnunarlegum áherslum þar sem karlæg 

gildi felist í formlegum aðferðum á meðan kvenlæg gildi felist í óformlegum. 
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Hann segir að með aðferðum kvenlægrar stjórnunar leitist stjórnendur við að 

leggja áherslu á árangursrík samskipti, tengsl, vald í skilningi þess að ná fram 

sameiginlegum markmiðum, samskipti, áreiðanleika og persónulega sköpun. 

Rosener (1990:13) telur konur frekar beita aðferðum umbreytingastjórnunar 

(e. transformational style) eða gagnvirkrar forystu (e. interactive leadership). 

Þær hvetja til samvinnu, deila forystu og upplýsingum, gefa jákvæðan 

stuðning og skapa undirmönnum tækifæri á að láta til sín taka. Með þessum 

aðferðum ýta stjórnendur undir þroska starfsmanna sinna og sjálfstraust 

þeirra.  

Í rannsókn sem Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2008:61) gerði á konum 

sem náð hafa langt í íslensku atvinnulífi kemur fram að líklegt sé að konurnar 

þurfi að hafa mikið fyrir leiðtogahlutverkinu vegna þess að ímynd á því 

hlutverki sé ennþá sú að það sé karlmannsverk. Konur sem leiðtogar þurfa að 

vera meðvitaðar um að kröfur sem gerðar eru til þeirra, bæði meðvitaðar og 

ómeðvitaðar, eru aðrar en til karlmanna. Þær eiga að vera mjúkar en þurfa að 

sanna að þær geti tekið ákvarðanir og verið „harðar“. Hún segir því að flestar 

þeirra fari þá leið að verða „ein af strákunum“ og láta fordóma í sinn garð 

ekki trufla sig í átt að markinu. Í nýlegri könnun sem gerð var meðal karl- og 

kvenkynsstjórnenda í Ameríku og Evrópu og birtist í Catalyst 2007 kemur 

fram að stjórnendurnir sjálfir hafi sterkar skoðanir á hvernig konur og karlar 

hegða sé sem leiðtogar. Þessar skoðanir eru töluvert staðlaðar og kynjaðar þar 

sem konur eru álitnar hugsa um (e. take care) en að karlar taki stjórnina (e. 

take charge). Í könnuninni kemur fram að konur eru álitnar betri í að styðja 

við og hvetja aðra en karlar beiti áhrifastjórnun og leysi vandamál. Þessar 

skoðanir verða sterkari þegar konur sækjast eftir að verða stjórnendur í 

hefðbundnu karlaveldi svo sem í verkfræði og lagaumhverfi. Það virðist því 

vera að stjórnendur sjálfir viðhaldi kynja- og staðalímyndum með skoðunum 

sínum. En staðalímyndir eru þó ekki ekki til trafala fyrir allar konur. Hoyt og 

Blascovich (2007:612) rannsökuðu viðbrögð kvenna við staðalímyndum um 

hlutverk leiðtoga og væntinga til  þeirra. Niðurstöðurnar benda til þess að 

áhrif af neikvæðum staðalímyndum á virkni kvenstjórnenda byggist á mati á 

eigin stjórnunarhæfileikum (e. leadership efficacy). Konur með hátt 

stjórnunarlegt sjálfsmat gátu nýtt sér neikvæðar staðalímyndir til að efla 

stjórnunarhæfileika sína. Þær sýndu meiri jákvæðni, meiri viðbrögð til 

framkvæmda, aukin afköst, metanlegan árangur, meiri stjórnun og vellíðan 

heldur en kvenstjórnendur með lægra stjórnunarlegt sjálfsmat. Í rannsókninni 
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kom fram að konur með hátt stjórnunarlegt sjálfsmat geti nýtt sér 

fyrirframgefin viðbrögð umhverfisins sjálfum sér og stjórnunaraðferðum 

sínum til framdráttar.  

Þótt stjórnunaraðferðir séu af mörgum flokkaðar á kynbundinn hátt er það 

ekki þannig að konur stjórni eftir kvenlægum aðferðum og karlar eftir 

karllægum. Anna Guðrún Edvardsdóttir (2004:80) segir í rannsókn sinni á 

íslenskum skólastjórum: „Á sumum sviðum sýna íslenskir karlskólastjórar 

meira af kvenlegri stjórnunarhegðun heldur en konurnar, til dæmis í 

sambandi við valddreifingu og umhyggjusemi sem áður hafa verið talin 

hornsteinar kvenlegrar stjórnunarlegrar hegðunar“. Niðurstöður Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (1997:185) benda til þess að kvenstjórnendur í íslenska 

menntakerfinu sýni mörg einkenni svokallaðs tengslastíls, með áherslu á gott 

vinnuandrúmsloft, styrkingu til annarra, góð tengsl við undirmenn, dreifð 

völd og dreifða ákvarðanatöku. En í rannsókninni kemur fram að þessi 

tengslastíll er ekki bundinn við kvenstjórnendur því karlstjórnendur í íslenska 

menntakerfinu sýni einnig mörg sömu einkenni. Rodd (2013:35) telur 

samtímakenningar um stjórnun skóla vera blöndu af hefðbundnum 

kvenlægum eiginleikum svo sem trausti, heiðarleika, samskiptum, tengslum, 

innsæi, samvinnu og samstarfi ásamt hefðbundnum karllægum eiginleikum 

sem er meðal annars að taka áhættu og að taka erfiðar ákvarðanir. Hún segir 

einnig að í yngri barna kennsluumhverfi sé að mótast eigið sjónarmið, 

stjórnunarlíkan og tungumál byggt á tengslum, samræðum og samfélagi, sem 

einkennist af samvinnu, ráðgjöf, samstarfsfýsi og flötu 

stjórnunarfyrirkomulagi þar sem stjórnendur sækjast eftir að vinna með 

samstarfsfólki í stað þess að stjórna því.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðast stjórnendur fyrirtækja enn 

kynbinda stjórnunaraðferðir í karllægar og kvenlægar og með því viðhalda 

þeir vissum staðalímyndum. Það er þó ekki algilt að staðalímyndir hamli 

konum í stjórnunarstöðum þar sem fram kemur að konur með sterka 

sjálfsmynd geta nýtt sér neikvæðar staðalímyndir til að efla 

stjórnunaraðferðir sínar. Þrátt fyrir að stjórnunaraðferðir séu flokkaðar í 

karllægar og kvenlægar er langt frá því algilt að karlar stjórni eftir karllægum 

aðferðum og konur eftir kvenlægum.  
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2.7 Stjórnun í leikskólum  

Í rannsókn sem Selma Dóra Þorsteinsdóttir (1989:38) gerði í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu á árunum 1985 til 1986 kom fram að ekki var til nein 

opinber áætlun eða staðlar um hvernig stjórna ætti uppeldi og menntun í 

leikskólum. Stjórnunin byggðist því mjög á stjórnandanum sjálfum, bæði 

hvað varðar innra starfið og stjórnunarlega þætti.  

Menntun skólastjórnenda og kennara var sú sama og því virtist sem 

margir ættu erfitt með að skilgreina hlutverk sín eins og fram kemur í 

rannsóknum Gotvassli (1999:32-33) sem segir stjórnendur víða hafa lent í 

faglegri klemmu milli þess að vera kennarar ásamt því að vera yfirmenn sem 

áttu að setja sig yfir aðra. Þar kom einnig í fram að flestir stjórnendur 

upplifðu vinnuumhverfið sem mjög „flatt“ með litlu stigveldi (n. lite 

hierarkisk). Telur Gotvassli (1999:108) að þetta flata stjórnunarfyrirkomulag 

megi hugsanlega rekja til ´68 kynslóðarinnar sem hafði mikil áhrif á 

stjórnunarhlutverk leikskóla á Norðurlöndum. Þar hafi jafnréttishugsjónin, 

rétturinn til frelsis og áhrifa ásamt umhyggju fyrir einstaklingnum tekið við 

af valdsmannslegri stjórnunaraðferðum. Þetta flata stjórnunarfyrirkomulag 

var ekki bundið við kyn stjórnenda eins og fram kemur í rannsókn Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (2001:17-18) þar sem hún benti á að vandi í stjórnun 

leikskóla virtist ekki snúast um að stjórnandinn væri karl eða kona, heldur um 

að einn kennarinn ætti að vera stjórnandi. Jafningjahugsjónin hafði marga 

snertifleti eins og fram kemur í viðtali við Þórkötlu Aðalsteinsdóttur (1998) 

sálfræðing sem segir að á kvennavinnustöðum sé algengt að konur skipti með 

sér stjórnunarhlutverkinu til hálfs. Hún segir konum finnist þetta eðlilegt og 

skemmtilegt á meðan karlmönnum þætti þetta erfitt. Rannsakandi vill velta 

fyrir sér hvort skemmtanagildi hafi verið ofan á við val kvenna á að skipta 

upp stjórnunarstöðum. Í leikskólum var mjög algengt að stjórnendur skiptu 

með sér stjórnunarstöðum á árum áður og var ein ástæðan sú að margir 

kennarar sáu sig tilneydda til að taka að sér stjórnunarstöður vegna skorts á 

fagfólki. Þeir völdu því frekar að starfa við stjórnun í hlutastörfum, en eins og 

fram kemur í rannsóknum Rodd (2013:14) fara fáir yngri barna kennarar í 

nám með það að markmiði að vinna við stjórnun. Með því að starfa í 

hlutastörfum gátu stjórnendur einnig sótt styrk hvor í annan því eins og fram 

kemur í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2001:52-56) voru sumir 

leikskólakennarar óviðbúnir því starfi sem stjórnuninni fylgdi. Þar kemur 
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fram að sumir nýútskrifaðir leikskólakennarar sem tóku að sér deildarstjórn 

upplifðu miklar hremmingar í upphafi starfsferils síns og kom þeim á óvart 

hversu mikil stjórnun fylgdi deildarstjórastarfinu. Þar sem margir 

deildarstjórar byrjuðu á sama tíma gekk þeim betur því þeir gátu borið sig 

saman og styrkt hver annan. Athygli vekur að það voru ekki bara óreyndu 

deildarstjórarnir sem töluðu um skort á hæfni í stjórnunarstarfinu þar sem 

reynslumeiri stjórnendum fannst einnig erfitt að lyfta sér yfir 

starfsmannahópinn sem yfirmenn, taka erfiðar ákvarðanir og segja óþægilega 

hluti. Helstu ástæður þess voru vegna náinna tengsla við samstarfsfólkið á 

deildinni. Dregur Arna þá ályktun að innan leikskólanna ríki ákveðin 

stjórnunarleg klemma sem endurspeglast meðal annars í togstreitu á milli 

krafna um lóðrétta, bratta píramítastjórnun og lárétta, flata samvinnustjórnun. 

Gotvassli (1999:59-61) segir að hin flata samvinnustjórnun leiði af sér að 

stjórnandinn kynnist vinnufélögum sínum, bæði persónulega og faglega. 

Stjórnandi sem jafnframt vinnur meðal starfsmanna geti auðveldlega lent í 

spennuástandi milli faglegra þátta og persónulegra aðstæðna starfsmanna 

sinna. Mikil samvinna gerir það erfitt ef ekki ómögulegt að vera hlutlaus hver 

við annan en Sergiovanni (2009:15) telur einmitt að áskorun stjórnanda sé 

meðal annars falin í því að geta samið frið milli stjórnunarinnar og 

siðferðilega hluta starfsins. 

Breytingar virðast verða á sýn leikskólakennara á eigið starf milli áranna 

1989 og 1999. Í rannsókn Selmu Dóru Þorsteinsdóttir (1989:110) kemur fram 

óánægja hjá leikskólakennurum vegna þess að stjórnendur gerðu samskonar 

kröfur til þeirra og til leiðbeinenda í leikskólum. Í rannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur (2001:55) sem gerð er 10 árum síðar virðast deildarstjórar hins 

vegar ekki sækjast mjög stíft eftir aukum völdum eða ábyrgð og enginn þeirra 

kvartar yfir að mannauður hans sé ekki nýttur líkt og kom fram í rannsókn 

Selmu Dóru. Þeir tala mun frekar um álag og hlutverkatogstreitu í 

starfshlutverkinu samfara aukinni stjórnunarlegri ábyrgð. Má velta því fyrir 

sér hvort þar komi til aukin áhersla á dreifða stjórnun eða hvort áhersluþættir 

stjórnenda hafi breyst hvað varðar kröfur til kennara milli þessara rannsókna. 

Í nýlegum rannsóknum Heikka og Wanikanayke (2011:508) benda þær á að 

sambandið milli faglegs leiðtoga og dreifðrar forystu hafi ekki enn verið 

rannsakað að fullu í yngri barna skólum en að rannsóknir styðji að það séu 

tengsl milli sameiginlegrar ígrundunar um hlutverk og ábyrgð kennara og 

árangurs leiðtogans. Í aðalnámskrá leikskóla (2011:22) segir um 
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leikskólastjóra, að hann sé faglegur leiðtogi og í forystu um þróun 

metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann leiði lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa 

sem starfa innan leikskólans, stuðli að jafnrétti og uppbyggilegum 

samskiptum með velferð barna að markmiði. Heikka og Wanikanayke 

(2011:509) benda á að víða sé hlutverk skólastjóra eða leiðtoga í leikskólum 

óskilgreint og óskýrt sem leiði meðal annars af sér að þeir eigi í erfiðleikum 

með að skilgreina hvaða kröfum og væntingum þeir skuli þjóna. Þessi 

hlutverkatogstreita leiði af sér að þeir gefi sér ekki tíma til íhugunar eða 

ígrundunar á rannsóknum um nýjungar í stjórnun leikskóla. Heikka, 

Waniganayake og Hujala (2013:37) benda á að nýjar væntingar og leiðir í 

stjórnun leikskóla veki spurningar um hefðir, ábyrgð og verkaskiptingu milli 

stjórnenda og kennara. Hjá þeim kemur fram að dreifð stjórnun hefur jákvæð 

áhrif á kennara, stjórnendur og menntunina barna. En til þess þurfi 

stjórnunarfyrirkomulaginu að vera vel stýrt, það markmiðssett, skipulagt og í 

sífelldri þróun. Jafnframt kemur fram að stuðningur og þátttaka 

hagsmunaaðila, foreldra jafnt sem skólayfirvalda, sé nauðsynlegur.   

Eins og fram hefur komið byggðist stjórnun í leikskólum víða á flatri 

stjórnskipun og þeirri hugmyndafræði að allir skyldu vera jafnir. Lagt var til 

grundvallar að allir ættu að leggja til eigin skoðanir og taka ætti tillit til sem 

flestra þeirra. Leikskólakennarar störfuðu saman í opnum rýmum og því 

skapast  hefð á sameiginlegum vinnubrögðum innan deilda leikskóla. Að 

þessu sögðu er mjög forvitnilegt að velta fyrir sér hvort hið flata 

stjórnunarfyrirkomulag leikskóla fyrri ára feli í sér samhljóm við 

hugmyndafræði lærdómssamfélagsins um dreifða stjórnun, teymisvinnubrögð 

og sameiginlega sýn eða hvort hefðin geti verið fagmönnum leikskóla fjötur 

um fót að því leyti að kennarar telji sig ekki þurfa að ígrunda 

teymisvinnubrögð innan deilda því þau, í fljótu bragði, virðist falla vel að 

hugmyndafræði lærdómssamfélagsins.  

2.8 Lög og reglur um leikskóla 

Fyrstu lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila litu dagsins ljós árið 

1973, lög nr. 29/1973 um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila. Fram að þeim tíma voru leikskólar á ábyrgð sveitarfélaga 

og um þá giltu almenn barnaverndarlög sem fyrst voru sett árið 1932. Í 
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barnaverndarlögum no 43/1932  segir um hlutverk barnaverndar að hún hafi 

eftirlit með barnahælum og dagheimilum í umdæmi sínu. 

Árið 1947 voru sett lög um vernd barna og ungmenna þar sem segir að 

vernd barna og ungmenna taki yfir eftirlit með uppeldisstofnunum, svo sem 

barnahælum, dagheimilum, leikskólum, sumardvalarheimilum, fávitahælum 

fyrir börn og ungmenni o.s.frv. Í 35. gr. segir að ekki megi fela forstöðu slíks 

hælis eða stofnunar öðrum en þeim sem barnaverndarnefnd telji hæfa (Lög 

nr. 29 / 1947). Lög þessi voru endurnýjuð árið 1966 (Lög nr. 53/1966) en 

ekki voru þá gerðar breytingar á þeim þætti laganna sem snertu 

dagvistarstofnanir. Árið 1946 lagði Katrín Thoroddsen alþingismaður fram 

frumvarp til laga um dagheimili fyrir börn utan skólaskyldualdurs, en það 

frumvarp náði ekki fram að ganga.  

Árið 1971 skipaði forsætisráðherra Magnús Torfi Ólafsson nefnd til að 

semja frumvarp til laga um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

barnaheimila. Með þeim var það fyrirkomulag fest í sessi að ríkið greiddi 

helminginn af kostnaði við byggingu dagvistarheimila og þriðjung af 

rekstrarkostnaði (Lög nr. 29/1973). Í athugasemdum við lagafrumvarpið segir 

að nefndin hafi mótað tillögur sínar með þau grundvallarsjónarmið í huga að 

uppbygging dagvistarheimila í landinu væri brýn nauðsyn íslensku þjóðfélagi 

af uppeldislegum, félagslegum og þjóðfélagslegum ástæðum. Sjónarmið 

nefndarinnar var að öll börn undir skólaskyldualdri skyldu eiga kost á að 

njóta dvalar, hluta úr degi eða daglangt, á dagvistunarheimilum um eitthvert 

skeið. Skuli það vera óháð því hvort báðir foreldrar vinni utan heimilis eða 

ekki (Frumvarp til laga um byggingu og rekstur dagvistunarheimila). Fyrsta 

gr. laganna hljóðar svo: „Markmið með starfsemi dagvistunarheimila er að 

gefa börnum kost á að njóta handleiðslu sérmenntaðs fólks í uppeldismálum 

og búa þeim þau uppeldisskilyrði er efli persónulegan og félagslegan þroska 

þeirra” (Lög nr 29/1973). Í bók sinni Frá gæslu til skóla bendir Jón Torfi 

Jónasson á að þetta markmið sé í raun eina markmið laganna, svo þau gefi 

litla leiðsögn um hvað þar skyldi gert, nema þó að gefa til kynna að fagfólki 

skuli treyst til þess að gera skynsamlega hluti með börnunum (Jón Torfi 

Jónasson, 2006:47). 

Í lögunum segir um starfslið dagvistarheimila 17. gr.:  
 

Forstöðumaður dagvistunarheimilis og starfslið, er annast 

fóstrunarstörf, skal hafa hlotið fóstrumenntun, svo og þeir, sem annast 

umsjón með dagvistunarheimilum á vegum rekstraraðila. Heimilt er þó 

með samþykki ráðuneytisins að víkja frá þessu ákvæði, sé þess enginn 
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kostur að fá fólk með framangreinda menntun til starfs. (Lög nr. 

29/1973) 

 

Í athugasemdum við frumvarp til laga segir að í reglugerð um vernd barna 

og ungmenna sé kveðið á um svipaðar kröfur, en rétt þyki að binda þetta 

ákvæði í lögum vegna hins mikilvæga uppeldishlutverks dagvistunarheimila 

(Athugasemdir við frumvarp til laga um hlutdeild ríkisins í byggingu og 

rekstri dagvistarheimila). Í 19. grein áðurnefndra laga er fjallað um 

starfsskyldur forstöðumanna þar sem segir að forstöðumaður skuli halda 

reglulega fundi með starfsliði um stjórn heimilisins og velferð hvers einstaks 

barns. Í athugasemdum segir að þessu ákvæði sé ætlað að stuðla að áhrifum 

starfsfólks á stjórnun og starfsemi dagvistunarheimila (Lög nr. 29/1973). 

Lögin voru endurskoðuð 1976, gerð breyting 1981 og endurskoðuð aftur árið 

1991. Í lögunum árið 1991 var meðal annars lögfest heitið leikskóli yfir skóla 

fyrir börn undir sex ára aldri og heitið leikskólastjóri í stað forstöðumanns 

(Lög nr. 48/1991). Það var þó ekki fyrr en með lögum 1994 að leikskólinn 

var skilgreindur sem fyrsta skólastigið og heitið leikskólakennari var lögfest 

(Lög nr. 78/1994). 

Fyrsta reglugerð um dagvistarheimili fyrir börn leit dagsins ljós árið 1977. 

Í henni var meðal annars skilgreindur sá fjöldi barna sem hver starfsmaður 

mátti kenna í einu ásamt ákvæði um fjölda barna miðað við stærð annars 

vegar á dagheimili og hins vegar í leikskóla. Einnig var settur hámarksfjöldi í 

barnahópi miðað við aldurshreina og blandaða aldurshópa barna (Reglugerð 

nr. 149/1977). Með þessum reglugerðarákvæðum voru sveitarfélögum settar 

verulegar skorður á fjölda barna á hverju dagvistarheimili. Reglugerð þessi 

var í gildi til ársins 1995.  

2.9 Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili  

Árið 1982 skipaði menntamálaráðherra nefnd til að semja starfsáætlun um 

uppeldisstörf á dagvistarheimilum. Í nefndinni áttu sæti níu aðilar sem 

tilnefndir voru af stjórnarnefnd dagvistarheimila Reykjavíkurborgar, 

félagsmálaráði Hafnafjarðar, félagsmálastofnun Kópavogs, 

félagsmálastofnun Akureyrar, samtökum foreldrafélaga við dagvistarheimili, 

stjórn Fóstrufélags Íslands, Kennarasambandi Íslands og Fósturskóla Íslands 

ásamt fulltrúa í menntamálaráðuneytinu. Þeir sem tilnefndu fulltrúa í 
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nefndina höfðu áður, samkvæmt beiðni menntamálaráðuneytisins sent 

ráðuneytinu álitsgerðir sem vinnuhópar á þeirra vegum höfðu unnið. Fjölluðu 

þær um markmið uppeldisstarfs á dagvistarheimilum, leiðir að markmiðum, 

helstu uppeldissvið, skipulags- og stjórnunarþætti, ýmis ytri skilyrði o.fl. 

Menntamálaráðherra réði jafnframt Valborgu Sigurðardóttur, skólastjóra 

Fósturskóla Íslands, til að vinna á vegum ráðuneytisins að verkefninu í 

samráði við nefndina. Í erindisbréfi Valborgar segir: „Starfsáætlunin skal 

byggjast á fræðilegum grunni í samræmi við þá þekkingu sem menn hafa í 

barnasálfræði og uppeldisfræði og með hliðsjón af álitsgerðum sem hafa 

verið lagðar fram af ýmsum aðilum sem ráðuneytið hefur leitað álits hjá“. 

Nefndin kom sér saman um að nota orðið uppeldisáætlun í stað starfsáætlun 

og taldi hún að áætlunin ætti brýnt erindi til starfsfólks dagvistarheimila. 

Lagði nefndin því til að uppeldisáætlunin yrði send til allra dagvistarheimila 

á landinu (Menntamálaráðuneytið, 1985). 

Afrakstur þessarar vinnu, Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, markmið 

og leiðir, kom út árið 1985 og var fyrsti vísir að námskrá leikskóla þar sem 

meðal annar er fjallað um lykilhugtök í starfi með ungum börnum ásamt 

uppeldis- og námsviðmiðum í starfinu. Þar er dregin upp skýr mynd af 

mikilvægi einstakra þátta í starfi dagvistarheimila, fjallað um ábyrga 

umönnun, daglegar venjur og uppbyggingu leikskólastarfsins. Leiknum sem 

námsleið er gert hátt undir höfði þar sem hann er álitinn kjarni 

uppeldisstarfsins í allri sinni fjölbreytni. Var þetta fyrsta áætlunin sem skrifuð 

var fyrir uppeldisstarf á dagvistarheimilum um markmið og leiðir í starfinu, 

byggð á íslenskum lífsviðhorfum (Menntamálaráðuneytið, 1985).  

Uppeldisáætlunin var endurútgefin með orðalagsbreytingum árið 1993 þar 

sem heitið leikskólakennari hafði tekið við af fóstruheitinu. 

(Menntamálaráðuneytið 1993: án bls.). Fyrsta formlega aðalnámskrá 

leikskóla var gefin út árið 1999. Í henni segir að hún sé stefnumótandi 

leiðarvísir um uppeldi í leikskólum og eigi að mynda sveigjanlegan 

starfsramma um leikskólastarfið. Í henni er meðal annars lögð áhersla á að 

leikskólanám sé þroskamiðað en ekki fagmiðað eins og nám á öðrum 

skólastigum. Þar er fjallað um alhliða þroska barnsins og kveðið á um að í 

leikskóla skuli hlúð að þeim öllum, þeir efldir og samspil þeirra örvað 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Því má segja að gott samhengi sé milli 

innihalds Uppeldisáætlunarinnar og Aðalnámskrár leikskóla, þrátt fyrir að 

orðalag allt og umfang sé mjög breytt. Í aðalnámskránni sem kom út árið 
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2011 kveður við töluvert annan tón þar sem fyrsti partur námskrárinnar er 

sameiginlegur með grunnskólum og framhaldsskólum. Þar segir að skólar 

skuli mynda samstæða heild, skólakerfi, sem tryggja skuli samræmi og 

samhengi í menntun frá leikskóla til háskóla og fullorðinsfræðslu. Í 

námskránni eru tilgreindir fimm grunnþættir menntunar læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Námssviðin átta eru hins vegar læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, 

sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Leikurinn er þó enn þungamiðja 

leikskólastarfsins og meginnámsleið barnsins.  

2.10 Nám leikskólakennara  

Þótt ekki sé markmið hér að fjalla um nám leikskólakennara er mikilvægt að 

gera lítillega grein fyrir því, þar sem menntun stjórnenda var ein 

grunnforsenda þess að hægt væri að reka leikskóla eins og sjá má í kaflanum 

hér á undan. 

Uppeldisskóli Sumargjafar tók til starfa haustið 1946. Í Morgunblaðinu 

21. ágúst 1946. 186. tölublaði er viðtal við Ísak Jónsson formann Sumargjafar 

sem gat þess „...að komið hefði í ljós, einkum síðustu árin, hver brýn nauðsyn 

er á því, að stúlkur er starfa við barnaheimilin, sjeu sjermentaðar til 

starfsins“. Um þörfina fyrir barnaheimili sagði hann að brýna nauðsyn bæri 

til að þeim yrði fjölgað sem allra fyrst en þar væri skorturinn á lærðum 

forstöðukonum sem staðið hafi því máli fyrir þrifum. Skólastjóri 

Uppeldisskólans var ráðin Valborg Sigurðardóttir (Skóli fyrir starfsstúlkur 

barnaheimila tekur til starfa, 1946). Frá árinu 1954 til ársins 1969 var námið 

tveggja ára nám sem skiptist þannig að í tvo vetur var bókleg kennsla og 

æfingar og eitt sumar fóstrustarf sem greitt var fyrir. Árið 1957 fékk skólinn 

nafnið Fóstruskóli Sumargjafar (Valborg Sigurðardóttir, 1998:84). Árið 1968 

urðu breytingar á inntökuskilyrðum skólans og þess krafist að væntanlegir 

nemendur hefðu a.m.k. þriggja mánaða starfsreynslu af barnaheimili, auk 

tilskilinnar menntunar. Vegna skorts á fagmenntuðum fóstrum út um land, 

var ljóst að þótt nemendur hefðu þessa starfsreynslu hefðu fæstir unnið með 

fagmenntaðri fóstru. Því var ákveðið að koma á fót forskóla eða 

undirbúningsdeild árið 1968 þar sem nemendum gæfist kostur á 

starfsreynslutíma undir stjórn fagfólks. Þessi undirbúningsdeild hófst með 
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tveggja vikna bóknámi og eftir það tók við sjö mánaða starfsreynslutími þar 

sem nemar unnu fullt starf á launum. Veturinn eftir var aðallega bóklegt nám 

ásamt því að stundað var starfsnám einn dag í viku, á fimmtudögum. Þá tók 

við fimm mánaða starf á barnaheimili yfir sumartímann, síðasta árið skiptist 

að tveim þriðju í bóklegt nám og einum þriðja í verklegt (Valborg 

Sigurðardóttir, 1998:89–90).  

Þann 6. apríl 1973 voru samþykkt frá Alþingi lög um Fósturskóla Íslands, 

sem tryggðu framtíð hans og tengdu hann við hið almenna fræðslukerfi. 

Inntökuskilyrði voru hert og gerð krafa um stúdentspróf, kennarapróf frá 

Kennaraskóla Íslands eða gagnfræðapróf, að viðbættu tveggja ára námi í 

framhaldsdeild gagnfræðaskóla eða tveggja ára námi í öðrum skólum, sem 

dæmi verslunarskóla, lýðháskóla eða húsmæðraskóla (Lög nr. 10/1973). Með 

þessum hertu inntökuskilyrðum var verið að leggja fyrstu drög að því að 

koma menntun fóstra af framhaldsskólastigi yfir á háskólastig. 

Framhaldsdeild við Fósturskólann var stofnuð árið 1983. Meginviðfangsefni 

námsins fyrsta skólaárið var stjórnun og ráðagjöf varðandi umsjón 

dagvistarheimila (Námsvísir 1983). Engin fjárveiting fékkst síðan til 

framhaldsdeildarinnar fyrr en árið 1987 og var þá nám um stjórnun og 

ráðgjöf endurtekið. Árið 1988 þurfti að fella niður framhaldsnámið vegna 

ónógrar þátttöku, en árið 1989 tók deildin aftur til starfa og starfaði þar til 

skólinn færðist yfir á háskólastig (Valborg Sigurðardóttir, 1989:141–142). 

Háskólinn á Akureyri var stofnaður árið 1987 og árið 1996 var stofnuð 

leikskólakennarabraut við kennaradeild HA og árið 1998 færðist Fósturskóli 

Íslands inn í Kennaraháskóla Íslands (Andrés Ingi Jónsson og Oddný 

Helgadóttir 2010:13). Árið 2011 var leikskólakennaranámið lengt í 5 ára 

M.Ed nám.    

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað annars vegar um innviði 

lærdómssamfélagins og fagmennsku og hins vegar um þætti sem snúa að ytri 

umgjörð leikskóla. Lærdómssamfélagið byggir á fagmennsku kennara, óháð 

skólastigi, þar sem menntun og umræða um nám er í fyrirrúmi og athyglinni 

sífellt beint að því hvernig kennsla skilar sér sem nám til nemenda. 

Skólasamfélag nútímans á að vera lifandi samfélag sem byggir á samábyrgð 

allra sem að samfélaginu koma, hvort heldur það eru skólayfirvöld, fagmenn, 

foreldrar eða nemendur. Hlutverk stjórnenda í samfélagi sem slíku er 
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margbrotið því þróun samfélagsins er síbreytileg því hún fer að hluta til eftir 

samfélagsgerðinni ásamt því ytra umhverfi sem lög og reglugerðir setja 

skólum. Þegar fyrstu leikskólar landsins voru stofnaðir árið 1931 giltu um þá 

almenn barnaverndarlög, þar sem fyrstu lög um leikskóla, (Lög um hlutdeild 

ríkisins um byggingu og rekstur dagvistunarheimila no. 29/1973) voru ekki 

sett fyrr en árið 1973. Leikskólarnir voru þó ekki skilgreindir sem fyrsta 

skólastigið fyrr en með lögum um leikskóla no. 78/1994. Á þessum tíma voru 

engar opinberar áætlanir eða staðlar um uppeldi og menntun í leikskólum, 

svo stjórnun hvers skóla byggðist að miklu leyti á því fagfólki sem þar 

starfaði en samkvæmt lögum no. 29/1973 er meðal annars kveðið á um að 

forstöðumaður dagvistunarheimilis og starfslið, er annast fóstrustörf skuli 

hafa hlotið fóstrumenntun. Uppeldisáætlun um dagvistarheimili sem út kom 

árið 1985 skráði því spor í sögu leikskólanna þar sem hún var fyrsta opinbera 

áætlunin sem sett var um innviði og innra starf í leikskólum. Fyrsta 

aðalnámskrá leikskóla kom út árið 1999 og núverandi aðalnámskrá var gefin 

út árið 2011. Stjórnendur leikskóla þurfa þó ekki aðeins að huga að þeim 

lögum og reglugerðum sem stjórnvöld setja, því leikskólar landsins eru flestir 

reknir af  sveitarfélögum, sem setja þeim reglur og stefnur ásamt því að sníða 

þeim stakk eftir vexti.     
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 Yfirstjórn dagvistarmála hjá 3.

Akureyrarbæ 

Eins og fram hefur komið voru fyrstu lög um byggingu og rekstur 

dagvistarheimila sett árið 1973 en fram að þeim tíma giltu um þau almenn 

barnaverndarlög. Það hefur því verið rökrétt á þeim tíma að 

félagsmálastofnanir færu með yfirumsjón með dagvistarheimilum en ekki 

skólanefndir. Á Akureyri samþykkti bæjarstjórnin skipan 

félagsmálastofnunar 22. júní 1971. Verksvið hennar var að fara með 

framkvæmd félagsmála hjá bænum. Innan félagsmálastofnunar var kosið 

félagsmálaráð sem átti til dæmis að sinna undirbúningi og framkvæmdum í 

sambandi við uppbyggingu og rekstur ýmiss konar vistheimila og 

barnaleikvalla samkvæmt nánari ákvörðun bæjarstjórnar (BST 22. júní 1971). 

Fyrsti fundur félagsmálaráðs var haldinn 7. júlí 1971. Ráðið skipuðu Guðrún 

Sigbjörnsdóttir, Jónína Steinþórsdóttir, Ingibjörg Halldórsdóttir og 

Guðmundur Hallgrímsson. Félagsmálastjóri var ráðinn Hreinn Pálsson, 

lögfræðingur. Á fyrsta fundi ráðsins var gerð eftirfarandi bókun. 

„Félagsmálaráð leggur til að mál tilheyrandi barnaheimilum og leikskólum 

verði innan starfsviðs ráðsins samanber 3.gr.c“ (FA-1 örk 1).  

Félagsmálaráð fór með aðalumsjón leikskólamálaflokksins á Akureyri 

næstu 23 árin, allt þar til leikskólanefnd var stofnuð árið 1994. Hreinn 

Pálsson starfaði sem félagsmálastjóri til 1. september 1975. Í ágúst 1974 var 

Björn Þórleifsson félagsráðgjafi ráðinn til félagsmálastofnunar sem ráðgjafi 

og fulltrúi félagsmálastjóra. Hann tók við embætti félagsmálastjóra í 

september 1975 og gegndi því þar til í ágúst 1976 en þá var Jón Björnsson, 

sálfræðingur, ráðinn félagsmálastjóri. Jón starfaði út það tímabil sem hér er 

fjallað um með ársleyfi árið 1990 en það ár skiptu Ingólfur Ármannsson 

skóla- og menningarfulltrúi og bæjarstjórinn Sigfús Jónsson með sér starfi 

félagsmálastjóra (FA-2 örk 2). 

Í janúar 1975 var komið á fót sérstakri dagheimilanefnd sem undirnefnd 

félagsmálastofnunar. Í henni sátu Hulda Harðardóttir, forstöðukona 

Pálmholts, Jófríður Traustadóttir, forstöðukona Árholts, Aðalsteinn Júlíusson, 
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tæknifræðingur og Björn Þórleifsson, félagsráðgjafi. Nefndin hélt sinn fyrsta 

fund 21. febrúar 1975 þar sem hún ályktaði að verksvið hennar væri að setja 

fram tillögur um úrbætur, breytingar, viðbætur og nýbyggingar á 

dagvistunarstofnunum hjá Akureyrarbæ, taka ákvarðanir um ráðningar 

starfsfólks á dagvistir bæjarins ásamt því að fjalla um stærri innkaup og gera 

árleg drög að fjárhagsáætlun dagvista, sem síðan yrði lögð fyrir 

félagsmálaráð (FDf 6 örk 1). Dagheimilanefndin starfaði fram á haust 1975 

en síðasta fundargerð nefndarinnar var rituð 12. september þar ár.  

Eftir að dagheimilanefnd hætti störfum voru ekki skráðar fundargerðir 

með forstöðumönnum dagvista og starfsmönnum félagsmálastofnunar fyrr en 

5. ágúst 1977. Þann fund sátu Jóna Frímannsdóttir frá Pálmholti, Erla 

Böðvarsdóttir frá Lundarseli, Þuríður Sigurðardóttir frá Árholti og Valgerður 

Magnúsdóttir fyrir hönd félagsmálastofnunar (Fka 1 örk 1). Fundir sem þessi 

sem gengu undir nafninu forstöðumannafundir, voru haldnir að meðaltali 

einu sinni í mánuði, allt til dagsins í dag. Þess má geta að nú bera 

sambærilegir fundir heitið samráðsfundir og hafa þeir því verið fastir liðir í 

samskiptum stjórnenda leikskóla og yfirstjórnar skólamála frá árinu 1977. 

Ritaðar fundargerðir eru þó ekki til frá 6. október 1980 til 28. september 1982 

né heldur frá júlí 1989 til áramóta það ár. Forstöðumannafundir tóku að 

einhverju leyti við af dagheimilanefnd og var megintilgangur þeirra að vera 

upplýsingafarvegur milli félagsmálaráðs og dagvista. Á fundunum voru 

teknar sameiginlegar ákvarðanir um rekstur skólanna og tekin umræða sem 

snerti skólana sem heild. 

Árið 1981 var ráðinn dagvistarfulltrúi við félagsmálastofnunina. Verksvið 

hans var dagleg stjórnun og eftirlit með starfháttum dagvista, meðal annars 

ákvarðanir um erindi forstöðumanna og annars starfsfólks, innheimtu 

vistgjalda, umsjón með starfsmannahaldi, ráðning starfsmanna, stjórn og 

undirbúningur funda með forstöðumönnum og umsjón með námskeiðahaldi 

fyrir starfsfólk á dagvistum. Einnig sá dagvistarfulltrúi um innritun barna, 

mat á forgangsumsóknum og hafði umsjón með starfsemi dagmæðra í 

bæjarfélaginu (FKd 4 örk 9). Fyrsti dagvistarfulltrúi bæjarins, Sigríður 

Magnea Jóhannsdóttir, fóstra, tók til starfa 1. september sama ár í 75% stöðu 

(FA–1 örk 1).  

Eins og hér hefur komið fram var gert ráð fyrir einhverskonar 

samráðsvettvangi forstöðumanna og yfirstjórnar félagsmála, seinna 

yfirstjórnar skólamála, hjá Akureyrarbæ frá árinu 1975.  
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3.1  Dagvistarþörf 

Upphaf reksturs dagvista hjá Akureyrarbæ má rekja til þess að í apríl 1970 

sendi Barnaverndarfélag Akureyrar bréf til bæjarstjórnar Akureyrarbæjar þar 

sem lögð var fram tillaga þess efnis að í bæjarfélaginu yrði hafin 

undirbúningur að byggingu annars leikskóla eða dagheimilis með vöggustofu 

í samráði við bæjarstjórn (BST 30. apríl 1970). Þá voru starfrækt á Akureyri 

sumardvalarheimilið Pálmholt, sem rekið var af kvenfélaginu Hlíf og 

leikskólinn Iðavöllur, sem rekinn var af Barnaverndarfélagi Akureyrar. 

Indriða Úlfssyni f.h. Barnaverndarfélagsins og Haraldi Sveinbjörnssyni f.h. 

skipulagsnefndar bæjarins, var falið, í samráði við Gest Ólafsson 

skipulagsstjóra og verkfræðing Akureyrarbæjar, að leggja fram tillögu um lóð 

fyrir dagheimili. Þann 10. febrúar 1971 er lögð fram tillaga þeirra um að 

bæjarráð úthluti lóð á horni Hrafnagilsstrætis og Þórunnarstrætis til að byggja 

100 barna dagheimili (FX-s 20). Í bréfi frá Gesti Ólafssyni kemur fram að hér 

á landi hafi ekki verið í notkun viðurkennd ákvæði um fyrirkomulag 

dagvistunar og dagvistunarþörf heldur hafi yfirleitt verið stuðst við erlendar 

áætlunartölur. Í Reykjavík hafi verið lagt til að miða við 60 barna leikskóli á 

hverja 5.000 íbúa og eitt rými á dagheimili fyrir hverja 100 íbúa. Í bréfinu 

segir jafnframt: „Við gerð ofangreindra áætlunartalna hefur það sjónarmið 

verið ríkjandi, að ekki sé ástæða til að hvetja til vistunar barna á stofnunum 

allan daginn heldur er aðeins leitast við að mæta brýnni, óhjákvæmilegri 

þörf”. Jafnframt segir „Þótt nota megi ofangreindar tölur til viðmiðunar á 

Akureyri, væri samt æskilegt að kanna raunverulega þörf á dagvistun frekar 

með tilliti til félagslegra aðstæðna, þátttöku mæðra í atvinnulífinu, 

fæðingartölu og stærð árganga, ásamt mati á gildi dagvistunar almennt” (FS-

x 20). 

 Í maí 1971 samþykkti Barnaverndarfélag Akureyrar tillögu um að beina 

því til bæjarstjórnar að taka til athugunar rekstur dagheimilis og leikskóla í 

Pálmholti um veturinn og flýta fyrir byggingu dagheimilis sem fyrirhugað 

væri á brekkunni (FS-x 20). Félagsmálaráð samþykkti að auglýsa eftir 

umsóknum frá foreldrum, til að kanna þörfina og bárust yfir 40 umsóknir svo 

augljóslega var næg þörf fyrir hendi. Því lagði ráðið til að Pálmholt yrði 

starfrækt sem barnaheimili veturinn 1971 til 1972, í tilraunaskyni (FA – 1 örk 

1). Í greinargerð sem lögð var fram í bæjarstjórn Akureyrar 2. september 

1971 kemur fram að Pálmholt hafi verið starfrækt frá 1950, sem 
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sumardvalarheimili fyrir 110 börn. Eftirspurn eftir plássum var næg og frá 

árinu 1961 hafði eftirspurnin yfirleitt verið meiri en hægt var að anna. 

Varðandi þörf fyrir dagvistun segir að ekki sé hægt að gera sér grein fyrir 

hvaða þörfum verið sé að fullnægja með dagheimilisvist, hvort börn séu þar 

þeim til afþreyingar eða hvort vinna móður eða aðstandenda ráði því. Um 

Iðavöll segir að Barnaverndarfélag Akureyrar hafi starfrækt leikskólann í 11 

ár. Börn hafi dvalið þar hálfan daginn, en nokkur hafi þó á hverju ári verið 

allan daginn, en þá sótt í hádeginu. Eftirspurn eftir plássum á veturna hafi 

alltaf verið meiri en hægt hafi verið að anna en hins vegar hafi ekki verið fullt 

á sumrin fyrr en sumarið 1971. Fram kemur á að á Iðavelli væru 50 pláss á 

tveim deildum fyrir börn á aldrinum 2 til 6 ára (FKd 4 örk 12).  

Í febrúar 1973 lá fyrir fundi félagsmálaráðs tillaga að uppbyggingu 

dagvista fram til ársins 1990. Til hliðsjónar var miðað við að á 

skipulagstímabilinu ykist íbúafjöldi bæjarins í 16 til 17 þúsund. Í tillögunum 

var gert ráð fyrir að 80 barna dagheimili yrði reist fyrir hverja 4.000 íbúa 

ásamt fjórum leikskólum með plássum fyrir 60 börn í senn (FA–1 örk 1; FS-x 

20). Samkvæmt manntali 1. desember 1975 voru 996 börn á dagvistaraldri á 

Akureyri, en á þessum tíma voru dagvistir ætlaðar börnum frá tveggja til sex 

ára. Í tillögunum er gert ráð fyrir fjölgun dagheimilisplássa um 320 og 

leikskólaplássa um 360 (FKd 4 örk 12). Á töflu 1 kemur fram að alls var gert 

ráð fyrir 430 börnum í leikskólum og 360 á dagheimilum árið 1990, fyrir utan 

þann fjölda barna sem dvaldi í dagvistinni Stekk sem Fjórðungssjúkrahúsið 

rak á þessum tíma. 

 

Tafla 1. Áætluð uppbygging á dagvistum Akureyrarbæjar á árunum 1976 

til 1990 

 

0

200

400

600

800

1000

996 

380 

430 

Áætluð uppbygging á dagvistum 
Akureyrarbæjar á árunum 1973 - 1990 

fjöldi í leikskólum

fjöldi á dagheimilum



39 

 

 Eins og sjá má er gert ráð fyrir að bærinn gæti þjónað rúmlega 81% barna 

með þessari uppbyggingu og gert var ráð fyrir að leikskólarými væru fleiri en 

dagheimilisrýmin. Vegna eðlis starfs leikskóla gátu þeir annað fleiri 

umsóknum heldur en dagheimili af sambærilegri stærð. Í fundargerð 

félagsmálaráðs frá febrúar 1977 kemur fram að ekki liggi fyrir kannanir um 

þörf fyrir dagvistun en ef leikskólaformið væri hentugt og fullnægjandi, 

kunni bygging þeirra að létta álaginu af dagheimilisbyggingum (FA-1 örk 1). 

Þörf eftir dagvistun var mikil eins og fram kemur í gögnum frá þessum 

tíma. Í skýrslu frá 1976 kemur fram að einstæðir foreldrar hafi forgang að 

dagvistarplássum en aðrir bíða mjög lengi og leggja jafnvel ekki í að sækja 

um (FKd 4 örk 12). Af þeim ástæðum gefa tölur af biðlista fyrir dagvist ekki 

fullkomlega rétta mynd. Í greinargerð með fjárhagsáætlun fyrir árið 1977 

kemur fram að biðlistar telji 185 börn og að vitað sé til þess að um alllangt 

skeið hafi foreldrar horfið frá því að sækja um vegna þess hve biðtíminn væri 

langur (FKd 4 örk 12). Í sambærilegri greinargerð sem unnin var fyrir 

fjárhagsáætlun 1978 hafði umsóknum fjölgað í 300 og þá hafi nöfn allmargra 

barna verið strikuð út af biðlistanum þar sem þau höfðu færst upp fyrir 

dagvistaraldur og því aldrei komist að í dagvist (FX-s 20). Í desember 1980 

lagði félagsmálaráð fram greinargerð um dagvistarþörf. Þar er tekið sem 

dæmi um fjölgun á biðlista, að á tímabilinu frá 1. október til 10. desember 

sama ár hafi borist 53 umsóknir en aðeins 11 rými hafi losnað á sama tíma 

(FA–1 örk 2). Á áttunda áratugnum voru að jafnaði 250 til 350 umsóknir á 

biðlistanum og í janúar 1984 var fjöldin mestur þegar biðlistinn taldi 415 

umsóknir (FA–1 örk 2). 

Foreldrar í bæjarfélaginu gerðu sitt til að mótmæla þessum aðstæðum. Í 

janúar 1977 voru í bæjarráði lagðir fram undirskriftarlistar með um 850 

nöfnum þar sem „...skorað er á bæjaryfirvöld að bæta úr hinum tilfinnanlega 

skorti á dagvistarstofnunum sem ríkir í bænum svo öll börn undir skólaaldri 

geti notið sömu réttinda“ (BR 14. janúar 1977). Í mars 1981 var lagt fram í 

bæjarráði „Bænaskjal til bæjarstjórnar“ undirritað af 173 foreldrum á 

Akureyri þar sem skorað var á bæjarstjórn að gera verulegt átak í 

dagvistarmálum, svo linna megi því ástandi sem þar ríkir (BR 16 mars 1981). 

Í desember 1984 var lögð fram ályktun í bæjarráði sem samþykkt var á 

aðalfundi Samtaka kvenna á vinnumarkaði þar sem skorað var á 

sveitastjórnarmenn að gera sérstakt átak í byggingu dagvistarheimila á árinu 
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1985 (BR 20. des 1984). Ári síðar var lagt fram bréf frá „Hópi um launa- og 

kjaramál kvenna ´85“ þar sem eindreginni áskorun var beint til bæjarrás, að 

fjárframlög til dagvistarmála verði stóraukin, þannig að unnt verði að fjölga  

dagvistarrýmum í bænum (BR 18. febrúar 1985). 

Í janúar 1987 var tekin saman spá um dagvistarþörf á Akureyri til ársins 

2005. Þar segir að dagvistarþörfum væri talið fullnægt ef eftirtalin 

hundraðshluti barna ætti kost dagvista, 20% barna þriggja mánaða til eins árs 

barna, öll í fullri dagvist, 30% eins til tveggja ára barna í fullri eða skertri 

dagvist og 70% tveggja til sex ára barna í fullri eða skertri dagvist. Með 

skertri dagvist er átt við fjögra til sex tíma dagvist (FKd 1 örk 4). Sjá töflu 2. 

 

Tafla 2. Áætluð dagvistarþörf frá 1987 til 2004, fyrir 3ja mánaða til 6 ára 

börn 
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Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um yfirstjórn leikskólamála hjá 

Akureyrarbæ frá árinu 1971-1991. Árið 1971 var skipuð félagsmálanefnd 

innan bæjarins og kosið félagsmálaráð, þá giltu um leikskóla almenn 

barnaverndarlög, svo það hefur því verið rökrétt í því samhengi að 

félagsmálaráð færi með mál sem tilheyrðu leikskólum ásamt með og öðrum 

málum sem tilheyrðu barnavernd. Fljótlega voru mótaðar samráðsleiðir 

leikskólastjóra og félagsmálayfirvalda með föstum fundum. Á þeim voru 

meðal annars teknar sameiginlegar ákvarðanir og tekin umræða sem snertu 

skólana sem heild. Árið 1981 var ráðin dagvistarfulltrúi við 

félagsmálstofnun. Dagvistarfulltrúi var leikskólakennari að mennt og tók við 

sem yfirmaður leikskólamála á Akureyri frá þeim tíma. Upphaf rekstur 

leikskóla á vegum Akureyrarbæjar má rekja til ársins 1970 er 

Barnaverndarfélag Akureyrar sendi bréf til bæjarstjórnar þar sem lögð var 

fram tillaga um að hafin yrði undirbúningur að byggingu leikskóla í 

bæjarfélaginu. Gerð var könnun í bæjarfélaginu til að kanna raunverulega 

dagvistarþörf þar sem ekki voru til íslenskar áætlunartölur um dagvistarþörf 

miðað við íbúafjölda. Út frá þeim niðurstöðum var ákveðið að hefjast handa 

um rekstur Pálmholts árið 1971. Tillögur um uppbyggingu dagvista voru 

gerðar árið 1973 og 1987, þar sem byggt var á íbúaspá og mati á framtíðar 

dagvistarþörf. Þessar spár gengu ekki eftir þar sem eftirspurn eftir 

leikskólaplássum jókst mun meir á tímabilinu en þær gerðu ráð fyrir svo 

foreldrar sendu ítrekað inn bréf og áskoranir til bæjarins að bregðast við 

þörfinni. Í næsta kafla er meðal annars fjallað nánar um uppbyggingu 

dagvista hjá Akureyrarbæ ásamt þeim aðgerðum sem gripið var til, til að 

bregðast við vaxandi dagvistarþörf í bæjarfélaginu.  
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 Dagvistir Akureyrarbæjar 4.

Hér á eftir er fjallað um uppbyggingu dagvista á Akureyri og hverri dagvist 

gerð sérstök skil. Einnig er sagt frá innritun barna, þjónustu við fötluð börn 

og ráðgjafarþjónustu við dagvistir. Vitnað er í viðtöl við forstöðumenn 

dagvista á Akureyri og í viðtöl við rýnihóp stjórnenda en þau viðtöl eru hluti 

af rannsóknarvinnu höfundar sem liggur til grundvallar rannsókn þessari. Það 

skal ítrekað að hér er eingöngu fjallað um tímabilið frá árinu 1971 til ársins 

1991. Mikilvægt er að það sé ljóst að á þessum tíma voru dagheimili einsetin 

en leikskólar tvísetnir. Tvísetningin fól í sér að einn hópur barna sótti 

leikskóla fyrir hádegi og annar eftir hádegi. Með aukinni eftirspurn eftir 

lengingu á vistunartíma barna fækkaði síðdegisplássum í leikskólum þar til 

allir leikskólar Akureyrarbæjar voru orðnir einsetnir árið 2008.  

4.1 Pálmholt 

Eins og fram hefur komið lagði félagsmálaráð til að dagheimili yrði rekið að 

Pálmholti veturinn 1971 til 1972 í tilraunaskyni. Í framhaldi af því sendi 

ráðið kvenfélaginu Hlíf fyrirspurn um hvort félagið sæi sér fært að starfrækja 

það þá um veturinn. Stjórn Hlífar teysti sér ekki í verkefnið af 

fjárhagsástæðum en samþykkti hins vegar að ef Akureyrarbær óskaði, „skuli 

heimilið lánað bænum með húsbúnaði og áhöldum gegn því að því verði 

skilað í sama ásigkomulagi að vori“ (FS-x 20). Ári síðar barst bæjarstjórn 

Akureyrarbæjar tilkynning frá kvenfélaginu þess efnis að aðalfundur 

félagsins hafi ákveðið að gefa Akureyrarbæ Barnaheimilið Pálmholt, hús öll, 

innbú og tilheyrandi erfðafestuland (BR 2. mars 1972) og var það afhent 

Akureyrarbæ 9. júlí 1972. Í fundargerð bæjarstjórnar frá þeim degi segir: „Að 

lokinni athöfninni að Pálmholti bauð bæjarráð til kaffidrykkju að Hótel 

Varðborg”. Ráðhildur Stefánsdóttir fyrsti forstöðumaður Pálmholts lýsir 

athöfninni að Pálmholti eftirfarandi:  
 

...og svo afhenda þær (Kvenfélagskonur) þetta þarna um vorið. Þá 

hringir hún Guðmunda heitin í mig og segir, jæja Ráðhildur við erum 
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að koma uppeftir stjórnin með bæjarstjórnina og við ætlum að gefa 

heimilið. Já já, segi ég. Við náttúrulega gátum ekkert gert, ekki 

undirbúið neitt, enda ekki ætlast til þess. Og þau komu uppeftir fóru 

inn á yngri deildina og Guðmunda sagði Ráðhildur komdu og vertu 

með, og ég var í mínum Hagkaupsslopp og fylgdist með þegar þau lásu 

upp sitt hvort bréfið og tókust í hendur. Bjarni Einarsson var 

bæjarstjóri. Og svo var bara takk og bless og búið og farið.  

 

Varðandi undirbúning starfsins segist Ráðhildur hafa farið á nokkra fundi 

á bæjarskrifstofuna og nefnir að Stefán G. Stefánsson aðstoðarmaður 

félagsmálastjóra hafi verið tengiliður milli bæjarins og Pálmholts. Þennan 

fyrsta vetur voru rúmlega 60 börn á Pálmholt á tveim deildum, eldri og yngri. 

Um ákvörðun um fjölda barna á dagheimilinu segir Ráðhildur:  

 
Í nefndinni var ein Hlífarkona, alveg indæliskona og henni fannst þetta 

voðalega erfitt að kyngja því að ekki væri hægt að hafa eins mikið af 

börnum eins og hefði alltaf verið. Það voru þarna nóg tún
1
.  Mér fannst 

hin alltaf vera dálítið hlutlaus. Ég þurfti alla vega að hafa dálítið fyrir 

því að sannfæra hana um það að það væri annað yfir sumar eða vetur. 

Að við gætum ekki verið eins mikið úti um veturinn. 

 

Ráðhildur segir að þar sem Pálmholt hafi verið rekið sem 

sumardvalarheimili með áherslu á útiveru, hafi ekki verið til mikið af 

leikföngum til nota innanhúss. Það hafi þó verið til pússluspil, litir, eitthvað 

af stórum trékubbum og bílum en nóg af útileikföngum. Aðspurð um 

möguleika á að kaupa leikföng segir hún að það hafi ekki verið mikið mál en 

„...maður var náttúrulega svo nægjusamur og pössunarsamur“, að kröfurnar 

hafi hugsanlega ekki verið miklar. Um faglegar áherslur fyrsta árið segir hún:  
 

Það var náttúrulega það sem lagt var upp með í náminu að frjálsi 

leikurinn átti að vera jafnt úti og inni. Það var lögð mikil áhersla á að 

börnin væru úti… já náttúrulega eftir veðri, en ég man að um sumarið 

voru þau meira og minna úti. Maður reyndi samt alltaf eitthvað að vera 

inni, hafa svona einhverja samverustund eftir mat eða eitthvað.  

 

Ráðskonur Pálmholts sáu um innkaup og eldun á mat og segist Ráðhildur 

muna eftir því að ekki hafi alltaf verið sami matur fyrir starfsfólk og börn. 

Hún segir „Í minningunni er alltaf búið að smyrja fyrir börnin. Þau fengu 

                                                      
1 Í þeirri merkingu að nægjanlegt rými væri fyrir fleiri börn. 
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brauðið smurt í bakka. Einn daginn var mysingur og annan daginn ostur og 

þannig“.  

Þóra Ottósdóttir tók við Pálmholti 1972. Hún segir um starfið á Pálmholti:  

 
Við vorum með þetta skipt í tvær deildir, ég var með yngri deildina. 

Þetta byggðist náttúrulega svakalega mikið upp á útiveru og minningin 

er svo mikil að þau sátu við hólfin sín og ég syng rosa mikið og ég var 

að bíða eftir vagninum og ég var að bíða eftir matnum og alltaf að hafa 

ofan af fyrir þeim og syngja og bíða þangað til eitthvað var að gerast.  

 

Árið 1975 var gerð breyting á innra skipulagi Pálmholts þar sem 

barnahópnum var skipt í þrjár deildir í stað tveggja áður (FA-1 örk 1). Eftir 

gildistöku reglugerðar um dagvistarheimili bentu fóstrur heimilisins á að 

ónægt heildargólfrými væri miðað við barnafjölda og auk þess væri leikrými 

heimilisins of lítið (Sérkröfur fóstra dags. 16. nóv. 1977). Í kjölfarið var 

kannað hvort hagkvæmara væri að stækka húsnæðið eða fækka börnum. 

Niðurstaðan varð sú að á næstu árum var bæði í börnum og starfsmönnum 

fækkað ásamt því að ný dagvist Flúðir, var byggð á lóð Pálmholts (FA–1 örk 

2; FA–1 örk 3).  

Á þessum árum var Pálmholt talsvert úr leið og var börnum keyrt í 

skólann í langferðabíl eða strætó. Ráðhildur segir bíllinn hafi byrjað að keyra 

um bæinn til að safna saman börnum og starfsfólki um kl. 8:30 og var miðað 

við að allir væru komnir í Pálmholt til að borða morgunverð kl. 9:00. Sami 

háttur var síðan hafður á seinni partinn. Bíllinn lagði af stað frá Pálmholti kl. 

18:00 og þeir starfsmenn sem voru að skila börnunum úr bílnum luku því 

störfum um kl. 18:30. Árið 1975 var ákveðið að fella niður strætisvagnaferðir 

um eftirmiðdaginn í þeim tilgangi að reyna að fá foreldra til að ná fyrr í börn 

sín (FKa 1 örk 1). Foreldrar tóku því við akstri barna sinna frá nóvember 

1975. Aðstandendur átta barna höfðu ekki bíl til umráða og var því afráðið að 

styrkja þá til að taka á leigu sendibíl til aksturs barnanna gegn styrk frá 

félagsmálastofnun (FKa-1 örk 1; FSx-20). Þessi samvinna foreldra og 

félagsmálastofnun um akstur barna til og frá Pálmholti var við líði fram á 

sumar 1978 (FA-1 örk 1). 

Þegar starfsemi sumardvalarheimilisins hófst á Pálmholti var það ætlað 

fyrir 50 börn. Árið 1954 var byggður leikskáli við húsið til að börnin gætu 

leikið sér undir þaki þegar illa viðraði. Árið 1958 var byggt við húsið en eftir 

það hafa aðeins átt sér stað nauðsynlegar endurbætur á húsnæðinu. Helstu 

breytingar á síðari tímum eru þær að árið 2002 var bætt við lausu 
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kennslurými fyrir starfsmannaaðstöðu og árið 2012 voru leikskólarnir 

Pálmholt og Flúðir sameinaðir undir nafni Pálmholts. Breytingarnar á fjölda 

barna á Pálmholti fyrstu 16 ár í rekstri sem dagheimili voru mjög miklar. 

Árið 1971 voru þar 60 til 70 börn á tveimur deildum en árið 1989 var fjöldi 

barna komin í 34 (FA–1 örk 3). Í október árið 2013 var heildarfjöldi barna í 

hinum sameinaða Pálmholti 129 börn (Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2013) 

Fyrsti forstöðumaður dagvistarheimilisins Pálmholts var Ráðhildur 

Stefánsdóttir sem starfaði skólaárið 1971 til 1972. (Nánari upplýsingar um 

forstöðumenn er að finna í fylgiskjali 7). 

4.2 Árholt 

Á fundi félagsmálaráðs 8. nóvember 1972 „beinir félagsmálaráð þeirri 

áskorun til bæjarráðs að hraðað verði undirbúningi og framkvæmd við 

dagheimili og leikskóla í bænum, vegna mikillar eftirspurnar og nauðsynjar á 

slíkum heimilum“ (FA-1 örk 1). Í svarbréfi frá bæjarráðs segir:  
 

Bæjarráð bendir á, að gamli Glerárskólinn losnar til ráðstöfunar á 

næsta vori og felur félagsmálaráði að kanna, hvort ekki sé hagkvæmt 

að nota húsið fyrir dagvistarheimili og gera tillögur og kostnaðaráætlun 

um nauðsynlegar breytingar á húsinu í þessu skyni og leggja fyrir 

bæjarráð. (FX-s 20) 

 

Í kjölfarið skrifaði Hreinn Pálsson félagsmálastjóri bréf til bæjarráðs þar 

sem segir meðal annars að verði skólinn nýttur sem leikskóli gæti hann 

rúmað 40 til 45 börn í einu eða 80 til 90 á dag. Í leikskólum væri ekki um 

matargerð að ræða og sparast því eldhús og tilheyrandi áhöld, svo og 

starfstúlkur í eldhúsi. Jafnframt segir í bréfinu:  
 

Allmiklar líkur eru fyrir því, að leikskóli gæti leyst vanda margra, bæði 

mæðra er vinna úti og eins vegna ýmissa félagslegra og staðbundinna 

vandamála, svo sem þeirra barna, er ekki eiga kost á hentugu 

leiksvæði, búa við miklar umferðargötur eða eiga í erfiðleikum með að 

samlagast öðrum börnum eða eiga jafnvel ekki samleið með börnum er 

búa í næsta nágrenni... . (FX-s 20)   

 

Í bréfi til menntamálaráðuneytisins frá bæjarstjórn Akureyrar þann 26. 

apríl 1973 segir um þá hugmynd að reka leikskóla í húsnæðinu: 
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Ástæður þessara framkvæmda ættu að vera öllum ljósar, þar eð vart 

mun á nokkrum stað öðrum almennara að giftar konur stundi fasta 

atvinnu utan heimilis og mörg þýðingarmikil fyrirtæki byggja rekstur 

sinn á slíku vinnuafli. (BST 26. apríl 1973) 

 

Í félagsmálaráði var tekin ákvörðun um að leikskólinn skyldi bera nafnið 

Villingaholt, enda hafði ráðið þá í huga að „allar nafngiftir sem á 

dagvistarheimili Akureyrarbæjar yrðu fundnar skuli enda á holt“. Önnur nöfn 

sem komu til greina voru Stekkjarholt, Lyngholt, Vallarholt, Akurholt, 

Snæholt, Steinholt, Þverholt, Árholt, Réttarholt og Skálholt (FA-1 örk 1). 

Athygli vekur að í fundargerðum félagsmálaráðs frá 8. janúar 1975 er búið að 

breyta nafni leikskólans í Árholt, þrátt fyrir að ekkert sé bókfært um það í 

fundargerðum bæjarins. Leikskólinn var tekin í notkun 18. júní 1974 og var 

fyrsti forstöðumaður Jófríður Traustadóttir.  

Snjólaug Pálsdóttir tók við forstöðu á Árholti árið 1975. Aðbúnaði á 

Árholti lýsir hún á þann veg að þar hafi verið tveggja deilda leikskóli og 

frekar gott pláss, teppi hafi verið á öllum gólfum, upp á miðja veggi og 

áklæði á stólum barnanna. Þessi aðbúnaður hafi ekki verið hentugur vegna 

eðlis starfsins, einkum hvað varðar listsköpun og því hafi fataherbergi 

skólans töluvert verið notað til listsköpunar. Áklæði á stólum barnanna voru 

fjarlægð haustið 1975 og sama ár var skólanum lokað milli jóla og nýjárs því 

setja átti dúk á matsalinn. Ekki vildi þó betur til að fyrirmælunum var ruglað 

og gólfdúkur settur á dúkkukrókinn en teppið var enn á sínum stað í 

matsalnum þegar starfsmenn mættu til vinnu eftir jólin. Um aðbúnað 

starfsmanna segir hún að skrifstofa skólastjóra, eldhús og kaffistofa hafi verið 

í sama rýminu. 

Eftir tíu ára nýtingu var húsnæði Árholts orðið mjög lúið. Þá var gerð 

úttekt á því og í kjölfarið ákveðið að gera á því endurbætur (FA-1 örk 2). Í 

júní 1985 var ljóst loka þyrfti húsinu á meðan farið yrði í lagfæringar 

innanhúss (FA-1 örk 2). Stóð það á endum að þegar dagvistin Flúðir opnaði í 

nóvember 1985 fékk starfsemi Árholts aðsetur í leikskólahluta 

byggingarinnar frá 2. desember 1985 fram til 3. apríl 1986 (FA-1 örk 2). 

Breytingarnar í Árholti fólu í sér að nýtt fyrirkomulag var tekið upp í innra 

starfinu. Leikskólinn hafði verið tveggja deilda en hið nýja fyrirkomulag fól í 

sér að gerð var ein blönduð deild í stað tveggja áður en áfram var sami fjöldi 

barna 32 börn fyrir hádegi og 35 eftir hádegi (FA-1 örk 2). Leikskóli var 

rekinn í húsnæði Árholts til ársins 2003 er honum var lokað og rekstur hans 

færður í nýjan leikskóla í Naustahverfi. Eftir það var húsnæðið nýtt meðal 
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annars sem skólavistun og frístund fyrir fötluð börn úr grunnskólum og síðar 

skammtímavistun fyrir fatlaða einstaklinga.  

Fyrsti forstöðumaður var, eins og áður hefur komið fram, Jófríður 

Traustadóttir og starfaði hún við forstöðu skólans í eitt ár.  

4.3 Iðavöllur 

Barnaverndarfélag Akureyrar byggði og rak leikskólann Iðavöll frá árinu 

1959. Þann 14. mars 1975 var lögð fram í bæjarráði tilkynning þess efnis að 

aðalfundur Barnaverndarfélagsins hafi samþykkti að afhenda Akureyrarbæ 

leikskólann til eignar með öllum búnaði ásamt 100 þúsund krónum í reiðufé, 

sem varið skuli til leikfangakaupa (BR. 14. mars 1975; FX-s 20).  

Í bréfi til bæjarstjóra Akureyrar 1975 kemur fram að í viðræðum við Einar 

Hallgrímsson formann Barnaverndarfélags Akureyrar og Pál Gíslason 

gjaldkera félagsins, ásamt skoðunarferð um húsið virðist sem ástand þess sé 

gott. Það hafi verðið málað að innan sumarið 1974 en að utan tveim, þremur 

árum fyrr. Fram kemur að helst þurfi að endurnýja innanstokksmuni (FX-s 

20). Fimm árum síðar, árið 1979, var ástand húsnæðisins hins vegar talið 

bágborið og lögð áhersla á að viðgerðum þar yrði hraðað sem kostur væri 

(FA-1 örk 2). Árið 1982 bentu fóstrur á Iðavelli á að verulegar úrbætur þyrfti 

að gera á húsnæðinu, að öðrum kosti segðu þær upp störfum svo leikskólinn 

yrði fóstrulaus þá um haustið. Í júlí sama ár komu félagsmálaráð og fóstrur 

skólans saman til fundar og var þá ákveðið að fara fram á að embætti 

húsameistara Akureyrarbæjar yrði falið að gera úttekt og kostnaðaráætlun við 

nauðsynlegar lagfæringar og sækja jafnframt um aukafjárveitingu til að ekki 

skapist neyðarástand í málefnum leikskólans. Vangaveltur voru uppi um 

hvort heppilegra væri að byggja nýtt hús eða gera við það gamla og varð 

niðurstaðan sú að nýta húsið til frambúðar með því að gera á því gagngerar 

endurbætur (FA-1 örk 2). Á þessum tíma voru Hulda Harðardóttir og Sigríður 

Gísladóttir forstöðumenn við leikskólann.  Hulda lýsir ástandinu þannig að 

húsið hafi verið „lélegt og ónýtt“. Þar hafi allt verið tekið í gegn, gólfið brotið 

upp og sett brú yfir gatið til að börnin kæmust inn á deild. Ýmsar breytingar 

voru gerðar á húsnæðinu í þessum lagfæringum, sem dæmi þá var útbúin ný 

kaffistofa og skrifstofa þar sem áður hafði verið leikstofa. 

Þessar endurbætur dugðu þó skammt því í maí árið 1990 kom fram að 

samkvæmt mati heilbrigðisfulltrúa á Akureyrar væri húsnæðið svo illa farið 
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að ef yrðu ekki gerðar endurbætur á því fyrir veturinn 1990 yrði því lokað 

(FA-1 örk 2). Í júní sama ár lögðu Sigríðar Gísladóttir forstöðumaður og 

Sigrún Jónsdóttir yfirfóstra á Iðavelli fram uppsagnarbréf sín. Á 

forstöðumannafundi þann 13. júní er bókað að þær telji sig ekki geta unnið 

við þessar aðstæður og ekki getað borið ábyrgð á starfseminni á Iðavelli að 

hausti komandi (FKa 1 örk 3). Ýmsir möguleikar voru ræddir en niðurstaðan 

varð sú að samþykkt var að endurbyggja húsið og á meðan yrði starfsemi 

leikskólans flutt í nýja dagvist sem var í byggingu í Þverholti (FA-2 örk 2). 

Þegar þessi niðurstaða lá fyrir drógu Sigrún og Sigríður uppsagnir sínar til 

baka. Félagsmálaráð lagði til að húsnæðið yrði rifið og byggt nýtt (FA-2 örk 

2). Ekki voru allir á eitt sáttir um þau málalok. Í Degi er haft eftir nokkrum 

bæjarfulltrúum að fljótfærni hafi gætt þegar ákvörðun var tekin um að loka 

leikskólanum því bæjarráð hefði ákveðið að láta laga það. Með því yrði 

hönnunarkostnaður sparaður og var iðnaðarmönnum falið að gera við húsið 

samkvæmt forskrift með það að markmiði að það myndi nýtast næstu árin 

(Tillaga um að lagfæra Iðavöll 1990). 

Þar sem húsnæði dagvistarinnar í Þverholti var umtalsvert minna en 

húsnæði Iðavallar þurfti að fækka bæði börnum og starfsfólki við flutninginn. 

Flutningur fór fram 15. ágúst 1990. Þegar kom að því að flytja til baka ákvað 

forstöðumaðurinn Sigríður Gísladóttir ásamt nokkrum starfsmönnum að 

halda áfram starfi á Holtakoti ásamt því að hluti foreldra ákvað að færa ekki 

börn sín til baka á Iðavöll (Fundargerð starfsmannafundar Iðavallar 22. okt. 

1990). Nýr forstöðumaður Áslaug Anna Magnúsdóttir var ráðin um miðjan 

febrúar og tók skólinn aftur til starfa í endurbættu húsnæði um miðjan mars 

1991.  

Iðavöllur var á þessum tíma tveggja deilda leikskóli. Árið 1975 var þar 

skráð 71 barn en í desember 1976 voru börnin 63 og hélst sá fjöldi fram til 

ársins 1990 er starfsemi leikskólans fluttist í Holtakot (FX-s 17). Húsnæði 

Iðavallar var rifið árið 2000 og byggður fjögurra deilda leikskóli á rústum 

þess gamla. Á meðan á byggingu leikskólans stóð var rekstur leikskólans 

fluttur í kjallara Glerárkirkju við hlið leikskólans Krógabóls. Í október 2013 

voru börnin á Iðavelli 86 talsins (Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2013). 

Fyrsti forstöðumaður Iðavallar eftir að Akureyrarbær tók við rekstri hans 

var Erla Böðvarsdóttir en hún hóf störf við leikskólann árið 1966 og starfaði 

þar til ársins 1978 sem forstöðumaður og sem fóstra ýmist í fullu eða 

hlutastarfi.  
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4.4 Lundarsel 

Fyrsti leikskólinn sem Akureyrarbær lét reisa var tekin í notkun árið 1979 og 

fékk nafnið Lundarsel. Leikskólinn var tveggja deilda og var gert ráð fyrir að 

þar gætu rúmast alls 40 börn í senn. Þegar hafist var handa við byggingu 

hússins kom í ljós að grunnurinn undir því var mjög djúpur og því var 

ákveðið að bæta kjallara við húsið (FA-1 örk 1). Samkvæmt bréfi Jóns 

Björnssonar dagsett 12. apríl 1978 til bygginganefndar Akureyrar var litið á 

að kjallarinn yrði væntanlegt geymslurými þar sem aðstæður þar uppfylltu 

ekki kröfur sem gerðar voru til húsrýmis fyrir dagvistun eða félagsstarfsemi 

(FX-s 20). Leikskólinn opnaði 7. ágúst 1979.  

Eitthvað vafðist nafngift leikskólans fyrir forsvarsmönnum leikskólamála 

í bæjarfélaginu. Í júní 1979 ákveðið félagsmálaráð að nafn hans skuli enda á 

„sel“ en í júlí sama ár lagði ráðið til að leikskólinn fengi nafnið Tröllakot 

(FA-1 örk 1). Bæjarstjórnin breytti þeirri ákvörðun og segir svo frá þeim 

viðburði í blaðinu Íslendingi:  

 
Fyrir síðasta fund í bæjarstjórn Akureyrar lá tillaga frá félagsmálaráði 

um nafn á nýja leikskólann, sem á næstunni verður opnaður í 

Lundahverfi. Tillaga félagsmálaráðs var að leikskólinn fengi nafnið 

„Tröllakot“. Urðu margir bæjarfulltrúar flemtri slegnir þegar þeir sáu 

tillöguna, enda höfðu þeir víst staðið í þeirri meiningu, að byggingin, 

væri fyrir börn en ekki tröll! Í bæjarstjórninni komu síðan fram tillögur 

um tvö nöfn; „Lundarsel“ og „Nýibær“. Við atkvæðagreiðslu fékk 

„Lundarsel“ 8 atkvæði, en „Nýibær“ fékk 3 atkvæði. (Lundarsel skal 

barnið heita, 1979) 

 

Fjallað var um vígslu Lundarsels í Degi þann 9. ágúst 1979. Þar segir 

„Húsakynni eru öll hin glæsilegustu og þegar hvert sæti fullskipað. Þar verða 

34 börn á morgnana og 36 eftir hádegi…“ (Bætt úr brýnni þörf, 1979)  

Fullnaðarfrágangur við skólann tafðist verulega. Í júní 1980 skoruðu 

allmargir foreldrar á bæjarráð að ganga þegar frá leiksvæði umhverfis 

leikskólann í endanlegri mynd (BR 5. júní 1980). Ekki var verkið klárað þá 

og fjórum árum síðar var skráð í félagsmálaráði að ekki hafi verið veitt fé til 

fullnaðarfrágangs í kjallara skólans og að gera þurfi við girðingu umhverfis 

útisvæðið þannig að hún verði barnheld ásamt fleiru (FA-1 örk 3).  

Nýting á kjallaranum vafðist töluvert fyrir ráðamönnum og ýmsar 

hugmyndir komu fram þar á meðal að innrétta hann sem ráðgjafarmiðstöð 

fyrir fötluð börn (FA-1 örk 3) eða sem einskonar sérdeild fyrir fötluð börn 
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(FA-1 örk 3). Af því varð þó ekki. Árið 1980 fékk Héraðsskjalasafnið á 

Akureyri austurhluta kjallarans til afnota (FA-1 örk 3) en að öðru leyti var 

hann aðallega nýttur sem geymsla fyrir húsgögn og muni úr leikskólum 

bæjarins til ársins 2000. 

Árið 1997 var tekin í notkun dagheimilisdeild við leikskólann og árið 

2000 voru gerðar endurbætur á húsnæðinu sem fólust meðal annars í því að 

salur skólans var stækkaður um helming og hluti kjallarans var lagfærður og 

þar útbúin starfsmannaaðstaða. Árið 2011 var lausri kennslustofu bætt við 

skólann, fyrst á lóð Lundarskóla en árið 2013 var hún, ásamt annarri 

kennslustofu, færð að lóð Lundarsels. Lundarsel, sem upphaflega var reistur 

sem tveggja deilda leikskóli fyrir 70 börn er nú 2014 fjögurra deilda skóli. Í 

október 2013 voru skráð í skólann 86 börn (Ársskýrsla Akureyrarbæjar 

2013). 

Fyrsti forstöðumaður Lundarsels var Ragnheiður Ólafsdóttir og starfaði 

hún við forstöðu skólans í þrjú ár. 

4.5 Síðusel 

Þann 1. nóvember 1981 tók fyrsta blandaða dagvistin sem Akureyrarbær lét 

reisa, formlega til starfa. Með blandaðri dagvist er átt við að í dagvistinni 

voru bæði dagheimilisdeild og tvær leikskóladeildir. Svo virðist sem 

félagsmálaráði hafi fallið vel við nafnið Villingaholt, því í júlí 1981 

samþykkir ráðið að dagvistin skuli heita því nafni (FA-1 örk 2). Í október var 

í félagsmálaráði þó aftur rætt um nafngift leikskólans og voru þá komnar 

fram fleiri tillögur að nafni. Tillögur forstöðumanns skólans voru: Smáholt, 

Síðusel, Álfaborg, Holt, Mörk, Síða, Skriða, Vellir, Krókur, Kriki, Bóla, Hagi 

og Skrúður en aðrar tillögur voru, Leikholt, Hlíðarhús, Grikkland, Barnaborg, 

Fagrahvel, Álfheimar, Mistök, Síðuborg, Smáborg, Gulaborg, Síðukot og 

Krúttakot. Meirihluti félagsmálaráðs samþykkti nafnið Smáholt (FA-1 örk 3), 

en á bæjarráðsfundi í október lagði meirihluti bæjarráðs til að nafn 

dagvistarstofnunar í Síðuhverfi yrði „síða“ (BR 8. okt 1981). Út frá þeirri 

ákvörðun var nafnið Síðusel valið.  

Í upphafi var Síðusel vel mannað af fagfólki. Í viðtali við Hrafnhildi 

Stefánsdóttir fyrsta forstöðumann Síðusels kemur fram að strax í upphafi hafi 

verið ein fóstra á hverri deild auk starfsfólks og öll aðstaða góð. 
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Í dagvistinni var ein dagheimilisdeild ætluð 15 börnum og tvær 

leikskóladeildir fyrir 66 börn alls. Þessi fjöldi barna hélst óbreyttur til ársins 

1994. Á leikskóladeildunum var boðið var upp á sveigjanlegan vistunartíma 

sem fól í sér að foreldrar gátu keypt tíma frá 8:00 eða 9:00 til kl. 12:00, 

13:00, 14:00 eða 15:00. Þetta var nýmæli í leikskólunum á Akureyri og voru 

foreldrar jákvæðir fyrir þessum sveigjanleika (FA-1 örk 3). Vegna þessa voru 

fleiri börn á síðdegisdeildum leikskólans heldur en fyrir hádegi. Í júní 1984 

sóttu forstöðumenn Síðusels um leyfi til að fækka börnum síðdegis vegna 

þessarar skörunar eða ráða starfsmann til að sjá um börnin sem dvöldu í 

skólanum fram yfir hádegi og varð niðurstaða starfsmannaukning, þrátt fyrir 

kostnaðarauka því samfara (FA-1 örk 3).  

Kjallari húsnæðisins var nýttur fyrir ýmiss konar starfsemi leikskólanum 

að mestu óviðkomandi, til ársins 1994 þegar hann var tekin í notkun fyrir 

skólann og börnum fjölgað. Síðusel, sem upphaflega var reist sem blönduð 

dagvist fyrir 81 barn er nú þriggja deilda leikskólaeining. Nafni Síðusels var 

breytt í Hulduheima Sel við sameiningu leikskólanna Holtakots og Síðusels 

árið 2012. Á Hulduheimum Seli voru skráð 65 börn í október 2013 

(Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2013). 

Fyrsti forstöðumaður Síðusels var Hrafnhildur Stefánsdóttir og starfaði 

hún til ársins 1983.  

4.6 Flúðir  

Eins og áður hefur komið fram fól bæjarráð dagvistarfulltrúa og 

húsameistara að gera athugun á því, árið 1981, hvort hagkvæmt væri að 

stækka húsnæði Pálmholts. Þá var orðinn mikill skortur á dagvistarrými í 

bæjarfélaginu ekki síst vegna þess að börnum á Pálmholti hafði verið fækkað 

í kjölfar útkomu reglugerðar um dagvistarheimili árið 1976 (BR 22.okt. 

1981). Árið 1982 samþykkti félagsmálaráð að á lóð Pálmholts skuli byggð 

þriggja deilda dagvist og fljótlega var gengið út frá því að byggja í 

meginatriðum eftir sömu teikningu og notuð hafði verið við byggingu 

Síðusels (FA-1 örk 2). Þá kom einnig fram sú hugmynd að þegar nýja 

dagvistin tæki til starfa yrði eldra húsið (Pálmholt) nýtt sem skóladagheimili. 

Ráðið lagði til að við skipulagningu lóðarinnar yrði báðum húsunum ætlað 

afmarkað nærleiksvæði en að öðru leyti yrði lóðin samnýtt í þágu beggja 

húsanna (FA-1 örk 2). Gert var ráð fyrir að leikskólahluti dagvistarinnar tæki 
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66 börn og 12 börn á dagheimilinu. Í desember 1984 var samþykkt að nýja 

dagvistin hlyti nafnið Flúðir (FA-1 örk 3). Má þess geta að í fundargerð 

forstöðumannafundar frá apríl 1986 kemur fram að þegar Flúðir voru opnaðar 

átti að halda formlega opnunarhátíð, þar sem bjóða átti upp á snittur og öl. 

Fundurinn mótmælti veitingum af þessu tagi þar sem sparnaðar var krafist í 

rekstri leikskóla og var því boðið upp á kaffi í staðin (FKa 1 örk 2). 

Í febrúar 1985 ræddi félagsmálaráð um matseld á Flúðum og Pálmholti. 

Ráðið taldi að eitt fullbúið eldhús dygði til fyrir báðar dagvistir og 

staðsetning þess ætti að vera á Flúðum. Í október var þessari hugmynd snúið 

við (FA-1 örk 3) svo fyrstu árin var allur matur eldaður á Pálmholti og sá 

starfsfólkið á Flúðum um að sækja mat í Pálmholt fyrir dagheimilisbörnin. 

Síðar var fullbúið eldhús gert á Flúðum og matseld skólanna aðskilin. 

Matseldin var hins vegar aftur sameinuð árið 2012 þegar skólarnir tveir 

sameinuðust.  

Leikskóladeildirnar fylltust strax í lok nóvember af börnum og starfsfólki 

af Árholti sem nýttu húsnæði Flúða í fjóra mánuði á meðan viðgerðir á 

Árholti stóðu yfir. Flúðir hafði dagheimilisdeildina til afnota en salur 

dagvistarinnar var nýttur sameiginlega. Á Flúðum voru 12 börn í 

heilsdagsvistun en 66 börn í hálfsdagsvistun, 33 börn sitt hvoru megin við 

hádegi og hélst þessi fjöldi stöðugur næstu árin (FX-s 17). Árið 1996 var 

kjallari húsnæðisins lagfærður og þar útbúin fjórða deildin við skólann. 

Fimmta deildin starfaði við Flúðir frá árinu 2000 þegar laust kennslurými var 

fært að skólanum. Árið 2009 var því lausa kennslurýminu breytt í 

starfsmannaaðstöðu ásamt því að gerðar voru breytingar á deildarskipulagi 

skólans og þær sameinaðar í þrjár. Húsnæðið, sem upphaflega var ætlað fyrir 

81 barn í blandaðri dagvist er nú árið 2014 þriggja deilda leikskólaeining. 

Árið 2012 voru Flúðir sameinaðar leikskólanum Pálmholti undir nafni 

Pálmholts. Í október 2013 voru þar skráð 129 börn samtals (Ársskýrsla 

Akureyrarbæjar 2013). 

Þess má geta að þegar forstaða Flúða var auglýst árið 1985 voru í fyrsta 

skipti fleiri en ein umsókn fóstra um stöðuna. Fyrsti forstöðumaður á Flúðum 

var Helga Magnúsdóttir og starfaði frá árinu 1985 til ársins 1988.   
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4.7 Sunnuból 

Árið 1987 samþykkti félagsmálaráð að kaupa einbýlishús á tveim hæðum, að 

Sunnuhlíð 15 og reka þar dagheimili fyrir 25 börn. Dagheimilið hlaut nafnið 

Sunnuból og fór vígsla þess fram 8. október 1988 (FA-2 örk 1). 

Björg Sigurvinsdóttir, fyrsti forstöðumaður Sunnubóls lýsir aðbúnaði 

dagheimilisins þannig að um hafi verið að ræða einbýlishús á tveimur 

hæðum. Allar innréttingar og búnaður var tilbúinn þegar hún tók til starfa en 

starfsmenn hafi þó verið eitthvað með í að kaupa leikföng og sérútbúnað. Í 

dagvistina hafi verið innrituð mjög ung börn og vegna húsnæðisins hefði því 

skapast ýmiss vandamál. Sem dæmi nefndi hún að vaskar hefðu allir verið í 

hæð fullorðinna, skortur hafi verið á skiptiaðstöðu, ekkert hlið fyrir 

stigagangi og fleira. Starfsmenn dagvistarinnar óskuðu eftir því við 

félagsmálaráð að barnafjöldi og starfsmannafjöldi á dagvistinni yrði 

endurskoðaður í ljósi þessara aðstæðna (FKa 1 örk 3). Félagsmálaráð varð 

ekki við erindinu (FA-2 örk 1). 

Árið 1994 sameinaðist Sunnuból dagvistinni Krógabóli undir heiti 

Krógabóls. Eftir þá sameiningu var í Sunnuhlíð 15 rekið skóladagheimilið 

Hamarkot til ársins 1996, en þá var húsnæðið selt. Nafnið Sunnuból skaut 

hins vegar aftur upp kollinum á leikskóla árið 1999 þegar Akureyrarbær tók á 

leigu húsnæði fyrir leikskóla að Móasíðu 1. 

Fyrsti forstöðumaður Sunnubóls var Björg Sigurvinsdóttir og starfaði hún 

sem forstöðumaður fram að sameiningu Sunnubóls og Krógabóls. 

4.8 Krógaból 

Í ágúst 1985 lagði „áhugahópur foreldra um stofnun og rekstur dagheimilis“ 

fram erindi til félagsmálaráðs þar sem óskað var eftir þátttöku bæjarfélagsins 

við stofnun og rekstur slíkrar dagvistar. Ráðið taldi réttlætanlegt að verða við 

erindi áhugahópsins að uppfylltum vissum skilyrðum og fól starfsmönnum að 

semja uppkast að reglum um samvinnu bæjarfélagsins og einkaaðila, með 

hliðsjón af umræðum ráðsins og reglum Reykjavíkurborgar (FA-1 örk 3). 

Reglurnar voru samþykktar í bæjarráði 6. september 1985 en mánuðina á eftir 

voru gerðar breytingar á þeim þar sem Akureyrarbær samþykkti meðal annars 

að greiða ákveðna upphæð fyrir hvert barn í heilsdagsvistun í einkarekinni 

dagvist (FA-1 örk 3). Í maí 1986 mælti félagsmálaráð með starfsleyfi fyrir 
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foreldrarekna dagvist til félagsins Velunnarar Krógabóls, að uppfylltum 

nokkrum skilyrðum um umbætur og endurbætur húss og lóðar dagvistarinnar, 

sem þá var að Löngumýri 16 (FA-1 örk 3). Árið 1989 var rekstur 

dagvistarinnar fluttur í neðri hæð húsnæðis Glerárkirkju. Í október 1989 lagði 

Einar Hjartarson, f.h. félagsins Velunnara Krógabóls, fram erindi til 

félagsmálaráðs þar sem óskað var eftir möguleika á yfirtöku Akureyrarbæjar 

á rekstri Krógabóls. Akureyrarbær tók við rekstri dagvistarinnar 2. maí 1990 

(FA-2 örk 2).  

Árið 1990 var Krógaból blönduð dagvist með 15 dagheimilisrýmum og 14 

leikskólarýmum. Árið 1994 var aukið við rými dagvistarinnar í Glerárkirkju 

og hún stækkuð í fjórar deildir, ásamt því að dagvistin Sunnuból var 

sameinuð Krógabóli. Þá voru á Krógabóli alls 72 rými. Árið 2001 var 

húsnæði Krógabóls stækkað enn frekar og bætt við fimmtu deildinni, þeirri 

sömu og tekin var á leigu árið áður fyrir rekstur leikskólans Iðavallar á 

meðan húsnæði skólans var í endurbyggingu. Í ársskýrslu Akureyrarbæjar frá 

árinu 2013 kemur fram að á Krógabóli eru skráð 106 börn (Ársskýrsla 

Akureyrarbæjar 2013). 

Fyrsti forstöðumaður Krógabóls eftir yfirtöku bæjarins var Anna 

Árnadóttir og nú árið 2014 er hún enn starfandi sem skólastjóri við skólann.  

4.9 Hlíðaból

Í maí 1981 leitaði Fíladelfíusöfnuðurinn á Akureyri álits og meðmæla 

bæjarstjórnar vegna fjárveitingabeiðni úr Ríkissjóði þar sem söfnuðurinn 

hafði hug á að reisa leikskóla á lóð sinni við Skarðshlíð (BR 26. maí 1981). 

Skiptar skoðanir voru um það í bæjarráði hvort veita ætti söfnuðinum 

umbeðið leyfi. Í fundargerð félagsmálaráðs er bókað að það telji að framtak 

safnaðarins sé lofsvert og þakkarvert, en til að tryggja að rekstur skólans 

verði með sama hætti og annarra dagvista í bæjarfélaginu þurfi sami 

rekstraraðili að reka allar dagvistirnar. Býðst því félagsmálaráð til að reka 

leikskólann með sama hætti og aðrar dagvistir bæjarins, söfnuðinum að 

kostnaðarlausu (FA-1 örk 2). Eftir miklar umræður mælti meirihluti 

bæjarráðs með því að Fíladelfíusöfnuðinum yrði heimilað að reisa og reka 

leikskóla en innritun barna færi fram hjá félagsmálastofnun á sama hátt og 

innritun á dagvistir Akureyrarbæjar (BR 30. júlí 1981). Bygging leikskólans 

dróst á langinn en samvinnusamningur milli Akureyrarbæjar og 
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Hvítasunnusafnaðarins um rekstur leikskóla var gerður í ágúst 1987 og 

samstarfssamningi undirritaður 5. nóvember 1987 (FA-2 örk 1).  

Byggður var tveggja deilda leikskóli sem hlaut nafnið Hlíðaból. Hann var 

opnaður 1. mars 1988 og vígður 9. apríl sama ár. Strax í upphafi var gert ráð 

fyrir að innrita börn í fjögurra til sex tíma vistun í leikskólann og var gert ráð 

fyrir 74 rýmum fyrir börn fyrir og eftir hádegi. Samkvæmt ársskýrslu 

Akureyrarbæjar voru í október 2013 skráð þar 45 börn á Hlíðabóli 

(Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2013). 

Fyrsti forstöðumaður Hlíðabóls var Svandís Hannesdóttir og starfaði hún  

fram á mitt ár 1990. 

4.10  Holtakot 

Í nóvember 1987 hafði verið auglýst eftir húsnæði til kaupa undir dagvist. 

Ekkert hentugt tilboð barst og fyrir fund félagsmálaráðs var þá lögð fram 

tillaga um að byggja einingahús á leikvellinum Holtavelli í Glerárhverfi, sem 

nýta mætti sem dagvist. Gert var ráð fyrir að eftir sem áður yrði rekinn 

gæsluvöllur á svæðinu og var húsið hannað með það í huga að börn af 

gæsluvellinum gætu dvalið inni í matsal hússins hluta úr degi, ásamt þeim 

börnum sem þar voru í dagvist (FA-2 örk 1). Í bréfi Jóns Björnssonar til 

Húsnæðisstofnunar ríkisins segir „Ætlunin er að dagvistir þessar bjóði hálfs- 

og heilsdagsvist en mæti auk þess þeirri (hverfandi) þörf sem verið hefur á 

gæsluvöllum á þessum svæðum.“ Í bréfinu vísar Jón í dagvistir sem áætlað 

var að byggja á gæsluvöllunum Holtavelli og á Leiruvelli við Aðalstræti 

(FKd 8 örk 4). 

Dagvistin á Holtavelli var tekin í notkun í ágúst 1990 og hlaut nafnið 

Holtakot. Eins og fram hefur komið skarast saga Holtakots og Iðavallar á 

þann hátt að fyrstu mánuðina í rekstri Holtakots voru þar börn af 

leikskólanum Iðavelli. Holtakot var reist sem blönduð dagvist með 34 rýmum 

fyrir börn í 4 til 9 tíma vistun og hefur verið rekin á svipuðum grunni til þessa 

dags. Fyrsti og jafnframt eini forstöðumaður Holtakots var Sigríður 

Gísladóttir. Þegar hún lét af störfum árið 2012 var Holtakot sameinað 

leikskólanum Síðuseli undir nafninu Hulduheimar eins og þegar hefur komið 

fram.  
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4.11  Stekkur 

Ekki er hægt að segja skilið við sögu dagvista á Akureyri þessa tíma án þess 

að geta þess að Fjórðungssjúkrahúsið rak á þessum árum dagvistina Stekk. Þó 

ekki sé ætlunin að rekja uppbyggingu hans hér, má þess þó geta að 

sjúkrahúsið hóf rekstur dagvistarinnar að Hrafnagilsstræti 2 árið 1973, í því 

skyni að auðvelda útvegun starfsmanna í sérhæfð störf við 

Fjórðungssjúkrahúsið. Árið 1979 færðist starfsemin í nemabústaðinn Stekk. 

Á Stekk var rými fyrir 40 börn en þar voru að meðaltali um 25 börn á dag. 

Sum barnanna voru alla daga vikunnar en önnur færri þar sem tími þeirra í 

dagvistinni tengdist vinnutíma foreldra þeirra við sjúkrahúsið. Dagvistin var 

opin frá kl. 7.10 að morgni til kl. 19.00 en árið 1994 var opnunartíminn 

styttur til kl. 17. Árið 1995 var rekstur leikskólans í járnum og var þá gerður 

samningur milli Akureyrarbæjar og Fjórðungssjúkrahússins um að bærinn 

yfirtæki rekstur tíu rýma í dagvistinni. Leikskólanum Stekk var lokað í 

ágústlok 1997 (FKd 3 örk 12).  

Í rýnihópaviðtölum kom fram að fljótlega eftir opnun dagvistarinnar var 

hún talin mjög framalega í flokki hvað varðar fagleg vinnubrögð og hafi 

fóstrunemum sem hugðust flytja til Akureyrar verið bent á að „eina vitið væri 

að ráða sig til vinnu á Stekk“. 

4.12  Aðrar hugmyndir 

Hér verður drepið á helstu hugmyndum um uppbyggingu dagvista sem 

ræddar voru á þessum árum en komust ekki til framkvæmda.  

Ófáar hugmyndir að byggingu fengu eins mikla umfjöllun og dagvistin 

Hamarkot sem þó varð aldrei meira en teikning ein. Fyrst var rætt um 

staðsetningu leikskóla á horni Þórunnarstrætis og Hrafnagilsstrætis í febrúar 

1971 og var tillaga að uppdrætti tilbúin í apríl 1975 (FA-1 örk 1). Í ódagsettu 

bréfi frá Birni Þórleifssyni þáverandi félagsmálastjóra kemur fram að á 

fjárhagsáætlun hafi verið lagðar fram 2 milljónir frá ríkissjóði og jafn há 

upphæð frá bæjarsjóði í framkvæmdina, að unnin hafi verið teikningarvinna 

fyrir u.þ.b. 700 þúsund krónur og að framlag ríkissjóðs væri enn ósnert. Í 

bréfinu segir: „Félagsmálaráði er það ljóst að margir eru þeirrar skoðunar að 

dagvistun á vegum opinberra aðila sé lúxus og eigi annað foreldrið, þá 

einkum móðirin að halda sig heima og gæta sinna barna”. Síðan leggur hann 
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til að leysa úr skorti á dagvistarúrræðum með því að kaupa tvö einbýlishús, 

fokheld og tilbúin undir tréverk og innrétta sem leikskóla á þeim svæðum 

sem uppbygging bæjarins væri örust (FX-s 20).  

En áfram hélt vinnan við Hamarkot. Árið 1981 var Valdísi Bjarnadóttur, 

arkitekt, falin hönnun dagvistarinnar og kynnti hún drög að teikningum fyrir 

félagsmálaráði í desember sama ár. Í apríl 1982 voru lagðar fram teikningar 

og líkan af dagvistinni og síðar á árinu var félagsmálaráði kynnt efni og litir á 

hana (FA-1 örk 2). Síðan kom hlé á umræðu þar til í ágúst 1985 þegar 

félagsmálaráð lagði enn til að Hamarkot yrði næsta dagvist sem byggð yrði, 

enda þegar fullhönnuð og tilbúin til útboðs (FA-1 örk 3). Nú þegar þessi orð 

eru rituð árið 2014 er ennþá ekki búið að reisa leikskóla umræddri lóð og 

teikningarnar af Hamarkoti voru aldrei notaðar. Helstu ástæður fyrir því 

virðast vera þær að aðrar byggingar voru taldar ódýrari og einnig var keypt 

og leigt tilbúið húsnæði til að anna brýnustu eftirspurn. Árið 1976 var keypt 

húsnæði að Brekkugötu 8. Upphaflega var það hugsað sem dagvist (FA-1 örk 

3) en þegar betur var að gáð, þótti húsnæðið betur henta sem skóladagheimili 

og var þar rekið skóladagheimilið Brekkukot til ársins 1995 ásamt því að þar 

var einnig aðsetur Gullasafnsins frá árinu 1976 til 1980. Árið 1988 var 

húsnæðið Sunnuhlíð 15 keypt, sem þegar hefur verið greint frá. Þar var reki 

dagheimilið Sunnuból og síðar skóladagheimilið Hamarkot og loks var tekið 

á leigu húsnæði í Glerárkirkju fyrir dagvistina Krógaból.  

Í maí árið 1977 var tekið fyrir munnlegt erindi frá Verksmiðjum SÍS á 

Akureyri þar sem óskað var umsagnar bæjarstjórnar um dagvistarheimili er 

Verksmiðjurnar hygðust koma upp sbr. 9 gr. laga um byggingu og rekstur 

leikskóla frá 1976 (lög nr.112/1976). Bæjarráð lýsti stuðningi sínum við 

framkomna hugmynd og fól bæjarstjóra að mæla með stofnsetningu 

dagvistarheimilisins við menntamálaráðuneytið (BR 26. maí 1977). Ekkert 

varð úr þessum hugleiðingum. Sex árum síðar lagði Iðnaðardeild SÍS fram 

erindi til félagsmálaráðs þar sem þess var óskað að starfsfólk deildarinnar 

ætti kost á dagvist fyrir börn sín í leikskólanum Árholti, á tímabilinu frá kl. 

16:45 til kl. 19:00 (FA-1 örk 2; FKd 1 örk 3). Í erindinu kom fram að sum 

þessara barna gætu verið eldri en sex ára og önnur væru hugsanlega ekki í 

leikskólanum á daginn. Jafnframt segir í erindinu að með fyrirkomulagi þessu 

væri bryddað upp á nýlundu í samskiptum dagvista og atvinnufyrirtækja sem 

fælust í að fyrirtæki keyptu þjónustu dagvista fyrir starfsfólk sitt. Einnig kom 

fram að hugsanlega myndi fleiri fyrirtæki fylgja í kjölfarið til dæmis með 
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óskum um að dagvistir opnuðu fyrr á morgnanna. Félagsmálaráð hafnaði 

erindinu, þar sem slíkt fyrirkomulag væri ekki „samrýmanlegt núverandi 

fyrirkomulagi á dagvistum“ (FA-1 örk 2). Í október 1981 barst erindi frá 

Vistheimilinu Sólborg þar sem spurst var fyrir um hvort Akureyrarbær styddi 

rekstur dagvistar fyrir börn starfsfólks á Sólborg (FKd 1 örk 8; FA-1 örk 2). Í 

nóvember samþykkti félagsmálaráð að mæla með stofnun heimilis á vegum 

Sólborgar og að rekstur þess yrði á ábyrgð og kostnað Akureyrarbæjar að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum (FA-1 örk 2; FKd 1 örk 8). Ekkert varð af 

stofnun dagvistarinnar.   

Á fundi félagsmálaráðs 11. janúar 1978 (FA-1 örk 1) var ákveðið að efna 

til umræðukvölds um nýjar leiðir í dagvistarmálum. Fundurinn var haldin 16. 

janúar þar sem meðal annars voru ræddar leiðir til að auka nýtingu núverandi 

dagvistarstofnana, rekstur dagvista á vegum foreldra, hugsanlegar breytingar 

á gæsluvöllum, daggæslu í heimahúsum og sjálfboðavinnu foreldra á 

dagvistum (FKd 8 örk 2). Niðurstöður voru teknar saman og kom þar meðal 

annars fram að eðlilegt þætti að sum stærri fyrirtæki í bænum kæmu á fót 

dagvistarstofnunum fyrir börn starfsfólks, að litlar dagvistarstofnanir þættu 

æskilegri en stærri, að æskilegt þætti að auka dagvistarhlutverk gæsluvalla, 

að koma upp einhverskonar „opnu húsi“ fyrir foreldra þar sem væri 

leikaðstaða fyrir börn og setustofa fyrir foreldra og loks komu fram 

hugmyndir um breytingar á fjölda barna á dagvistarstofnunum (FKd 8 örk 2). 

Í kjölfarið var haldin annar fundur á Hótel Varðborg 22. febrúar 1978 þar 

sem niðurstöður úr hópunum voru kynntar og ræddar nánar (FKd 8 örk 2). 

Þar var meðal annars ræddur sá möguleiki að stofnsetja litlar dagvistir í 

fjölbýlishúsum í Glerárhverfi (FKd 8 örk 2). Sú hugmynd náði inn á borð 

bæjarráðs en var þar hafnað (BR 13. apríl 1978). Einnig var rætt um að nota 

húsnæði gæsluleikvalla fyrir dagvistir. Ekkert varð úr þeim ráðagerðum þá en 

eins fram hefur komið var byggð dagvist á gæsluvellinum Holtavelli árið 

1990. Á þeim tíma kom einnig til tals að byggja upp dagvist á gæsluvellinum 

Leiruvelli við Aðalstræti (FA-2 örk 1) eða neðst í Búðargili (FKd 8 örk 4). 

Var það mál kannað en talið að lóðirnar uppfylltu ekki þau skilyrði sem 

gerðar voru (FA-2 örk 2). Áður hafði einnig verið skoðað húsnæði að 

Hafnarstræti 53 (Gamli barnaskólinn) þar sem fram komu hugmyndir um að 

reka þar vöggustofu eða aðra dagvist. Dagvistarrekstur í húsnæðinu þótti hins 

vegar óhagkvæmur með tilliti til kostnaðar, staðsetningar, umferðar og lóðar 

(FKd 1 örk 15). Loks höfðu verið skoðaðar nokkrar íbúðir í eigu bæjarins, en 
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í skýrslu heilbrigðisfulltrúa frá 25. september 1979 kemur fram að engin 

þeirra uppfyllti ákvæði heilbrigðisreglugerðar um íbúðarhúsnæði (FX-s 20). 

Í leikskólum og á dagheimilum var gert ráð fyrir börnum frá 2ja ára aldri. 

Árið 1974 beindi Kvennasamband Akureyrar þeim eindregnu tilmælum til 

bæjarstjórnar að komið yrði á fót vöggustofu fyrir yngri börn, hið fyrsta (BST 

20. júní 1974). Í kjölfarið kaus Barnaverndarfélag Akureyrar starfshóp á 

almennum félagsfundi vorið 1975 til að vinna meðal annars að tillögum um 

fyrirkomulag vistunar ungbarna. Í nefndinni sátu Þormóður Svavarsson, 

uppeldisfræðingur, Jófríður Traustadóttir fóstra og Hörður Ólafsson 

skólastjóri. Í bréfi sem Barnaverndarfélagið sendi félagsmálaráði í kjölfarið 

er mælst til þess að kannað sé hvort ekki mega leysa dagvistarmál ungbarna 0 

til 2 ára á annan og heppilegri hátt en með vöggustofu svo sem að barnsins sé 

gætt heima af heppilegri persónu, ættingja eða öðrum, á fjölskyldudagheimili 

þar sem væri húsmóðir og venjulega eitt eða fleiri börn eða fósturheimili. Í 

bréfinu eru tilgreindir kostir og gallar við vöggustofu. Um kosti þeirra er sagt 

að þar sé menntað starfsfólk, góðar ytri aðstæður, eftirlit auðvelt og þær gætu 

verið góðar fyrir börn með mjög ófullnægjandi heimilisaðstæður. Gallarnir 

væru hins vegar þeir að umhverfið væri of stórt, upplifanir gætu orðið of 

margar, aukin smithætta og aukinn kostnaður. Jafnframt kom fram að á milli 

móður og barns væri undir eðlilegum kringumstæðum sterk tilfinningatengsl 

og þar sem þau væru ekki fyrir hendi á vöggustofum væru miklar líkur á að 

andlegum og líkamlegum þroska barnsins seinkaði og að 

taugaveiklunareinkenni kæmu fram. Einnig kom fram að börn á vöggustofum 

þyngdust ekki eins fljótt, þroskuðust seinna, yrðu næmari fyrir smiti og 

byrjuðu seinna að ganga heldur en börn sem eingöngu hefðu dvalist hjá 

mæðrum sínum. Því var lögð áhersla á að eingöngu ein persóna sæi um 

barnið í stað móður (FX-s 20). Í október 1975 ræddi félagsmálaráð um 

vöggustofur á fundi með dagvistarnefndinni. Nefndin benti á þann möguleika 

að nýta starfskraft kvenna sem vildu taka að sér börn í gæslu á 

einkaheimilum og að möguleiki væri að bærinn tæki þátt í kostnaði við vistun 

barna á hjá þeim (FA-1 örk 1). Af þessum ástæðum var ekki lögð áhersla á að 

byggja upp vöggustofur í bæjarfélaginu, heldur lagður grunnur að því kerfi 

sem enn er við líði á Akureyri sem er að foreldrar yngstu barnanna fá 

þjónustu dagforeldra á einkaheimilum.  
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4.13  Innritun barna 

Fyrstu árin í rekstri dagvista hjá Akureyrarbæ þurftu foreldrar að sækja um 

dagvist fyrir börn sín á hverju ári og jafnvel oftar ef þeir vildu bæði sumar og 

vetrardvöl fyrir börn sín, eins og sjá má af auglýsingu sem birtist í Degi 11. 

apríl 1973: 

 
Allir þeir, er hafa í hyggju að fá pláss fyrir börn á dagheimilinu 

Pálmholti næstkomandi sumar, þurfa að sækja um dvöl fyrir 5. maí n.k. 

Sama gildir um þá, sem þegar hafa börn í Pálmholti eða eiga 

óafgreiddar umsóknir, enda er útrunnin dvalartími barna, er dvalið hafa 

þar í vetur, þann 31. maí n.k. Eyðublöð liggja frammi á 

bæjarskrifstofunum. Frekari upplýsingar veitir Stefán G. Sveinsson 

fulltrúi. Viðtalstími 13 – 17. (Dagheimilið Pálmholt, 2006) 

 

Í nóvember 1975 samþykkti félagsmálaráð að láta vistun á dagvistum 

miðast við 1. júní svo endurnýja þurfti umsóknir fyrir þann tíma (FA-1 örk 

1). Ekki kemur fram í fundargerðum hvenær þessar reglur breyttust. Hver 

dagvist sá um sinn biðlista og fór skráning þannig fram að foreldrar höfðu 

samband við dagvistina þar sem var tekið á móti umsóknum og þær skráðar á 

biðlista. Umsóknum um forgangsvistun var beint til félagsmálastofnunar og 

þær ræddar á fundum starfsmanna félagsmálaráðs og forstöðumanna (FDf 6 

örk 1). Í fyrstu var töluverður munur á innritunarferli dagvista þar sem 

forstöðukona Árholts sá um innritun á Árholti en Stefán G. Sveinsson, 

fulltrúi, hafði þetta verk með höndum á Pálmholti (FKa-1 örk 1). Í mars 1975 

voru reglur um innritun samræmdar og ákveðið að forstöðukonur tækju 

ákvarðanir um vistun í öllum augljósum tilvikum, en hefðu samráð við 

dagheimilanefnd í vafatilvikum (FA-1 örk 1). Í þessum samræmdu reglum 

kemur fram að forgang að dagvistun eigi börn einstæðra foreldra og 

þroskaheft börn (seinþroska, með skólaörðugleika og börn sem búa við 

sérstakar heimilisaðstæður). Starfsregla var að fá vottorð að minnsta kosti frá 

heimilislækni til að styðja við forgangsbeiðni. Flytja mátti umsókn milli 

stofnana á biðtíma ef fjölskyldan flutti. Óskráð starfsregla var að ekki mátti 

leggja inn umsókn fyrir barn yngra en árs gamalt. Börn voru ekki innrituð á 

dagvist fyrir skemmri tíma en einn mánuð (FDf 6 örk 1).  

Svo virðist sem reglum þessum hafi ekki fyllilega verið framfylgt þar sem 

fram kemur á fundi forstöðumanna árið 1980 að skráðar inntökureglur væru 

fáar og óskráðar reglur ekki í öllum tilvikum eins um hönd hafðar. Þó sé 
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skýrt að eftirtaldar aðstæður geti eða hafi flýtt fyrir inntöku barna eða veitt 

þeim einhvern forgang „að vera barn einstæðs foreldris, að vera þroskaskert, 

að vera nálægt sex ára aldri, að vera á sama aldri og barn sem hættir, að vera 

barn fóstru / starfsmanns“ (Fka 1 örk 1). 

Fram til ársins 1980 sóttu foreldrar um dagvist í hverri dagvist fyrir sig. 

Engin upplýsingagjöf var milli forstöðumanna um biðlistana og gátu því 

sömu börnin verið skráð á marga biðlista. Þetta hefur í för með sér að allar 

tölur um fjölda barna á biðlista þessa tíma eru vart marktækar. Í viðtali við 

Snjólaugu Pálsdóttur forstöðumann á Árholti kemur fram að þegar hún hafi 

látið þar af störfum í ársbyrjun 1977 hafi verið skráð 101 barn á biðlista fyrir 

Árholt. Þá sagði hún að þar sem upplýsingar um innritun voru ekki miðlægar 

kom gjarnan upp sú staða að þegar forstöðumenn hringdu til að bjóða 

foreldrum pláss fyrir barn sitt var það þegar innritað í aðra dagvist. Til að 

koma í veg fyrir tvíverknað af þessu tagi stungu forstöðumenn upp á að 

innritun færðist til félagsmálastofnunar þar sem sérstakur innritunarfulltrúi 

sæi um samskipti við foreldra og úthlutun á plássum. Kostir við þessa 

ráðstöfun væru þeir helstir að miklu og erilsömu starfi yrði létt af 

forstöðumönnum sem töldu að allt að tveir tímar á dag færu í þetta starf á 

hverjum stað (Fka 1 örk 1). Í september samþykkti félagsmálaráð þessa 

tilhögun til reynslu og til að fjármagna starfið var dregið úr starfsmannahaldi 

dagvistarstofnana sem nam stöðu Valgerðar Magnúsdóttur sem ráðin var sem 

innritunarfulltrúi í hálft starf. Umsóknar- og innritunarferlið færðist formlega 

til félagsmálastofnunar 1. október 1980 (FA-1 örk 2).  

Þegar árið 1977 höfðu myndast langir biðlistar eftir dagvistarplássum og 

möguleikar margra barna á að komast í dagvist voru nær útilokaðir. Til að 

bregðast við þessum vanda samþykktu forstöðumenn að leggja til við 

félagsmálaráð að setja reglur um dvalarhámark á dagvistarheimilin (Fka 1 örk 

1). Í kjölfarið ákvað félagsmálaráð að setja tveggja ára hámark á dvalartíma 

barna og kom þessi hámarkstími til framkvæmda 31. mars 1978. Undanskilin 

voru þó fjölfötluð börn og börn einstæðra foreldra. Þó var gefin heimild til að 

víkja frá reglunum ef brýna nauðsyn bæri til og yrði þá hvert tilvik metið. 

Framkvæmd reglunnar var sú að um hver mánaðarmót hættu öllu þau börn 

sem höfðu verið í dagvist í tvö ár. Foreldrum var sent bréf varðandi þessar 

breytingar og jafnframt bent á að félagsmálastofnun hefði lista yfir dagmæður 

sem hefðu leyfi barnaverndarnefndar til barnagæslu. Í bréfinu kom fram að 

litið væri svo á að reglurnar yrðu í gildi uns ástand í dagvistarmálum bæjarins 
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batnaði (FDf 6 örk 1). Um áramótin 1979 til 1980 var tímalengd í dagvistun 

lengd úr tveim árum í þrjú að undirlagi forstöðumannanna (FA-1 örk 2). Árið 

1982 var staðan orðin sú, að skortur var á börnum í elsta árgangi á 

morgundeildum leikskólanna, þar sem börnin þurftu að hætta áður en þau 

komust í elsta árgang. Fóru forstöðumenn þá fram á að reglan yrði felld niður 

(FA-1 örk 2) en félagsmálaráð hafnaði því á þeim forsendum að þá yrði ekki 

hægt að verða við jafn mörgum umsóknum (FA-1 örk 2). Á fundi 

forstöðumanna í október 1986 ræddu þeir um að reglan væri orðin úrelt (FA-

1 örk 2) en hún var þó ekki afnumin fyrr en tveim árum síðar (FA-2 örk 1).  

Á þessum tíma var einnig önnur regla í gildi sem kölluð var sex ára 

reglan. Sú regla fól í sér að börn hættu í dagvist um mánaðarmótin eftir sex 

ára afmæli sitt. Árið 1980 voru rúmlega tvö hundruð börn á biðlista eftir 

dagvistun. Af þeim urðu ellefu börn sex ára árið 1981 og komust sum þeirra 

ekki inn í dagvist þar sem þau voru orðin sex ára þegar röðin kom að þeim 

(Fka 1 örk 1). Árið 1986 mótmæltu foreldrar þessari reglu og var henni í 

kjölfarið breytt í þá veru að gerð var undantekning fyrir þau börn sem ekki 

komust í dagvist fyrr en sama ár og þau urðu sex ára. Undantekningin fólst í 

því að þau mættu vera fram að sumarlokun þrátt fyrir að hafa náð sex ára 

aldri (FA-2 örk 1). Regla þessi var afnumin um áramótin 1988 til 1989 og 

ákveðið að öll börn mættu vera í dagvist fram að sumarlokun dagvista árið 

sem þau yrðu sex ára (FA-2 örk 1).   

Þessar reglur voru settar sem úrræði til að gefa sem flestum börnum kost á 

að njóta dagvistunar höfðu það í för með sér að fleiri börn komust að á 

dagvistum en ella hefðu komist, en þær höfðu einnig ýmiskonar óhagræði í 

för með sér bæði fyrir dagvistirnar og fyrir foreldra. Óhagræði dagvista fólst 

aðallega í því að alla mánuði ársins voru börn að hætta og ný börn að byrja en 

óhagræði foreldra fólst í að ekki var hægt að tryggja barni örugga vist í 

dagvist nema í tvö og síðar þrjú ár. Á þessum árum var því ekki óalgengt að 

börn væru í gæslu hjá dagforeldrum fram undir grunnskólaaldur. 

4.14  Starfsreglur á dagvistarheimilum 

Í kaflanum hér á eftir er farið yfir helstu reglur sem settar voru sameiginlega 

á dagvistum Akureyrarbæjar og snúa að þjónustu við börn og foreldra þeirra 

en þær gefa nokkrar vísbendingar um stöðu mála og viðhorf til dagvista. 
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Í júní 1975 samþykkti dagheimilanefndin að Jófríður Traustadóttir 

forstöðumaður Árholts, Jóna Frímannsdóttir forstöðumaður Pálmholts og 

Björn Þórleifsson fulltrúi félagsmálastjóra gerðu tillögur að sameiginlegum 

reglum fyrir dagvistarstofnanir í bænum. Starfsreglur þessar voru samþykktar 

12. september 1975 og giltu til ársins 1977 (FKa 1 örk 1). Þær innihalda m.a. 

upplýsingar um opnunartíma dagvista, starfstíma, reglur um innritun 

barnanna, aðlögun, dvalargjöld, um búnað barnanna, veikindi og hvert 

foreldrar eigi að snúa sér varðandi vandamál tengd veru barnanna í 

dagvistinni. Var markmiðið að samræma að einhverju leyti þá þjónustu sem 

veitt var á dagvistum bæjarins (FDf 6 örk 1) (sjá fylgiskjal 1) og skapa 

þannig ákveðin heildarblæ á þjónustuna. Árið 1980 gaf Félagsmálastofnun 

Akureyrarbæjar gaf út upplýsingabækling ætlaðan foreldrum barna sem voru 

að byrja í dagvist. Bæklingurinn inniheldur svipaðar reglur og fyrri 

starfsreglur en að auki eru veittar upplýsingar um eðli dagvista og mismun á 

leikskóla, dagheimili og skóladagheimi og fjallað um mikilvægi dagvistar 

fyrir þroska barna (sjá fylgiskjal 2) (FKd 8 örk 5). Sambærilegur bæklingur 

var gefin út árið 1986 og síðar aftur árið 1990.  

Árið 1977 setti félagsmálaráð reglur um dvöl þroskaheftra barna á 

dagvistum Akureyrarbæjar (sjá fylgiskjal 3). Þar kemur meðal annars fram að 

þroskaheft börn fái vist í eitt ár í upphafi og að þeim tíma liðnum skuli fara 

fram endurmat til að kanna hvort vistin hafi skilað þeim árangri sem vænst 

var. Eftir það er tekin ákvörðun um hvort framhald verði á vistinni eða hvort 

heppilegra sé að athuga aðra möguleika fyrir barnið. Tímamörk voru sett á 

dvöl barnanna og máttu þau dvelja jafn lengi á dagvistinni eins og heilbrigð 

börn, sem þá var 3 til 4 ár. Aldursmörk þroskaskertra barna voru hins vegar 

önnur þar sem þau máttu dvelja í dagvist til 10 ára aldurs (FKd 1 örk 11). 

Reglur þessar voru endurnýjaðar árið 1983 (FKd 4 örk 1). 

Þann 2. nóvember 1987 samþykkti félagsmálaráð „Stefnumótun 

félagsmálaráðs Akureyrar í dagvistarmálum“ (sjá fylgiskjal 4). Stefnumótun 

þessi var umdeild í röðum fóstra á Akureyri sem höfðu fengið hana til 

umsagnar og gert ákveðnar athugasemdir. Í fundargerð forstöðumannafundar 

frá 20. janúar 1988 kemur fram að stjórn Fóstrufélags Íslands hafi fengið 

stefnumótunina til umsagnar og í bréfi til bæjaryfirvalda ekki lagt til neinar 

faglegar leiðbeiningar heldur aðallega gert athugasemdir við notkun á orðinu 

dagvist og dagvistun í stefnumótuninni. Voru forstöðumenn ekki síður 

óánægðir með að forsvarsmenn Fóstrufélagsins hefðu ekki vikið að þeim 
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faglegu athugasemdum sem fóstrur á Akureyri hefðu gert við 

stefnumótunina. Stefnumótunin tók til dagheimila, leikskóla, 

skóladagheimila, gæsluvalla, daggæslu í heimahúsum, skólagæslu, leiksvæða 

og dagvistadeildar félagsmálastofnunar. Í henni var meðal annars gert ráð 

fyrir sérstökum samræmingaraðila sem starfa skyldi í hverju dagvistarhverfi. 

Verksvið hans var að hafa með höndum alla innritun barna úr hverfinu, í 

dagvistir og einnig í daggæslu í heimahúsum. Hann átti að hafa 

heildarumsjón með öllum þáttum dagvistarkerfis hverfisins, yfirlit yfir 

dagvistarþörf, eiga samvinnu við foreldrasamtök þar og stuðla í öllu að 

samræmingu og samnýtingu allra þátta kerfisins í því skyni að fullnýta það til 

að veita betri þjónustu í hverfinu (FKd 8 örk 5). Sérstakt tilraunaverkefni í átt 

til samræmingar hófst í Síðuhverfi haustið 1987 og var ætlunin að það stæði 

yfir í tvö ár. Um þetta tilraunaverkefni er fjallað nánar í kafla 4.17 hér á eftir.  

4.15  Þjónusta dagvista 

Í kaflanum hér á eftir er fjallað um opnunartíma dagvista og þær aðgerðir 

sem gripið var til, með það að markmiði að auka þjónustu þeirra með 

breyttum opnunartímum.   

Fram undir árið 1979 var opnunartími dagvista í föstum skorðum. 

Pálmholt var opið frá 7:45 til 18:15, Árholt frá 7:45 til 12:15 og 12:45 til 

18:15 og Iðavöllur var með samskonar opnunartíma, nema hvað hann lokaði 

kl. 17:15. Opnunartími leikskólanna var á þessum tíma svipaður kennslutíma 

í grunnskólum, þar sem yngstu nemendurnir sóttu grunnskóla annað hvort 

fyrir eða eftir hádegi. Með lögum um grunnskóla no. 66/1995 er einsetning 

grunnskóla lögfest, en breytingar í þá veru í leikskólum varð síðar og með 

aukinni eftirspurn eftir heilsdagsleikskóla.  

Barnahópnum á dagvistum var í flestum tilvikum skipti í deildir eftir aldri 

barnanna það er í eldri og yngri deild. Við opnun Lundarsels var ákveðin sú 

nýbreytni að hafa deildir leikskólans aldursblandaðar. Þar voru því á sömu 

deildum börn frá 2ja til 6 ára fyrir hádegi og 3ja til 6 ára síðdegis. Þegar á 

reyndi kom í ljós að mörgum yngri börnum reyndist tíminn frá 12:45 til 

18:15 of langur í aldursblönduðum hóp en foreldrar höfðu tilhneigingu til 

þess að hafa börn sín allan vistunartímann, enda greiddu þeir fyrir hann (FDf 

6 örk 1). Til að bregðast við því ástandi sem skapaðist síðasta klukkutíma 

dagsins var foreldrum, í tilraunaskyni, boðið upp á dvöl annars vegar frá kl. 
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12:45 til 17:15 og hins vegar frá 12.45 til 18.15, gegn greiðslu mismunandi 

vistgjalda (FA-1 örk 2). Gerð var úttekt á tilrauninni tveim mánuðum síðar 

þar sem í ljós kom að um helmingur foreldra hafði nýtt sér þetta valfrelsi og 

álag á starfsfólk hafði minnkað síðasta starfstíma dagsins (FDf 6 örk 1). Í 

september sama ár var þessi opnunartími tekin upp til frambúðar bæði á 

Lundarseli og Árholti ásamt því að félagsmálaráð fól starfsfólki 

félagsmálastofnunar og forstöðumönnum að vinna að sveigjanlegri 

opnunartíma í hádeginu (FA-1 örk 2). Aftur var ráðist í að gera tilraun á 

Lundarseli þar sem í könnun meðal foreldra hafði komið í ljós áhugi fyrir 

lengri vistunartíma. Tilraunin fólst í að boðið var upp á vistun fyrir átta börn 

frá kl. 7.45 til 13:15. Ein ástæða fyrir tilrauninni var að þessi möguleiki yki 

vinnumöguleika afgreiðslufólks í verslunum, „því víða er skilyrði fyrir 

ráðningu í morgunstöður að unnið sé til 12:30 eða 13“ (Fka 1 örk 1; FKd 4 

örk 8). Ekki liggja fyrir gögn um hversu lengi þessi tilraun stóð. Við opnun 

Síðusels árið 1981 var ákveðið að bjóða upp á enn meiri sveigjanleika í 

tímasölu á leikskóladeildunum eins og þegar hefur verið greint frá, eða til 13, 

14 eða 15. Árið 1989 áttu foreldrar barna á Hlíðabóli kost á að skrá börn sín í 

sex tíma morgunpláss, þar sem jafnframt var boðið upp á máltíð í hádeginu 

(FKa 1 örk 3). Þess má geta að í dagvistum á þessum tíma gekk sá 

vistunartími sem náði fram yfir hádegi undir nafninu „hádegispláss“ og 

börnin sem í honum dvöldu voru gjarnan tilgreind sem „hádegisbörn“.   

Árið 1985 óskuðu foreldrar og starfsmenn á Pálmholti eftir því að 

breytingar yrðu gerðar á opnunartíma dagvista. Í kjölfarið var ákveðið að 

opna 15 mínútum fyrr bæði á morgnana og í hádeginu það er kl. 7:30 í stað 

7:45 og 12:30 í stað 12:45. Ákveðið var að kostnaður sem af þessu hlytist 

yrði tekin inn í fyrirhugaða hækkun dagvistargjalda (FA-1 örk 3). Sama ár 

barst erindi frá starfsmönnum á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þar sem 

þeir óskuðu eftir sveigjanlegri vistun sem hentaði betur vaktavinnufólki. 

Félagsmálaráð hafnaði erindinu en beindi þó þeirri umræðu til forstöðumanna 

að þeir ræddu möguleika á auknum sveigjanleika (FA-1 örk 3). Í fundargerð 

forstöðumanna frá 1986 kemur fram að stefnt skuli að því að allir leikskólar 

bjóði upp á „hádegispláss“. Í kjölfarið voru þau tekin upp, fyrst á Iðavelli, 

síðar á Árholti og á Lundarseli (FKa 1 örk 2; FA-2 örk 1). Þessi þjónusta 

mátti ekki auka útgjöld eins og glöggt má sjá í fundargerð frá 

forstöðumannafundi, þar sem tekin voru fyrir skilaboð frá starfsmannastjóra 

bæjarins um að „hádegisplássin“ mættu ekki kosta neina eftirvinnu (FKa 1 
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örk 2). Allar þessar breytingar höfðu í för með sér mismunandi útfærslur og 

samanburður foreldra á mismunandi þjónustustigi leiddi til misskilnings og 

óánægju. Því var ákveðið að samræma reglur um hádegisopnunina (FKa 1 

örk 2) en samræming var stór þáttur í starfi forstöðumanna til að freista þess 

að foreldrar fengju keimlíka þjónustu óháð dagvist.   

Í ágúst 1987 óskuðu foreldrar eftir að leikskólarnir tækju tveggja ára börn 

eftir hádegi. Á forstöðumannafundi var því hafnað á þeirri forsendu að börn á 

þessum aldri þyrftu hvíld eftir hádegi og engin aðstaða væri til staðar í 

leikskólunum fyrir þau til að hvíla sig (FKa 1 örk 2). Í febrúar 1989 var aftur 

fjallað um málið í hópi forstöðumanna þar sem fram voru komnar 

upplýsingar um mikinn fjölda 2ja ára barna á biðlistanum. Fram kemur í 

fundargerð að hvergi sé þess getið í lögum að börn á þessum aldri megi ekki 

vera á síðdegisdeildum leikskóla (FKa 1 örk 3). Þessari reglu var þó ekki 

breytt fyrr en síðar. Á  tímabilinu 1971 til 1991 voru því engin tveggja ára 

börn síðdegis á leikskóladeildum bæjarins. Fyrstu tveggja ára börnin sem 

innrituð voru á síðdegisdeildir á Akureyri voru í leikskólann Hlíðaból um og 

eftir 1991. 

Dagvistir á Akureyri voru opnar yfir sumartímann fram til ársins 1976 er 

bæjarstjórn samþykkti hálfsmánaðar sumarlokun (FX-s 20). Fjögurra vikna 

sumarlokun var ákveðin árið 1982 (FA-1 örk 2) og næstu sex ár á eftir var 

dagvistunum lokað á sama tíma. Sumarið 1989 varð breyting á þar sem 

dagvistunum var lokað þannig að skörun varð á lokun um hálfan mánuð. 

Ástæðan var þjónustuaukning fyrir foreldra, til að þeir sem þess óskuðu, gætu 

fengið flutning milli dagvista í lokunartímanum (FKa 1 örk 3). 

Eins og sjá má urðu því töluverðar breytingar á þjónustustigi dagvistanna 

á þessu tímabili með það fyrir augum að koma til móts við þarfir foreldra, 

ásamt því að reglur voru sameinaðar til stuðla að því að allir foreldrar fengju 

sambærilega þjónustu, óháð hvaða dagvist þeir nýttu fyrir börn sín. Þessar 

breytingar voru leiddar áfram af forstöðumönnum dagvista og höfðu því 

mikil áhrif á starf þeirra. 

4.16  Samstarf við foreldra 

Ekki er hægt að segja skilið við umfjöllun um dagvistir þessa tíma öðru vísi 

en að fjalla um samstarf við foreldra, en foreldrasamstarf var mótað á hverri 
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stofnun fyrir sig. Hulda Harðardóttir, forstöðumaður á Pálmholti 1975, rifjar 

upp samskipti við foreldra á Pálmholti það ár:  
 

Á Pálmholti komu foreldrar ekki heim að húsinu, þeir komu að hliðinu. 

Þá annað hvort sendu þau börnin (uppeftir) eða við sóttum börnin niður 

að hliði. Þá var annað hvort bara flautað, veifað eða hrópað. Það kom 

engin inn fyrir neðra hliðið, þetta sem er alveg niðri við 

Þingvallastræti. Það var mjög skrítið. Við opnuðum reyndar mjög fljótt 

uppeftir. 

  

Hún segir að þá hafi ekki verið ætlast til að foreldrar kæmu inn í skólann 

en því hefði fljótlega verið breytt. Hún minnist þess að hafa boðið foreldrum 

upp á viðtalstíma seinni partinn eftir að börnin voru farin. ”Þá var ég þarna 

ein og það komu ekki margir en fólk gat alla vega komið og rætt málin”.  

Fyrstu starfsmannafundargerðirnar sem varðveist hafa eru frá Árholti og 

hefjast 22. júní 1976. Þann 7. september 1976 er skráð umræða um fund fyrir 

foreldra og koma fram uppástungur um að fá Magnús Stefánsson lækni til að 

tala um barnasjúkdóma og ýmislegt samfara því. Einnig eru uppástungur um 

að fá Teit Jónsson tannlækni eða Ragnheiði Hansdóttur tannlækni til að tala 

um tennur og tannvernd. Annað efni á fundinum átti að vera spjall „undir 

kaffibolla“ um ýmis mál stofnunarinnar (A-121/1). Fundir sem þessir, 

svokallaðir foreldrafundir voru nokkuð dæmigerðir fyrir samskipti 

starfsmanna dagvista og foreldra á þessum tíma. Þeir fólust meðal annars í 

einhverskonar fræðslu til foreldra um börn, barnauppeldi, umhirðu og fleira í 

þeim dúr ásamt óformlegu spjalli. Í fundargerðum starfsmannafunda kemur 

einnig fram að foreldrum hafi verið falin ákveðin verkefni svo sem að mála 

leikföng, gera við biluð leikföng, þýða bækur, fara í ferðir með börnin og 

taka þátt í jólaundirbúningi. Undirbúningur jólanna fólst til dæmis í að 

foreldrar og starfsmenn hittust og útbjuggu jólaskraut eða jólagjafir handa 

börnunum. Fyrstu foreldrafélögin voru stofnuð á Árholti og á Lundarseli árið 

1981 og síðan fylgdu foreldrafélög annarra dagvista í kjölfarið. 

Foreldrafélögin virðast fyrst og fremst hafa haft það markmið að undirbúa og 

sjá um ýmsar uppákomur, ferðir fyrir börnin, grillhátíðir ásamt því að aðstoða 

við ýmiskonar viðhald á húsbúnaði og leiktækjum. Ýmislegt var gert til að 

hvetja foreldra til að koma inn í starfið til dæmis með því að bjóða upp á 

kaffisopa að degi til. Þessi kaffiboð gengu undir nafninu „foreldrakaffi“. 

Fyrsta skráða umræða um foreldrakaffi er á Árholti í mars 1982 og í janúar 

1984 er ákveðið að hafa kaffidag einu sinni í mánuði. Fréttabréf til foreldra 
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eru rædd á Árholti 1982 en ekki er skráð um hvað fréttabréfið eigi að fjalla 

(A-121/1). Árið 1989 er skráð umræða um fréttabréf á Síðuseli og ári síðar er 

skráð að fóstrur og forstöðumenn skrifi fréttabréf til að kynna markmið 

hópastarfsins (Starfsmannafundir Síðusels 1989-1990). 

Foreldraviðtöl í einhverju formi hefjast á árunum frá 1975 til 1980. Í 

rýnihópaviðtölum kom fram að viðtölin hafi verið mismunandi milli skóla og 

jafnvel milli einstakra foreldra, þar sem þau hefðu að hluta til verið 

einstaklingsmiðuð út frá börnum eða jafnvel foreldrum. Í apríl 1986 var á 

Árholti ákveðið að fóstrur leikskólans taki foreldraviðtölin fyrst um sinn og í 

júní 1987 er skráð að forstöðumaður ræði við foreldra á meðan börnin eru í 

aðlögun svo hún kynnist þeim nánar (A-121/1). Á Lundaseli er fjallað um 

foreldraviðtöl í maí 1987 í því formi að bjóða foreldrum í heimsókn inn á 

deild til að ræða við starfsfólkið. Í júní sama ár er skráð að þessi 

foreldraviðtöl hafi komið vel út. Í febrúar 1989 er skráð um framkvæmd 

foreldraviðtala að mikilvægt sé að hafa með sér punkta fyrir viðtal. Viðtölin 

áttu að fara fram í útivistartímanum og hvert viðtal var áætlað 15 til 30 mín 

að lengd. Í mars sama ár er skráð að foreldaviðtölin hafi gengið vel og að þau 

hafi verið ánægjuleg (Fundargerð starfsmannafundar Lundarsels 6. febrúar 

1989). Á Iðavelli hófust foreldraviðtöl í janúar 1989 og í mars er skráð að 

foreldrar hafi verið mjög ánægðir með viðtölin. Einnig er skráð í fundargerð 

að Sigrún (Jónsdóttir, fóstra) hafi stungið upp á því að sú kona sem hefði haft 

barnið í aðlögun skildi vera með í foreldraviðtölum. Í mars 1990 var aftur 

fjallað um foreldraviðtöl þar sem meðal annars hefur komið fram að 

mikilvægt væri að brydda upp á einhverju nýju fyrir elstu börn leikskólans. 

Fram hefðu komið hugmyndir um smíðar og handavinnu ásamt því að fara í 

heimsókn í grunnskólana áður en þeir hætta að vori (Fundargerðir Iðavallar 

11. janúar og 9. mars 1989 og 26. mars 1990). Ekki hafa varðveist gögn í 

skólunum sem sýna nákvæmt innihald samtalanna en leiða má að því líkum 

að um einhverskonar samráðsfundi hafi verið að ræða ásamt upplýsingagjöf á 

báða bóga.  

Það er því ljóst að töluverð gróska var í foreldrasamvinnu á þessu tímabili 

og tekin fyrstu skref í að festa í sessi ákveðna þætti sem enn eru við líði í 

skólunum svo sem foreldrakaffi og foreldraviðtöl. Einnig má lesa út úr 

fundargerðunum að foreldrafélögin hafi verið mjög misjafnlega drífandi og 

virðast af og til lognast út af, en alltaf þó verið rifin upp aftur af áhugasömum 

einstaklingum.  
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4.17  Ráðgjafaþjónusta  

Hér á eftir verður sagt frá þeirri ráðgjafarþjónustu sem tiltæk var á árunum 

1971 til ársins 1991. Fjallað er um þjónustu við fötluð börn og uppbyggingu  

ráðgjafarþjónustu félagsmálastofnunar síðar dagvistardeildar Akureyrarbæjar.  

Frá árinu 1975 fór fram töluverð umræða um hvar í kerfinu best væri að 

þjónusta þroskahefta einstaklinga og þá einnig hvers konar þjónustu dagvistir 

Akureyrar ættu að veita þeim. Lög um aðstoð við þroskahefta komu fyrst út 

árið 1979 (nr. 47/1979) og leystu af hólmi lög um fávitahæli frá 1936. Í 1. gr. 

laga nr. 47/1979 er tilgreint að markmið þeirra sé að tryggja þroskaheftum 

jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa 

sem eðlilegustu lífi í samfélaginu. Í 11. gr. segir að veita skuli þroskaheftum 

þjónustu á almennum stofnunum að svo miklu leyti sem unnt er. Búa skuli 

þannig að almennum stofnunum að þeim sé gert kleift að annast slíka 

þjónustu. Í 12. gr. er tilgreint að stofnanir fyrir þroskahefta skuli vera deildir 

tengdar dagvistastofnunum og leikskólum.  

Fyrstu fötluðu börnin voru innrituð í leikskólann Árholt síðari hluta árs 

1975. Þá voru ekki til neinar reglur um vistun fatlaðra barna í leikskólum. Í 

viðtali við Snjólaugu Pálsdóttur sem þá var forstöðumaður á Árholti, segir 

hún um aðdraganda þessa:  

 
…svo komu foreldrar til mín með þroskaheft barn og Snjólaug vissi 

ekki alveg hvað hún átti að gera í því, þar sem ég hafið ekkert, ég hafði 

ekki fengið neinar ordrur um það hvernig ég ætti að gera eða hvað ég 

mætti gera svo … ég sagði að mér fyndist að þessi börn ættu að vera í 

leikskóla eins og önnur börn. Tók þau inn og fór svo að spekúlera í því 

hvað ég ætti fyrir þessi börn að gera.  

 

Í kjölfarið samþykkti dagheimilanefndin að fara fram á það við 

félagsmálaráð að ráðnar yrðu auka starfstúlkur í leikskólana, ein á hvern, til 

að hafa umsjón með fötluðum börnum (FKa-1 örk 1). Í lögum no. 47/1979 

um aðstoð við þroskahefta kemur fram samkv. 17 og 18 gr. að 

menntamálaráðuneyti Íslands greiði 50% kostnaðar við ráðningu sérstaks 

aukastarfsmanns, sem ráðinn er að dagvist vegna þroskaskerts barns (Lög nr. 

47/1979). Árið 1983 gengu í gildi lög um málefni fatlaðra þar sem fram 

kemur í 28. gr. að ríkissjóður / menntamálaráðuneytið greiði kostnað, sem er 

umfram almennar greiðslur á dagvistum, vegna fatlaðra barna þar á meðal 

aukastarfskraft (Lög nr. 41/1983).  
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Í reglum Akureyrarbæjar um dvöl þroskaheftra barna á 

dagvistarheimilum, sem áður er getið, segir meðal annars að börnin skulu fá 

vist í eitt ár í upphafi og að þeim tíma liðnum skuli fara fram endurmat á 

þeim, til að sjá hvort vistin hafi skilað þeim árangri sem vænst var. Í gögnum 

bæjarfélagsins eru ekki til upplýsingar um hvort eða hvenær þetta endurmat 

hafi farið fram. Þó kemur fram að árið 1977 hafi Årstein Skiftun sálfræðingur 

á Sólborg verið fenginn til að gera þroskamat ásamt hæfingaráætlun fyrir þau 

ásamt því að vera starfsliði dagvista til ráðuneytis um hæfingu barna (FKa-1 

örk 1). Engin gögn liggja fyrir um þessa vinnu hjá leikskólum 

Akureyrarbæjar, né heldur komu fram nánari upplýsingar um hana í viðtölum 

við leikskólastjóra eða í umræðum í rýnihópi.  

Gert var ráð fyrir að hver dagvist gæti rúmað ákveðinn fjölda fatlaðra 

barna. Í maí 1977 samþykkti félagsmálaráð að börnum af vistheimilinu 

Sólborg yrði boðin dagvistun í leikskólum í hinum sérstöku rýmum fyrir 

þroskaheft börn eftir því sem rúm leyfði (FKa-1 örk 1). Í rýnihópnum kom 

fram að sennilega hafi það aðeins verið gert í örfáum tilvikum. 

Foreldrasamtök barna með sérþarfir sendu bæjarráði bréf dagsett 23. mars 

1977 þar sem þau, ásamt Styrktarfélagi vangefinna á Norðurlandi, fóru fram 

á að hluti (helmingur) væntanlegrar leikskólabyggingar í Lundahverfi yrði 

byggður með það fyrir augum að þroskaheftir hefðu þar algjöran forgang. 

Tillaga um að gera breytingar á teikningum leikskólans með þetta fyrir 

augum var felld og beindi bæjarráð því til félagsmálaráðs að taka upp 

viðræður um þessi mál við bréfritara (BR 23. mars 1977). Í kjölfarið var 

haldin  helgarráðstefna um málefni þroskaheftra 21. og 22. maí 1977 þar sem 

fram kom að flestir teldu æskilegast að dagvistun þroskaheftra væri í 

tengslum við vistheimilið Sólborg og þjónustu þess. Í kjölfarið vann 

félagsmálaráð greinargerð um málefni þroskaheftra þar sem fram kom að 

ráðið legði til að Akureyrarbær veiti vistheimilinu Sólborg styrk til búnaðar 

dagvistardeildar við heimilið (FKd 4 örk 8). Af því varð þó ekki.  

Barnaverndarfélag Akureyrar hafði árið 1976 komið sér upp safni 

sérstakra leikfanga sem nýttust til kennslu- og leiðbeiningarstarfsemi í þágu 

barna með frávik frá eðlilegum þroska og barna með langvinna sjúkdóma. 

Safni þessu, sem fékk nafnið Gullasafn, var komið fyrir í einu herbergi á 

skóladagheimilinu Brekkukoti og var umsjónarmaður þess Jófríður 

Traustadóttir fóstra. Leikföng safnsins voru mörg hver illfáanleg á almennum 

markaði og kostnaðarsöm. Nýttist því safnið sem útlánasafn auk þess sem 
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foreldrar og starfsmenn leikskóla gátu nýtt aðstöðu þess og aðföng og fengið 

ráðgjöf frá umsjónarmanni þess (FDf 5 örk 5). Í ágúst 1977 óskaði 

Barnaverndarfélagið eftir að færa Akureyrarbæ Gullasafnið að gjöf og var 

það afhent Akureyrarbæ 15. ágúst sama ár (BR 11. ág. 1977). Safnið var 

rekið til ársins 1980, en þá sagði forstöðumaður þess upp störfum vegna 

starfsskilyrða. Taldi hann húsnæði safnsins ófullnægjandi vegna þrengsla og 

þar af leiðandi nýttist safnið ekki til fulls, því ekki væri unnt að veita þá 

fjölbreytni í þjálfun barna sem æskilegt væri (FA-1 örk 2). Í september 1981 

sendi svæðisstjórn þroskaheftra og öryrkja á Norðurlandi eystra erindi til 

félagsmálaráðs þar sem farið var fram á að Fræðsluskrifstofa umdæmisins 

fengi afnot af Gullasafninu (FA-1 örk 2). Félagsmálaráð ályktaði að þar sem 

forsendur rekstrar slíks safns hefðu breyst frá því sem áður var, með tilkomu 

laga um svæðisbundna þjónustu við þroskahefta, yrði Fræðsluskrifstofunni 

afhent safnið til afnota (FDf 5 örk 5). Árið 1982 gerðu Svæðisstjórn um 

málefni fatlaðra á Norðurlandi eystra og Fræðsluskrifstofa 

Norðurlandsumdæmis eystra samning um skrifstofuþjónustu og nokkra 

sérfræðiþjónustu. Um þennan samning var fjallað í blaðinu Norðurlandi þar 

sem segir að um sé að ræða þjónustu talkennara, varðandi talkennslu og 

ráðgjöf, þjónustu félagsráðgjafa, varðandi fjölskylduráðgjöf og meðferð, 

þjónustu fóstru varðandi notkun og útlán leikfanga úr Gullasafni ásamt 

ráðgjöf og þjónustu sálfræðings varðandi greindarathuganir, 

fjölskyldumeðferð og ráðgjöf. Þjónustan miðaðist einkum við börn undir 

skólaskyldualdri og beindist til foreldra og annarra sem hafa með þroskaheft 

börn að gera, eins og fóstra og starfsfólks heilsugæslustöðva. Umsjón með 

þjónustunni hafði Sigrún Sveinbjörnsdóttir, sálfræðingur (Þroskaheftir, 

1982). Í nóvember 1982 óskaði menntamálaráðuneytið eftir að fá 

meðferðaráætlanir fyrir fötluð börn á dagvistum, frá viðurkenndum 

sérfræðingum (FDf 7 örk 6). Afráðið var að Sigrún Sveinbjörnsdóttir yrði 

trúnaðaraðili ráðuneytisins varðandi mat á þörfum fatlaðra barna til sérstakrar 

þjónustu á dagvistunum. Á fundi félagsmálaráðs með starfsmönnum 

menntamálaráðuneytisins kom fram að viðurkenni ráðuneytið einhverra hluta 

vegna ekki kröfuna, megi beina erindi um ráðningu starfsmanns til 

félagsmálaráðs. Í þeim tilvikum taki ráðið afstöðu til þess, hvort auka 

starfsmaður verði ráðinn alfarið á kostnað Akureyrarbæjar eða alls ekki (FKd 

4 örk 1). Ekki er að finna í gögnum fjölda þeirra fatlaðra barna sem nýttu 

þjónustu dagvista hjá Akureyrarbæ fyrr en árið 1989, er fram kemur í 
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ársskýrslu dagvistardeildar að á öllum dagvistum bæjarins séu 30 börn með 

sérstakan stuðning (FKd 9 örk 8). 

4.17.1 Dagvistadeild Akureyrarbæjar 

Árið 1979 gerði Sigrún Sveinbjörnsdóttir könnun á innra starfi 

dagvistarstofnana á Akureyri í umboði félagsmálaráðs. Í niðurstöðum hennar 

kom fram að þörf væri á sálfræðilegri ráðgjöf við dagvistarstofnanir, ekki síst 

þar eð börn með ýmis hegðunarvandkvæði og þroskaskerðingu ættu nánast 

forgang að vist þar (FA-1 örk 2). Á sama tíma sendi Jón Björnsson 

félagsmálastjóri frá sér tillögu til félagsmálaráðs þar sem hann lagði til að 

þegar á næsta ári yrði komið á fót ráðgjafarmiðstöð sem hefði með höndum 

alla almenna ráðgjöf varðandi mat og meðferð á þroskaskertum börnum. Í 

tillögunni er lagt til að verkefni ráðgjafarmiðstöðvar þessarar yrðu meðal 

annars ráðgjöf við dagvistarstofnanir, mat, þjálfun og meðferð þroskaskertra 

barna, meðferð við barnafjölskyldur, foreldranámskeið, opnir viðtalstímar og 

uppeldisleg ráðgjöf. Gert var ráð fyrir að Gullasafnið og öll starfsemi þess 

færðist til miðstöðvar þessarar og lagt til að henni verði komið fyrir í kjallara 

Lundarsels. Lagt var til að í miðstöðinni yrðu þrjú stöðugildi, staða 

sálfræðings, staða þroskaþjálfa / fóstru eða sjúkraþjálfa og staða 

félagsráðgjafa eða uppeldisfulltrúa (FX-s 20). Tillagan var send til umsagnar 

barnalækna, héraðslækna og sálfræðideildar skóla. Ingþór Bjarnason og 

Áskell Kárason sálfræðingar ljáðu máls á tillögu Jóns þar sem kom fram 

eftirfarandi: „Álit okkar er að mjög brýna nauðsyn beri til að þjónusta af 

þessu tagi verða sett á laggirnar. Í starfi okkar sem skólasálfræðingar rekumst 

við svo að segja daglega á vandamál sem eru orðin stærri og torleystari en 

ella vegna algers skorts á þjónustu af þessu tagi fyrir börn undir skólaaldri“ 

(FX-s 20). Í sama streng tók Magnús Stefánsson barnalæknir (FX-s 20). 

Félagsmálaráð gerði að tillögu sinni að gert yrði ráð fyrir kostnaði vegna 

ráðgjafarmiðstöðvar í fjárhagsáætlun fyrir árið 1980 en þær tillögur náðu ekki 

fram að ganga (FA-1 örk 2).  

 Árið 1981 var samþykkt að auglýsa stöðu dagvistarfulltrúa á 

félagsmálastofnun. Verksvið hans skildi vera dagleg stjórnun dagvista, eftirlit 

með starfháttum þeirra, innritun barna, utanumhald funda og námskeiðahald 

ásamt því að taka við þeim hluta starfs forstöðumanna sem snéri að ráðningu 

starfsmanna (sjá fylgiskjal 5). Fyrsti dagvistarfulltrúi bæjarins Sigríður 
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Magnea Jóhannsdóttir, fóstra, tók til starfa 1. september sama ár í 75% stöðu 

(FA-1 örk 2). Til að byrja með var dagvistarfulltrúinn staðsettur á 

félagsmálastofnun en árið 1987 fluttist starfsemin í Eiðsvallagötu 8, enda 

hafði þá starfseminni vaxið fiskur um hrygg. Í upphafi hafði dagvistarfulltrúi 

meðal annars umsjón með starfsemi dagmæðra en fljótlega var ráðinn 

starfsmaður í 50% stöðu til að fara með það starf (FA-1 örk 2). Nokkru síðar 

bættist við umsjónafóstra sem hafði það verksvið að fara með umsjón með 

uppeldisstarfi á gæsluvöllum. Á þessum árum var það baráttumál hjá fóstrum 

að fóstrumenntað fólk væri ráðið í umsjónar- og ráðgjafarstöður í 

dagvistarkerfinu (FA-2 örk 1).  

 Í mars 1987 kynnti félagsmálastjóri hugmynd sem varðaði tengsl dagvista, 

gæsluvalla og dagmæðra. Afraksturinn af þeirri hugmynd varð 

tilraunaverkefni í dagvistarmálum á Akureyri sem fólst í því að dagvistun 

barna í Síðuhverfi var aðskilin frá dagvist annarsstaðar í bænum og 

sérstaklega um hana séð. Tilraunaverkefni þetta átti að standa í tvö ár og 

hafði starfsmaður þess aðsetur í skrifstofu í kjallara Síðusels. Verksvið hans 

var meðal annars að hafa yfirumsjón með öllum þáttum dagvistarúrræða í 

hverfinu (sjá fylgiskjal 6) (FKd 1, örk 3). Hulda Harðardóttir var ráðin í 

starfið frá 1. nóv. 1987. Starfsheiti hennar var hverfisfóstra í Síðuhverfi. Með 

þessari tilraun átti að koma þjónustu sem sneri að dagvistun nær fólkinu sem 

þurfti að nýta hana, hvort heldur sem það voru foreldrar, fóstrur, 

dagforeldrar, starfsmenn gæsluvalla eða starfsmenn skólagæslu (FA-2 örk 1). 

Tilraunin þessi þótti takast mjög vel svo ári síðar var ákveðið að breyta starfi 

umsjónarfóstru sem Þuríður Sigurðardóttir gegndi, í starf hverfisfóstru 

sunnan Glerár. Gert var ráð fyrir að fyrirkomulagið yrði til reynslu í eitt ár 

(FA-2 örk 1). Þessi breyting þótti einnig takast vel og var samþykkt til 

frambúðar. Starfsmannaskipti urðu í júlí 1989 og tók Bryndís Símonardóttir, 

þroskaþjálfi við starfi hverfisfóstru sunnan Glerár (FA-2 örk 2). 

Hverfisskipting með þessu fyrirkomulagi var við líði á Akureyri fram undir 

árið 1993 og var eina sinnar tegundar á landinu á þessum tíma eins og sést í 

starfslýsingum fóstra sem gefnar voru út af Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

og Fóstrufélagi Íslands 1990. Þar segir um starfsvið hverfisfóstru: 
 

Hverfisfóstra hefur yfirsýn yfir og annast uppeldislega ráðgjöf 

varðandi alla þætti dagvistunar barna. En þeir eru: Leikskólar, 

skóladagheimili, gæsluvellir og daggæsla í heimahúsum. Hverfisfóstrur 

á Akureyri eru tvær og skipta bænum um Glerár. Önnur þeirra er 

staðgengill deildarstjóra... (Starfslýsingar fóstra 1990:14)  
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Síðar var áþekkt fyrirkomulag tekið upp Reykjavík þar sem borginni var 

skipt í þjónustuhverfi, hvert með sína þjónustumiðstöð.  

Forstöðumenn töldu mjög mikilvægt að fá stuðningsfóstru eða 

þroskaþjálfa í fast ráðgjafastarf við dagvistirnar og voru tilbúnir að skipta 

með sér launakostnaði hans (FA-2 örk 1). Félagsmálaráð samþykkti umleitan 

þeirra og var Lone Jensen socialpedag ráðin í stöðu stuðningsfóstru við 

dagvistardeildina frá 1. september 1988. Laun hennar voru í byrjun tekin af 

launakvóta dagvista og voru til þess nýttar lausar stuðningsstöður (FA-2 örk 

1). 

Þegar hér var komið sögu voru starfsmenn dagvistardeildarinnar orðnir 

fimm, dagvistarfulltrúi, hverfisfóstrur sitt hvoru megin Glerár, 

stuðningsfóstra og innritunarfulltrúi. Innritunarfulltrúi sá um umsýslu er sneri 

að innritun barna í dagvistir. Stuðningsfóstra sá um faglega ráðgjöf vegna 

barna með sérþarfir í dagvistum, hjá dagmæðrum og á gæsluvöllum. Hann sá 

um eftirfylgni og stuðningi við starfsmenn stofnana, athugun og ráðgjöf, 

foreldrasamvinnu og námskeið, ásamt frumathugun á börnum og gerð 

þjálfunaráætlana. Verkefni hverfisfóstru varðandi dagvistir voru meðal 

annars að sjá um nýliðun forstöðumanna, umsjón með hverfafundum, fagleg 

ráðgjöf til forstöðumanna og að veita stuðning vegna starfsmannavanda. Þær 

sáu einnig um ýmsa skrifstofuvinnu svo sem að halda utan um vinnuskýrslur 

forstöðumanna og akstursskýrslur þeirra. Forstöðumenn dagvista báru ábyrgð 

á að auglýsa eftir starfsfólki og á ráðningum þeirra, vinnuskýrslugerð, 

skipulagningu á starfi dagvista og eftirlit með fjarvistum starfsmanna. Þeir 

stjórnuðu innra starfi dagvista, báru ábyrgð á viðhaldsverkefnum og miðlun 

upplýsinga um viðgerðaþörf, innkaup og innheimta vistgjalda (FKd 9 örk 4). 

Á dagvistardeildinni voru fastsettir fundir með forstöðumönnum dagvista. 

Þar var annars vegar um að ræða svo kallaða hverfafundi, sem voru faglegir 

fundir forstöðumanna í hverfunum undir stjórn hverfisfóstru og hins vegar 

forstöðumannafundir sem voru skipulags og stjórnunarfundir undir stjórn 

dagvistarfulltrúa (FKa 1 örk 3). Eins og sjá má af þessari upptalningu var í 

raun búið að setja á fót ráðgjafarmiðstöð þá sem félagsmálastjóri hafið óskað 

eftir árið 1979.  
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  Aðferðafræði 5.

Hér á eftir er umfjöllun um aðferðarfræði rannsóknarinnar sem ritgerð þessi 

byggir á. Í allri heimildaöflun er horft til rannsóknarspurningarinnar, hvernig 

var uppbygging leikskóla Akureyrarbæjar háttað á árunum 1971 til 1991 með 

áherslu á hlutverk og störf leikskólastjóra? 

Heimilda var aflað með því að skoða skriflegar upplýsingar og með 

viðtölum, bæði einstaklingsviðtölum og rýnihópaviðtölum. Helstu skriflegu 

heimildirnar er að finna í ýmsum skjölum og bréfum sem varðveist hafa 

ásamt fundargerðum yfirstjórnar bæjarins. Ýmsar upplýsingar er einnig að 

finna í fundargerðum starfsmannafunda leikskóla, sem annars vegar eru 

varðveittar í leikskólunum sjálfum eða á Héraðskjalasafninu á Akureyri.  

Tekin voru viðtöl við ellefu leikskólastjóra sem störfuðu við leikskóla 

bæjarins á tímabilinu og eru viðmælendurnir kynntir í kafla 6.1. Við val á 

þátttakendum var beitt markmiðsúrtaki (e. purposive sample) en samkvæmt 

Þórólfi Þórlindssyni og Þorláki Karlssyni (2003:63) er þeirri aðferð beitt í 

sérstökum aðstæðum þar sem rannsóknarmaður þarf að beita dómgreind sinni 

til að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar. Í þessu tilviki var 

nauðsynlegt að beita þessari aðferð við val á viðmælendum því þeir þurftu að 

geta varpað ljósi á rannsóknarspurninguna. Gengið var út fá eftirfarandi 

þáttum við val á viðmælendum, a. að þeir hefðu verið með fyrstu 

skólastjórum í leikskólum sem opnaðir voru á tímabilinu og/eða b. að þeir 

hefðu starfað til lengri tíma við skólana á gefnu tímabili. Allir 

viðmælendurnir voru stjórnendur um lengri eða skemmri tíma.  

Farið var fram á við viðmælendur að þeir kæmu fram undir nafni og 

samþykktu þeir það allir skriflega áður en viðtal hófst. Ástæður fyrir því eru 

að á tímabilinu sem um ræðir voru leikskólar fáir og þrátt fyrir að 

stjórnendaskipti hafi verið tíð í sumum skólum, þá hefði verið mjög auðvelt 

fyrir þá sem til þekkja að geta sér til um hvaða stjórnendur tóku þátt í 

rannsókninni.  

Beitt var opnum viðtalsramma þar sem þess var gætt að gefa 

viðmælandanum möguleika á að tjá sig frjálst um þær spurningar sem bornar 

voru upp. Sigurlína Davíðsdóttir (2008:107) telur að meðal þess sem greinir 
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viðtöl frá annarri gagnaöflun er að þar er hægt að grafast dýpra fyrir um 

umræðuefnið við hvern og einn. Þessi aðferð væri sérlega gagnleg þegar 

leitað er að margræðri vitneskju og hentaði hún því mjög vel til að fá fram 

þær upplýsingar sem leitað var eftir í rannsókninni. Samkvæmt Helgu 

Jónsdóttur (2003:68) beinast opin viðtöl að því að ekki eru gefin stöðluð 

svör, heldur er viðmælandanum gefin möguleiki á að tjá sig frjálst um 

viðfangsefnið. Þessari viðtalstækni var því beitt til að kafa ofan í þætti sem 

viðmælandi eða spyrjandi vildu draga fram. Fyrir viðtölin fengu þátttakendur 

spurningalista með umræðupunktum til að þeir hefðu tækifæri til að rifja upp 

og undirbúa sig fyrir viðtölin (sjá fylgiskjal 12). Viðtölin voru hljóðrituð og 

færð í ritað mál frá orði til orðs.   

Í opnum viðtölum er alltaf hætta á að falli orð og athugasemdir sem 

viðmælandi vill síður láta hafa eftir sér. Til að koma í veg fyrir að þau orð 

rati inn í rit þetta gafst öllum viðmælendum tækifæri til að yfirfara tilvísanir í 

þá og gera athugasemdir sem rannsakandi tók tillit til. Viðtölin fóru fram frá 

júní til desember 2011. Eitt viðtal þurfti að endurtaka vegna tæknilegra 

örðugleika og var það tekið árið 2012. 

Loks var heimilda aflað með rýnihópaviðtali (e. focus groups) við einn 

rýnihóp. Rýnihópaviðtal var tekið í nóvember 2013 og var þá kafað nánar 

ofan í þætti sem upp komu í gögnum og viðtölum. Samkvæmt Sóley S 

Bender (2003:85) eru rýnihópar rannsóknaraðferð sem notuð er til að öðlast 

betri skilning á viðhorfum og reynslu hóps fólks gagnvart ákveðnu 

viðfangsefni rannsóknar. Með það að leiðarljósi var sérstaklega unnið með 

afmarkaða þætti í rýnihópnum það er ríkjandi viðhorf, stofnanamenningu, 

stjórnunarlega hugmyndafræði og skoðuð helstu baráttumál leikskólastjóra 

þessa tíma. Við val á þátttakendum í rýnihóp var beitt markmiðsúrtaki því 

þátttaka í rýnihóp þurfti að miðast við að þátttakendur hefðu verið starfandi 

við leikskóla á þessum tíma. Ekki er getið viðmælenda í rýnihópum enda 

hefur þá valið verið víkkað út og þannig auðveldað nafnleynd. Ekki var 

sendur út spurningalisti til meðlima rýnihópsins, heldur voru þátttakendur 

upplýstir munnlega um hverjir væru meginþættir umræðunnar. Rannsakandi 

lagði fram spurningar eina í senn og gaf öllum meðlimum rýnihópsins 

tækifæri til að tjá sig um spurninguna. Þar sem meðlimir rýnihópsins þekktist 

varð oft úr þessu hin fjörugasta umræða. Umræðan var hljóðrituð og færð í 

ritað mál orð fyrir orð.  
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5.1 Siðferðileg atriði 

Eins og komið hefur fram var í viðtölunum beitt opnum viðtalsramma til að 

gefa viðmælendum kost á að draga fram ákveðna þætti sem þeim finnst 

skipta máli. Sigurlína Davíðsdóttir (2008:109) segir gallana við opin viðtöl 

vera þá að þau reyna bæði á spyrjanda og viðmælanda. Segir hún að ef það sé 

eitthvað sem spyrjendur geri yfirleitt vitlaust, þá sé það sennilega að tala of 

mikið sjálfir. Stundum hiki fólk aðeins áður en það lætur frá sér upplýsingar 

en ef spyrjandi fyllir öll göt viðtalsins með eigin tali, koma þessar 

upplýsingar aldrei fram. Þessa þætti þurfti sérstaklega að hafa í huga og þess 

gætt að hafa ekki áhrif á viðmælendur.  

Eins og komið hefur fram var höfundur verks þessa ráðin í stöðu 

hverfisfóstru við dagvistardeild Akureyrarbæjar árið 1991 og þekktu því 

flestir viðmælendur til hans. Tengsl hans við viðmælendur voru þó mjög 

mismikil. Til að koma í veg fyrir að persóna höfundar hefði áhrif á svör og 

viðbrögð þessara viðmælenda, tók leiðsagnakennari verkefnisins, Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir, þau viðtöl þar sem tengsl höfundar við viðmælendur voru 

sterkust.  

Allir viðmælendur veittu upplýst samþykki sitt fyrir viðtölunum og gáfu 

jafnframt upplýst samþykki fyrir tilvitnunum sem hafðar eru orðrétt eftir 

þeim.   
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 Skólastjórnun í leikskólum 6.

Akureyrarbæjar 

Í þessum kafla er fjallað um starfskyldur leikskólastjóra út frá erindisbréfum 

og starfslýsingum ásamt því að borin eru saman samtíða erindisbréf leik- og 

grunnskólastjóra. Í síðari hluta kaflans er sjónum beint að baráttumálum 

leikskólastjóra þessa tíma, hvort heldur um er að ræða launabaráttu eða 

baráttu fyrir bættum aðbúnaði. Það skal tekið fram að baráttumál fóstra og 

forstöðumanna á Akureyri átti sér vissulega sterkan samhljóm með baráttu 

stéttanna annarsstaðar á landinu, en þar sem sjónum er hér eingöngu beint að 

leikskólum Akureyrar er ekki fjallað nánar um þann samhljóm. 

6.1  Starfsskyldur forstöðumanna 

Til að glöggva sig á hlutverki og starfsskyldum forstöðumanna er 

nauðsynlegt að skoða erindisbréf eða starfslýsingar þeirra. Má geta sér þess 

til að í erindisbréfum eða starfslýsingum komi fram góðar vísbendingar um 

hvernig litið var á starfið og hvernig átti að rækja það.  

Fyrsta erindisbréf fyrir forstöðukonur barnaheimila á Akureyri var samið 

árið 1975. Að því komu Björn Þórleifsson þáverandi félagsmálastjóri og 

Sölví Aasgaard þáverandi leikskólastjóri á Árholti (sjá fylgiskjal 8) (FDf 5 

örk 9). Ódagsett viðbót við erindisbréf forstöðumanna er nákvæm útlistun á 

móttöku vistgjalda og skráningu á þeim (sjá fylgiskjal 9) (FDf 5 örk 9). Haft 

var samband við Sölví Aasgaard til að kanna hver tilgangur erindisbréfsins 

hafi verið og hvert leitað hafi verið eftir forskrift að því. Ástæðurnar taldi hún 

vera að ekki hafi verið til neinar skriflegar upplýsingar um verksvið 

forstöðumanns og taldi hún sig minnast þess að þau Björn Þórleifsson hefðu 

leitað fanga til Norðurlanda eftir forskrift að bréfinu (Tölvubréf dags 3. júlí 

2013). 

Árið 1976 var gefið út erindisbréf fyrir grunnskólastjóra nr. 197/1976 og 

er mjög fróðlegt að bera saman áþekka liði í þessum erindisbréfum, einkum 

þar sem grunnskólar og dagvistarstofnanir heyrðu hvort tveggja undir 
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menntamálaráðuneytið. Munurinn var þó sá að grunnskólastjóri var 

starfsmaður ríkisins en forstöðukonan starfsmaður bæjarins, um yfirstjórn 

grunnskólamála hjá bæjarfélaginu sá fræðslustjóri en hins vegar 

félagsmálastjóri í tilviki forstöðukonunnar. Skoðum fyrst þætti er snúa að 

heilbrigðum lífsviðhorfum og hollum lífsvenjum. Í 1. gr. erindisbréfs 

grunnskólastjóra segir:  

 
Skólastjóri skal leitast við að haga stöfum í skóla sínum í sem fyllstu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda. Hann skal hlutast til um að 

skólinn hjálpi nemendum að þroskast og öðlast heilbrigð lífsviðhorf og 

hollar lífsvenjur, sé á verði um heilbrigði þeirra og gefi þeim tilsögn 

hverjum eftir sínum þroska.  

 

Í 2. gr. erindisbréfs forstöðukvenna segir:  
 

Forstöðukona leitast við að haga störfum sínum á þann hátt að til 

fyrirmyndar sé fóstrum og starfsfólki og stjórn hennar skal miða að 

því, að börnin öðlist hollar og heilbrigðar lífsvenjur. Hún skal vaka yfir 

líkamlegri og andlegri heilbrigði þeirra.  

 

Annað athyglivert dæmi er 4. gr. erindisbréfs forstöðukvenna „Þurfi 

forstöðukona að fá frí frá störfum skal hún ráðfæra sig við dagheimilanefnd 

um það, hvernig störf hennar verði leyst á meðan“ en í tilviki skólastjóra 

grunnskóla segir í 9. gr. að hann skuli fela yfirkennara eða einum af föstum 

kennara skólans að fara með skólastjórn. Ef um lengri fjarveru er að ræða 

gerir skólanefnd í samráði við skólastjóra og fræðslustjóra tillögu til 

menntamálaráðuneytisins um ráðningu í starfið þann tíma. Hvað varðar 

starfsmannastjórnun og mannahald segir í 10. gr. embættisbréfi forstöðukonu:  
 

Forstöðukona skiptir störfum með starfsfólki og hefur eftirlit með því 

að það vinni eftir settum reglum. Hún skal veita því lið með ráðum og 

leiðbeiningum, einkum óreyndu starfsfólki. Forstöðukonu ber að gera 

starfsfólki ljóst hver tilgangurinn er með rekstri dagvistunarstofnana og 

reyna að auka því skilning á þörfum barnanna á öllum sviðum.  

 

En í tilviki skólastjóra grunnskóla segir í 22 gr.:  
 

Skólastjóra er skylt að kynna sér eftir föngum störf kennara í skólanum 

og árangur þeirra. Honum ber einnig að gera sér far um að veita 

kennurum allt það lið sem hann má með ráðum og leiðbeiningum og þá 
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einkum ungum og óreyndum kennurum. (Erindisbréf fyrir 

grunnskólastjóra 197/1996) 

 

Við þennan samanburð leitar hugurinn ósjálfrátt í þá átt hvort skipt hafi 

máli við gerð erindisbréfanna að í öðru tilvikinu er um að ræða starfsvið 

skólastjóra í grunnskóla, sem skotið hefur rótum í samfélaginu og er 

hugsanlega jafnvel karlmaður. Í hinu tilvikinu erum við að fjalla um 

erindisbréf kvenna, sem virðast eiga að vera í hlutverki alltumvefjandi 

„móðurímyndar“, sem á að vaka yfir og allt um kring. Þá er einkum verið að 

velta upp eigin starfsímynd þessara stjórnendahópa. Því er mjög fróðlegt að 

skoða þróun embættisbréfanna.  

Fimm árum síðar, í mars 1980, er lagt fram endurskoðað erindisbréf, 

starfslýsing, forstöðumanna dagvistarstofnana og samþykkt (sjá fylgiskjal 10) 

(FA-1 örk 2; FKd 1 örk 11). Starfslýsing þessi er mjög ólík fyrra erindisbréfi 

að allri gerð og uppsetningu þar sem hún hefur færst nær því sem þekkist í 

dag. Ekki er lengur um að ræða hina „alltum vefjandi móðurímynd“, heldur 

fremur fagmann eða stjórnanda, þar sem gerð er grein fyrir verksviði, 

aðalverkefnum og tengslum. Ekki kemur fram hver samdi bréfið eða af hvaða 

forsendum það er tekið til endurskoðunar. Þó allur samanburður við 

erindisbréf grunnskólastjóra sé annar, vekur síðasta málsgrein 

starfslýsingarinnar sérstaka athygli: „Getur félagsmálaráð hvenær sem ástæða 

þykir til, staðfest breytingar á starfslýsingunni“. Má því velta fyrir sér hversu 

mikið starfsöryggi stjórnendur höfðu af þessari starfslýsingu, sem hefði getað 

tekið breytingum hvenær sem ástæða þótti til.  

Næstu starfslýsingar fyrir forstöðumenn á dagvistum Akureyrar voru 

samþykktar af félagsmálaráði 25. apríl 1983 (sjá fylgiskjal 11). Helstu 

breytingar á starfslýsingunum eru þær, að innritun barna hefur færst af 

höndum forstöðumanna til innritunarfulltrúa og að forstöðumaður hefur 

yfirumsjón með matarinnkaupum dagvistarinnar í stað matráðskonu áður. 

Undir liðnum tengsl er komin nýr liður svo hljóðandi. ”Ef forstöðumaður 

veikist eða forfallast, skal sú fóstra eða starfsmaður sem lengst hefur verið í 

starfi settur ábyrgur fyrir heimilinu. Einnig skulu forföll eða veikindi tilkynnt 

félagsmálastofnun”. Með þessum lið er í fyrsta sinn komið inn ákvæði um 

afleysingu fyrir forstöðumann (FKd 4 örk 1). 

Síðustu starfslýsingar sem gefnar voru út á þessu 20 ára tímabili voru 

gefnar út árið 1990 af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Fóstrufélagi 

Íslands (Starfslýsing fóstra, 1990). Þessar starfslýsingar eru í grunnin þær 
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sömu og í gildi eru enn í dag og vekur sérstaka athygli að í starfsviði 

leikskólastjóra er í fyrsta sinn ákvæði um að hann vinni að settum 

uppeldismarkmiðum samkvæmt lögum.  

Þó svo innihald starfslýsinga þessara sé svipað því sem var, þá er allt 

orðalag og orðfæri annað og faglegra. Má nefna sem dæmi að 1983 er eitt af 

aðalverkefnum forstöðumanns að hafa „samráð við starfsfólk varðandi kaup á 

leiktækjum“ en 1990 á leikskólastjóri að „sjá til þess að á leikskólanum séu 

til staðar nauðsynleg uppeldis- og kennslugögn“. Árið 1983 átti 

forstöðumaður að „skipuleggja vinnutíma starfsmanna“ en 1990 á 

leikskólastjóri að „sjá til þess að undirbúningstímar séu teknir og þeir notaðir 

til skipulags á uppeldisstarfinu, áætlanagerð, atferlisathugunum, endurmati, 

námsgagnagerð, kynnisferðum, sí- og endurmenntun“. Í starfslýsingum 1990 

kemur fram að leikskólastjóri beri ábyrgð á að mótuð sé heildarstefna í 

uppeldis- og menntunarmálum leikskólans, að áætlanir þar um séu gerðar, 

starfsemin skipulögð og reglulegt endurmat sé gert. Það á að mynda órofa 

heild í uppeldi og menntun barna og stuðla þannig að því, í samvinnu við 

heimilin, að efla alhliða þroska barnsins. Leikskólastjóri á að kynna sér 

nýjungar í starfi og miðla til starfsmanna, stuðla að góðu samstarfi innan 

leikskólans og bera ábyrgð á kennslu, þjálfun og leiðbeiningu ófaglærðra 

starfmanna.  

Það er forvitnilegt að skoða innihaldi starfslýsinga í ljósi starfsumhverfis 

stjórnenda á þessum tíma, launabaráttu þeirra, kröfum og sjálfsmynd þeirra 

sem fagmanna og stjórnenda. Miðað við innihald þeirra og orðalag má sjá 

mikla þróun, einkum í faglegri orðræðu sem gefur til kynna að fagvitund og 

sjálfsmynd stjórnenda sem fagmanna hafi tekið stakkaskiptum á þessu 

tímabili.  

6.2  Baráttumál 

Hér verður sagt frá helstu baráttumálum skólastjórnenda og leikskólakennara 

á tímabilinu frá 1971 til 1991. Þess skal getið að í byrjun tímabilsins voru 

flestir leikskólakennarar einnig leikskólastjórar. Hér á eftir er notast við eldri 

heitin dagvist, fóstra og forstöðumaður.  

Þegar saga dagvista í rekstri Akureyrarbæjar hefst er ekki mikill 

launamunur á fóstrum og forstöðumönnum. Það kemur því ekki á óvart að 

barátta fyrir bættum kjörum setti mikinn svip á tímabilið fram til ársins 1991. 
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Kjarabaráttan hefst fyrir alvöru seinni part ársins 1976 og í byrjun árs 1977. 

Fóstrur voru starfsmenn sveitarfélaga og í Starfsmannafélagi Akureyrarbæjar 

(STAK). Hvert sveitarfélag hafði eigin samningsaðila og á Akureyri var 

samningsaðilinn kjaranefnd Akureyrarbæjar. Það var nokkur munur á kjörum 

fóstra eftir sveitarfélögum og samanburður milli sveitarfélaga mikill. Í 

umræddri kjaradeilu lögðu fóstur á Akureyri fram sérkröfur þar sem þær 

bentu á þann aðstöðumun sem skapast hefði milli fóstra í Reykjavík og 

Akureyri og „hótuðu“ þær jafnframt að ef kröfum þeirra yrði ekki svarað, 

segðu þær upp störfum (Sérkröfur fyrir kjarasamninga 1977). Jón Björnsson 

þáverandi félagsmálastjóri skrifaði stuðningsbréf til kjaranefndar 

Akureyrarbæjar þar sem kemur fram að sakir fóstrufæðar verði forstöðukonur 

að vinna langmestan hluta dagsins inni á deildum með börnum og 

stjórnsýslan, skriftir og útréttingar sem heyri til starfs forstöðukonu væri 

unnið í hjáverkum, frístundum eða jafnvel heimafyrir. Einnig fjallar hann um 

erfiðleikana við að fá fóstrur til starfa því önnur sveitarfélög og aðrir á 

vinnumarkaði bjóði betri laun. Í bréfinu segir Jón: „Dagvistarmál 

Akureyrarbæjar hafa að undanförnu færst í allgott horf. Það er fyrst og fremst 

verkkunnáttu þessara fóstra að þakka og ég tel að Akureyrarbær hafi ekki efni 

á að missa þær“ (FDf 6 örk 2). Í sérkjarasamningi Akureyrarbæjar og STAK 

sem þá var í gildi má nefna að fóstrum og matráði á Pálmholti var raðað í 

sama launaflokk, forstöðumenn Árholts og Iðavalla raðast í einum launaflokk 

hærri og forstöðumaður Pálmholts þremur (F-47/12).  

Þann 29. október 1980 sögðu fóstrur lausum stöðum sínum með þriggja 

mánaða fyrirvara. Uppsagnir þessar urðu vegna óánægju þeirra með kjör sín 

og til að undirstrika kröfur um undirbúningstíma og hækkun launa. Í 

greinargerð sem félagsmálastjóri skrifaði um uppsagnirnar kemur fram að 

ólíklegt megi teljast að heimilt sé að starfrækja dagvistarheimili án fóstra. 

Einnig veltir hann upp spurningu um hvort starfsfólkið sem eftir yrði vildi 

taka á sig þá ábyrgð að halda rekstrinum gangandi og hvort rekstur 

dagvistarstofnana án fóstra, samrýmist 37. gr. laga 53/66 um vernd barna og 

ungmenna (FDf  5 örk 7). Þann 29. janúar 1981 birti Dagur frétt um 

undirritun sérkjarasamnings milli Starfsmannafélags bæjarins og 

Akureyrarbæjar. Í fréttinni er haft eftir Þórlaugu Baldvinsdóttur sem sæti átti 

í kjaranefnd fóstra, að þær líti þannig á málin að búið sé að semja fyrir þær en 

ekki við þær (Sérkjarasamningar undirritaðir, 1981). Fóstrur höfnuðu 

samningnum og skoruðu á samninganefnd STAK og samninganefnd 
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Akureyrarbæjar að funda um kjaramál fóstra án tafar (Sigríður Gísladóttir, 4. 

feb. 1981) jafnframt því sem þær frestuðu uppsögnum til 20. febrúar 1981. 

Barátta fóstra á Akureyri stóð meðal annars um heitið deildarfóstra, sem kom 

inn sem viðbót í sérkjarasamningana. Töldu þær óraunæft að skipta upp 

störfum fóstra, þar sem framtíðarstefnan hlyti að vera sú að dagvistarheimilin 

væru eingöngu skipuð faglærðu starfsfólki, sem ynni hlið við hlið, við sömu 

störf, á sömu launum (Stuðningsyfirlýsing til fóstra á Akureyri, 1981). Ekkert 

þokaðist í samkomulagsátt svo fóstrur lögðu niður störf þann 20. febrúar og í 

viðtali Dags við Helga Bergs bæjarstjóra segir hann að fóstrur hafi ekki farið 

að leikreglum samninga, þar sem báðir aðilar gefa eitthvað eftir (Fóstrur 

fengu 10% meiri hækkun en aðrir starfsmenn, 1981). Þegar bæjarráðsfundur 

hófst þann 24. febrúar 1981 var fjöldi foreldra með börn mættur á göngum og 

stigum skrifstofuhússins og afhentu þeir bæjarstjóra áskorun um að ganga að 

kröfum fóstra. Áskorun þessi hafði verið samþykkt með öllum greiddum 

atkvæðum á fundi foreldra leikskólabarna sem haldinn var að Pálmholti 23. 

feb. 1981 (BST 24. feb. 1981). Bæjarráð óskaði í kjölfarið eftir viðræðum við 

samninganefnd STAK ásamt fulltrúum fóstra sem fyrst og skrifað var undir 

samkomulag 25. febrúar þar sem kröfur fóstra voru samþykktar. 

Í viðtali við Sigríði Gísladóttur forstöðukonu á Iðavelli, sem birtist í 

Morgunblaðinu þann 21. febrúar kemur fram að þessi barátta hafi haft það í 

för með sér að fóstrur hafi þjappast saman og á döfinni sé stofnun félags 

fóstra á Akureyri, sem hún segir mikilvægt framfaraskref bæði hvað varðar 

félags- og kjaramál (Fóstrur á Akureyri hættu störfum í gær, 1981). Þessi 

barátta og samstaða sem Sigríður nefnir dró dilk á eftir sér þar sem fóstrur á 

Akureyri stofnuðu ekki bara deild innan Akureyrar heldur stóðu fyrir því að 

stofnaðar yrðu aðrar svæðadeildir innan Fóstrufélags Íslands. Fóstrufélag 

Íslands var þá fagfélag sem stofnað var árið 1950 og fannst fóstrum á 

Akureyri rödd landsbyggðarinnar heyrast illa í búðum stjórnar félagsins í 

Reykjavík. Fyrsti aðalfundur Akureyrardeildar FÍ (Fóstrufélags Íslands) var 

haldin á Árholti miðvikudaginn 7. maí 1981. Í fundargerð þessa fyrsta fundar 

til stjórnar FÍ kemur fram að búið sé að stofna foreldrafélög við allar 

dagvistir bæjarins og að fundurinn hafi tilnefnt eina fóstru sem fulltrúa á fund 

Samtaka sem var félag foreldra á Akureyri sem stofnað var í kjölfar 

kjaradeilu fóstra (Fundargerð Akureyrardeildar Fóstrufélags Íslands 7. maí 

1981).  
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Áfram hélt baráttan. Í sérkjarasamningum Akureyrarbæjar og STAK 1982 

til 1983 náðu fóstrur inn ákvæði um starfsaldurshækkun. Í samningunum 

1984 til 1985 var samþykkt að störf fóstra á námstíma skuli metin til eins árs 

starfsaldurs. Ári síðar kom inn starfsheitið yfirfóstra og í samningum 1987 

var svo deildarfóstruheitið samþykkt. Í þeim samningum var einnig bókun V 

um ókeypis máltíðir fyrir starfsfólk sem borðar með börnum og bókun XI um 

undirbúningstíma fóstra (F-47/12; F-47/20). 

Baráttu forstöðumanna var ekki aðeins beint að launakjörum heldur og að 

aðbúnaði í dagvistunum. Í byrjun maí 1984 sögðu forstöðumenn á Árholti, 

Pálmholti og Síðuseli upp störfum, þá voru einnig lausar stöður 

forstöðumanna við skóladagheimilið Brekkukot, Lundarsel og Árholt 

(Félagsmálastofnun Akureyrarbæjar, 1984). Lítil svörun var við auglýsingum 

eftir fóstrum svo félagsmálaráð boðaði fóstrur til fundar þar sem þeim var 

kynnt sú staða að ef ekki fengjust fóstrur til að taka að sér forstöðu dagvista 

yrði óskað eftir undanþágu frá ákvæðum reglugerðar um menntunarskilyrði 

forstöðumanna. Á fundinum var rætt var um hvað helst stæði í vegi fyrir 

ráðningum og töldu fóstrur það helst vera aðbúnaður og aðstöðuleysi (FA-1 

örk 3). Í framhaldinu fundaði Akureyrardeild fóstra og krafðist þess að úttekt 

yrði gerð á húsnæði Árholts vegna aðstæðna þar. Einnig gerði deildin kröfu 

um að laun forstöðumanna yrði hækkuð til dæmis í formi bílastyrks 

(Akureyrardeild FÍ, 4. júlí 1984). Ári síðar var ráðist í endurbætur á húsnæði 

Árholts sem orðið var illa farið.  

Árið 1990 kom aftur upp sama staða á Árholti að ekki fékkst 

forstöðumaður til starfa. Á fundi félagsmálaráðs þann 26. febrúar sama ár var 

samþykkt að tvær starfstúlkur á Árholti, Ingigerður Traustadóttir og Bergþóra 

Búadóttir tækju að sér starf forstöðumanns þar í 50% starfi hvor, þar til fóstra 

fengist til að taka við starfinu (FA-2 örk 2 ). Þær gegndu stöðunni um 

mánaðartíma eða þar til Helga Magnúsdóttir fóstra tók við í apríl 1990. 

Svipuð staða var uppi á teningnum á Pálmholti því í nóvember 1985. Hugrún 

Sigmundsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir höfðu sagt stöðum sínum 

lausum og engin umsókn hafði borist, þrátt fyrir auglýsingar. Þar stefndi því í 

forstöðumanns- og fóstrulausa dagvist árið 1986. Þar sem engin fóstra sóttist 

eftir stöðunni var auglýst var eftir ófagmenntuðum forstöðumanni og sóttu 

þrír aðilar um stöðuna. Ákveðið var að ráða Helgu Steinunni 

Guðmundsdóttur í hlutastarf á móti Hugrúnu Sigmundsdóttur fóstru, sem 

óskaði eftir að draga uppsögn sína til baka (FA-1 örk 3). 



88 

Í athugasemdum um fjárhagsáætlun fyrir dagvistir 1983 kemur fram að 

stjórnunartími forstöðumanna á dagvistum sem eru tvær deildir eða minni 

skuli vera 50% en á stærri dagvistum er stjórnunartími forstöðumanna 100% 

(FKd 4 örk 1). Í október 1984 hóf Akureyrardeild FÍ baráttu fyrir nýjum 

sérkjarasamningi þar sem settar voru fram kröfur um að forstöðumenn hefðu 

ekki vinnuskyldu á deild og að staða yfirfóstru yrði staðfest á hverri dagvist 

og raðist hún einum launaflokki hærra en fóstra. Félagsmálaráð samþykkti að 

leggja til að vinnuskylda forstöðumanns á deild á dagvistum stærri verði 

óbreytt en vinnuskylda forstöðumanns á deild á dagvistum minni verði 25%. 

Þá var samþykkt að leggja til að staða yfirfóstru yrði tekin upp á hverri 

dagvist (FA-1 örk 3).  

Á þessum tíma hlutaðist félagsmálaráð til um hvert fóstrur réðu sig til 

starfa til að freista þess að jafna út fagþekkingu í á leikskólunum. Árið 1985 

hafnaði því félagsmálaráð nokkrum fóstrum um tilflutning í starfi á þeim 

forsendum að þær væru einu fagmenntuðu aðilarnir í þessum tilteknu skólum 

(FA-1 örk 3). Í kjölfarið, um áramótin 1985 til 1986, kom til framkvæmda 

samþykkt félagsmálaráðs um að við ráðningar fóstra yrði litið á dagvistir 

Akureyrar sem eina heild. Ráðið áskildi sér því rétt til þess að nýráða fóstrur 

þar sem þörfin væri mest hverju sinni. Ítrekuð var eldri bókun um að ekki 

verði ráðnar tvær fóstrur á deild á meðan aðrar deildir væru fóstrulausar (FA-

1 örk 3). Þessi ákvörðun skerti verulega alla möguleika fóstra að ráða sig í 

starf á þá dagvist sem þær óskuðu eftir og upplifðu margar fóstrur sig því 

þvingaðar til starfa. Fóstruskorturinn var viðvarandi og um haustið 1987 þótti 

sýnt að Síðusel og Flúðir yrðu forstöðumannslausar þá um áramótin svo 

dagvistarfulltrúa var falið að sækja um undanþágu til 

menntamálaráðuneytisins til að reka dagvistirnar án fóstra. Jafnframt skoraði 

Jón Björnsson fyrir hönd félagsmálaráðs á bæjarráð og kjaranefnd að taka 

launamál fóstra til umfjöllunar í bréfi dagsettu 8. desember 1987. Þar segir 

Jón meðal annars: 

 
... Vilji Akureyrarbær reka áfram dagvistir verður hann að greiða 

fóstrum meiri laun og taka öllu sem því fylgir. Og þar sem 

Akureyrarbær á endanum hlýtur að reka dagvistir, er spurningin aðeins 

hvort hann ákveði núna eða seinna að gjalda hærra verð fyrir fóstrur. 

Að mínu mati lítur myndarlegar út að gera það núna, líkt og það sé af 

sjálfsdáðum, heldur en að neyðast til þess með tárin í augunum eftir 

fáeinar vikur. (FKd 9 örk 9) 
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Í desember samþykkti bæjarráð að óska eftir við starfsmatsnefnd að fram 

fari endurmat á störfum fóstra (BR 10. des. 1987). Í Degi 22. desember 1987 

er viðtal við Jón Björnsson í kjölfar starfsmatsins. Þar kemur fram að 

launaflokkar fóstra hafi verið endurskoðaðir, laun almennra fóstra hefðu 

hækkað um einn launaflokk en forstöðumanna um tvo. Þar með hafi verið 

gerð svolítil bragarbót á launum fóstra en þó verulega miklu minni en vonir 

hefðu staðið til. Fóstrur höfðu þá þegar skilað inn uppsögnum og í kjölfarið 

starfsmatsins hefðu fjórar af þeim sex fóstrum sem enn störfuðu hjá bænum 

sagt upp störfum. Þá var ljóst að ef ekki yrði leyst úr vandanum yrði Síðusel 

ekki opið eftir áramót og Flúðir ekki nema að litlu leyti (Síðuseli lokað um 

áramótin?, 1987). Baráttan hélt áfram og í janúar 1988 var haft eftir Sigfúsi 

Jónssyni þáverandi bæjarstjóra í Degi að ekki væri hægt að hækka fóstur í 

launum án þess að hækka alla aðra í STAK og því viðraði hann þá hugmynd 

að þær stofnuðu starfsgreinafélag. Bæjaryfirvöld höfðu þá leyst vanda 

dagvista til bráðabirgða með því að fá Huldu Harðardóttur, sem taka átti við 

stöðu hverfisfóstru 1. janúar 1988 til að gegna starfi forstöðumanns á Síðuseli 

fyrstu viku janúarmánaðar (Flókin staða í fóstrudeilunni, 1988). Með þeirri 

lausn var komist hjá því að loka Síðuseli. En áfram var fundað og mátu 

fóstrur stöðuna á þann veg að þær samþykktu að halda dagvistunum opnum 

aðra viku í janúar, með því að fóstrur gengju í störf forstöðumanna. Deilan 

leystist um miðjan janúar án þess að til lokunar kæmi með því að samþykkt 

var fjórða stöðuheiti fóstra, deildarfóstra. Allar almennar fóstrur sem störfuðu 

hjá bænum fengu þannig launahækkun um einn flokk, ásamt yfirfóstrum og 

forstöðumönnum. Einnig var samið um fasta yfirvinnu forstöðumanna (Nýtt 

starfsheiti tekið upp, 1988). Í febrúar árið 1989 sagði Fóstrufélag Íslands upp 

launalið kjarasamnings STAK við Akureyrarbæ og fór fram á viðræður um 

launakjör fóstra (BR 28. febrúar 1989) Í ágúst 1989 var Launanefnd 

sveitarfélaga veitt umboð til kjarasamninga við FÍ (BR 10.ágúst 1989), og í 

febrúar ári síðar voru í fyrsta sinn lagðir fram kjarasamningar sem 

Launanefnd Sveitarfélaga gerði við Fóstrufélag Íslands (BR 15.febrúar 1990). 

Það má því sjá af þessum gögnum að baráttan var mikil, sitthvað vannst 

en annað ekki. Þar sem barátta leikskólakennara þessa tíma var við 

sveitarfélag sitt var rýnihópurinn spurður hvort ekki hefði skapast togstreita 

milli þess að vera annars vegar að leita til bæjarins vegna stuðnings í starfi og 

hins vegar vegna kjarabaráttu. Í hópnum kom það skýrt fram að ekki hafi 

verið um neina togstreitu að ræða, þar sem stuðningsaðilarnir voru allt aðrir 
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en viðsemjendurnir. Eða eins og einn aðili rýnihópsins orðaði það „... við 

vorum ekki að slást við Jón“. 
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 Niðurstöður og umræður 7.

Eins og fram hefur komið er í riti þessu leitast við að svara spurningunni  um 

hvernig uppbygging leikskóla Akureyrarbæjar var háttað á árunum 1971 til 

1991, með áherslu á hlutverk og störf leikskólastjóra. Í þessum kafla er 

viðmælendum gefið orðið um upplifun sína og starfsvettvang. Kaflinn 

skiptist í átta undirkafla þar sem í hverjum hluta eru dregin fram svör 

viðmælenda við ákveðinni spurningu. Í lok hvers undirkafla eru dregnar 

saman niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig.  

Í fyrsta hluta eru dregnar fram þær ástæður sem lágu til grundvallar því af 

hverju stjórnendur lögðu fyrir sig stjórnun leikskóla. Í öðrum hluta er lögð 

áhersla að draga fram upplýsingar um þann tíma sem stjórnendum var 

úthlutað til að sinna starfskyldum sínum. Í þriðja hluta er kannað hvaða 

utanaðkomandi þættir svo sem lög, reglugerðir, uppeldisáætlunin og 

kjarabarátta hafði á starf stjórnenda. Í fjórða hluta er upplifun stjórnenda af 

eigin námi skoðað og hvernig námið undirbjó þá undir starfsskyldur þeirra 

sem faglegir og rekstrarlegir stjórnendur skólastofnunnar. Í fimmta hluta er 

augum beint að stjórnunaraðferðum þar sem viðmælendur eru beðnir að 

skoða eigin starfsmannastjórnun út frá stjórnunarkenningum dagsins í dag. Í 

sjötta hluta er horft á stuðning í starfi og kannað hvort stjórnendur upplifðu 

að þeir hefðu bakland hjá bæjaryfirvöldum ásamt því að dregið er fram hvaða 

áhrif fjölgun fagmanna í stéttinni hafði á störf stjórnenda. Í sjöunda hlutanum 

er svo fjallað um hvort meðbyr eða mótlæti mætti stjórnendum í störfum 

þeirra. Í áttunda hlutanum er rannsóknarspurningum svarað og dregnar fram 

vangaveltur og ígrundun höfundar.  

Þess skal getið að í viðtölum við stjórnendur eru notuð þau orð og hugtök 

sem notuð eru í leikskólastigi dagsins í dag, þó svo eldri hugtök komi einnig 

fyrir í svörum viðmælenda. Þess skal einnig getið að allir stjórnendur sem 

rætt var við í tengslum við rannsóknina eru konur og því gjarnan vísað til 

þeirra í kvenkyni. 
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7.1   Af hverju stjórnun? 

Í þessum kafla er leitað svara við spurningunni af hverju stjórnendur völdu 

sér stjórnun í leikskólum sem starfsvettvang.  

Hjá Ráðhildi Stefánsdóttur, fyrsta leikskólastjóra sem ráðin var að 

Pálmholti kom fram að hún hafði starfað á Pálmholti árið 1968 á meðan 

kvenfélagskonurnar ráku staðinn sem sumardvalarheimili og sem 

forstöðukona við heimilið sumarið 1970. Þegar kom að því haustið 1971 að 

Pálmholt yrði starfsrækt sem heilsársskóli höfðu kvenfélagskonurnar 

samband og báðu hana að taka skólann að sér. Hún starfaði aðeins þetta 

fyrsta ár sem stjórnandi í leikskóla hjá Akureyrarbæ.  

Þóra Ottósdóttir tók við Pálmholti þegar Ráðhildur lét af störfum árið 

1972. Hún segir um ástæður ráðningarinnar „Ég held að við höfum bara verið 

í sambandi, ég var að klára og Ráðhildur að fara í frí og svona. Ég ætlaði 

norður og þetta bara gerðist…“ Þóra starfaði einnig aðeins rúmlega eitt ár 

sem stjórnandi í leikskóla hjá Akureyrarbæ.  

Þegar Hulda Harðardóttir var spurð af hverju hún hafi valið sér stjórnun 

þegar hún útskrifaðist árið 1974 segir hún að í þá daga hafi leikskólakennarar 

bara farið þangað sem vantaði, sem þá voru oftast stjórnunarstöður. Hulda, 

sem þá var nýlega byrjuð á Stekk, var ráðin skólastjóri á Pálmholt árið 1974. 

Um ástæður þess segir Hulda: 

  
Félagsmálastjórinn sem þá var á Akureyri Hreinn Pálsson kom að máli 

við okkur á Stekk og spurði hreinlega hvort einhverjar þarna, einhver 

eða einhverjar væru tilbúnar að fara upp á Pálmholt og breyta starfinu. 

Við fórum ég og Jóna Frímanns ásamt einni starfsstúlku sem okkur 

leist dálítið vel á....  

 

Eftir ár á Pálmholti var Hulda beðin að taka að sér forstöðu á Iðavelli, þar 

sem þáverandi forstöðukona Erla Böðvarsdóttir fór í barnseignarfrí. Hún fór 

svo aftur á Iðavöll 1982, með Sigríði Gísladóttur og starfaði þar sem 

skólastjóri í hálfu starfi til ársins 1986. Hulda tók síðar við starfi hverfisfóstru 

í Síðuhverfi árið 1987.  

Ragnheiður Ólafsdóttir útskrifaðist sem fóstra árið 1976. Það sama ár var 

hún beðin að taka að sér að vera leikskólastjóri á móti Erlu Böðvarsdóttur á 

Iðavelli. Hún segist hafi tekið að sér stjórnunarhlutverkið vegna þess að þá 

voru ”... bara fóstrur leikskólastjórar því þær urðu að vera það”. Árið 1979 
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tók Ragnheiður að sér leikskólastjórn á Lundarseli. Aðspurð um aðdraganda 

þess að hún tók við starfinu þar segir hún.  
 

Ég var á Englandi þennan vetur og þá byrjaði Jón Björnsson að 

hringja. Og ég ætlaði aldrei að koma. Ég sagði nei lengi lengi, en hann 

hélt áfram, bara að starta þessu bara. Svo ég kom heim og startaði 

þessu. Ég gaf aldrei meira, sagði o.k. ég skal vera veturinn. En svo var 

ég í þrjú ár. 

  

Snjólaug Pálsdóttir lauk fóstrunámi árið 1975 og tók við Árholti sama 

haust í 67% stjórnunarstöðu með Sölví Aasgaard. Um aðdraganda þess að 

hún tók að sér stjórnunarstöðu á Árholti segir Snjólaug „Ég stjórnaði því nú 

bara ekkert að ég yrði stjórnandi þarna. Það var ekkert verið að auglýsa það. 

Ekki man ég eftir því“. Snjólaug segir ekki hafa verið mikla umræða um 

stjórnun „það þótti bara alveg sjálfsagt að maður væri þarna og gerði sitt 

besta og bara væri þarna og já það voru bara allir ánægðir ef þetta bara gekk 

og allt væri í góðu...“. Snjólaug hætti störfum við Árholt ári síðar, um það 

segir hún:  
 

Ég man vel þegar ég ætlaði að fara, þá var ekkert um það að ræða fyrr 

en ég væri búin að finna mér eftirmann. Þannig var það bara. Maður 

fór ekkert að andskotast eitthvað í burtu nema vera búin að finna sér 

eftirmann.  

 

Þuríður Sigurðardóttir útskrifuð fóstra árið 1975. Aðspurð um aðdraganda 

þess að hún hafi flutt til Akureyrar segir hún að Snjólaug Pálsdóttur hafi 

dregið sig norður því það hafi vantað leikskólakennara á Akureyri. Þuríður 

tók við Árholti síðla árs 1976 og starfaði þar við stjórnun fram undir 1980 og 

síðan af og til með hléum fram undir árið 1985. Þuríður segist ekki muna til 

þess að hún hafi sótt um nokkurn skapaðan hlut. Sagðist hún aldrei hafa ætlað 

sér að verða stjórnandi, hún hafi gert það vegna þess að það var...  

 
...raunverulega kannski ekkert annað í stöðunni þarna eins og þetta var 

árið 1976. Það þurfti alltaf að vera minnst ein fóstra í hverjum 

leikskóla og þær voru yfirleitt bara forstöðumenn... Það var bara hluti 

af því að vera fóstra að taka við. Maður lenti í þessu. 

  

Hrafnhildur Stefánsdóttir lauk fóstrunámi árið 1977, tók strax eftir útskrift 

að sér leikskólastjórnun  á Iðavelli í forföllum þáverandi skólastjóra. Hún 

segir: 
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Það er bara spurt hvort ég vilji taka þetta að mér. Mér finnst ég 

einhvernvegin ekki hafa farið svona beint í að vera forstöðukona. Það 

var engin sérstakur áhugi á því, en þó viss ögrun. Svo 1981 þegar 

Síðusel opnar þá fór ég þangað. Það var miklu meira meðvitað um að 

fara þangað og fara í nýjan leikskóla og móta (hann). Það var rosalega 

skemmtilegur tími. 

 

Hrafnhildur G. Sigurðardóttir lauk fóstrunámi árið 1975 hóf 

stjórnunarferil sinn sem afleysingarskólastjóri á Iðavelli, fyrst með Hrafnhildi 

Stefánsdóttur og síðan Guðrúnu Friðjónsdóttur. Hún tók við 

leikskólastjórastöðu á Flúðum árið 1990 að beiðni að beiðni Jóns Björnssonar 

þáverandi félagsmálastjóra og Sigríðar Magneu þáverandi dagvistarfulltrúa. 

Sigríður Gísladóttir útskrifaðist sem fóstra árið 1972 og hóf 

stjórnunarstörf á Iðavelli á móti Huldu Harðardóttur árið 1982 og síðar á móti 

Hrafnhildi Stefánsdóttur árið 1986. Sigríður tók við leikskólastjórastarfinu að 

fullu árið 1987. Aðspurð um stjórnunarhlutverkið segist hún alla tíð hafa 

verið mjög sátt við það. Hún segir:  
 

Ég veit það ekki, þegar ég hugsa um það, þá hafði ég reyndar aldrei 

neitt val. Þetta fór bara svona og ég hef örugglega fúnkerað ágætlega 

sem stjórnandi því mér leið ágætlega með það og fannst þetta ekki vera 

neitt mikið vandamál. Ég gat farið mjög mikið mínar eigin leiðir og 

gert eins og ég vildi hafa hlutina. Mér fannst það gott.  

 

Helga Magnúsdóttir lauk fóstrunámi árið 1966. Árið 1985 var auglýst 

staða leikskólastjóra við leikskólann Flúðir sem Helga sóttist eftir og fékk. 

Hún segir:  
 

Ég vildi vera stjórnandi… Mér fannst það spennandi þegar ég var 

beðin um þetta í upphafi á fyrstu tveim stöðunum (í Reykjavík). Og 

þegar ég kem til Akureyrar þá sækist ég eftir því um leið og tök voru á 

því. Kannski voru það líka launin. Það voru örlítið hærri laun, það er 

líka hvatning. En mér fannst það spennandi, ögrandi.  

 

Björg Sigurvinsdóttir útskrifaðist sem fóstra árið 1983. Þá fljótlega hóf 

hún störf sem forstöðumaður á foreldrareknu dagheimili, Krógabóli. Árið 

1988 var leikskólinn Sunnuból stofnaður og var Björg ráðin eftir að auglýst 

var í stöðuna. Hún segist muna eftir að hún hafi verið alveg sátt við 

stjórnunarhlutverkið en rifjar upp að eftir 1990 hafi hún ákveðið að skipta 

stjórnunarstarfinu og vinna sem fóstra í hálfu starfi deild. Hún segir það hafi 

ekki gengið nægilega vel að vera stundum fóstra og stundum stjórnandi því 
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starfsfólkið hefði orðið óöruggt og einnig hafi verið bagalegt að ekki hafi 

verið skipulagður neinn samráðstími milli stjórnenda. Hún segist hafa verið 

mjög sátt við að taka aftur við stjórnun skólans að fullu.  

7.1.1   Niðurstaða 

Eins og fram kom hér að framan hófu leikskólakennarar þessara áratuga 

margir hverjir starfsferil sinn á því að taka við stjórnun leikskóla. Það gerðu 

þeir þótt hugur þeirra hafi frekar snúið að kennslu, eins og undirtitill verksins 

„maður lenti í þessu“ ber með sér. Forsvarsmenn félagsmálastofnunar þurftu 

því gjarnan að skora á eða biðja fóstur að taka að sér stjórnunarstörf, allt fram 

undir árið 1985 þegar stjórnunarstaðan á Flúðum var auglýst. Snjólaug 

Pálsdóttir kallaði þessar þreifingar félagsmálastofnunar „byssufundi“, enda 

virðist sem leikskólakennarar hafi ekki haft mikinn áhuga á 

stjórnunarstöðum. Er það í samræmi við rannsóknir Rodd  (2013:14) sem 

segir að fáir yngri barna kennarar fari í nám með það að markmiði að verða 

stjórnendur í framtíðinni. 

Stjórnunartími einstakra stjórnenda var mislangur og algengt var að þeir 

skiptu með sér starfinu eða ynnu í hlutastarfi (sjá fylgiskjal 7). Frá árinu 1971 

til ársins 1991 störfuðu alls tólf skólastjórar á Pálmholti. Lengstan samfelldan 

starfstíma hafði Sólveig Ingvadóttir frá 1978 til 1983 eða í fimm ár. Frá árinu 

1974 til 1991 störfuðu einnig tólf skólastjórar við Árholt. Lengstan starfstíma 

hafði Þuríður Sigurðardóttir, frá 1976 til 1980, eða samfellt í fjögur ár og svo 

aftur um tíma frá 1982 til 1984. Á fyrstu tíu árum Síðusels störfuðu þar níu 

skólastjórar. Lengst starfaði Hrafnhildur Stefánsdóttir, rúm tvö ár og 

Snjólaug Pálsdóttir í tæp þrjú. Þess má þó geta að Snjólaug tók aftur við 

stjórn skólans árið 1991 og hefur starfað þar síðan. Þessu var öðruvísi farið á 

Lundarseli, þar sem störfuðu aðeins tveir skólastjórar auk afleysinga frá árinu 

1979 til 1991. Lengst starfaði Erla Böðvarsdóttir sem tók við starfinu árið 

1982 og gegndi því til ársins 1997. 

Hér vekja athygli þau öru skipti sem verða á stjórnendum skólanna. Í 

köflunum sem á eftir koma er komið inn á ástæður þess. Í rýnihópnum kom 

fram að þessi öru stjórnendaskipti höfðu gríðarlega mikil áhrif á starf 

leikskóla. Hver stjórnandi eða kennari sem kom til starfa hafði nokkuð 

frjálsar hendur með að gera þær breytingar á innra starfinu sem þeir töldu 

bestar. Hins vegar voru starfsmennirnir sem störfuðu í leikskólunum ekki 
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alltaf tilbúnir til að gera þessar breytingar. Því voru árekstrar milli kennara og 

starfsmanna nokkuð tíðir, þar sem starfsmenn héldu fast í þær aðferðir sem 

þeir þekktu. Þessir árekstrar höfðu þau áhrif að kennarar og stjórnendur 

gáfust upp og ílengdust síður í starfi, þeir hættu og nýir komu í staðin, með 

enn nýjar áherslur og væntingar um breytingar. 

Rýnihópurinn var beðin að meta hverjar væru helstu breytingar á starfi 

leikskólastjóra í dag miðað við starfssvið forstöðumanns þessa tíma. Fram 

kom að þrátt fyrir að starf forstöðumannsins hafi verið mjög erilsamt og 

krefjandi þá væri stærsti munurinn sá að þá sáu þeir stundum fram úr 

verkefnum. Einnig kom fram að verkefnin hafi verið afmarkaðri, stundum 

síendurtekin svo sem að rukka foreldra um hver mánaðarmót, skrifa nótur og 

skila af sér en í dag væru sífelld ný og flóknari verkefni sem krefðust mikils 

skrifræðis.  

7.2  Stjórnun   

Fram hefur komið að Stefán G. Stefánsson, aðstoðarmaður félagsmálastjóra 

sá um hluta af stjórnun leikskólans Pálmholts til að byrja með. Hlutverk hans 

var að sjá um innritun barna og að hluta til um ráðningar starfsmanna. 

Leikskólagjöldin voru innheimt í gegnum bæjarskrifstofuna svo fyrstu 

skólastjórarnir komu ekki að þeirri vinnu. Á sama hátt sáu ráðskonur 

Pálmholts um öll innkaup til mötuneytis skólans. Skólastjóri var til að byrja 

með ráðinn í kennarastarf og ekki gert ráð fyrir neinum stjórnunartíma. En 

gefum fyrsta skólastjóra Pálmholts, Ráðhildi Stefánsdóttur orðið: 
 

Ég var alltaf í 100% starfi og maður var alltaf að reyna að stjórna með. 

Ég var á eldri deildinni... það var alltaf kallað í mann þegar var einhver 

óvissa eða þannig. Ég hefði viljað geta verið meira með og leiðbeina 

meira, en maður fann mikið fyrir því að hafa ekki annan fagaðila, með 

fullri virðingu fyrir öllu góða fólkinu sem maður vann með.  

 

Ráðhildur vann því 100% kennarastarf, auk þess að sjá um samskipti við 

foreldra, leiðbeiningar til starfsmanna og aðra umsýslu með starfinu. Árið 

1972 tók Þóra Ottósdóttir við starfi skólastjóra á Pálmholti. Hún segist hafa 

haft smá afdrep fyrir sig, eitt herbergi með einu borði og skáp. Um 

stjórnunarhlutverk sitt segir hún:  
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...svo vann ég á fullu inni á deild en samt var ég með stjórnun og var 

að passa að allt rúllaði... svo bitnar þetta náttúrulega á þeim sem er 

með manni á deildinni, þegar maður er alltaf að hlaupa í burtu. Svo 

notaði maður matartímana til þess að fara niður á bæjarskrifstofu.  

 

Þarna lýsir Þóra því að ætlast var til að hún gengi í stjórnunarstörfin  með 

kennarastarfinu og þar sem engin kom til að leysa hana af á meðan „bitnaði“ 

það á samstarfsaðilum hennar að taka við hennar þætti í deildarstarfinu á 

meðan hún sinnti stjórnunarþættinum.  

Hulda Harðardóttir tók við skólastjórastöðunni á Pálmholti árið 1974. Hún 

var í 50% starfi og starfaði Jóna Frímannsdóttir í 50% starfi á móti henni. Þá 

var búið að færa innheimtu leikskólagjalda til skólastjórnenda. Aðspurð um 

tímann sem gafst til stjórnunarstarfa segir Hulda:  

 
...ég hef sennilega bara notað útivistartímann, því þá þurfti maður að 

innheimta peninga, skrifa út reikninga og fara með þá á 

bæjarskrifstofuna og leggja þá inn, plús hitt. Við vorum tvær á stóru 

deildinni og ég held pottþétt þrjár á hinum.  

 

Jafnframt sagði hún að mikill tími hafi farið í að sinna starfsmannamálum, 

að leiðbeina starfsfólki, auglýsa eftir starfsfólki og sjá um ráðningar. Hún var 

faglegur leiðtogi og upplifði sig þannig, ”já já, maður var sko svo stoltur og 

eins og ég segi, ung og reið og ætlaði að breyta öllu”.    

Snjólaug Pálsdóttir tók við starfi skólastjóra í Árholti árið 1975. Í máli 

hennar kemur fram að þegar hún hafi þurft að sinna erindum skólans hafi hún 

þurft að fá einhvern starfsmann til að vinna fyrir sig. Útivist barnanna hafi 

því verið vinsæll vinnutími til stjórnunar. Í fundargerð starfsmannafunda 

Árholts frá 13. desember 1976 er skráð að viðtalstími forstöðumanns sé frá 

kl. 13 til 15, að öðru leyti annast hún kennarastörf. Þessi viðtalstími var ekki 

alltaf virtur og segir Snjólaug að töluverður erill hafa verið allan daginn 

vegna símhringina þar sem foreldrar hringdu bæði til að leggja inn umsóknir 

um leikskólapláss og spyrjast fyrir um innritun barna sinna.  

Töluverður tími og umsýsla var í kringum fjármál þar sem skólastjórar sáu 

um að innheimta leikskólagjöldin. Tími fór í að rukka foreldra, skrifa nótur 

og koma peningunum á bæjarskrifstofuna því engir peningaskápar voru í 

leikskólunum á þessum tíma. Ragnheiður, sem tók við Lundarseli árið 1979 

segir um þetta efni, ”maður var eins og jó jó niður á bæjarskrifstofu, fleiri, 

fleiri ferðir á viku alltaf niður á bæjarskrifstofu”. Í sama streng tók 
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Hrafnhildur Stefánsdóttir sem ráðin var á Síðusel við opnun hans árið 1981 

en hún segir að mikill tími hafi farið í að ”skrá inn börn, rukka foreldra, skila 

inn þessum peningum, sjá um að það væri viðhald á því sem þurfti að gera í 

húsnæðinu“. Snjólaug Pálsdóttir tók við stjórnunarstörfum á Síðuseli árið 

1984. Hún segir um starfsumhverfi sitt: 
 

...það var ofboðslega mikill erill og mikið áreiti á mann af því að 

maður var, það var ekki til neitt skriflegt um leikskólann, ekki neitt. 

Það var frekar mikil starfsmannavelta svo þú þurftir að segja sömu 

hlutina aftur og aftur og aftur og aftur. Og það var leitað rosalega 

mikið til þín sem varst þó búin að vera eitt, tvö, þrjú ár. Hvernig þetta 

ætti að vera og hvernig hitt. Svo voru smiðirnir að koma, svo var 

síminn stanslaust og svo voru foreldrarnir. Það var 81 barn alltaf uppi á 

Síðuseli og það var heilmikið áreiti. 

Ýmislegt má lesa um starfsskyldur forstöðumanna í fundargerðum 

starfsmannafunda. Þar má sjá að töluverður tími hefur farið í viðhaldsmál og 

skipulagsmál, bæði faglegt skipulag og skipulag á vinnufyrirkomulagi.  Á 

starfsmannafundum voru skipulögð foreldrakvöld, rætt um málefni barna og 

gerðar starfsáætlanir fyrir hvern mánuð fyrir sig svo nokkuð sé nefnt. 

Starfsmannastjórnun er stór liður í fundargerðum starfsmannafunda 

leikskólanna frá fyrstu tíð. Þar má nefna að starfsmenn sinni útiveru barnanna 

og mæti til útiveru á réttum tíma, að þeir standi við vaktaplönin, að þeir 

framkvæmi það sem búið er að ákveða o.s.frv (A-121/1).  

Ekki eru til nákvæm gögn um hvenær stjórnendur fengu rýmri 

stjórnunartíma, en við opnun Síðusels árið 1981 var Hrafnhildur Stefánsdóttir 

ráðin í 75% starf sem hún segir að hafi verið að mestu eða öllu við stjórnun. Í 

athugasemdum við fjárhagsáætlun fyrir dagvistir 1983 kemur fram að 

forstöðumaður á dagvist sem er tvær deildir eða minna, skuli að hálfu vinna á 

deild en á stærri dagvistum er hann í fullri stjórnunarstöðu (FKd örk 1). Árið 

1984 samþykkti félagsmálaráð að leggja til að vinnuskylda forstöðumanns á 

deild á stærri dagvistum verði óbreytt en vinnuskylda forstöðumanns á deild 

á dagvistum minni verði 25% (FA-1 örk 3).  

7.2.1 Umræða 

Á árunum 1971 til 1991 verður gríðarleg breyting á starfshlutfalli 

leikskólastjóra og starfskilyrðum til stjórnunar. Fyrstu skólastjórarnir voru 

með fulla vinnuskyldu á deild en sinntu stjórnuninni þegar færi gafst. Þetta 
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hafði í för með sér að stjórnendur þurftu sí og æ að fara frá störfum sínum 

með börnunum til að sinna stjórnuninni. Það var því ekki alltaf vinsælt að 

vera starfsmaður á deild með skólastjóranum þar sem viðkomandi 

starfsmaður þurfti oft að sinna kennslustörfum hans á meðan hann sinnti 

stjórnuninni. Stjórnendur sjálfir áttu í erfiðleikum með þetta sundurslitna starf 

þar sem þeir voru, eins og fram kom í rýnihópnum, að eigin mati hvorki að 

standa sig sem stjórnendur eða sem kennarar. Álagið var því mjög mikið sem 

hugsanlega hefur haft sitt að segja um hversu ör stjórnendaskipti voru í 

skólunum þessi fyrstu ár. Tólf árum síðar, árið 1983, er stjórnunarhlutfall 

stærri leikskóla orðið 100% en stjórnunarhlutfall á tveggja deilda leikskólum 

og minni var 50%. Ári síðar var stjórnunarhlutfall á minni leikskólum 

hækkað 75% og hélst það stjórnunarhlutfall fram yfir árið 1991. Það varð því 

algjör viðsnúningur á stjórnunartíma skólastjóra á þessu tuttugu ára tímabili, 

frá því að vera engin í upphafi tímabilsins, til 75% eða 100% eftir stærð skóla 

í lok þess.  

7.3  Ytri þættir   

Í þessum hluta er lögð áhersla á að draga fram hvaða áhrif ýmsir 

utanaðkomandi þættir höfðu á störf stjórnenda í leikskólum. Þessir þættir eru 

lög og reglugerðir sem sett voru á tímabilinu og sneru að byggingu og rekstri 

leikskóla, Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, markmið og leiðir sem kom 

út árið 1985 og var fyrsti vísir að námskrá leikskóla og loks baráttumál 

stjórnenda.  

7.3.1 Lög og reglugerð 

Fyrstu lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila litu dagsins ljós árið 

1973, lög no 29/1973 um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila. Fram að þeim tíma voru leikskólar á ábyrgð sveitarfélaga 

og um þá giltu almenn barnaverndarlög sem fyrst voru sett árið 1932. Lögin 

voru endurskoðuð 1976, 1981 og síðan 1991, þá með miklum breytingum. 

Núgildandi lög voru sett árið 2008.  

Viðmælendur höfðu ekki mikið að segja um tilkomu laganna og töldu þau 

ekki hafa haft afgerandi áhrif á störf sín sem leikskólastjórar. Sigríður segir 
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„Það var engin bylting. En allt svona hjálpar til við rammann og gerir hlutina 

auðveldari. Rammar inn starfið.“  

Fyrsta reglugerð um dagvistarheimili fyrir börn leit dagsins ljós árið 1977. 

Í henni var meðal annars skilgreindur sá fjöldi barna sem vera mátti pr. 

starfsmann á deild, ásamt ákvæði um fjölda barna pr. heildargólfrými annars 

vegar á dagheimili og hins vegar í leikskóla. Settur var hámarksfjöldi í 

barnahópi miðað við aldurshreina og blandaða aldurshópa barna. Fjölda 

starfsmanna skyldi meta út frá aldursskiptingu barnahópsins.  

Tilkoma þessarar reglugerðar er ekki heldur minnisstæð í huga 

viðmælenda minna, nema Þuríðar sem segir um tilkomu hennar:  
 

Já reglugerðin, það hafði heilmikið að segja um stærð og fjölda barna, 

til betri vegar. Þá fer að koma þetta að börn þyrftu ákveðið rými inni í 

leikskólunum. Það hafði áhrif á hve mörg börn voru á fermetra í 

leikskólanum.  

 

Reglugerðin hafði því bein áhrif inn í leikskólana og gat því nýst sem 

vopn í baráttu leikskólastjóra um fækkun barna á deildum. Reglugerð þessi 

var í gildi til ársins 1995.  

7.3.2 Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili 

Árið 1985 kom út Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, markmið og 

leiðir. Það var í fyrsta sinn sem skrifuð var íslensk bók um innviði leikskóla. 

Snjólaug Pálsdóttir segir um útgáfu uppeldisáætlunarinnar: 
 

Það var gífurleg bylting. Það var bylting sko. Þá var loksins komið 

eitthvað skriflegt sem þú gast látið starfsmennina þína lesa og rætt um 

og farið á fundi og spekúlerað í um hvað ætti að gera… Ég held að 

uppeldisáætlunin hafi gert heilmikið fyrir skólana og í að koma á 

skipulagðara starfi í skólunum, faglegra starfi og þarna var eitthvað 

sem fólk gat lesið og var á íslensku.  

 

Leikskólastjórar höfðu sáralítið af íslensku efni eða fræðslubókum sem 

þeir gátu láti starfsmenn sína lesa sér til gagns um leikskólauppeldi. Sigríður 

segir um útgáfu bókarinnar,   
 

Það var æði. Það var rosalegt. Það bara flettist alveg við blaðinu. Þessi 

bleika bók var alveg dásamleg. Já ég man ég tók henni alveg fagnandi. 

Hún hjálpaði svo mikið til að faglegi stjórnandinn næði betri tökum. 

Það var ekki bara ég sem var að segja þetta heldur erum við með 
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uppeldisáætlunina hérna,
2
 Ég set hana í samband við faglegu 

stjórnunina.  

 

Hjá Sigríði kemur skýrt fram að skólastjórar gripu fegins hendi þetta 

fræðsluefni þar sem það var staðfesting á þeim uppeldislegu áherslum sem 

þeir voru að móta í leikskólastarfinu. 

Með Uppeldisáætluninni fylgdi leiðbeiningakver með nánari útfærslum og 

kennsluleiðbeiningum. Þuríður segir um útgáfu þessara rita:  
 

Þá var farið að spá meira í innra starfið, svo var blátt kver með henni 

og ég man að við notuðum það helling. Þá gátum við flett upp til að 

spá í þroskann, þá fer að koma miklu meira að spá í þroska. … getum 

farið að skrá í hringinn. … mikil vakning.  

 

Þarna vísar Þuríður í að Uppeldisáætluninni fylgdi mikil vakning um að 

fylgjast með og skrá hvar börn voru stödd í þroskaferli sínu. Hringurinn sem 

hún minnist á er nokkurskonar yfirlit yfir þroska sem þá var talið að öll börn 

ættu að ganga í gegnum.  

Uppeldisáætlunin var nýtt á ýmsan hátt með starfsmannahópnum. Björg 

segir „Mér fannst uppeldisáætlunin hjálpa mér að búa til vísi að 

skólanámskrá…. Las þetta eins og biblíu… notað með starfsmönnum og í 

umræðum um uppeldismál“. Í máli Helgu kom fram að Uppeldisáætlunin 

hafi verið gerð að virku plaggi innan starfsmannahópsins. Hún segir:  
 

... okkur var gert að gera þetta að virku plaggi. Og ég man að fyrstu 

starfsmannafundirnir margir, margir fóru bara í að lesa 

uppeldisáætlunina. Og þegar ég var á Flúðum man ég eftir því. Þetta 

kom út 85 segir þú þannig að ég gat notað þetta beint inn í 

starfsmannahópinn. Og við bjuggum til hring svo allir þurftu að lesa 

ákveðna kafla og svo var fólk náttúrulega mis virkt í samræðum. En 

þetta var svo nýtt fyrir sumum þessum einstaklingum að það var dálítið 

erfitt að meðtaka þetta. 

 

Hjá Hrafnhildi G. Sigurðar kemur einnig fram að það var ekki bara bókin 

sem slík og innihald hennar sem skipti máli, heldur einnig að útgáfa hennar 

var nokkurskonar viðurkenning á leikskólastiginu. Hún segir:  
 

Hún breytti alveg ofboðslega miklu, ég held að… þegar maður fékk 

þetta, maður var eitthvað svo stoltur eitthvað af þessu og svo 

náttúrulega þegar námskráin kom 99… en ég veit ekki af hverju maður 

                                                      
2 Til staðfestingar á orðum og vinnubrögðum skólastjóra 
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finnur ekki fyrir þessu hér með aðalnámskrá 2011, kannski er þetta 

bara orðið sjálfgefið.  

 

Þarna vísar Hrafnhildur í hversu miklu máli Uppeldisáætlunin skipti í að 

efla fagvitund og starfstengt stolt leikskólakennara á þessum tíma.  

7.3.3 Baráttumál 

Eins og fram hefur komið voru kjaramál ofarlega á lista viðmælenda minna 

um baráttumál sín. Þuríður segir um baráttumálin:  
 

„Við vorum að berjast fyrir betri launum. Ég var að vinna þarna á 

Árholti og ég man að það var að vinna þarna kona á svipuðum aldri og 

ég, hún var að vinna sem Einingarstúlka og það munaði sáralitlu í 

launum á okkur. Við vorum ekkert metnar, skólanámið okkar var ekki 

metið svo mikils“.  

 

Sigríður segir um sama málefni „Það voru launakjörin og það var að vera 

viðurkenndur. Það er það sem var“. Ragnheiður segir um kjarabaráttuna 1981 

að þeim hafi fundist bæjarstjórinn heldur óbilgjarn. Hún er spurð að því hvort 

fóstrur hafi á einhverjum tímapunkti gengið út. Hún svarar: 
 

Nei en við hótuðum því þá. Við hótuðum öllu mögulegu en ég held við 

höfum ekki gengið út. En við litum mjög til Kópavogs. Þá voru þær 

launaflokki hærri en fóstrur í Reykjavík og við litum til Kópavogs líka 

hvað leikskólana varðaði. Uppbyggingu og launakjara og við fengum 

okkar fram. 

Stjórnendur voru ekki eingöngu að berjast fyrir eigin kjörum og 

vinnuaðstæðum heldur einnig aðstæðum og réttindum starfsmanna sinna. 

Snjólaug segir um þann þátt: 
 

Ég man að ég var ekki búin að vera lengi í Árholti þegar ég áttaði mig 

á því að ég færi ekki inn á launadeild og spyrði hvernig hlutirnir væru, 

heldur læsi ég mér til og færi svo niður á launadeild og segði, ég veit 

að þetta á að vera svona.  

 

Á þessum tíma fór starfsfólkið með þvott af leikskólanum heim, þvegla og 

handklæði og þvoði og segir hún að það hafi verið mikil barátta að reyna að 

þoka launum eitthvað upp fyrir þennan þátt starfsins. 
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En það voru vissulega fleiri baráttumál uppi á borðinu heldur en kjaramál. 

Snjólaug tilnefnir þá stöðu sem komin var upp um að leikskólakennurum 

fannst þeir þvingaðir í að taka við stjórnunarstöðum: 
 

Það þýðir ekkert að pína einhvern leikskólakennara sem stjórnanda inn 

á einhvern stað, láta hann svo vera þar og láta hann eyðileggjast. Sinna 

honum ekki neitt og halda ekkert utan um starfið með honum, bara 

setja hann þangað og punktur. Ég man að ég var svo reið. Ég var með 

þrjá fyrrverandi leikskólastjóra á Síðuseli á þeim tíma.... Þær komu og 

sóttu í það að vera þar sem var leikskólastjóri, sem vildi vera 

leikskólastjóri og þar sem var fagfólk.  

 

Hrafnhildur Stefáns segir baráttamálin hafi verið um fjölda barna á deild. 

Hún segir „…(við) vorum sveigjanlegar en létum ekki vaða yfir okkur með 

barnafjölda og tímasölu“. Hún sagðist nú ekki alltaf hafa verið sátt við þá 

stefnu sem félag leikskólakennara hafi tekið síðar meir. „Man að mér sárnaði 

rosalega þegar samið var um fjölgun barna á deild fyrir launahækkun. Við 

vorum búnar að berjast svo lengi fyrir hinu“.  

Það er athyglivert að enginn þessara stjórnenda minnist á kröfuna um 

bætta aðstöðu skólastjórnenda en í fundargerðum þessa tíma er að bæði 

kjaramál og aðbúnaður forstöðumanna í leikskólunum hafi haft mikið um að 

segja um hversu erfiðlega gekk að fá forstöðumenn til starfa á þessum árum. 

7.3.4 Umræða 

Í þessum svörum má sjá að viðmælendur töldu setningu laga um leikskóla 

ekki hafa mikil áhrif á störf sín, þó allur rammi væri til bóta. Sama máli 

gegndi um reglugerðina sem kom út árið 1977, nema hvað fram kemur að þar 

hafi verið settur rammi um hversu mörg börn mættu vera í einu í leikskólum. 

Uppeldisáætluninni var tekið fagnandi vegna þess að þar var í fyrsta sinn 

gefin var út aðgengileg bók á íslensku þar sem fjallað var um 

hugmyndafræðina á bak við starf leikskólanna. Þar kom fram hver 

tilgangurinn var með dagskipulagi ásamt því að gefnar voru upplýsingar og 

leiðbeiningar sem stjórnendur gátu nýtt sér til fræðslu starfsmanna. Með 

þessu fengu þeir sterkt vopn í baráttu til aukinnar fagmennsku þar sem þeir 

gátu sýnt fram á, svart á hvítu, hver væri tilgangur leikskólamenntunar barna 

og hvernig ætti að sinna henni á faglegum grunni. Starfsmenn voru látnir lesa 

áætlunina, skipaðir voru umræðuhópar og ýmislegt annað gert til að þétta 
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hópinn um ákveðnar aðferðir. Það má því segja að útkoma 

Uppeldisáætlunarinnar hafi sett svip sinn á skólana, ekki bara vegna þess að 

hún var leiðbeinandi rit, heldur einnig að starfsmenn lærðu orð og hugtök 

sem kennarar höfðu notað og við það jókst fagleg málvitund starfsmanna. Þó 

ekki hafi á þessum tíma verið talað um sameiginlega sýn starfsmanna, þá 

varð lestur áætlunarinnar þó til þess að það varð vakning í þá átt innan 

skólanna. Leikskólakennarar fengu einnig í hendurnar tæki til að meta og 

skoða þroska barnanna út frá gefnum forsendum, þar sem gengið var út frá 

því að börn þroskuðust á svipaðan hátt. Útgáfan Uppeldisáætlunarinnar 

markaði því tímamót í hugum viðmælenda minna, hún var fagleg bók fyrir 

faglegt starf, viðurkenning á leikskólastiginu og mikilvæg til að efla 

fagvitund kennara.  

Aðalnámskrá leikskóla kom fyrst út árið 1999 og var hún í nokkru 

samhengi við Uppeldisáætlunina hvað varðar orðfæri og áherslu á þroskasvið 

barnsins. Í Aðalnámskránni sem kom út árið 2011 kveður hins vegar við 

nokkuð nýjan tón, bæði hvað varðar orðfæri námskrárinnar og einnig innri 

áherslur á barnið sjálft, þar sem lögð er áhersla á að fylgjast með áhugasviði 

hvers barns, einstaklingsbundinni getu og styrkleika því hugmyndafræði 

þessarar nýju námskrár gengur út á að hvert barn þroskist á ólíkum hraða og 

ólíkan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).   

Baráttumál stjórnenda tengdust hvoru tveggja barátta fyrir eigin launum 

og réttindum ásamt því að þeir lögðu starfsfólki sínu lið í réttindabaráttu 

sinni. Loks nefna þeir einnig baráttuna fyrir því að fá að velja sér 

starfsumhverfi en í því fólst að láta ekki pína sig í stjórnun ef áhugi þeirra 

stóð ekki til þeirra starfa. Samkvæmt lögum um leikskóla no 29/1973 skyldi 

forstöðumaður dagvistunarheimilis hafa hlotið fóstrumenntun og má því leiða 

að því líkum að leikskólakennarar hafi verið í nokkurri klemmu vitandi að ef 

þeir fengjust ekki til starfa við stjórnun væri rekstrargrundvelli kippt undan 

leikskólunum. Samkvæmt áðurnefndum lögum mátti þó „víkja frá þessu 

ákvæði, sé þess engin kostur af fá framangreinda menntun til starfs“. En eins 

og fram hefur komið var mikill þrýstingur frá félagsmálastofnun um að 

kennarar tækju að sér stjórnun. 
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7.4 Menntun leikskólakennara 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað þeim væri minnisstæðast úr námi 

sínu nefna þeir flestir uppeldisfræði Valborgar Sigurðardóttur skólastjóra. 

Áhrif Valborgar virðast ennþá sterk og orð hennar í fersku minni. Hún er í 

huga viðmælenda minna mikill persónuleiki og sterkur fræðari.  

Ráðhildur minnist þess að Valborg hafi meðal annars lagt mikla áherslu á 

ábyrgð þeirra sem kennara:  

 
...þú áttir að vita, þó barnið væri í öðru herbergi, þá áttir þú að vita 

hvað það væri að gera. Það hefur nýst manni vel þessi yfirsýn og 

ábyrgðin. Það var alveg sama hvað þú hafðir mikið og fínt, hvaða dót 

þú hefðir, þá ert þú alltaf aðalverkfærið. Þú ert alltaf aðalverkfærið 

alveg sama hvernig umhverfið og allt er í kring.  

 

Snjólaug minnist einnig orða Valborgar um mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir börnum. Hún segir:  
 

... ég man mikið eftir Valborgu hvernig hún var að predika yfir okkur 

um hvernig við ættum að gera og þetta ... Það var mjög mikið rætt um 

svona allskonar hluti og það sem heitir í dag að bera virðingu fyrir 

börnum. Ég myndi segja það. 

 

Hulda talar einnig um að Valborg hefði kennt sér ýmislegt sem hefði 

reynst sér mjög vel gegnum árin. Hún nefnir meðal annars:   
 

Man eftir að hún sagði, teldu alltaf upp að tíu áður en þú segir nei. 

Ekki að segja endalaust nei við börnin. Hún lagði áherslu á svo margt. 

Var á undan sinni samtíð held ég. 

 

En það voru einnig aðrir þættir sem sitja eftir í minningu viðmælendanna. 

Hrafnhildur Stefánsdóttir minnist þess að það hafi verið mikil áhersla lögð á 

sálarfræði barna. Hún segir:  
 

Mér fannst vera rosalega mikil sálfræði áhersla … félagsfræði en 

eitthvað svona um samskipti og hópefli… gersamlega alveg ný orð 

fyrir manni. Læra að vinna með hóp og taka tillit til hóps. Hjálpa að 

vinna með öðrum einstaklingum og fólki.  

 

Ýmislegt fleira ber á góma og nefnir Sigríður kennslu í félagsmálum sem 

hafi gagnast mjög vel þegar út á akurinn var komið: 
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Svo var líka félagskennsla eða um félagsmálin. Þau voru tekin bara af 

því við vorum með þannig kennara þá var það tekið mjög föstum 

tökum. Það var mér rosalega góð kennsla upp á það sem ég síðan fór 

að fást við... já og hérna svona að kenna okkur leiðir sem þá voru færar 

og í hverju við gætum lent og rétt og bara allan þann fróðleik sem ég 

gleypti þetta allt saman í mig... Það var mjög góður undirbúningur.  

 

Ekki er hægt að tala um menntun leikskólakennara á þessum árum án þess 

að myndlist eða föndur beri á góma. Ráðhildur minnist þess að mikil áhersla 

hefi verið lögð á að börn ættu að vinna úr verðlausu efni, þau áttu að vera 

skapandi og lögð áhersla á að draga ætti úr notkun skapalóna sem þá hafði 

verið ríkjandi. Snjólaug talar líka um myndsköpun og segir: 
 

...svo náttúrulega föndrið og klippa út úr dönskum blöðum og gera sem 

flottasta möppu. Það var náttúrulega mikið mál. Kaupa dönsk blöð og 

klippa út úr þeim. Við bjuggum heilmikið til og ég átti ágætis 

föndurmöppu...  

 

Snjólaug minnist einnig á fræðslu um hreyfingar barna, grófgerðar og 

fíngerðar hreyfingar, um kennslu í meðferð ungbarna og ferðum út í 

náttúruna. Helgu er minnisstæð umræða um móttöku barna og samstarf við 

foreldra „...að þetta væri mikilvægasti þáttur leikskólastarfsins að taka vel á 

móti barninu...“ Hún minnist þess einnig að það var fjallað um búnað á 

deildum. „Það átti að vera litlir stólar og lítil borð þar sem kennarar ættu að 

beygja sig niður til barnanna en ekki börnin að vaxa upp til hinna fullorðnu“. 

Björg er eini viðmælandi minn sem útskrifast eftir 1980. Hún segir að í 

náminu hafi verið: 

  
...mikil áhersla á leikinn. Svo var eitthvað sem hét hagnýt 

uppeldisfræði. Hún talaði um allskonar aðferðir, þetta hét dialog. Það 

er mér minnisstætt því mér finnst kannski vera það sama og lýðræði í 

leikskólum í dag. Leikurinn að þau fengju að læra í gegnum leikinn, 

áherslur á leikinn og tónmennt. 

 

Það sem hér vekur athygli er að allir þeir þættir sem viðmælendur minnast 

á lúta með einum eða öðrum hætti að barninu sjálfu, umhverfi þess, þroska 

og því að geta brugðist við ef út af brygði í uppeldinu. Áhrifa Valborgar 

skólastjóra gætir víða og kemur hvað best fram í orðum Sigríðar sem segir 

„Valborg var náttúrulega lærimeistarinn minn númer eitt, tvö og þrjú. Hún 

var snilld“. 
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Þegar viðmælendur voru spurðir út í stjórnunarkennslu eða þætti sem 

sneru að einum eða öðrum hætti að starfsmannastjórnun er fátt um svör. 

Ráðhildur og Helga sem útskrifaðar voru úr Fóstruskóla Sumargjafar muna 

þó eftir að þeim hafi verið kennd bókfærsla. Það var eini þáttur námsins sem 

að einhverju leyti tengdist inn á stjórnunarsvið. Hulda segir aðspurð um 

kennslu í stjórnun „Nei, en við nemendurnir töluðum mikið um það okkar á 

milli hvað það væri lítið fjallað um stjórnun. Við vorum eiginlega 

skíthræddar við það, en það var ekki mikið inni í náminu.“ Ragnheiður  

minnist þess þó að skólastjórnendur úr Reykjavík komu inn og kynntu starf 

sitt. Hún segir:  
 

Sko það komu, það voru ekki kúrsar um stjórnun, en það komu 

leikskólastjórnendur af vinnumarkaðnum og kynntu og ég man ekkert 

inn í hvaða kúrsi það var, en þær komu og sögðu frá leikskólastarfinu. 

Frá stjórnunarstarfinu.  

 

Aðspurð nánar hvað þær hefði verið að fjalla um sagði hún: 

  
...já bæði frá mannahaldi og svoleiðis, inntöku á börnum, því þá tóku 

þær náttúrulega inn börnin sjálfar. Þetta fór náttúrulega allt í gegnum 

leikskólann þá. Hvernig þær stjórnuðu, hvernig þær réðu starfsfólk og 

allt þannig. Og bara sögðu frá barna og mannaforráðum. 

  

Viðmælendur sem útskrifuðust fyrir 1976 minnast þess ekki að hafa 

fengið samskonar kynningu. Hrafnhildur Stefáns segir um námið:  
 

Ég man aldrei eftir neinu sem sneri að stjórnun. Þegar ég var búin að 

læra og kem út á vinnumarkaðinn þá var það þannig að þú hafðir 

vissan grunn en svo var margt svo allt öðru vísi þegar þú komst út á 

akurinn og fórst að vinna. Það var helst foreldrasamskipti og samskipti 

við þá sem voru yfir þér. Ég man til dæmis aldrei eftir að hafi verið 

viðstödd foreldraviðtal eða neitt svoleiðis í náminu mínu. 

 

Hrafnhildur G. Sigurðar minnist þess ekki heldur að fjallað hafi verið um 

stjórnun í náminu. Hún sagðist þó hafa flett gömlu skólabókunum og fundið 

eina blaðsíðu um forstöðukonur í Forskolan, sem var kennslubók sem kom á 

síðasta ári hennar í skólanum. Aðspurð um hvort það hafi verið kennt 

eitthvað um stjórnun segir Þóra: „Nei veistu, það held ég ekki. Og svo lentu 

margir í stjórnun“. Sigríður segir: 
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Nei það var sko alveg klárlega ekki. Við vorum allar uppfræddar bara 

sem fóstrur á gólfinu. Það var engin strúktúr í þessu. Þetta var dálítið 

sérstakt á þessum árum. Þarna voru stjórarnir í Reykjavík háaldraðar 

konur og þær bara sátu í sínu ríki, ráku og réðu fólk og svo sveif andi 

þeirra bara yfir vötnunum. Þetta var ósköp einfalt... 

 

Björg útskrifast árið 1983 og segir að þá hafi verið að byrja framhaldsnám 

í stjórnun. Hún segir: „Við gátum bara farið í framhaldsnámið ef við vildum 

læra eitthvað um stjórnun“.  

Þar sem svona lítið var fjallað um stjórnunina í námi skólans var 

umræðunni beint að vettvangsnáminu. Til að gera langa sögu stutta kom fram 

að engin þeirra fékk sérstaka kynningu á starfi skólastjóra. Fram kom að 

„fóstrurnar“, sem þá voru yfirleitt eini fagmaðurinn á deild, höfðu ráðið 

töluvert miklu um starfið á deildinni og samskipti milli deilda hafi verið mjög 

mismikil. Viðmælendurnir voru sammála um að stjórnun skólanna hafi verið 

mjög einstaklingsbundin, þar hafi skipt máli stærð skólanna, hvort um var að 

ræða leikskóla eða dagheimili, aldur stjórnenda og viðhorf þeirra til starfsins.  

Helga segir frá upplifun sinni sem nemi í Steinahlíð, en þar var á þeim 

tíma leikskólastjóri Ída Ingólfsdóttir. Helga lýsir henni sem 

fyrirmyndarkennara sem falið hafi nemum sínum ákveðin verkefni. Hún hafi 

farið stofugang alla daga, talað við alla starfsmenn og verið virkur 

leiðbeinandi á faglegum forsendum. Í máli Helgu kom fram að 

stjórnunarþættinum hafi Ída gjarnan sinnt eftir að leikskóla lauk að deginum.  

Um leikskólastjóra í vettvangsnáminu segir Ráðhildur: 
 

Ég held hreinlega að maður hafi bara spáð svo lítið í þessa stjórnendur. 

Maður var bara inni á deild… þær svona löbbuðu um og svoleiðis en 

ég man ekki eftir þeim vinnandi inni á deild. Þannig að þær voru ekki 

þátttakendur. 

 

Svo rifjaðist upp fyrir henni að þegar hún var nemi í leikskólanum 

Holtaborg hafi leikskólastjórinn verið í hlutastarfi á deild og að hann hafi oft 

þurft að hlaupa frá þar sem hann var einnig að sinna stjórnunarstarfinu.  

Þóra rifjar upp sína reynslu af leikskólastjórum:   
 

...Þá man ég eftir þessari konu, ég man nú ekki einu sinni hvað hún 

heitir, hún sat þarna inni á sinni skrifstofu og maður fékk að fara þarna 

inn ef maður þurfti að tala í síma. Jú hún kom og leysti okkur af… Hún 

var ábyggilega, hún var leikskólastjórinn og hennar vinna var 

örugglega að leysa af í mat og kaffi. En ekkert varð ég öðru vísi vör 

við hana. 
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Hulda minnist þess af nematímabili sínu á Landakoti að tveir stjórnendur 

deildu með sér starfi og stjórnun. Þar sem stjórnendur störfuðu að hluta til á 

deild kynntust þeir nemunum vel, þar hafi verið mikil umræða og kennsla. 

„Annars var maður bara hjá einhverri sem hét fóstra þá og hafði bara sína 

deild og virtist bara hafa töluverð mikil yfirráð þar…“ Hjá Huldu og 

Snjólaugu kom fram að þær hefðu kynnst stjórnendum sem voru talsvert frá. 

Hulda segir „ein fór oft í bæinn.. þá breyttist töluvert andinn í húsinu. Hún 

hafði dálítið ægivald“ en Snjólaug segir „hún skrapp nú stundum svona heim 

að leggja sig og stundum í hárlagningu og svoleiðis“.  

7.4.1 Umræða 

Niðurstaðan er því sú að viðmælendur telja sig, í fæstum tilvikum, hafa 

fengið einhverja leiðsögn um stjórnunarhætti leikskóla hvorki í skólanum né 

á vettvangi. Skólinn miðaði við að kenna kennslufræðilegar aðferðir og 

undirbúa „fóstrur“ undir störf sín með börnunum. Hjá þeim kom fram að í 

náminu var lögð áhersla á jákvæð samskipti og virðingu við börnin, ásamt 

góðum samskiptum við foreldra. Áhersla var lögð á skapandi starf ásamt 

hreyfingar barna, bæði fínhreyfingar og grófhreyfingar og á nám í gegnum 

leik. Nemendum var kennd meðferð ungbarna, sem nýttist þeim einkum vel 

við umönnun eigin barna og Björg Sigurvinsdóttir, eini viðmælandi minn 

sem útskrifast eftir 1980, nefnir einnig að þá hafi verið töluvert fjallað um 

„dialog“ sem hún tengir við það sem í dag nefnist lýðræði í leikskólastarfi. 

Athyglivert er að sjá hversu mikil áhrif Valborg Sigurðardóttir skólastjóra 

voru og að orð hennar eru enn í fersku minni viðmælenda. 

Það er í sjálfu sér mjög fróðlegt að bera saman það sem hæst stendur upp 

úr í námi leikskólakennara þessa tímabils við Aðalnámskrá leikskóla sem 

gefin var út 2011. Þrátt fyrir að orðanotkun kennara þá og nú sé mismunandi 

og áherslur í starfinu hafi breyst mikið, þá er enn lögð aðaláhersla á nám 

barna í gegnum leik, á samskipti og hreyfingu, á jákvæð samskipti við 

foreldra virðingu fyrir börnunum ásamt því að lýðræði í leikskólastarfi er nú 

orðið þungamiðja í Aðalnámskrá leikskóla.  

Allrar athygli verður er sá skortur sem var á stjórnunarkennslu í námi 

viðmælenda minna. Einkum þar sem þá, eins og nú, var krafist menntunar 

leikskólakennara við stjórnun leikskóla. Stjórnendur þessa tíma þurftu því að 

þreifa sig áfram við stjórnunina þegar á hólminn var komið. Er þessi 
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niðurstaða í takt við rannsókn Selmu Dóru Þorsteinsdóttur (1989:38) um að 

ekki hafi verið nein opinber áætlun eða staðlar um hvernig stjórna ætti 

uppeldi og menntun í leikskólum og hafi stjórnunin því byggst mjög á 

stjórnandanum sjálfum, bæði hvað varðar innra starfið og stjórnunarlega 

þætti.  

 Árið 2011 varð breyting á námi leikskólakennara þegar það færðist úr 

þriggja ára B.Ed námi í fimm ára M.Ed nám. Í ljósi niðurstöðu Örnu H. 

Jónsdóttur (2009) um viðvarandi átök ólíkra menningarafla og 

stjórnunaraðferðum þeim tengdar innan leikskóla verður allrar athygli vert að 

fylgjast með hvort þeir upplifa erfiðleika að fóta sig innan kennarastéttarinnar 

þar sem gera má ráð fyrir breyttum áherslum í kjölfar aukinnar menntunar 

kennara, sérstaklega í ljósi þess að vægi vettvangsnáms í kennaranámi hefur 

smám saman verið að dragast saman þegar horft er til hlutfalls vettvangsnáms 

af heildarnámi kennara.  

7.5  Starfsmannastjórnun 

Til starfsmannastjórnunar teljast þær leiðir og aðferðir sem stjórnandi beitir 

til að fá fram samstarfsvilja hjá undirmönnum sínum. Til að greina þær 

stjórnunaraðferðir sem viðmælendur beittu fyrstu ár þeirra í stjórnun 

skólanna voru þeir beðnir að meta aðferðir sínar út frá þeirri þekkingu sem 

þeir hafa aflað sér um stjórnunarfræði síðan þá.  

Flestir viðmælendurnir nefna einhverskonar jafningjastjórnun sem aðferð 

við stjórnun. Ragnheiður segir í því sambandi:  
 

Ég tók þetta alltaf á jafningjagrundvelli. Ég var faglegur leiðtogi sem 

miðlaði og kenndi, en alltaf á jafningjagrundvelli. Ég leit aldrei á mig 

sem eitthvað æðri en þær.  

 

Þóra tekur í sama streng og segist klárlega hafa verið jafningi sinna 

starfsmanna. Björg segist hafa beitt jafningja og lýðræðisstjórnun en tekið af 

skarið þegar þurfti. Snjólaug segir að einkum í Árholti hafi hún upplifað sig 

sem jafningja sinna starfsmanni. Hún segist ekki hafa áttað sig á því þá að 

hún væri einhverskonar stjórnandi, þó að hún hafi verið sú sem þurfti að 

draga vagninn. „Ég var ekki að beita miklu valdi. Ég held að ég hafi kynnt 

hugmyndina og reynt að fá fólk til liðsinnis við hana...“. Hulda tekur annan 

pól í hæðina og segir að það hafi ekki verið hægt að vera jafningi. 
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...það er það bara ekki, maður verður að vera stjórnandi og yfir. 

Auðvita reynir maður að gera það mildilega og vera jafningi á vissan 

hátt… en ég var alltaf meðvituð um að það var ég sem bar ábyrgðina 

og þurfti að taka af skarið. 

 

Til að fá nánari útskýringar á hugtakinu jafningjastjórnun og hvað hún 

þýddi á þessum tíma, var rýnihópurinn beðin að skilgreina hugtakið út frá 

þeirri hugmyndafræði sem þá ríkti. Í hópnum kom fram að sennilega hefði 

jafningjastjórnunin í þá daga beinst að því að það mátti engin vera neitt hærra 

settur en annar. Þú áttir ekkert að vera að útvarpa því að þú værir eitthvað 

æðri en hinir. Það þurftu allir að vera sáttir. Fram kom að í vissum skilningi 

byggðist þessi jafningjahugmynd á svipaðri hugmyndafræði og nútíma 

hugmyndir um vinnu í teymum og deilda forystu. Þar var lærdómssamfélagið 

tekið sem dæmi um jafningjasamfélag þar sem allir eiga að koma að 

umræðunni, hvar sem þeir eru staddir í skólasamfélaginu.  

Í öðru lagi nefna viðmælendur mannauðsstjórnun. Helga minnist þess að 

eftir 1980 hafi fyrstu leikskólakennararnir útskrifast úr framhaldsnámi í 

stjórnun. Hún segir jafnframt að á þessu tímabili  „ hafi Selma Dóra
3
 verið 

svo nærtæk með sína mannauðsstefnu“. Hún rifjar upp námskeið með henni á 

hótel KEA:  

 
... hún var að kynna mannauðsstefnuna sem mér féll afskaplega vel. Ég 

tel mig vera slíkan stjórnanda, þó svo að mér finnist ég ekki hafa 

fengið nægan tíma til að virkja mannauðinn í fólkinu. Ræða við það 

þannig að það skildi það.. 

 

Nánar um mannauðin segir Helga: 
 

En svo er mannauðurinn margvíslegur. Eins og til dæmis þegar ég er 

að setja niður valtímana í Árholti 89 eða hvað það er. Þá er 

mannauðurinn þannig að þetta er svo líkt fólk. Mér fannst allar geta allt 

og þær gerðu í rauninni allt. Þannig að það er ekki alltaf sem 

mannauðurinn býður upp á eitthvað sérstakt. En þegar hann gerir það, 

þá þarf að nýta hann.  

 

Mannauðsstjórnun er Sigríði einnig hugleikin og segir hún:  
 

                                                      
3  Selmu Dóru Þorsteinsdóttur fráfarandi formann Fóstrufélags Íslands.  
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Ég hef örugglega alla tíð beitt mannauðsstjórnun. Alveg frá byrjun…. 

Að virkja þá sem eru í kringum mig. Horfa á mannauðinn sem ég hef 

og vinna úr honum, eftir bestu getu. 

 

Hrafnhildur G. Sigurðardóttir ræddi einnig um vellíðan starfsmanna í 

vinnu sinni. Hún segir jafnframt: 
 

Það er blæbrigðamunur hvernig starfsfólk starfar. Held ég hafi tekið 

upp mannauðsstjórnun það er að nýta þann starfskraft sem ég hafði 

innandyra og treysta þeim. Gefa skýr skilaboð um hvar mörkin lægju.  

 

Til að fræðast nánar um hugmyndafræði mannauðsstjórnunar þessa tíma 

var rýnihópurinn einnig beðin að skilgreina stjórnunaraðferðir 

mannauðsstjórnunar. Fram kom að hugmyndafræði mannauðsstjórnunar hafi 

farið að ryðja sér til rúms í lok áttunda áratugarins og hefði byggst á því að 

stjórnandinn hefði þá sýn á starfsfólkið að allir hafi eitthvað sem þeir geta 

borið á borð. Stjórnandinn hefði haft það hlutverk að draga þetta fram og 

jafnvel að sannfæra viðkomandi um að hann hefði þessa hæfileika. Gefa 

honum tækifæri til að láta ljós sitt skína og þannig hafi hann smám saman 

áttað sig á þeim og blómstrað í starfi. Þar sem flestir viðmælendur töldu sig 

hafa beitt mannauðsstjórnun og þar sem stjórnendur höfðu ekki ákveðna sýn 

skóla til að fara eftir við mannaráðningar, var rýnihópurinn spurður um á 

hverju leikskólastjórar hefðu byggt ráðningar starfsmanna á þessum tíma. Í 

rýnihópnum kom fram að ráðningarnar hefðu byggst á mati skólastjóra á 

viðkomandi einstaklingi, hvort væri dugur í honum, hvort hann væri 

barngóður og vildi sinna börnunum og hefði áhuga á því. Í umræðu hópsins 

kom fram að það voru viss tímabil þar sem mjög erfitt var að ráða fólk. Til að 

halda  leikskólunum gangandi þessi tímabil þá þurfti jafnvel að ráða 

starfsfólk sem skólastjórar höfðu ekki nægilega góða trú á. Einn úr 

rýnihópnum orðar það svo, að stundum hafi hún verið með lífið í lúkunum 

um hvort vel hefði tekist til í ráðningum. Aðaláherslan hafi þá verið lögð á að 

börnin væru örugg. Hún segir jafnframt: „Auðvitað hafði maður metnað og 

allt það, en forsendurnar til að vera með öflugt starf voru ekki mjög miklar“.   

Viðmælendur voru á einu máli um að lítið sem ekkert hafi verið í boði um 

fræðslu í stjórnun á þessum tíma. Eitthvað rámar þær þó í einhver 

helgarnámskeið eða styttri námskeið, en það virðist ekki fast í hendi og hefur 

alla vega ekki skilið eftir sig margar minningar. Engin þeirra minnist þess að 

hafa farið á stjórnunarnámskeið sem haldið var í Reykjavík árið 1984, en í 
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gögnum 6. deildar er að finna upplýsingar um að þá um vorið hafi allir 

forstöðumenn á dagvistum Akureyrarbæjar farið á stjórnunarnámskeið til 

Reykjavíkur. Sérstaklega er þar tekið fram að Akureyrarbær hafi greitt allan 

kostnað (Skýrsla Akureyrardeildar 1984). 

Engin viðmælenda minna kynnti sér heldur hugmyndafræði stjórnunar á 

þessu tímabili eða varð sér úti um sérstaka menntun á því sviði. Sigríður 

minnist þess þó að: 
 

„… mjög fljótlega eftir að 6. deildin er stofnuð og breytingar verða í 

félaginu og slíkt. Þá fer að lifna yfir allskonar öðruvísi áherslum og 

meiri fagvinnu og fagvitund. Þá fara hjólin að snúast“.  

 

Aðspurð um hvort bæjaryfirvöld á Akureyri hefðu ekki gert þá kröfu að 

stjórnendur kynntu sér stjórnunarstefnur segist Sigríður ekki minnast þess. 

Telur hún að kröfur og hvatning þess efnis hafi komið frá Fóstrufélaginu.  

7.5.1  Umræða 

Miðað við framangreint er ljóst að að stjórnendur voru ekki með hugann við 

ákveðin stjórnunarfræði við stjórnun skólastofnanna þessa tíma. Þegar 

viðmælendur voru beðnir að skoða stjórnunaraðferðir sínar út frá þekkingu 

sinni í dag kom fram að flestir töldu sig hafa notað eitthvert form 

jafningjastjórnunar. Til að skilgreina betur hvað átt er við með 

jafningjastjórnun var rýnihópurinn spurður út í hugmyndafræði 

jafningjastjórnunar þessa tímabils. Þar kom skýrt fram að jafningjastjórnun 

hafi að stórum hluta falist í að enginn mátti vera hærra settur en annar. Rímar 

sú niðurstaða við rannsóknir Gotvassli (1999:32- 33) sem bendir á að þar sem 

menntun skólastjórnenda og kennara í hafi verið sú sama virtist sem margir 

ættu erfitt með að skilgreina hlutverkin og stjórnendur hafi víða verið í 

faglegri klemmu milli þess að vera faglærðir leikskólakennarar og þar af 

leiðandi yfir öðrum kennurum skólanna. Í rannsóknum Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (2001:17-18) kemur fram að sumir leikskólastjórar hafi 

álitið að allir fagmenn innan leikskóla ættu að vera jafnir, hvað varðar 

ákvarðanatökur, launamál og skipulagsatriði. Rannsóknir Örnu H. Jónsdóttur 

(2001:52-56) sýna einnig fram á að stjórnendum fannst erfitt að lyfta sér yfir 

starfsmannahópinn sem yfirmenn. Á Akureyri endurspeglaðist þessi 

jafningjahugsjón sennilega hvað best í því að leikskólakennarar höfnuðu 
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heitinu deildarfóstra í kjarasamningum 1981 því þær höfðu þá sýn að 

leikskólar ættu eingöngu að vera skipaðir fagfólki sem ynni hlið við hlið á 

sömu launum við sömu störf (Stuðningsyfirlýsing til fóstra á Akureyri).  

  Það er allrar athygli vert að í rýnihópnum kom fram að í vissum skilningi 

byggðist þessi jafningjahugmynd á svipaðri hugmyndafræði og 

teymishugmyndafræði nútímans og var lærdómssamfélagið nefnt sem dæmi 

þar sem allir eiga að koma að umræðunni, hvar sem þeir eru staddir í 

skólasamfélaginu. Leiðir það hugann að hugmyndafræði dreifðrar stjórnunar 

og að forysta sé fremur fólgin í samstarfi eða samráði af einhverju tagi eins 

og Börkur Hansen (2013:81) bendir á. Hann segir einnig að stjórnunarhugtök 

sem rutt hafa sér til rúms undanfarna áratugi beri keim af því að það sé hópur 

en ekki einstaklingar sem veita forystu. Að þessu sögðu er mikilvægt að 

skoða nánar nýlegar rannsóknir Heikka, Waniganayake og Hujala (2013:37) 

þar sem bent er á að innan margra leikskóla hafi ekki farið fram skilgreining 

á hugtökunum teymisvinna eða dreifð stjórnun. Þetta er að mati rannsakanda 

allrar athygli vert þar sem uppbygging leikskóla ætti að vera dæmi um 

teymisuppbyggingu þar sem deildir leikskóla eru opin rými. Í leikskólum er 

rík hefð fyrir samvinnu kennara innan deilda og því mikilvægt að íhuga þann 

möguleika að sú hefð geti reynst leikskólakennurum fjötur um fót því 

samvinnan þarf í sjálfu sér ekki að bera með sér þá meðvituðu uppbyggingu 

teymisvinnubragða og dreifðrar stjórnunar sem felst í nútíma 

stjórnunarháttum. Heikka, Waniganayake og Hujala (2013:36) benda 

jafnframt á að teymisvinnubrögð innihaldi ekki sjálfkrafa hugmyndafræði 

dreifðrar stjórnunar vegna þess að teymi geta starfað á ólýðræðislegum 

grunni. Í rannsóknum þeirra (2013:111) kom einnig í ljós að teymisvinna 

blómstraði best í umhverfi sem innihélt sterkt faglegt samband kennara og 

stjórnenda sem lögðu sig fram um að kynnast faglegum þörfum kennara, 

leituðu eftir og studdu við fagleg vinnubrögð þeirra. Þessar niðurstöður vöktu 

rannsakanda til íhugunar um vináttusambönd kennara í ljósi rannsókna 

Hargreaves (2001:24) um að innan skóla geti myndast mikil og sterk 

vináttubönd sem geti verið styrkur starfsins en einnig veikleiki. Veikleikinn 

kemur hvað skýrast í ljós ef kennarar leitast við að vera sammála til að koma 

í veg fyrir vinaslit, eru þeir vart heilir í vinnu sinni. Fagmenn þurfa því að 

vera vel vakandi fyrir því að nándin, sem er að mörgum talin mikill kostur í 

uppbyggingu leikskóla verði þeim ekki fjötur um fót. 
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Þó viðmælendur hafi fæstir tilgreint þekkingu á stjórnunarfræðum á 

þessum tíma kemur fram hjá Helgu, Hrafnhildur G. Sigurðardóttur og Sigríði 

að þær hafi nýtt sér mannauð starfsmanna í starfi. En mannauð má samkvæmt 

(OECD, 2007) skilgreina sem menntun, færni, hæfileika og hæfni hvers 

einstaklings. Í rýnihópnum kom fram að stjórnendur hefðu í sumum tilvikum 

þurft að sannfæra starfsmenn um að þeir hefðu vissa hæfileika. Rímar það við 

rannsóknir Rebore (2011:11) sem telur að mannauðsstjórnun felist meðal 

annar í því að „...aðstoða einstaklinga innan starfsmannahópsins til að ná sem 

bestum árangri...“  Hjá viðmælendum kemur fram að mannauðsstefnan skjóti 

upp kollinum í leikskólunum í lok áttunda áratugar síðustu aldar, á svipuðum 

tíma og Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, markmið og leiðir kemur út. 

Sú sýn sem fram kemur hjá viðmælendum og í rýnihópi rímar vel við 

hlutverk leikskólastjórans sem getið er í Uppeldisáætluninni, sem er að 

mikilvægt sé að hann sé jákvæður í garð starfsfólks og hafi það með í ráðum 

eins og kostur er, kunni að meta kosti þess og láti það njóta sín í starfi. 

 Ekki er hægt að skilja við stjórnunaraðferðir skólastjóranna án þess að 

velta fyrir sér hvort þær hafi beitt svo kölluðum kvenlægum stjórnunarstíl. 

Eins og fram hefur komið töldu flestir viðmælenda minna sig hafa beitt 

einhverskonar jafningja og mannauðsstjórnun en hjá Rosener (1990:13) 

kemur fram að hún telur konur frekar beita aðferðum sem einkennast af því 

að hafa jákvæð samskipti við undirmenn sína og hvetja þá til að vera 

meðvitaða um störf sín og starfsumhverfi. Svipaðar niðurstöður komu fram 

hjá Guðnýju Guðbjörnsdóttur (1997:185) að kvenstjórnendur í íslenska 

menntakerfinu sýni mörg einkenni svokallaðs tengslastíls. En athyglivert er 

þó að hjá Guðnýju kemur einnig fram að karlstjórnendur innan 

menntakerfisins sýna margir hverjir sömu einkenni. Sú niðurstaða rímar við 

niðurstöðu Önnu Guðrúnar Edvardsdóttur (2004:80) sem segir að á sumum 

sviðum sýni íslenskir karlskólastjórar meira af kvenlegri stjórnunarhegðun 

heldur en konur, til dæmis í sambandi við valddreifingu og umhyggjusemi, 

sem áður hafa verið talin hornsteinar kvenlegrar stjórnunarlegrar hegðunar. 

Loks má nefna að í rannsóknum Rodd (2013:35) kemur fram að í 

kennsluumhverfi yngri barna sé að mótast eigið módel, stjórnunarlíkan og 

tungumál byggt á tengslum, samræðum og samfélagi, sem einkennist af 

samvinnu, ráðgjöf, samstarfsfýsi og flötu stjórnunarfyrirkomulagi þar sem 

stjórnendur sækjast eftir að vinna með samstarfsfólki í stað þess að stjórna 

því.  Það má því leiða að því líkum að jafningja- og mannauðsstjórnun 
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þessara skólastjóra falli vel að þeim aðferðum sem skilgreind er sem 

kvenlægar stjórnunaraðferðir.  

 Hvort þessar starfsaðferðir viðmælenda eru tilkomnar vegna þess að þeir 

eru konur skal ósagt látið og bent á að í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur 

(1997:185) kemur fram að karlstjórnendur innan menntakerfisins sýni margir 

hverjir sömu einkenni. Má því velta fyrir sér hvort þær aðferðir sem kenndar 

hafa verið við kvenlægar séu frekar notaðar í stofnunum þar sem samábyrgð, 

tengingar, umhyggja og alúð þarf að vera í fyrirrúmi svo sem í skólum, á 

sjúkrahúsum og á fleiri stöðum þar sem unnið er með fólk. Hins vegar má 

velta fyrir sér af hverju þar eru fleiri konur en karlar við störf og hvort það er 

starfsemin sem skapar vinnubrögðin eða vinnubrögðin starfsemina verða 

aðrar rannsóknir að leiða í ljós.   

7.6  Stuðningur í starfi 

Höfundi þótti forvitnilegt að vita hvort og þá hvert stjórnendur leituðu eftir 

styrkingu og stuðning í starfi og þá jafnframt hvort og þá hverskonar 

stuðningur var í boði frá bæjarfélaginu.  

Fram til ársins 1985 var félagsmálastjóri næsti yfirmaður leikskólastjóra 

og til hans leituðu þeir ef eitthvað kom upp á í starfinu. Viðmælendur nefna 

bæði Björn Þórleifsson og Jón Björnsson sem sterka stuðningsaðila. Þuríður 

segir um stuðning í starfi "...það var aðallega hjá félagsmálastjóra. Hann hélt 

fræðslufundi annað slagið, námskeið fyrir leikskólastjórana. Ég man maður 

leitaði til hans ef eitthvað kom upp á“.  Ragnheiður segir einnig um stuðning 

í starfi „...svo hafði maður svo sterkan félagsmálastjóra sem studdi mann og 

bakkaði mann upp, peppaði mann upp“. Hún segir jafnframt „ég man ég 

elskaði Jón Björnsson og hann Björn Þórleifs, hann var félagsmálastjóri 

þegar ég kom fyrst...“ Félagsmálastjóri stjórnaði forstöðumannafundum þar 

sem teknar voru sameiginlegar ákvarðanir, aðgerðir samræmdar, farið yfir 

fjármál, viðhald og mannahald svo nokkuð sé nefnt. Viðmælendur telja þessa 

fundi hafa verið mikilvægan stuðning, hvort tveggja vegna stuðnings 

félagsmálastjóra og ekki síður vegna stuðnings sem stjórnendur veittu hver 

annarri með samráði og sameiginlegum ákvörðunum.  

Dagvistardeildin var stofnuð 1985 og við starfi dagvistarfulltrúa tók 

Sigríður Magnea Jóhannsdóttir. Við það breyttist yfirstjórn dagvistarmála þar 

sem dagvistarfulltrúi var næsti yfirmaður forstöðumanna og næsti 
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undirmaður félagsmálastjóra. Snjólaug nefnir að fundirnir með 

dagvistarfulltrúa hafi verið dálítið öðruvísi en með félagsmálastjóra þar sem 

hann hafi verið leikskólakennari og skildi betur um hvað skólastjórarnir voru 

að fjalla. Þuríður segir um sama efni, „...Síðan kom Sigga Magga og maður 

leitaði til hennar og fékk allan stuðning. Það munaði helling“.  

Þegar talið berst að börnum og stuðning við þau tilgreina viðmælendur í 

fyrsta lagi Sigrúnu Sveinbjörns sálfræðing og Valdísi Jónsdóttur talkennara 

og svo síðar Lone Jensen stuðningsfóstru og Bryndísi Símonardóttur 

hverfisfóstru. Hrafnhildur Stefáns segir um þessa stuðningsaðila:  
 

Maður gat fengið hana (Sigrúnu) sem ráðgjafa ef manni fannst eitthvað 

vera að, sérstaklega ef var eitthvað í hegðun hjá börnum. Þá er Valdís 

líka komin inn sem talkennari og á Iðavelli var drengur sem þurfti líka 

að fara í sjúkraþjálfun. Ég hafið ekki kynnst þessu svona í náminu fyrir 

sunnan.  

 

Þuríður segir um sama efni að ekki hafi komið neinn aðili til að fylgjast 

með börnunum, skólastjórnendur hafi þurft að sækjast eftir því að fyrra 

bragði. Hún segir: 
 

Það var engin sem kom út í leikskólana til að fylgjast með börnunum. 

það var eitthvað sem við þurfum að sækja sjálfar. Það var ekki mikið 

um tilvísanir á þessum tíma. Ef börn voru með framburðargalla þá voru 

þau með hann þar til þau fóru í skóla.  

 

Eins og fram hefur komið voru fyrstu fötluðu börnin tekin inn á Árholt 

árið 1975. Snjólaug segir um stoðþjónustu sem veitt var á þeim tíma: 
 

Já það er spurning hvað þú kallar stoðþjónustu, við náttúrulega fengum 

stoðþjónustu fyrir barnið sem á þurfti að halda, fatlaða barnið. Það er 

ekki talkennsla þarna, ég man aldrei eftir að það væri eitthvað þannig á 

Árholti, en ég man að það var voða snemma sem ég fór að hringja í 

Valdísi og biðja hana að skanna sex ára börnin af því það var eitthvað 

með þau. Þau sem voru sko að fara í skóla...  

 

Helga segir að það hafi verið stórkostlegt að hafa aðgang að Sigrúnu 

Sveinbjörns, hún hafi hjálpað sér að byggja upp uppeldisstarf á Flúðum, hún 

hafi komið inn á foreldrafundi með erindi og jafnvel líka á starfsmannafundi 

með fræðslu. Hrafnhildur G. Sigurðar nefnir einnig Lone og segir:  
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Við höfðum haft Sigrúnu Sveinbjörns sem kom inn vegna barna sem 

voru fötluð. Lone sá líka um þau sem voru með minni fatlanir og 

sérþarfir, hegðunarvandamál. Svo kom Bryndís Símonar sem 

hverfisfóstra eða leikskólaráðgjafi og svo hafði maður Ingibjörgu. 
4
 

 

Einnig voru nefndar á nafn Guðrún Sigurðardóttir og Guðrún 

Frímannsdóttir sem störfuðu í félagsþjónustu bæjarins á þessum tíma og 

Jófríður Traustadóttir starfsmaður Gullasafnsins. Jafnframt þessu kom fram 

að skólastjórnendur leituðu mikið hver til annars eftir faglegum stuðningi. 

Þær hittust gjarnan utan vinnutíma, einkum í tengslum við kjarabaráttu sína, 

ræddu saman um fagmál og styrktu hver aðra í starfi.  

Á seinni hluta áttuna áratugarins fór leikskólakennurum á Akureyri 

fjölgandi. Hulda segir um fjölgun leikskólakennara og áhrif þess á starf 

stjórnenda: 

  
Það breytti öllu, maður gat látið ábyrgð frá sér til þeirra þegar var 

komin leikskólakennari inn á deildir. Þá þurfti maður ekki sjálfur að 

vera allt í öllu. Það urðu miklar breytingar og það létti á manni ábyrgð.  

 

Sigríður nefnir einnig að fjölgun leikskólakennara hafi haft þau áhrif að 

það kom einhver sem talaði sama tungumál og skólastjórinn. Hún segir: 

  
...sko það náttúrulega breyttist alveg heilmikið að fá inn 

leikskólakennara... Þetta skipti heilmiklu máli. Við fórum að tala sama 

tungumál. Skilja hvert annað... Oft snerist þetta bara um að halda haus. 

Það verður allt önnur hugsun.  

 

Hrafnhildur G. Sigurðardóttir benti einnig á að fjölgun leikskólakennara 

hafði aukið fagmennsku í leikskólunum gríðarlega. Farið var að setja upp 

meira skipulag, með leikfimi, hópastarfi og vali, ásamt því að sett voru fram 

markmið og leiðir í uppeldisstarfinu. Snjólaug Pálsdóttir segir um breytingar 

á starfinu:  
 

Það er eiginlega ekki hægt að líkja þessu saman öllu saman, þetta er 

bara alveg gífurlegur munur. Starfið er bara allt annað á öllum þessum 

tímum. Starfið á Síðuseli um 90 var allt annað en 75 á Árholti. (Árið) 

90 erum við að byrja með hópastarf og val í öllu húsinu og við erum að 

byrja með leikfimi á þessum tíma. ...ægileg umræða um hvernig við 

                                                      
4 Ingibjörg Eyfells tók við starfi daggæslufulltrúa árið 1991 
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ætluðum að skipuleggja starfið og hvað við ætluðum að gera. Rosalega 

mikil fagleg umræða. 

 

En fjölgun leikskólakennara hafði einnig áhrif á stjórnendur sjálfa eins og 

fram kemur hjá Þuríði sem segir að þá hafi hafi fólk haft úr einhverju að 

velja. ”Þegar fóstrum fjölgar fer fólk að velta fyrir sér hvar það vilji vera og 

hvað það vilji vinna við. Til að byrja með var ekki svo mikið val, okkur var 

meira stýrt inn í skólana þar sem þörfin var.” 

7.6.1 Umræða 

Eins og hér kemur glöggt fram nefna stjórnendur tvennskonar stuðning í 

starfi, annars vegar stuðning við stjórnunarþáttinn og hins vegar stuðning 

hvað varðar einstök börn eða barnahópa.  

Fram kom að stjórnendur leituðu til félagsmálastjóra og síðar 

dagvistarfulltrúa eftir stuðningi við stjórnunarlega þætti. Haldnir voru fundir 

þar sem teknar voru sameiginlegar ákvarðanir og fram kom að fagmenn 

leituðu hver til annars þar sem leikskólakennarar á Akureyri hittust nokkuð 

reglulega utan vinnutíma. Má leiða að því líkum að þar hafi kjarabaráttan haft 

sitt að segja en eins og fram hefur komið stofnuðu leikskólakennarar á 

Akureyri sérdeild innan Fóstrufélags Íslands árið 1981. Fagfólkið þétti 

hópinn og studdi hvert við annað. Er athyglivert að skoða þessi viðbrögð í 

ljósi þess sem fræðimenn segja um jafningjastuðning. Fullan (2005:62) segir 

að samfélag skóla byggi á því að skjólastjórar vinni með öðrum stjórnendum 

sem vinna að sömu þáttum og Stoll (2006:4) telur að víðsýni það er að vera 

opin fyrir hugmyndum og reynslu annarra, nær og fjær, sé ekki bara leið til 

að víkka sjóndeildarhringinn, heldur sé það dæmi um forystu, að ganga fram 

fyrir skjöldu. Viðmælendur ræddu, ígrunduðu og deildu upplifunum sínum 

og skoðunum í hópi jafningja til að leita eftir styrkingu og stuðningi. Það má 

því velta fyrir sér hvort þetta stuðningsnet sem leikskólakennarar bjuggu sér 

til hafi lagt grunnin að samþættingu leikskólastigsins á Akureyri.  

Hvað varðar stuðning við börn með sérstakar þarfir kemur í ljós að árið 

1975 voru fyrstu fötluðu börnin tekin inn í leikskólana og þá hafist handa við 

að finna leiðir til að styðja við leikskólana til að sinna fötluðum börnum. Til 

að byrja með var Sigrún Sveinbjörnsdóttir, sálfræðingur og Valdís Jónsdóttir, 

talmeinafræðingur þeir aðilar sem helst voru nefndir sem stuðningsaðilar. 
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Með tilkomu dagvistardeildarinnar varð til ráðgjafaþjónusta við leikskóla 

sem sinnti hvort tveggja ráðgjöf vegna sértækra úrræðna og almennra þátta.  

Fjölgun fagmanna í leikskólunum hafði mikil áhrif á störf leikskólastjóra 

þar sem þeir gátu, með auknum fjölda fagmanna, stutt hvern annan við 

uppbyggingu leikskólastarfsins. Aukinn fjöldi fagmanna hafði mjög mikil 

áhrif á störf stjórnenda þar sem þeir gátu minnkað vinnu sína á deildum og 

snúið sér að yfirumsjón og stjórnun stofnunarinnar. Á tímabilinu voru 

stofnuð ný stöðuheiti innan leikskólanna þar ber hæst staða yfirfóstru / 

aðstoðarskólastjóra árið 1984 og staða deildarfóstru / deildarstjóra árið 1988. 

Þar með voru stöðuheiti fóstra / leikskólakennara orðin fjögur. Þessi breyting 

hafði einnig í för með sér að aðeins var teygt á stjórnunarstrúktúr leikskóla 

sem fram að því hafði verið mjög flatur, eins og fram kemur í rannsóknum 

Gotvassli (1999:32-33) Guðnýju Guðbjörnsdóttur (2001:17-18) og Örnu H. 

Jónsdóttur (2001:52-56). 

Með auknum fjölda fagmanna jókst gríðarlega skipulagt starf í 

leikskólunum og boðið var upp á leikfimi, hópastarf, val ásamt hefðbundnu 

starfi, söng, listsköpun ofl. Aukin fagmennska hafði í för með sér aukna 

faglega umræðu og við það létti faglegri einangrun eða eins og Sigríður orðar 

það við fórum að skilja hvort annað og tala sama tungumál en Fullan 

(2007:97–98) telur að sameiginlegt faglegt tungumál styrki sambandið milli 

kennara og gefi tilfinningu fyrir því að þeir séu að starfa sem heild.  

Loks má geta þess að fjölgun leikskólakennara stuðlaði einnig að því að 

leikskólakennarar höfðu val um starfsvið sitt því í byrjun var þeim stýrt inn í 

skólana þar sem þörfin var mest. Það gerði að verkum að hluti stjórnenda 

tókst á við stjórnun leikskóla án þess að hafa sóst eftir því starfsviði.  

7.7   Meðbyr og mótlæti 

Í þessum hluta er rýnt í hvort stjórnendur upplifðu meðbyr og/eða mótlæti í 

störfum sínum í leikskólunum. 

Á þessum tíma voru leikskólarnir almennt nýtt úrræði fyrir foreldra og því 

forvitnilegt að skoða hvernig viðbrögð þessi nýja stétt kennara upplifði fyrstu 

ár sín í starfi. Ráðhildur segir um hugmyndir um rekstur heilsársheimilis að 

Pálmholti: 
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...það voru mjög miklar efasemdir og ég held að fólk hafi ekki reiknað 

með að þetta myndi ganga. Það hélt bara að þetta væru einhverjar 

dillur. Ég held að þetta hafi komið fólki á óvart hvað þetta var notað og 

hvað fólk var ánægt.  

 

Viðmælendur voru sammála um að viðhorfið gagnvart leikskólunum hafi 

verið gott. Hulda minnist þess að það hafi verið mikið stolt innan 

bæjarkerfisins um að reka góða leikskóla. Hún segir:  
 

Akureyri stóð framarlega á þessum árum, stærði sig af að vera með 

góða leikskóla, betri en í Reykjavík. Við vorum dálítið meðvitaðar um 

það þarna. Það var náttúrulega allt gott þarna í kring. Mennirnir sem 

sáu um lóðirnar, húsameistarinn, allt þetta. Mjög gott samband milli 

allra þessara, alla vega hvað mig snerti.   

 

Það er því greinilegt á máli Huldu að meðbyr var með skólunum frá 

yfirstjórn bæjarmála og í máli Þóru kemur jafnframt fram að lögð var áhersla 

á að ráðnir væru fagmenn í skólana. Þóra segir: 

  
...þeir (yfirmenn bæjarins) lögðu upp úr því að það ætti að vera og þeir 

vildu hafa fagmenntað fólk. … Og það var náttúrulega reynt að hafa 

leikskólastjórann fagmenntaðan. Ég held að það hafi ekki bara verið af 

því að það þurfti, heldur að það hafi verið talið mjög gott.  

 

Snjólaug ræðir um að það hafi í sjálfu sér ekki verið hin faglega áhersla 

sem foreldrar voru að sækjast eftir með leikskóladvöl barna. Hún segir: 
 

...það voru allir foreldrarnir ánægðir ef að börnunum þeirra leið vel og 

þau voru örugg. Það var bara bónus ef þau fengu eitthvað meira. Það 

var ekkert, þau voru ekkert að spá í það að við værum að gera eitthvað 

voða mikið uppeldislegt. En þau vildu að börnunum þeirra liði vel.  

 

Hrafnhildur Stefáns minnist þess að viðhorfið hafi nú stundum verið 

dálítið „geymslutengt“. Hún segir jafnframt „Á Iðavelli komu foreldrarnir 

stundum bara að hliðinu og kölluðu á börnin“. Hrafnhildur G. Sigurðar tekur 

í svipaðan streng og segir að það hafi alltaf verið umræður um að það ætti 

ekki að senda börnin í svona vistun, þau ættu að vera heima. Aðspurð um 

hvernig litið hafi verið á störfin segir Snjólaug: 
 

...já þetta var kvennastarf, en þetta var ekkert hátt skrifað kannski, en 

ég held að þetta leikskólastarf hafi ekki verið neitt minna skrifað 
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heldur en önnur störf í bænum. Það var ekkert verra að vera í 

leikskólanum heldur en í fiskinum eða í búðinni eða á saumastofnum. 

 

Að þessu sögðu voru viðmælendur spurðir hvort einhverjir karlmenn hafi 

verið í störfum innan leikskólanna? Hrafnhildur Stefáns segir að það hafi 

engum karlmanni dottið í hug að sækja um en þó minnist hún þess að það 

hafi komið drengur í starf á Iðavelli  
 

Það kom strákur sem var niðri á Iðavelli. Það var rosalega 

skemmtilegur og flottur strákur. Konurnar tóku því vel… en það voru 

vissir hlutir sem hann var ekki beðin um að gera. Kannski ósjálfrátt því 

hann var strákur. Hann var frekar beðin að sinna strákunum en að 

skipta á stelpunum. 

 

Þuríður var einnig með karlmann í starfi hjá sér á Árholti. Hún segir um 

athugasemdir varðandi ráðningu karlmanna „Ég man ekki eftir neinum 

athugasemdum um það, hvorki frá börnum, starfsfólki né foreldrum“.  

Viðhorf til leikskólanna er eitt en viðhorfið innan skólanna er annað. 

Varðandi spurningar um starfsanda sagðist Hulda alveg muna eftir 

fullorðnum konum í starfinu, sem hafi þó ábyggilega verið yngri en hún sjálf 

í dag, sem fagfólki hafi ekki alltaf þótt hafa réttar áherslur. Hið sama kom 

fram í rýnihópnum og einnig að leikskólastjórar hefðu oft átt erfitt með að 

leiðbeina konum sem voru eldri en þær sjálfar. Skólastjórarnir, ungar konur 

og jafnvel barnlausar áttu að leiðbeina konum sem sumar hverjar voru búnar 

að eignast og jafnvel ala upp hóp barna. Í rýnihópnum kom fram að Pálmholt 

hefði sérstaklega haft orð á sér fyrir að þar mættust stálin stinn milli fagfólks 

og starfsmanna, enda hefði ítrekað verið reynt að ráða þangað inn fagfólk til 

að freista þess að breyta starfinu. Hulda Harðardóttir og Jóna Frímanns voru 

ráðnar í þeim tilgangi 1975 og síðar Snjólaug Pálsdóttir og Guðrún 

Óðinsdóttir ásamt fleirum. Hulda lýsir vinnu þeirra Jónu sem sjálfboðavinnu 

þar sem tilgangurinn var að gera leikskólann hlýlegri og vistlegri. Þær hefðu 

eytt mörgum stundum í Pálmholti á kvöldin við að mála og dytta að. Þær 

hefðu líka fengið það óvinsæla hlutverk að stytta kaffi- og matartíma 

starfsmanna ásamt því að taka af bæjarleyfi þeirra, sem var fólgið í því að 

starfsmenn fengu leyfi til að fara í bæinn til að versla á vinnutíma. Ástæðan 

fyrir þessu bæjarleyfi starfsmanna var að staðsetning Pálmholts var „úti í 

sveit“ og búið að loka verslunum þegar starfsmenn voru búnir í vinnu á 

daginn.  
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Í rýnihópnum kom fram að í sjálfu sér væru hópurinn ekki hissa í dag á 

þessum viðhorfum ófaglærða fólksins. En gefum einum einum aðila úr 

rýnihópnum orðið.  
 

Ég skil líka ófaglærða fólkið á þessum tíma. Það voru alltaf að koma 

nýir stjórnendur aftur og aftur með sína sýn og gildi og breytingar sem 

þeir vildu framkvæma og fólk var bara búið að fá alveg yfir sig nóg. 

Þegar ég kem til starfa var viðhorfið, já já, þú getur alveg prófað 

þetta... en við ætlum ekki að styðja þig... við ætlum bara að horfa á 

þegar þú gerir mistökin. Þær sögðu það ekki, en þær voru algjörlega 

búnar að fá nóg af þessum endalausu breytingum. Það var náttúrulega 

dálítið þannig að þegar kom nýr leikskólakennari þá fengu þeir dálítið 

miklu að ráða og allir breyttu einhverju. Þetta fólk sem var búið að 

standa vaktina þarna í 7, 8 eða 10 ár var að upplifa endalausar 

breytingar þannig að maður skilur það alveg þegar maður horfir til  

baka að það hafi ekki endilega verið tilbúið að taka þátt í enn einni 

breytingunni.  

 

Þetta hafði vissulega í för með sér mikil átök og uppgjöf hjá mörgum 

leikskólakennurum og stjórnendum sem sögðu upp störfum og sóttu í 

leikskóla þar sem var meiri stöðugleiki, fleiri fagmenn og ekki síst þangað 

sem var leikskólastjóri sem vildi vera í stjórnunarstarfi.  

Í rýnihópnum kom einnig fram að vinnutími starfsmanna, sérstaklega 

leikskólakennara, hafi verið mun fjölskylduvænni heldur en hann er í dag. 

Stjórnendur hafi verið svo glaðir þegar kennari réði sig til starfa að þarfir og 

aðstæður einstaklingsins hafi verið virt meira en þarfir stofnunarinnar. Þeir 

fengu því oftast þá vinnutíma sem þeir sóttust eftir. Helga segist hafa 

upplifað erfiðleika vegna þessa því leikskólakennararnir hefðu viljað vera í 

starfi á morgnanna. Á Flúðum hefðu því morgundeildirnar verið vel 

mannaðar fagmönnum á meðan fagmenn vantaði í stöður síðdegis. Því hafi 

skapast jafnvægisleysi í skólanum og við það hafi sprottið upp óánægja 

meðal starfsmanna.  

En jákvæðu hliðarnar eru í minningunni mun sterkari og mátti sjá glampa 

í augum viðmælenda við upprifjunina á kraftinum og gleðinni sem þeir 

sögðust hafa einkennt starfsemina, einkum fyrri hluta tímabilsins. 

Hrafnhildur Stefáns minnist þess hversu ótrúlega heppin hún hafi verið með 

starfsfólk. Það hafi ekki verið mikið um veikindi og ekki mikil forföll. Hún 

segir „Við vorum svo ákveðnar í að láta hlutina ganga upp. Það var aldrei 

fagleg togstreita, en bara eitthvað sem fylgir mannlegum samskiptum“. Í 

sama streng tekur Björg um starfsandann á Sunnubóli. Hún minnist þess ekki 
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að þar hafi ríkt uppeldislegir árekstrar en vissulega hafi þó stundum verið 

áherslumunur. Snjólaug segir um starfsandann á Árholti upp úr 1974: 

  
Það var alveg sérstaklega gaman að vinna þarna. Við vorum allar 

frekar ungar og ferskar og hressar… ég þakkaði foreldrum fyrir að hafa 

þarna, bara haft börnin þarna og treyst okkur fyrir þeim og þá sögðu 

þeir, ja það var alltaf svo gaman hjá ykkur... 

 

Rýnihópurinn var spurður um veikindi og forföll starfsmanna. Fram kom 

að í dag væri veikindi og forföll mun algengari en þá hefðu verið. Ástæður 

þess var til dæmist nefnt að sennilega hefðu starfsmenn haft annað viðorf 

gagnvart veikindum fyrir 30 árum heldur en er í dag. Einnig kom fram að í 

dag væri stór hópur starfsmanna með langan starfsaldur, þetta væri slítandi 

starf svo það væri ekki að undra þó ýmislegt væri farið að gefa sig. Ýmislegt 

annað var dregið fram meðal annars að þá hafi verið útkallsafleysing og ekki 

þak á fjölda afleysingarstarfsmanna eins og er í dag. Einnig kom fram að 

hugsanlega hafi frjálsræðið verið mun meira, þá hefði ýmislegt verið látið 

óátalið sem ekki yrði gert í dag. Í dag væri meira um boð og bönn, reglur og 

samræmdar aðferðir.  

7.7.1 Umræða 

Viðmælendur voru sammála því að leikskólarnir hefðu fengið meðbyr í 

bæjarfélaginu þessi fyrstu ár, bæði meðal yfirstjórnar bæjarins og meðal 

foreldra, eins og sjá mátti best af fjölda umsókna um leikskólavist fyrir börn. 

Hulda segir að það hafi verið „stolt innan bæjarkerfisins að reka góða 

leikskóla“ og Þóra segir yfirmenn bæjarins hafi lagt upp með að það ættu að 

vera og þeir vildu hafa fagmenntað fólk. Stuðningur foreldra kom vel í ljós 

þegar leikskólakennarar áttu í kjarabaráttu árið 1981, þar sem á fundi foreldra 

leikskólabarna, sem haldin var að Pálmholti 23. febrúar 1981, var samþykkt 

áskorun til bæjarstjórnar um að ganga að kröfum kennara. Þegar 

bæjarráðsfundur hófst næsta dag, var fjöldi foreldra með börn mættur í 

húsnæði Akureyrarbæjar til að leggja áherslu á þessi mótmæli.   

Hjá Snjólaugu kom fram að foreldrar hefðu verið glaðir ef börnin voru 

ánægð og örugg en í sjálfu sér hefðu foreldrar ekki gert kröfu um faglegt starf 

með börnunum. Hrafnhildur Stefánsdóttir minnist að hjá sumum foreldrum 

hefði viðhorfið verið „geymslutengt“ og Hrafnhildur G. Sigurðardóttir 
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minnist umræðu um að börn ættu ekki að vera í vistun, þau ættu að vera 

heima hjá sér. En nýtingin bar þess merki að foreldrar vildu nýta þjónustuna 

fyrir börn sín.  

Hins vegar kom fljótlega í ljós að þessi nýja fagstétt ungra kvenna átti 

ekki alltaf samleið með eldri konum sem ráðnar voru í störf í leikskólum, eins 

og fram kemur í orðum Huldu um að þeim (leikskólakennurum) þótti þær 

„...ekki alltaf hafa réttar áherslur“. Leikskólastjórarnir voru í öllum tilvikum 

ungar konur, jafnvel barnlausar, að leiðbeina konum sem sumar hverjar voru 

búnar að eiga og ala upp hóp barna. Af einhverjum ástæðum þótti það meira 

um vert heldur en faglegt nám leikskólakennara. Sumir leikskólakennarar 

fundu sig knúna til að taka að sér stjórnun, þar sem það var grundvöllur þess 

að leikskóli væri starfræktur, en lentu svo í erfiðleikum með stjórnunarþáttinn 

einkum hvað varðar starfsmannastjórnun. En eins og áður segir kom fram í 

rannsókn Selmu Dóru Þorsteinsdóttir (1989:38) að ekki var til nein opinber 

áætlun eða staðlar um hvernig ætti að stjórna uppeldi og menntun í 

leikskólum, svo stjórnunin byggðist á stjórnandanum sjálfum. Átök eða 

spennuástand í leikskólum hafa komið fram í ýmsum rannsóknum. Gotvassli 

(1999:59-60) bendir á að stjórnandi sem vinnur meðal starfsmanna geti 

auðveldlega lent í spennuástandi milli faglegra þátta og persónulegra 

aðstæðna starfsmanna sinna. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2001:52) kemur 

fram að leikskólakennarar lýstu erfiðleikum sem meðal annars tengdust 

stjórnun starfsmanna á deild. Guðný Guðbjörnsdóttir (2001:17-18) sem 

rannsakaði orðræðu, skilvirkni og kyngerfi við stjórnun skólastofnanna leiddi 

að því líkum að vandinn innan leikskólanna snúist frekar um að vera 

stjórnandi heldur en um kyn stjórnanda og rannsókn Örnu H. Jónsdóttur 

(2009) gaf til kynna, að innan leikskólans hafi átt sér stað viðvarandi átök 

milli ólíkra menningarafla og stjórnunaraðferða þeim tengdum. Þessir 

árekstrar hafi verið nokkurs konar menningarárekstrar (e. culture 

clash).Vegna þessara átaka gáfust ýmsir fagmenn upp og leituðu í skjól 

leikskólastjóra sem vildu vera stjórnendur, eins og fram kemur í máli 

Snjólaugar sem segist hafa verið með þrjá fyrrverandi leikskólastjóra í starfi á 

Síðuseli. Hún segir jafnframt „þær komu og sóttu í það að vera þar sem var 

leikskólastjóri, sem vildi vera leikskólastjóri og þar sem var fagfólk“. Er það 

til samræmis við niðurstöður Örnu H. Jónsdóttur (2001:52) þar sem kom í 

ljós að þar sem nýútskrifaðir deildarstjórar höfðu byrjað á sama tíma gekk 

þeim nokkuð vel, því þær gátu borið sig saman og styrkt hver aðra. 
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Jafningjastuðningur var því greinilega mjög mikilvægur til að styrkja sýn á 

eigin getu og til að skapa eða auka vellíðan í vinnunni.  

Út frá þessum rannsóknum má velta fyrir sér hvort það sé nálægð 

stjórnenda og starfsmanna sem orsaki árekstra og/eða spennuástand eða hvort 

starfsmenn leikskóla hafi eða séu ekki tilbúnir að taka leiðbeiningum sem 

varða uppeldi og menntun barna. Með það í huga veltir rannsakandi því fyrir 

sér hvort það gæti tengst því að starfsmenn leikskóla eru í miklum meirihluta 

konur og konur hafa um aldir séð um uppeldi barna. Í framhaldi má því velta 

fyrir sér hvort starfsmenn skóla geri meðvitað eða ómeðvitað greinarmun á 

menntun og uppeldi í leikskóla og hvort viðbrögð þeirra séu mismunandi eftir 

því hvort þeir greina starf sitt sem kennslu eða uppeldi. Í kjölfarið má velta 

upp hvort þeir grípi til faglegra vinnubragða eða í eigið hyggjuvit eftir þessari 

flokkun.  

7.8 Rannsóknarspurningu svarað 

Rannsóknarspurningin sem unnið var út frá í upphafi er eftirfarandi, hvernig 

var uppbyggingu leikskóla Akureyrarbæjar háttað á árunum 1971 til 1991, 

með áherslu á hlutverk og störf leikskólastjóra?  

7.8.1 Uppbygging leikskóla 

Á þessu 20 ára tímabili byggði Akureyrarbær fjóra leikskóla, Lundarsel, 

Síðusel, Flúði og Holtakot. Að auki fékk Akureyrarbær leikskólann Pálmholt 

að gjöf, gamla barnaskólanum í Glerárhverfi var breytt í leikskóla sem hlaut 

nafnið Árholt, tekið var á leigu húsnæði að Sunnuhlíð 15 undir leikskólann 

Sunnuból, sem síðan sameinaðist Krógabóli, ásamt því að Akureyrarbær 

yfirtók rekstur tveggja leikskóla, Iðavallar og Krógabóls. Árið 1991 rak 

Akureyrarbær því 8 leikskóla og styrkti að auki einkarekna leikskólann 

Hlíðaból. Í lok ársins 1971 gátu börn á Akureyri notið leikskóladvalar í 

leikskólanum Iðavelli, þar sem rými var fyrir um 70 börn og á dagheimilinu 

Pálmholti, sem þá rúmaði einnig um 70 börn. Við lok tímabilsins vorið 1991 

voru rými í leikskólum Akureyrarbæjar tæplega 500 ásamt því að börn gátu 

notið leikskóladvalar á leikskólanum Hlíðabóli og leikskólanum Stekk, sem 

rekinn var af Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Þegar Pálmholt var opnað 

voru nokkrar efasemdaraddir um að foreldrar hefðu áhuga á að nýta sér 
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leikskóla, en raunin varð allt önnur. Til að bregðast við mikilli eftirspurn 

gripu bæjaryfirvöld til þess ráðs að takmarka þann tíma sem hvert barn gat 

dvalið í leikskóla. Takmarkanir þessar, sem áttu að vera bráðabirgðalausn, 

giltu í 10 ár. Því þrátt fyrir að uppbygging leikskóla hafi verið talsverð þessi 

fyrstu ár, var hún hvergi nógu mikil til að anna eftirspurn foreldra.  

Árið 1971 var boðið upp á þrennskonar vistunarform í leikskólunum á 

Akureyri. Á Iðavelli var boðið upp á leikskóladvöl fyrir hádegi, frá kl. 7:45 

til 12:15 og eftir hádegi frá kl. 12:45 til 17:15 og á Pálmholt var opið frá kl. 

7:45 til 18:00. Árið 1991 hafði val foreldra verið aukið töluvert, þar sem að 

auki var boðið upp á svo kölluð hádegispláss til kl. 13, 14 eða 15 og eftir 

hádegi var möguleiki á tíma til 17:15 eða 18:15. Á dagheimilum var boðið 

upp á 8 eða 9 tíma dvöl. Það má því sjá að talsvert var reynt að koma til móts 

við óskir og þarfir foreldra í þessari uppbyggingu. 

Þegar fyrstu fötluðu börnin voru innrituð í leikskólann Árholt árið 1975 

var engin sérstök ráðgjafaþjónusta við leikskólana starfandi í bæjarfélaginu. 

Þó var hægt að nálgast ýmsa þjónustu s.s. sálfræðiþjónustu og þjónustu 

talkennara í gegnum félagsmálastofnun. Árið 1981 var fyrsti leikskólafulltrúi 

Akureyrarbæjar ráðinn og í kjölfarið var byggð upp ráðgjafarþjónusta, 

dagvistadeild Akureyrarbæjar, sem fól í sér almenna og sértæka ráðgjöf og 

stuðning við leikskólastjóra og starfsfólks leikskóla. Á tímabilinu var því 

algjör kúvending á ráðgjafaþjónustu við leikskólana.  

Á þessum árum fóru félagsmálayfirvöld með yfirstjórn leikskólamála á 

Akureyri. Viðmælendur mínir bera þeim félagsmálastjórum Birni 

Þórleifssyni og Jóni Björnssyni vel söguna og segja þá hafa stutt sig í starfi 

með ráðum og dáð. Mjög fljótlega komust á föst samskipti milli skólastjóra 

og félagsmálayfirvalda. Þessi samskipti fólust meðal annars í föstum 

fundartímum þar sem farið var yfir mál og teknar ákvarðanir sem snertu 

leikskólana sem heild, ásamt því að fundirnir voru upplýsingafarvegur milli 

félagsmálaráðs og leikskólanna. Í fundi þessa sóttu forstöðumenn einnig 

stuðning við ákvörðunartökur hver til annars og má geta þess að sambærilegir 

fundir, nú samráðsfundir, hafa verið haldnir til dagsins í dag. Árið 1981 varð 

breyting á yfirstjórn leikskólamála þegar dagvistardeild Akureyrarbæjar var 

stofnuð, sem millistig milli leikskóla og félagsmálayfirvalda. Með tilkomu 

dagvistardeildar færðist stuðningur við leikskólana frá félagsmálastjóra að 

mestu leyti þar sem við starfi dagvistarfulltrúa tók leikskólakennarinn 

Sigríður Magnea Jóhannsdóttir. Fram kom að stuðningur við skólastjóra 
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breyttist talsvert við tilkomu leikskólakennara á félagsmálastofnun, þar sem 

hann þekkti til innviði leikskóla og vissi um hvað mál þar snerust. Um annan 

stuðning í starfi kemur fram að leikskólastjórar og leikskólakennarar leituðu 

hver til annars eftir stuðningi. Þeir hittust utan vinnutíma, bæði til 

fundarhalda vegna kjarabaráttu sinnar og einnig á óformlegum fundum þeim 

til gagns, gleði og stuðnings.  

7.8.2  Hlutverk og störf leikskólastjóra 

Þegar skoðuð eru hlutverk og störf skólastjóra þarf að hafa í huga bakgrunn 

þeirra. Allir viðmælendur mínir tóku upphaflega að sér stjórnunarstöður í 

leikskólum vegna þess að þær voru beðnar, eða þær hvattar til þess. 

Samkvæmt lögum um byggingu og rekstur dagvistunarheimila nr. 29/1973 

skyldi forstöðumaður dagvistunarheimilis og starfslið, er annast fóstrustörf, 

hafa hlotið fóstrumenntun, svo til að skóli væri rekstrarhæfur, þurfti að 

lágmarki einn leikskólakennara til að stýra starfinu. Af þessum sökum var 

mikill þrýstingur á viðmælendur mína um að taka að sér stjórnunarstörf þrátt 

fyrir að hugur þeirra beindist fyrst og fremst að kennslustörfum. Samræmist 

það rannsóknum Rodd (2013:14) sem segir að fáir yngri barna kennarar fari í 

nám með það að markmiði að vinna við stjórnun. 

Upplifun viðmælenda minna af menntun sinni er á þann veg að þær voru 

menntaðar til  kennslustarfa með börnum á deild. Í menntuninni var því engin 

áhersla lögð á starfsmannastjórnun eða rekstrarlega þætti, hvorki í bóklegri 

menntun né heldur í vettvangsnámi þeirra. Viðmælendur fengu því enga 

leiðsögn um stjórnunarhætti leikskóla á vettvangi sem leiddi til þess að þær 

þurftu að þreifa sig áfram þegar á hólminn var komið. Menntunin, að mati 

viðmælenda minna, var mjög góð sem fagleg menntun sem reyndist þeim vel 

í allri kennslu barna. Hvað varðar stjórnunarþátt starfsins svo sem að takast á 

við starfsmannastjórnun, var grunnurinn hins vegar lítill sem enginn.  

Viðmælendur eru sammála um að viðhorfið gagnvart leikskólum í 

bæjarfélaginu hafi verið að langmestu leyti jákvætt. Það hafi í byrjun verið 

efasemdaraddir um reksturs heilsárs dagheimilis og fólk hafi ekki reiknað 

með að það myndi ganga. Hjá viðmælendum kom fram að það hafi verið 

mikið stolt innan bæjarkerfisins að reka góða leikskóla og að yfirmenn 

bæjarins hafa lagt upp úr því að vera með fagmenntað fólk í starfi. Um 

viðhorf foreldra kom fram að þeir hafi verið ánægða ef börnum þeirra leið vel 
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og voru örugg. Viðhorfið var þó stundum dálítið „geymslutengt“ og mundu 

viðmælendur eftir umræðum um að það ætti ekki að senda börn í svona 

vistun, þau ættu að vera heima. Hins vegar studdu foreldrar dyggilega við 

bakið á leikskólakennurum í kjarabaráttu þeirra 1981, bæði með 

stuðningsyfirlýsingu og einnig mættu foreldrar á fund bæjarstjórnar til að 

mótmæla því að ekki væri gengið að kröfum kennara. Litið var á störfin sem 

kvennastörf en þó var einn og einn karlmaður ráðinn til starfa. Fróðlegt er þó 

að sjá að svo virðist að þeim hafi ekki alltaf verið fengið alveg sömu verkefni 

og konunum í skólunum.  

Fyrstu árin voru leikskólastjórar á Akureyri ekki með neinn fastan tíma 

sem fara átti í stjórnunarstörf og sinntu þeir því stjórnunarhluta starfsins eftir 

því sem færi gafst, gjarnan í útivistartíma barnanna. Á þessum tíma snerist 

stjórnun leikskóla meðal annars að umsýslu með vistunargjöld, handskrá 

þurfti allar nótur og önnur gögn, skrá vinnuskýrslur starfsmanna fyrir utan að 

skipuleggja starf skólans og samstarf við foreldra. Þar sem stjórnendurnir 

höfðu ekki fastan stjórnunartíma var starf þeirra með börnunum sífellt 

sundurslitið vegna símhringinga, fyrirspurna eða samskipta við foreldra. 

Stjórnendur voru því ekki alltaf vinsælustu starfsmenn deilda, þar sem 

stjórnunarhluti starfsins leiddi af sér sífelda fjarveru af deild. Leikskólastjóri 

var faglegur yfirmaður og til að byrja með oft eini fagmaðurinn í skólanum 

svo drjúgur tími hans fór í að leiðbeina starfsfólki og kenna rétt vinnubrögð. 

Um og eftir 1980 komust á fastir stjórnunartímar og árið 1991 voru 

stjórnendur í stærri leikskólum (stærri en 2ja deilda) með 100% 

stjórnunarskyldu en stjórnunarskylda í minni leikskólum var 75%. Í 

fundgerðum starfsmannafunda kemur fram að drjúgur tími stjórnenda hefur 

farið í að leiðbeina starfsmönnum og kynna fyrir þeim hugmyndafræði og 

vinnubrögðum leikskóla. Þeir þurftu að takast á við alla þætti mannlegrar 

hegðunar og má því leiða að því líkum að skortur á umfjöllun um 

stjórnunaraðferðir og starfsmannastjórnun í menntun þeirra hafi verið þeim 

fjötur um fót.  

Á fyrstu árum leikskólastarfs á Akureyri var innritun barna í höndum 

hvers skólastjóra fyrir sig. Foreldrar sóttu um leikskólapláss í hverjum skóla 

og voru börnin gjarnan skráð á biðlista allra skólanna. Þar sem engin 

upplýsingagjöf var milli leikskólastjóra um nöfn barna á biðlista var því oft 

búið að innrita barn í einn skóla þegar röðin var komin að því í öðrum. Til að 

koma í veg fyrir þennan tvíverknað var innritun barna alfarið færð til 
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félagsmálastofnunar árið 1980 Eftir það þurftu foreldrar eingöngu að hringja 

á einn stað til að leggja inn umsókn eða spyrjast fyrir um gang mála. Að mati 

viðmælenda minna var með þessu létt af þeim miklu álagi og erilsömum 

þætti sem fólst í að svara fyrirspurnum foreldra um innritunarmál, taka við 

umsóknum og innrita börn.  

Eftir því sem leikskólunum fjölgaði breyttust áherslur í starfi 

leikskólastjóra. Mikil vinna fór í að samræma þjónustustig skólanna og ýmsar 

reglur, þar sem foreldrar leikskólabarna báru saman bækur sínar og fóru fram 

á svipaða þjónustu í öllum skólunum. Voru fundir leikskólastjóra með 

félagsmálayfirvöldum meðal annars nýttir til þessara samráðsstarfa. Má því 

segja að strax í upphafi hafi skólastjórar með þessari vinnu verið að leggja 

línurnar að uppbyggingu samfélags leikskóla á Akureyri. 

Skólastjórnendur höfðu veg og vanda af því að byggja upp samstarf við 

foreldra bara í leikskólum. Skipuð voru foreldrafélög við alla leikskólana, 

komið á föstum tímum þar sem foreldrum var boðið í heimsókn í skólana, 

haldnir foreldrafundir með fræðsluerindum og margt fleira. Í lok áttunda 

áratugarins voru einnig tekin upp foreldraviðtöl, þar sem starfsfólk leikskóla 

átti einkasamtöl við foreldra hvers barns. Ekki er nákvæmlega vitað um 

innihald samtalanna en leiða má að því líkum að þar hafi verið rætt um 

þroska barnanna, framfarir þeirra, þarfir og áhugasvið.  

Mikill tími fór í að berjast fyrir bættum kjörum, því leikskólakennarar í 

hverju sveitarfélagi sömdu hver við sinn viðsemjanda. Kjarabaráttan batt 

kennarahópinn saman og styrkti hann. „Fóstrur“ á Akureyri stofnuðu sérstaka 

deild innan Fóstrufélags Íslands, sem þá var fagfélag fóstra á landsvísu. Þessi 

deild var vísir að landshlutadeildum innan Fóstrufélagsins sem enn eru við 

líði, þrátt fyrir miklar breytingar innan félagsins. Barátta stjórnenda var ekki 

bara tengd eigin kjörum, heldur einnig fyrir bættri aðstöðu innan 

leikskólanna, bæði fyrir starfsmenn og börn. Húsnæði leikskólanna, sem í 

sumum tilvikum var gamalt, þarfnaðist mikils viðhalds og endurnýjunar. Má 

sem dæmi nefna að húsnæði Iðavallar og Árholts þurfti að taka til gagngerra 

endurbóta og beittu stjórnendur þrýstingi með hótun um uppsagnir til að fá 

fram viðbrögð við kröfum sínum þar að lútandi.  

Ýmsar breytingar höfðu mikil áhrif á störf stjórnenda og má þar nefna 

sérstaklega fjölgun fagmanna og útkoma Uppeldisáætlunar fyrir 

dagvistarheimili, markmið og leiðir árið 1985. Fjölgun fagmanna hafði þau 

áhrif að stjórnendur sáu sér fært að dreifa valdi, láta af stjórnun á deildum og 
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einbeita sér að yfirumsjón skólanna. Stöður yfirfóstru og deildarfóstru urðu 

til í kjarabaráttu þessa tímabils svo leikskólastjórar gátu lagt hluta af faglegri 

ábyrgð og kennslu leiðbeinenda í þeirra hendur. Þrátt fyrir aukningu 

fagmanna báru skólastjórar samt áfram höfuðábyrgð og drógu vagninn í 

faglega starfinu ásamt því að samræma uppeldisstarf milli deilda hvers 

leikskóla. Fram undir 1985 höfðu ekki verið gefnar út neinar samræmdar 

reglur eða upplýsingar um hvernig leikskólastarf skyldi fara fram. 

Skólastjórar þurftu því hver og einn, eða í samvinnu, að setja niður allar 

grunnreglur, skipulag, uppeldisleg viðmið og áherslur út frá eigin menntun og 

hugmyndafræði. Við nýráðningar starfsmanna var því takmarkað efni sem 

hægt var að láta viðkomandi lesa, svo kennsla og upplýsingagjöf þurfti að 

fara fram maður á mann. Í mikilli starfsmannaveltu var þessi þáttur starfsins 

mjög drjúgur. Við útkomu uppeldisáætlunarinnar fengu stjórnendur í hendur 

faglegt efni sem hægt var að láta starfsmenn lesa sér til gagns og fróðleiks um 

leikskóla og leikskólauppeldi. Var útkoma hennar mikil hvatning fyrir 

fagvitund kennara, sem loks fengu í hendur skráðar heimildir til staðfestingar 

á þeim vinnubrögðum sem þeir voru að innleiða. Tilkoma 

uppeldisáætlunarinnar og fjölgun fagmanna bar með sér breytingar á innra 

starfi leikskóla með auknu skipulagi og markvissari vinnubrögðum. Í lok 

áttunda áratugarins var því komin af stað mikil fagleg gerjun sem ekki er 

gerð nánari skil í verki þessu. 

Ef horft er á stjórnunaraðferðir skólastjóra við starfsmannastjórnun telja 

flestir viðmælendurnir sig hafa beitt einhverskonar jafningja- eða 

mannauðsstjórnun. Snjólaug Pálsdóttir segist ekki hafa áttað sig á því að hún 

væri einhverskonar stjórnandi, þó hún hafi verið sú sem þurfti að draga 

vagninn. Hún hafi beitt þeirri aðferða að kynna hugmyndir og reyna að fá 

fólk til liðsinnis við þær. Í sama streng taka aðrir viðmælendur, nema Hulda 

Harðardóttir sem segir ekki hægt að vera jafningi undirmanna sinna. Hún 

segir um stjórnunaraðferðir sínar að hún hafi reynt að vera með milda 

stjórnun og vera jafningi á vissan hátt, en hún hafi alltaf verið meðvituð um 

að hún bar ábyrgðina og þurfti að taka af skarið þegar á reyndi. Í rýnihópnum 

kom fram að hugmyndafræði jafningjastjórnunar hafi verið rík á þessum 

árum því það mátti helst engin vera neitt hærra settur en annar. Þetta 

stjórnunarfyrirkomulag ber keim af því sem Guðný Guðbjörnsdóttir 

(1997:185) nefnir tengslastíl og einkennist af áherslu á gott 

vinnuandrúmsloft, góð tengsl við undirmenn, dreifa forystu og á styrkingu 
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annarra. Rodd (2013:35) segir einnig að í yngri barna kennsluumhverfi sé að 

mótast eigið módel, stjórnunarlíkan og tungumál byggt á tengslum, 

samræðum og samfélagi sem einkennist af samvinnu, ráðgjöf, samstarfsfýsi 

og flötu stjórnunarfyrirkomulagi. Í þessu fyrirkomulagi sækjast stjórnendur 

eftir að vinna með samstarfsfólki í stað þess að stjórna því. Þessi vinnubrögð 

hafa einnig gjarnan verið kennd við kvenlægar stjórnunaraðferðir. Hvort 

þessar aðferðir teljast frekar kvenlægar en karllægar skal ósagt látið, en út frá 

rannsóknum Rodd má velta því upp hvort þetta séu stjórnunaraðferðir sem 

henta best í kennslu yngstu barnanna, þar sem nándin er mikil og óljós skil 

milli menntunar og umhyggju. 

7.8.3 Viðhorf 

Að lokum er mikilvægt að velta fyrir sér ríkjandi viðhorfum í leikskólum 

þessa tíma, því viðhorf hafa gríðarleg áhrif á hvernig einstaklingi er mætt, 

hvort sem hann er stjórnandi eða starfsmaður. Þessi viðhorf höfðu mikið að 

segja um líðan viðmælenda minna í starfi, bæði til að efla þá og styrkja en 

einnig til að veikja þá og draga úr þeim kjarkinn. Á þessum árum voru 

leikskólastjórarnir ungar konur, með nýjar og jafnvel framúrstefnulegar 

hugmyndir og skoðanir um uppeldi barna. Starfsmenn leikskóla voru hins 

vegar á öllum aldri, þar á meðal mæður og ömmur sem búnar voru að ala upp 

börn. Viðhorfið virðist hafa verið að barneignir og reynsla vægi þyngra á 

metum í leikskólum heldur en menntun kennara. Þessar eldri konur voru því 

ekki alltaf tilbúnar að taka við leiðbeiningum frá ungum, hvað þá barnlausum 

konum svo innan skólanna skapaðist meðal annars togstreita milli menntunar 

og reynslu. Samrýmist það því niðurstöðum Örnu H. Jónsdóttur (2009) sem 

gefa til kynna, að innan leikskólans hafi átt sér stað viðvarandi átök milli 

ólíkra menningarafla og stjórnunaraðferða þeim tengdum. Þessir árekstrar 

höfðu meðal annars í för með sér að stjórnendur ílengdust ekki í störfum. Í 

mörgum skólum skapaðist erfitt ástand vegna stjórnendaskipta þar sem hver 

stjórnandi kom inn með nýjar hugmyndir, ný uppeldisleg sjónarmið og gildi 

sem hann vildi koma inn í starfið. Margir starfsmenn sem komnir voru með 

nokkra ára starfsreynslu voru búnir að fá sig full sadda af breytingum og því 

mættust stundum stálin stinn þegar nýir fagmenn komu til starfa. Þetta hafði í 

för með sér átök og uppgjöf hjá mörgum fagmönnum sem sögðu upp 

stjórnunarstörfum og sóttu í leikskóla þar sem aðrir fagmenn voru við störf. 



133 

Það hafði aftur þær afleiðingar að enn einn nýr fagmaður var ráðinn til starfa 

sem kom með nýjar áherslur og stundum endurtók sig sama sagan aftur og 

aftur. Þetta ástand var viðkvæmt og stundum mjög erfitt og reyndu yfirmenn 

bæjarins að fá fagmenn til liðs við sig til að breyta ástandinu í þessum skólum 

sem aftur hafði í för með sér að fagfólki fannst það þvingað til að taka að sér 

störf sem það var ekki alltaf tilbúið til. Þetta var því hringrás breytinga sem 

náði loks lendingu þegar fagmönnum fór að fjölga og þeir fengu stuðning 

hver af öðrum inni í skólunum.  

Leikskólarnir voru gjarnan reknar sem óháðar einingar fyrir og eftir 

hádegi því algengt var að starfsmenn væru í hlutastörfum, einkum þeir sem 

höfðu ung börn á framfærslu og var fagfólkið þar ekki undanskilið. 

Skólastjórar voru tilbúnir til að gera ýmsar breytingar á starfsaðstöðu 

starfsmanna til að fá fagfólk til starfa og voru því þarfir og aðstæður þeirra 

gjarnan metnar hærra en þarfir stofnunarinnar eða annarra starfsmanna. Af 

þessum orsökum gat skapast jafnvægisleysi í fagmennsku innan sömu 

stofnana, þar sem fagfólkið þjappaðist í vinsælustu stöðurnar, sem þá voru 

fyrir hádegi, en síðdegisdeildir voru mannaðar ófaglærðu fólki. Við þessar 

aðstæður gat skapast óánægja og kurr í starfsmannahópnum sem til dæmis 

leiddi af sér að erfitt var að hlúa að stofnanamenningu.  
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 Lokaorð 8.

Í þessu verki hef ég dregið upp mynd af uppbyggingu og sögu leikskóla á 

Akureyri á árabilinu frá 1971 til 1991 með áherslu á hlutverk og störf 

leikskólastjóra. Í rannsókninni var heimilda aflað í skjalasöfnum, sem geyma 

gögn frá þessum fyrstu árum leikskólasögunnar ásamt því að rætt var við 

ellefu leikskólastjóra sem störfuðu við leikskóla Akureyrarbæjar á þessu 

árabili ásamt hópi leikskólakennara í rýnihópi.  

Í verkinu er eingöngu horft á þetta tiltekna tímabil í uppbyggingarsögu 

skóla Akureyrarbæjar en þess ber að geta að í bæjarfélaginu var leikskólinn 

Iðavöllur rekinn fyrir árið 1971 af Barnavinafélagi Akureyrar ásamt því að 

Fjórðungssjúkrahúsið rak leikskólann Stekk frá árinu 1973. Ekki var haft 

samband við skólastjóra Iðavallar fyrir árið 1971 né heldur skólastjóra af 

Stekk, þar sem eingöngu er fjallað hér um uppbyggingarsögu leikskóla innan 

bæjarkerfisins.  

Í lok þessa tímabils var að fara af stað gríðarmikil fagleg þróun sem hægt 

væri að gera skil í öðru verki þar sem áhersla væri til dæmis lögð á rannsókn 

á faglegri uppbyggingu og innra starfi leikskólanna. Einnig er mikilvægt að 

halda áfram uppbyggingarsögu leikskóla Akureyrarbæjar, en þar hafa orðið 

töluverðar breytingar frá árinu 1991. Árið 1993 keypti Akureyrarbær húsnæði 

í Brekkugötu 34 og rak þar lítinn leikskóla, Klappir, til ársins 2006 er 

skólanum var lokað og starfsemi hans færð í leikskólann Hólmasól við 

Þórunnarstræti. Hólmasól er sex deilda einkarekinn leikskóli rekinn af 

Hjallastefnunni e.h.f. Árið 2001 tók til starfa fyrsti leikskólinn í Giljahverfinu 

og fékk hann nafnið Kiðagil. Kiðagil er fjögurra deilda leikskóli en fyrstu tvö 

árin hafði Giljaskóli helming skólans til afnota. Annar leikskóli, Tröllaborgir, 

tók til starfa í Giljahverfinu árið 2005 er Akureyrarbær tók þá á leigu tvær 

neðstu hæðirnar í húsnæði FIESTA að Tröllagili 29, og rekur þar fjögurra 

deilda leikskóla. Eins og áður sagði var leikskólinn Krógaból stækkaður árið 

1994 er starfsemi Sunnubóls eldri var færð þangað. Aftur var skólinn 

stækkaður árið 2001 og þar er nú rekinn fimm deilda skóli. Leikskólinn 

Árholt var aflagður árið 2003 og starfsemi hans flutt í leikskólann 

Naustatjörn, fjögurra deilda leikskóla sem þá tók til starfa í Naustahverfinu. 
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Árið 2009 var einni deild bætt við skólann og er hún staðsett í húsnæði 

Naustaskóla og loks árið 2012 bættist sjötta deildin við, einnig í húsnæði 

grunnskólans. Leikskólinn Sunnuból yngri hefur verið starfandi í Móasíðu 1 

frá árinu 1999. Til að byrja með var hann starfræktur fyrir 1 – 3ja ára börn. 

Leikskólinn var stækkaður árið 2001 og síðan aftur 2002 ásamt því að 

aldursamsetningu barnanna var breytt til samræmis við aðra leikskóla 

bæjarins. Þar er nú rekinn 3ja deilda leikskóli fyrir börn frá 18 mánaða aldri. 

Loks var á Akureyri rekinn leikskólinn Ársól á árunum 1995 til 1998. 

Skólinn var einkarekinn og innritaði börn frá níu mánaða aldri. Fyrir utan 

þessa uppbyggingu voru skólar sameinaðir árið 2012 er leikskólinn Pálmholt 

og leikskólinn Flúðir voru sameinaðir undir heitinu Pálmholt og leikskólarnir 

Síðusel og Holtakot voru sameinaðir undir heitinu Hulduheimar Sel og 

Hulduheimar Kot.  

 

Það er von mín að með þessu verki hafi mér tekist að draga upp mynd af 

uppbyggingu leikskóla á Akureyri á árabilinu 1971 til 1991 með áherslu á 

störf og hlutverk stjórnenda, þannig að lesendur standi uppi með skýrari sýn á 

tímabilið sem um ræðir. 

 



137 

Heimildir 

Akureyrarbær. (2013). Árskýrsla Akureyrarbæjar Sótt af 

http://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/akureyrarbaer_arsskyrsl

a2012_vef.pdf. 

 

Anderson, L. (2003). A Leadership approach to Managing People in Education. Í 

Kydd, L., Anderson, L., og Newton, W., (ritstjórar). Leading people and 

Teams in Education. (bls. 11–26). London: Sage Publiation. 

 

Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, ritstjórar. (2010). Spor í sögu stéttar. 

Félag leikskólakennara 60 ára. Reykjavík: Skrudda.   

 

Anna Guðrún Edvardsdóttir. (2004). Er gildismat íslenskra skólastjóra ólíkt eftir 

kynferði? Tímarit um menntarannsóknir 1, 71–82.  

 

Anna Kristín Sigurðardóttir. (2010). Professional Learning Community in Relation to 

School Effectiveness. Scandinavian Journal of Educational Research, 54(5), 

395–412.  

 

Anna Kristín Sigurðardóttir. (2013). Skóli sem lærdómssamfélag. Í Rúnar 

Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson 

(ritstjórar). Fagmennska í skólastarfi, (bls. 35-53). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

 

Arna H. Jónsdóttir. (2001). Starfsánægja og stjórnun í leikskóla. Uppeldi og 

menntun 10, 45–58. 

 

Arna H. Jónsdóttir. (2009). Kvenlægur arfur og karllægur valdapíramídi: Sérstaða 

leikskólans og hin eilífu átök. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. 

Reykjavík: Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af 

http://netla.khi.is/greinar/2009/007/02/index.htm.  

 
Árelía Eydís Guðmundsdóttir. (2008). Ein af strákunum: íslenskir kvenleiðtogar. 

Rannsóknir í félagsvísindum IX. Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands: 

erindi flutt á ráðstefnu í október 2008, (bls. 55-62). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

 

Guðmundur Þorláksson. (1974). Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára 1924 apríl 1974. 

Reykjavík: Sumargjöf.  

 

Barnaverndarlög nr. 43/1932. 

http://netla.khi.is/greinar/2009/007/02/index.htm


138 

 

Bolman, L. G. og Terrence E. D. (2000). People and organizations. Educational 

Leadership. (The Jossey-Bass reader), (bls. 59–69). San Francisco: Jossey-

Bass. 

 

Bush T. (2009). Leadership Development and School Improvement: Contemporary 

issues in Leadership Development. Educational Review 61(4), 375–389.  

Sótt af http://web.a.ebscohost.com/. 

 

Bush T. og Middlewood D. (2005). Leading and Managing People in Education. 

London: SAGE Publication.  

 

Burns J.M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.  

 

Bætt úr brýnni þörf. (1979, 9. ágúst), Dagur. bls. 1. 

 

Börkur Hansen. (2003). Stofnanamenning og stjórnun. Í Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson, Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar). Fagmennska og forysta: 

þættir í skólastjórnun, (bls. 49-61). Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands.  

 

Börkur Hansen. (2013). Forysta og skólastarf. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar). Fagmennska í 

skólastarfi, (bls. 77-92). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Børhaug, K., Helgøy, I., Homme, A., Lotsberg, D. Ø. og Ludvigsen, K. (2011). 

Styring, organisering og ledelse i barnahagen. Bergen: Fagbokforlaget 

Vigmostad og Bjøske AS.  

 

Catalyst. (2007). The Double-Bind Dilemma for Women in Leadership: Damned if 

you do, doomed if you don´t. Zurick. Catalyst Europe Sótt af 

http://www.catalyst.org/knowledge/double-bind-dilemma-women-leadership-

damned-if-you-do-doomed-if-you-dont-0. 

 

Dagheimilið Pálmholt. (2006, 11. apríl). Dagur, bls. 3.  

 

Donaldson, G. A. (2006). Cultivating Leadership in Schools; Connecting people, 

Purpose and Practice (2. útgáfa). Columbia University: Teachers College 
Press. 

 

DuFour, R. (2004). What is a professional learning community? Educational 

leadership. 61(8), 6-11. Sótt af http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/may04/vol61/num08/What-Is-a-Professional-Learning-

Community%C2%A2.aspx . 

 

DuFour R. og Fullan M. (2013). Culture built to Last. Systemic PLSs at Work. 

Bloomington IN: Soultion Tree Press. 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5a249c19-a8fc-465b-afc2-4f9ab2b82085%40sessionmgr4003&vid=2&hid=4114
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may04/vol61/num08/What-Is-a-Professional-Learning-Community%C2%A2.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may04/vol61/num08/What-Is-a-Professional-Learning-Community%C2%A2.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may04/vol61/num08/What-Is-a-Professional-Learning-Community%C2%A2.aspx


139 

Erindisbréf fyrir grunnskólastjóra 197/1996. 

 

Félagsmálastofnun Akureyrar. (1984, 9. maí). Dagur, bls. 8. 

 

Fitzgerald M. M. og Theilheimer R. (2013). Moving Toward Teamwork Through 

Professional Development Activities. Early Childhood Educational Journal, 

41(2), 103–113.  

 

 

Flókin staða í fóstrudeilunni. (1988, 8. janúar). Dagur, bls. 20. 

 

Fóstrur á Akureyri hættu störfum í gær. (1981, 21. febrúar). Morgunblaðið, bls. 3. 

 

Fóstrur fengu 10% meiri hækkun en aðrir starfsmenn. (1981, 24. febrúar). Dagur, 

bls. 1. 

 

Framhaldsdeild Fósturskóla Íslands. (1983). Námsvísar. Reykjavík: Fósturskóli 

Íslands. 

 

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco CA: Jossey - Bass.  

 

Fullan, M. (2005). Leadership & sustainability. System Thinkers in Action. Corwin 

Press. CA: A Sage Publication Company. Thousand Oaks.  

 

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4. útgáfa). New York: 

Teachers College Press. 

 

Fullan, M. og Hargreaves A. (2000). Mentoring in the new millennium. Theory Into 

Practice. 39(1), 50–56. The Ohio State University.  

Sótt af http://search.proquest.com/docview/218798247?accountid=135943 

 

Gotvassli K. Å. (1999). Barnehager- organisasjon og ledelse. Oslo: Tano. 

 

Guðný Guðbjörnsdóttir. (1997, 20.-22. október). Kynferði og stjórnun menntamála í 

kvennafræðilegu ljósi. Í Helga Kress og Rannveig Traustadóttir (ritstjórar), 

Íslenskar kvennarannsóknir-Erindi flutt á ráðstefnu í október 1995 (bls. 179-

188). Reykjavík: Rannsóknarstofa í kvennafræðum. 

 

Guðný Guðbjörnsdóttir. (2001). Orðræða um árangur skilvirkni og kyngervi við 

stjórnun menntastofnanna. Uppeldi og menntun 10(1) 9–44. 

 

Hall, G. E. og Hord, S. M. (2011). Implementing Change: Patterns, principles, and 

Potholes (3. útgáfa). Boston: Pearson Education INC.  

 

Hargreaves A. (2000). Four Ages of Professionalism and Professional Learning. 

Teachers and Teaching: History and Practice, 6(2), 151-182. Sótt af 

http://educar.files.wordpress.com/2007/04/4idadesprof.pdf. 

http://search.proquest.com/docview/218798247?accountid=135943


140 

 

Hargreaves, A. (2001). The emotional geographies of teachers relation with 

colleagues. International Journal of Educational Research 35(5), 503–527. 

Sótt af http://www.sciencedirect.com/science/journal/08830355/35/5. 

 

Hargreaves, A. og Fink, D. (2006). Sustainable Leadership. San Francisco: Jossey-

Bass.  

 

Harris, A og Jones, M. (2010). Professional learning communities and system 

improvement. Improving Schools, 13(2), 171-181. Sótt af 

http://imp.sagepub.com/content/13/2/172.full.pdf+html. 

 
Heikka, J., Waniganayake, M. & Hujala, E. (2013). Contextualising distributed leadership 

within early childhood education: Current understandings, research evidence and 

future challenges. Educational Management, Administration & Leadership 41(4), 

30–44. 

 

Heikka, J. & Wanikanayake, M. (2011). Pedagogical leadership from a  distributed 

perspective within the context of early childhood education. International Journal 

of Leadership in Education 14(4), 499–512. 

 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríður Halldórsdóttir 

og Kristján Kristjánsson (ritstjórar). Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum, (bls. 67-85). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Hoy. W. K. og Miskel, C. G. (2001). Educational Administration. Theory, Research 

and Practice (6. útgáfa). New York: McCraw-Hill. 

 

Hoyt, C. L. og Blascovich, J. (2007). Leadership Efficancy and Women Leaders 

Responses to Stereotypa Activation. Group Processes and Intergroup 

Relation 10(4), 595-616. Sótt af http://gpi.sagepub.com/content/10/4/595. 

 

Hreiðar Stefánsson. (1957). Smábarnaskólar. Í Broddi Jóhannesson (ritstjóri). 

Menntamál 30(1), 89-95. 

 

Jón Torfi Jónasson. (2006). Frá gæslu til skóla. Um þróun leikskóla á Íslandi. 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 

Kennsla (1931, 12. september). Verkamaðurinn, bls. 3. 

 

Kvenfélagið Hlíf 50 ára. Afmælisrit 1907 – 4. febrúar – 1957. (1957). Eiríkur 

Sigurðsson tók saman. Akureyri. Kvenfélagið Hlíf.  

 

Lewis, M. og Andrews, D. (2007). Transforming practice from within: the power of 

the professional learning community. Í Stoll, L. og Seashor, K. L. (ritstjórar). 

Professional Learning Communities. Divergence, Depth and Dilemmas, (bls 

132-147). Maidenhead: McGraw Hill / Open University Press. 

 

http://imp.sagepub.com/content/13/2/172.full.pdf+html
http://gpi.sagepub.com/content/10/4/595


141 

Louis, K. S. (2007). Trust and improvement in schools. Educational Change 8(1), 1-

24. Sótt af 

http://www.springerlink.com/content/xg2380420883g715/fulltext.pdf . 

 

Louis K.S., Leithwood K., Wahlstrom K. L. og Anderson S. E. (2010). Investigating 

the Links to Improved Student Learning. Sótt 31. janúar 2014 

http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/key-

research/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-

Learning.pdf. 

 

Lundarsel skal barnið heita. (1979, 31. júlí). Íslendingur, bls. 8. 

 

Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979. 

 

Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila nr. 29/1973. 

 

Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila nr.112/1976. 

 

Lög um leikskóla nr. 78/1994 

 

Lög um Fósturskóla Íslands nr. 10/1973. 

 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995. 

 

Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983. 

 

Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29 / 1947. 

 

Lög um vernd barna og ungmenna 53/1966. 

 

Marzano, R. J., Waters, T. og McNulty, B. A. (2005). School Leadership that Works. 

From Research to Results. Alexandria,Va.: Research for Education and 

Learning. 

  

Maxcy, S. J. (1991). Educational leadership: a critical pragmatic perspective. New 

York: Bergin & Garvey. 

 

Menntamálaráðuneytið. (1985). Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, markmið og 

leiðir. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið 

 

Menntamálaráðuneytið. (1993). Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá leikskóla. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið .  

 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

http://www.springerlink.com/content/xg2380420883g715/fulltext.pdf
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/key-research/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-Learning.pdf
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/key-research/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-Learning.pdf
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/key-research/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-Learning.pdf


142 

 

Middlewood D. (2010). Managing People and Performance. Í Bush, T., Bell, L. og 

Middlewood, D. (ritstjórar). The Principles of Educational Leadership & 

Management (2. útgáfa), (bls. 132-150). London: Sage Publications LTD 

 

Nýtt starfsheiti tekið upp. (1988, 18. janúar). Dagur, bls. 16. 

 

OECD. (2007). OECD Insights Human Capital: How What You Know Shapes Your 

Life. Sótt 24. apríl 2012 af http://www.oecd.org/dataoecd/29/2/38435801.pdf. 

 

Owens, R. G. og Valesky, T. C. (2011). Organizational Behavior in education: 

Leadership and school Reform (10. útgáfa). Boston: Pearson Education.  

 

Rebore, R. W. (2011). Human Resources Administration in Education. A 

Management Approach (9. útgáfa). New York: Pearson Education, Inc.  

 

Reglugerð um dagvistarheimili nr. 149/1977. 

 

Rodd, J. (2013). Leadership in Early Childhood. The pathway to professionalism (4. 

útgáfa). Maidenhead: Open University Press.  

 

Roy, P. og Hord, S. M. (2006). It´s everywhere but what it is? Professional learning 

communities. Journal of School Leadership, 16(5), 490–501. Sótt af 

http://eric.ed.gov/?id=EJ835455. 

 

Rosener, J. B. (1990). Ways Women Lead. Harvard Business Review, 68(6), 13-24. 

Sótt af 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1056790.files/April%2012/Reach-

Ways_Women_lead-2.pdf. 

 

Rúnar Sigþórsson (ritstjóri), Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, Mel West. (1999). Aukin gæði náms: 

Skólaþróun í þágu nemenda. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 

Íslands. 

 

Sakeshaft, C., Nowell, I. og Perry, A. (2000). Gender and Supervision. San 

Francisco: Jossey-Bass.  

 

Selma Dóra Þorsteinsdóttir. (1989). Styrer som pedagogisk leder i barnehagen: en 

teoretisk drøfting og en empirisk undersøkelse av styrers bruk av 

førskolelærers ressurser med utgangspunkt i "Human Resources Theory". 

Skriftserie 1/89. Oslo: Barneverndsakademiet. 

 

Senge. P. M. (2007). Give me a lever long enough… and single handed I can move 

the world. Í The Jossey–Bass Reader on Educational Leadership (2. útgáfa), 

(bls. 3-16). San Francisco: Jossey-Bass.  

 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/2/38435801.pdf
http://eric.ed.gov/?id=EJ835455
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1056790.files/April%2012/Reach-Ways_Women_lead-2.pdf
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1056790.files/April%2012/Reach-Ways_Women_lead-2.pdf


143 

Senge, P. M. (1990).  The fifth discipline: the art and practice of the learning 

organization. New York: Doubleday/Currency. 

 

Sergiovanni, T. J. (2000). Leadership as stewardship „Who´s serving who?“ Í 

Educational leadership, (bls. 269-286). San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Sergiovanni, T. J. (2009). The Principalship: A reflective practice perspective (6. 

útgáfa). Boston: Allyn og Bacon. 

 

Sergiovanni, T. J. (1992). Moral leadership: getting to the heart of school 

improvement. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Sérkjarasamningar undirritaðir. (1981, 29. janúar). Dagur, bls. 1. 

 

Sigurður Kristinsson. (2013). Að verðskulda traust. Um siðferðilegan grunn 

fagmennsku og starf kennara. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og 

Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar). Fagmennska í skólastarfi, (bls. 

237-256). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Sigurlína Davíðsdóttir og Penelope Lisi. (2009, 15. des.). Lýðræðisleg skólastjórnun 

– hvar skiptir hún máli? Ráðstefnurit Netlu: Rannsóknir – Nýbreytni – Þróun. 

Sótt af http://netla.khi.is/greinar/2009/007/07/index.htm. 

 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2008). Mat á skólastarfi. Handbók um matsfræði. Reykjavík: 

Hólar.  

 

Síðuseli lokað um áramótin. (1987, 22. desember). Dagur, bls. 16. 

 

Skóli fyrir starfsstúlkur barnaheimila tekur til starfa. (1946, 21. ágúst). 

Morgunblaðið, bls. 2. 

 

Sóley S. Bender. (2003). Rýnihópar. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (ritstjórar). Handbók í aðferðarfræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum, (bls. 85-100). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Somech, A. (2008). Managing Conflict in School Teams: The Impact of Task and 

Goal Interdependence on Conflict Management and Team Effectiveness. 

Quarterly Educational Administration 44(3), 359-390. Sótt af 

http://eaq.sagepub.com/content/44/3/359. 

 

Starfslýsingar fóstra. (Ekkert ártal). Reykjavík: Samband íslenskra sveitarfélaga, 

Fóstrufélag Íslands.  

 

Stuðningsyfirlýsing til fóstra á Akureyri. (1981, 12. febrúar). Dagur. bls. 6. 

 

Sunnuból án forstöðumanns. (1988, 29. febrúar). Dagur bls. 2. 

 

http://netla.khi.is/greinar/2009/007/07/index.htm
http://eaq.sagepub.com/content/44/3/359


144 

Stoll, L., Boam, R., McMahon, A., Wallace, M og Tomas, S. (2006). Professional 

Learning Communities: A Review of the Literature. Journal of Educational 

Change 7, 221–258. Sótt af 

http://schoolcontributions.cmswiki.wikispaces.net/file/view/PROFESSIONA

L+LEARNING+COMMUNITIES+A+REVIEW+OF.pdf. 

 

Stoll, L., Boam, R., McMahon, A., Wallace, M.,Tomas, S., Greenwood, A. og 

Hawkey, K. (2006). Professional Learning Communities: source materials for 

school leaders and other leaders of professional learning. Getting started and 

thinking about your journey. Sótt af 

http://www.lcll.org.uk/uploads/3/0/9/3/3093873/1_plc_source_materials_user

_guide.pdf. 

 

Tillaga um að lagfæra Iðavelli. (1990, 19. september). Dagur, bls. 1. 

 

Uline, L. C. (2003). Constructive Conflict: How Controversy Can Contribute to 

School Improvement. Teachers College Record 105(5), 782-816. Sótt af 

http://mxtsch.people.wm.edu/Scholarship/TCR_ConstructiveConflict.pdf.  

 

UNESCO. (1996). Learning: The treasure within – Report to UNESCO of the 

International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris: 

UNESCO publishing. Sótt af http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf.   

 

Valborg Sigurðardóttir. (1998). Fósturskóli Íslands. Afmælisrit í tilefni 50 ára 

afmælis skólans 1996. Reykjavík: Gott mál. 

 

Wallace, S. (2001). Sharing leadership of Schools through Teamwork. A Justifiable 

Risk? 29(2), 153-167 Sótt af 

http://ema.sagepub.com/content/29/2/153.full.pdf+html. 

 

Þórkatla Aðalsteinsdóttir. (1998). Konur stjórna öðru vísi. Frjáls verslun, 59(9), 32-

35. 

 

Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson. (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í 

Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar). Handbók í 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, (bls. 51-66). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

 

Þroskaheftir. (1982, 9, mars). Norðurland, bls. 4. 

 

Frumvarp til laga um hlutdeild ríkisins um byggingu og rekstur dagvistunarheimila. 

(1972). Sótt af http://www.althingi.is/altext/93/s/pdf/0003.pdf 10. október 

2013. 

 

 

 

 

 

http://www.lcll.org.uk/uploads/3/0/9/3/3093873/1_plc_source_materials_user_guide.pdf
http://www.lcll.org.uk/uploads/3/0/9/3/3093873/1_plc_source_materials_user_guide.pdf
http://mxtsch.people.wm.edu/Scholarship/TCR_ConstructiveConflict.pdf
http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf
http://ema.sagepub.com/content/29/2/153.full.pdf+html
http://www.althingi.is/altext/93/s/pdf/0003.pdf


145 

Óprentaðar heimildir 

Gögn af Héraðsskjalasafninu á Akureyri 

 

F-47/12  Starfsmannafélag Akureyrar, Sérkjarasamningur Akureyrarbæjar og 

STAK 1. ágúst 1982 til 30. sept. 1983. 

F-47/20  Starfsmannafélag Akureyrar, Sérkjarasamningur Akureyrarbæjar og 

STAK 1. mars 1984 til 31. mars 1985. 

F-47/ 20  Starfsmannafélag Akureyrar. Sérkjarasamningur Akureyrarbæjar og 

STAK 1. júní 1985 til 2. feb. 1986. 

F-47/20  Starfsmannafélag Akureyrar. Sérkjarasamningur Akureyrarbæjar og 

STAK 1. jan. 1987 til 31. des. 1989. 

A-121/1   Leikskólinn Árholt. Fundargerðir starfsmannafunda 1976 til 1981. 

A-121/2  Leikskólinn Árholt. Fundargerðir starfsmannafunda 1981 til 1987. 

 

Gögn úr skjalasafni Akureyrarbæjar  

Skjalasafn Geislagötu 9.  

Flokkað 

 

FKa-1 örk 1  Fundargerðir dagheimilanefndar frá 21. febrúar 1975 til 12. sept. 

1975 og fundargerðir forstöðumannafundar frá 13. maí 1977 til 22. 

nóvember 1983.  

FA-1 örk 1   Fundargerðir félagsmálaráðs frá 7. júlí 1971 til 4. júlí 1979.  

FA-1 örk 2  Fundargerðir félagsmálaráðs frá 15. júlí 1979 til 14. maí 1984. 

FA-1 örk 3  Fundargerðir félagsmálaráðs frá 21. maí 1984 til 3. nóvember 1986. 

FA-2 örk 1   Fundargerðir félagsmálaráðs frá 17. nóvember 1986 til 24. apríl 

1989. 

FA-2 örk 2   Fundargerðir félagsmálaráðs frá 16. maí 1989 til 6. júlí 1992. 

Fka-1 örk 2  Fundargerðir forstöðumannafunda frá 7. nóvember 1983 til 6. janúar 

1988. 

FKa-1 örk 3  Fundargerðir forstöðumannafunda frá 20. janúar 1988 til 12. 

desember 1990. 

FKa-1 örk 4  Fundargerðir forstöðumannafundar frá 16. janúar 1991 til 19. febrúar 

1992. 

FDf-5 örk 5  Félagsmálaráð. 24. september 1981. Bréf til Ingólfs Ármannssonar 

fræðslustjóra. Gullasafnið.  

FDf-5 örk 5  Starfsvið Gullasafnsins. Ódagsett. 

FDf-5 örk 7  Greinargerð um uppsögn fóstra. 13 . janúar 1981.  

FDf-5 örk 9   Erindisbréf forstöðumanna. 25. september 1975.  

FDf-5 örk 9  Viðbót við erindisbréf forstöðumanna, ódagsett. 

FDf-6 örk 1  Félagsmálaráð. Desember 1977. Bréf til foreldra v. 2ja ára reglunnar.  

FDf-6 örk 1    Greinagerð um opnunartíma dagvista, dags. 24. ágúst 1980.   

FDf-6 örk 1   Inntökureglur á dagvistarstofnanir 1975. 

FDf-6 örk 1   Starfsreglur fyrir dagvistarheimili 1976. 

FDf-6 örk 1   Um starfsvið dagheimilisnefndar. 21. febrúar 1975. 

FDf-6 örk 1  Úttekt á áhrifum breytts opnunartíma í Lundarseli. Ódagsett. 

FDf-6 örk 2  Jón Björnsson. 10. janúar 1977. Bréf til Kjaranefndar 

Akureyrarbæjar.  

FDf-7 örk 6  Menntamálaráðuneytið. Nóvember 1982. Bréf.   



146 

 

 

Skjalasafn Geislagötu 9  

Óflokkað  

 

Fundargerðir bæjarstjórnar Akureyrar frá 30. apríl 1970, 22. júní 1971, 9. júlí 1972, 

 26. apríl 1973 og 20. júní 1974. 

Fundargerðir bæjarráðs Akureyrarbæjar frá 2. mars 1972, 16. nóvember 1972, 14. 

 janúar 1977, 23. mars 1977, 26. maí 1977, 11.ágúst 1977, 13. apríl 1978, 5. 

júní 1980, 24. febrúar 1981, 26. maí 1981, 30. júlí 1981, 8.október 1981, 22. 

október 1981, 16 mars 1981, 20. desember 1984, 18. febrúar 1985, 10. 

desember 1987, 10. desember 1987, 28. febrúar 1989, 10.ágúst 1989, 

15.febrúar 1990. 

 

Skjalasafn Glerárgötu 26, 1. hæð  

Flokkað 

 

FKd-1 örk 3   Erindi fyrir fund félagsmálaráðs Akureyrar. 5. september 1983. Frá 

   Iðnaðardeild SÍS. Óundirritað.  

FKd-1 örk 3   Tilraunaverkefni í Síðuhverfi, dags. 5. maí 1987. 

FKd-1 örk 4  Jón Björnsson. 14. Janúar 1987. Spá um dagvistarþörf á Akureyri frá 

1987 til 2004. 

FKd-1 örk 8.   Bjarni Kristjánsson. 17. október 1981. Bréf frá stjórn Vistheimilisins 

Sólborgar.  

FKd-1 örk 8   Jón Björnsson. 1. desember 1981. Bréf til Bjarna Kristjánssonar f.h. 

stjórnar Sólborgar.   

FKd-1 örk 11  Félagsmálaráð.1977. Reglur um dvöl þroskaheftra barna á 

dagvistarstofnunum Akureyrarbæjar.  

FKd-1 örk 11  Starfslýsing f. forstöðumenn á dagvistarstofnunum Akureyrarbæjar 

Samþykkt af félagsmálaráði Akureyrarbæjar 26.3.1980.  

FKd-1 örk 15  Greinargerð vegna dagvistar í Hafnarstræti 53, dags 13. febrúar 1984.  

FKd-3 örk 12  Minnispunktar um leikskólarekstur á vegum Fjórðungssjúkrahússins, 

ódagsett. 

FKd-4 örk 1  Athugasemdir um fjárhagsáætlun fyrir dagvistir 1983. 

FKd-4 örk 1  Starfslýsing forstöðumanna 1983.  

FKd-4 örk 8   Greinargerð félagsmálaráðs vegna óska um rekstur dagheimilis á 

Sólborg. 1977. 

FKd-4 örk 8  Tillaga um sveigjanlegan opnunartíma á Lundarseli. 1980.  

FKd-4 örk 9  Greinargerð um verkaskiptingu á félagsmálastofnun. 30. september 

1981.  

FKd-4 örk 12  Greinargerð með fjárhagsætlun fyrir árið 1977. Ódagsett. 

FKd-4 örk 12  Hreinn Pálsson. 2. júlí 1971. Ýmsar upplýsingar um barnaheimili á 

Akureyri.  

FKd-4 örk 12  Samantekt um dagvistarmál. Október 1976. Óundirrituð.  

FKd-4 örk 12  Skráning á fjölda barna úr manntali 1. des. 1975.  

FKd-7 örk 6  Reglur um þroskaheft börn á dagvistum. Gert 18. nóvember 1983. 

FKd-8 örk 2  Greinargerð um dagvistarstofnun utan Glerár. 29. mars 1978. 

Óundirritað. 
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FKd-8 örk 4  Jón Björnsson. 28. apríl 1988. Staðsetning dagvistar í innbæ. 

FKd-8 örk 4  Jón Björnsson, dags. 28. nóvember 1989. Bréf til Húsnæðisstofnunar 

ríkisins. 

FKd-8 örk 2  Nýjar leiðir í dagvistarmálum. 1978. Niðurstöður eftir fund með 

foreldrum á Hótel Varðborg 22. febrúar 1978.  

FKd-8 örk 2   Ráðstefna um dagvistarmál. Fundarboð. Fundur dags. 16. jan. 1978. 

Óundirritað. 

FKd-8 örk 2  Útdráttur úr umræðum á Hótel Varðborg 22. febrúar 1978. 

FKd-8 örk 5   Félagsmálaráð Akureyrar. 2. nóv. 1987. Stefnumótun í 

dagvistarmálum á Akureyri. 

FKd-8 örk 5   Félagsmálastofnun. 1980. Bæklingur um dagvistarstofnanir.  

FKd-9 örk 4  Dagvistardeild verkaskipting. 1990. 

FKd-9 örk 8   Ársskýrsla dagvistardeildar 1989.  

FKd-9 örk 9   Jón Björnsson. 8. desember 1987. Um fóstruvoðann. Bréf til 

bæjarráðs og kjaranefndar STAK. 

 

 

Skjalasafn Glerárgötu 26, 1. hæð  

Óflokkað 

 

FX-s 17   Samantekt um fjölda barna. 6. mars 1990.   

FX-s 20   Minnisblað v. keyrslu á Pálmholt, dags. 13 og 20 október. 

Óundirritað.  

FX-s 20  Indriði Úlfsson og Haraldur Sveinbjörnsson. 10. febrúar 1971. 

Tillaga að lóð fyrir dagheimili. 

FX-s 20   Barnaverndarfélag Akureyrar. 24. febrúar 1975 Leikskólinn Iðavöllur 

gefin Akureyrarbæ. 

FX-s 20   Björn Þórleifsson, ódagsett. Bréf til bæjarráðs v. tillögu um kaup á 

íbúðarhúsnæði fyrir dagvistun. 

FX-s 20  Bréf til bæjarstjóra v. Iðavalla. 13. mars 1975. Óundirritað.  

FX-s 20  Bæjarstjórn Akureyrar. 22. nóvember 1972. Bréf v. hugsanlegrar 

dagvistar í gamla Glerárskólanum. 

FX-s 20  Einar Hallgrímsson. 31. ágúst 1975. Vegna fyrirhugaðrar byggingar 

dagheimilis með sérstakri vöggustofudeild. 

FX-s 20   Gestur Ólafsson, dags. 17. nóvember 1970. Bréf v. fyrirhugaðrar 

uppbygginga dagvista á Akureyri. 

FX-s 20   Ingþór Bjarnason og Áskell Kárason. Dags.10. desember. 1979. Bréf 

til félagsmálastjóra v. ráðgjafamiðstöðvar. 

FX-s 20  Jón Björnsson.12. apríl 1978. Bréf til byggingarnefndar Akureyrar v. 

kjallara í Lundarseli. 

FX-s 20   Hreinn Pálsson. 21. desember 1972. Bréf til bæjarráðs v. fyrirhugaðs 

leikskóla í gamla Glerárskólanum.  

FX-s 20   Hreinn Pálsson. 2. mars 1973. Bréf til skipulagsnefndar v. áætlunar í 

uppbyggingu dagvista.  

FX-s 20   Magnús Stefánsson. 6. desember 1979. Bréf til félagsmálastjóra v. 

ráðgjafamiðstöðvar.  

FX-s 20   Samþykkt frá kvenfélaginu Hlíf frá 27. ágúst 1971. Dags 1. 

september 1971.  
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FX-s 20  Skýrsla um íbúadreifingu 1975. Ódagsett. 

FX-s 20    Greinargerð fyrir fjárhagsáætlun 1978. Ódagsett.  

FX-s 20  Skýrsla heilbrigðisfulltrúa. 25. september 1979. Um skoðun á 

húsnæði vegna fyrirhugaðra dagvista. 

FX-s 20   Tillaga frá Barnaverndarfélagi Akureyrar til bæjarstjórnar Akureyrar. 

Maí 1971. Um rekstur Pálmholts.  

FX-s 20   Tillaga til fundar félagsmálaráðs 21. nóv. 1979. Um ráðgjafamiðstöð. 

FX-s 20  Tilkynning frá bæjarstjórn. 3. mars 1976. Sumarlokun leikskóla. 

FX-s 20  Skýrsla um íbúadreifingu 1975.   

 

Aðrar óprentaðar heimildir 

Akureyrardeild fóstra, Glerárgata 26 

 

Akureyrardeild FÍ. 4. júlí 1984. Bréf til bæjarstjórnar meðal annars vegna 

 aðbúnaðar á Árholti. 

Sérkröfur fóstra fyrir kjarasamninga 1977. 

Sigríður Gísladóttir. 1981. Bréf til samninganefndar STAK dags. 4. febrúar 1981. 

Skýrsla Akureyrardeildar. 1984. 

Fundargerð Akureyrardeildar FÍ dags. 7. maí 1981.  

 

Óskráðar heimildir 

 

Fundargerðabækur starfsmannafundar á Iðavelli. Staðsetning, Leikskólinn Iðavöllur. 

Fundargerðabækur starfsmannafunda á Síðuseli. Staðsetning, Leikskólinn 

Hulduheimar. 

Fundagerðabækur starfsmannafunda á Lundarseli. Staðsetning, Leikskólinn 

Lundarsel. 

Viðmælendur: 

 

Björg Sigurvinsdóttir, brautskráð úr Fósturskóla Íslands 1983. Hóf starfsferil sem 

deildarstjóri við Laufásborg 1983-1986. Leikskólastjóri við Krógaból 

(einkarekinn) 1986-1988. Leikskólastjóri við Leikskólann Sunnuból 1988-

1994. Aðstoðarleikskólastjóri við Leikskólann Krógaból 1994-2002. 

Leikskólastjóri við Lundarsel frá árinu 2002. Brautskráð frá með MEd gráðu 

frá HA árið 2007.   

 

Helga Magnúsdóttir, brautskráð frá Fóstruskóla Sumargjafar árið 1966. Hóf 

starfsferil sem deildarstjóri og leikskólakennari í Reykjavík 1966-1972. 

Leikskólakennari við Leikskólann Lundarsel 1982-1985. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Flúðir 1985-1988 og við Leikskólann Árholt 1990-1993. 

Daggæslufulltrúi á leikskóladeild Akureyrarbæjar 1993-1994. Leikskólastjóri 

og leikskólakennari á Akranesi, Kjalarnesi og í Reykjavík frá árinu 1994-

2006. 

 

Hrafnhildur G. Sigurðardóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands árið 1975. Hóf 

starfsferil sem leikskólakennari í Reykjavík 1975-1977. Leikskólakennari við 

leikskóla á Akureyri 1977-1987 Leikskólastjóri við Leikskólann Iðavöll í 

afleysingum 1980-1981. Leikskólastjóri við Leikskólann Flúðir 1987-1994. 
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Leikskólaráðgjöf við leikskóladeild Akureyrarbæjar 1993-1999. 

Leikskólafulltrúi við skóladeild Akureyrarbæjar frá árinu 1999. 

 

Hrafnhildur Stefánsdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands árið 1977. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Iðavöll 1977-1980 og við Leikskólann 

Síðusel 1981-1984. Forstöðumaður við frístund Naustaskóla frá 2009.  

 

Hulda Harðardóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1974. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Pálmholt 1974-1975, við Leikskólann Iðavöll í afleysingum 1975 

og síðan aftur 1982-1986. Leikskólakennari við leikskóla á Akureyri 1976-

1982. Hverfisfóstra í Síðuhverfi 1987-1990. Leikskólakennari í Mývatnssveit 

frá 1992.   

  

Ragnheiður Ólafsdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1976. Leikskólastjóri 

Leikskólanum Iðavelli 1976-1977 og við Leikskólann Lundarsel 1979-1982. 

Ragnheiður brautskráðist sem grunnskólakennari árið 1999 en hefur starfað 

við kennslu í grunnskóla frá 1985.  

 

Ráðhildur Stefánsdóttir, brautskráð frá Fóstruskóla Sumargjafar 1970. 

Leikskólastjóri við Leikskólann Pálmholti 1970-1971. Leikskólastjóri við 

leikskólann Stekk 1973-1975. Starfaði um tíma við leikskóla og grunnskóla í 

Bolungavík. Dagforeldri á Akureyri frá 2000.  

 

Sigríður Gísladóttir, brautskráð frá Fósturskóla Sumargjafar 1972. Hóf starfsferil 

sinn sem leikskólastjóri í Reykjavík 1972-1982. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Iðavöll 1982-1990, við Leikskólann Holtakot frá 1990-2012. 

 

Snjólaug Pálsdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1975. Leikskólakennari við 

leikskóla á Akureyri frá 1977-1990. Leikskólastjóri við Leikskólann Árholt 

1975-1976, við Leikskólann Síðusel 1984-1987 og Leikskólastjóri við 

leikskólann Síðusel frá 1990.  

 

Þóra Ottósdóttir, brautskráð frá Fósturskóla Sumargjafar 1972. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Pálmholt 1971-1972. Leikskólastjóri í Mývatnssveit frá 1987.  

 

Þuríður Sigurðardóttir, brautskráð frá Fósturskóla Íslands 1975. Leikskólastjóri við 

Leikskólann Árholt 1976-1980 og síðan með hléum frá 1982-1984. 

Umsjónafóstra með dagforeldrum og gæsluvöllum 1985-1991. 

Leikskólakennari á Dalvík frá 1991.  
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Fylgiskjal 1 Starfsreglur Dagvistunarstofnananna Akureyrar frá 1975 

 

 

STARFSREGLUR DAGVISTUNARSTOFNANNA AKUREYRAR 

1. Akureyrarbær rekur barnaheimilið Pálmholt og leikskólana Árholt og 

Iðavöll. Félagsmálastofnun Akureyrar sér um reksturinn en 

Barnaverndarnefnd hefur eftirlit með honum.  

2. STARFSTÍMI: Pálmholt er opið frá kl. 8 – 18, Árholt 8 – 12 og 13 – 

18 Iðavöllur 8 – 12 og 13 – 17. ATH að sækja þarf börnin fyrir 

lokunartíma stofnanna.  

3. Dagvistastofnanirnar eru lokaðar á laugardögum, alla helgidaga 

þjóðkirkjunnar og alla almenna frídaga 

4. Stofnununum er ekki lokað vegna sumarleyfa starfsfólks, en óskað er 

eftir því að hvert barn njóti amk hálfs mánaðar leyfis á starfsárinu. 

5. INNRITUN: Pálmholt tekur við 2 – 6 ára börnum í heils dags vist. 

Leikskólarnir taka við 2 – 5 ára börnum í morgundeildir og 3 – 6 ára 

í síðdegisdeildir  

6. Við innritun er tekið tillit til heimilisástæðna barnanna 

7. Barn er ekki innritað fyrir skemmri tíma en einn mánuð. Skylt er að 

tilkynna brottför barnsins af stofnuninni með hálfs mánaðar fyrirvara. 

Sé þeirri reglu ekki fylgt skulu forráða menn greiða hálfs mánaðar 

gjald frá uppsagnardegi 

8. Aðstandendum er óheimilt að ráðstafa börnum í dvalarrými barna 

sinna, þó þau af einhverjum ástæðum geti ekki notað þau 

9. FYRSTU DAGARNIR: Æskilegt er að foreldarnir séu með 

börnunum einhverja stund á stofnuninni fyrstu dagana. Meðan börnin 

eru að venjast umhverfinu er rétt að láta þau aðeins vera stuttan tíma 

hvern dag 

10. DVALARGJÖLD greiðist fyrirfram og eigi síðar en 10 hvers 

mánaðar, til forstöðukonu. Sé greiðslan eigi innt af hendi á tilsettum 

tíma, eiga börnin ekki lengur rétt á dvöl á stofnuninni 

11. Engin afsláttur er gefin á vistgjöldum þótt börnin séu fjarverandi um 

tíma 

12. BÖRNIN OG ÚTBÚNAÐUR ÞEIRRA: Þegar börnin koma á 

stofnunina í fyrsta skipti skulu þau hafa með sér læknisvottorð. Haldi 

börnin plássinu lengur en 6 mánuði, skal skila nýju læknisvottorði á 6 

mánaða fresti. 

13. Rétt er að fylgja börnunum að og frá stofnuninni og aðstoða þau við 

að klæða sig úr og í. Fóstra skal látin vita þegar börnin koma eða 

fara. 

14. Börnin þurfa að vera hrein og hafa með sér hlífðarföt miðið við 

útivist. Nauðsynlegt er að merkja fötin greinilega 
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15. Á leikskólum þurfa börnin að hafa með sér nesti, sem skal vera 

hæfilega mikið og kjarngott. Bannað er að láta börnin taka með sér 

sælgæti eða gosdrykki. 

16. Börnin skulu ekki taka með sér peninga eða leikföng. Komi slíkt fyrir 

getur viðkomandi stofnun ekki tekið ábyrgð á því 

17. VEIKINDI: Fái barnið smitandi sjúkdóm skal það dvelja heima þar 

til smithættan er liðin hjá. Fái barnið hita skal það dvelja heima þar 

til það hefur verið hitalaust a.m.k. 1 – 2 sólahringa. Sé barnið ekki 

nægilega frískt til að vera úti skal það ekki koma á stofnunina. 

Athygli foreldra skal vakin á því að börn sem óvön eru margmenni 

eru næm fyrir umgangssjúkdómum, en á barnaheimilum er alltaf 

hætta á smitun og útbreiðslu almennra umgangssjúkdóma.  

18. VANDAMÁL: Snúið ykkur til forstöðukonu eða deildarfóstru með 

þau vandamál sem upp kunna að koma í sambandi við börnin. Hikið 

ekki við að ræða við þessa aðila ef ykkur finnst ástæða til. 

Forstöðukona veitir einnig allar upplýsingar í sambandi við 

reksturinn. 
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Fylgiskjal 2 Upplýsingabæklingur um dagvistir frá 1980 
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Fylgiskjal 3 Reglur um dvöl þroskaheftra barna á dagvistum Akureyrar frá 

1977 
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Fylgiskjal 4 Stefnumótun dagvistarstofnanna frá 1987 
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Fylgiskjal 5 Starflýsing dagvistarfulltrúa á félagsmálastofnun frá 1980 
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Fylgiskjal 6 Tilraunaverkefni í dagvistarmálum á Akureyri frá 1987 
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Fylgiskjal 7 Forstöðumenn dagvista frá 1971 til 1991 

Forstöðumenn dagvista frá 1971 til 1991 

Pálmholt 

1971  Ráðhildur Stefánsdóttir  

1972  Þóra Ottósdóttir 

1973  Kristín Sigurjónsdóttir 

1974  Hulda Harðardóttir 

1974  Jóna Frímannsdóttir og Hulda Harðardóttir frá 1. sept. 

1975  Hulda Harðardóttir og Jóna Frímannsdóttir. Hulda hættir í júní og Jóna 

fór í fullt starf sem forstöðumaður 

1978  Sólveig Ingvadóttir frá 28. mars 

1983  Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir frá ágústmánuði. Fór í hálft starf 1. sept. 

1984 og aftur í fullt starf í sept. 1985.   

1986  Hugrún Sigmunds og Helga Steinunn skipta með sér forstöðunni frá 

20. jan. 1986 

1986  Rannveig Þórhalls og Hugrún skipta með sér starfinu frá hausti 1986 

 Hugrún hættir í sept. 1988  

1988  Rannveig fullt starf 

1990  Elín Árnadóttir  og Selma Björk Jónsdóttir taka við í marsmánuði 

Hér vekur athygli að alls eru starfandi tólf skólastjórar við Pálmholt á 

þessu tuttugu ára tímabili, í hlutastarfi eða í fullu starfi, einn eða með öðrum. 

Lengstan samfelldan starfstíma hefur Sólveig Ingvadóttir sem starfaði frá 

1978 til 1983 eða í fimm ár.  

 

Árholt 

1974  Jófríður Traustadóttir 

1976  Snjólaug Pálsdóttir og Sölví Aasgard frá 1. janúar – 15. sept. en þá 

hætti Sölví og Snjólaug tók við í fullu starfi.  

1976  Þuríður Sigurðardóttir byrjar 1. des. 1976 

1980  Sigríður Magnea Jóhannsdóttir 1. jan. 1980 

1981  Erla Böðvarsdóttir frá 1. okt. 1981 fram að áramótum 1981 – 1982  

1982  þegar Þuríður Sigurðar tekur við aftur. Hún sagði upp stöðunni og 

ætlaði að hætta 1. maí 1983, engin sótti um svo hún hélt áfram í 50% 

stöðu.   

1984  Halla Gunnlaugs var komin í forstöðustarfið í feb. 1984, sennilega með 

Þuríði eða á meðan Þuríður leysti Sigríði Magneu dagvistarfulltrúa af. 

Þuríður er aftur skráð í forstöðu á Árholti í maí 1984.  

1984  Hrefna Jóhannesdóttir frá 20. g. 1984  

1985  Ingibjörg Eyfells. Ingibjörg fór í leyfi frá 1. apríl 1987 

1987  Halla Steingríms tók við í leyfi Ingibjargar frá 15. mars 1987. Í 

nóvember 1987 kom Ingibjörg komin aftur og þá skiptu þær með sér 

stöðunni.   
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1988  Halla Steingríms hætti 1. feb. og Ingibjörg fór í launalaust leyfi 1. sept. 

1988  

1988  Sigrún Þórsteinsdóttir frá 1. sept. Hætti í mars 90.  

1990 Engin sótti um starfið og Ingigerður Trausta og Bergþóra Búa

 starfstúlkur taka við starfinu frá 1. mars 90 í einn mánuð. 

1990  Helga Magnúsdóttir frá 1. apríl. 

Frá 1974 – 1991 í seytján ár störfuðu alls tólf skólastjórar við Árholt í 

lengri eða skemmri tíma. Lengst starfaði Þuríður Sigurðardóttir eða frá 1976 

til 1980 eða samfellt í fjögur ár og svo aftur um tíma frá 1982 – 1984. Árið 

1990 var skólinn kennaralaus um mánaðartíma og sinntu tvær starfsstúlkur 

forstöðustarfinu þar til Helga Magnúsdóttir tók við 1. apríl 1990. Helga 

starfaði við Árholt fram til ársin 1994.  

 

Iðavöllur 

1975  Erla Böðvarsdóttir í ¼ og Ragnheiður Ólafsdóttir ¾ frá 15. september. 

1976  Erla og Ragnheiður Ólafs. í 50 – 50 frá 1. des 1976 – 31. mars 1977 

1977  Erla Böðvars tók við stöðunni í fullu starfi 1. apríl 

1977  Hrafnhildur Stefánsdóttir tók við í leyfi Erlu frá 15. sept. 1977 í eitt ár 

til að byrja með en hélt svo áfram til 1980.  

1980  Guðrún Friðjóns og Hrafnhildur G. Sigurðardóttir í 50 – 50 frá 1. júlí 

Hrafnhildur hætti í sept. 1981 og Guðrún ári síðar eða í sept. 1982  

1982  Hulda Harðardóttir og Sigríður Gísla. Hulda hættir 1. feb. 86.  

1986  Hrafnhildur Stefáns tók við forstöðunni á móti Sigríði Gísla 1. febrúar 

og hætti í mars ári síðar.   

1987  Sigríður Gísladóttir tók við í fullu starfi frá 15. mars 

1990  starfsemi Iðavallar flutti á Holtakot og Sigríður Gísladóttir tók þar við 

stjórnartaumum.  

1991  Áslaug Magnúsdóttir tók við Iðavelli 15. feb 1991 

Alls störfuðu sjö skólastjórar við Iðavöll þessi 16 ár í hlutastarfi eða 

fullu starfi. Lengstan starfstíma hafði Sigríður Gísladóttir sem ráðin var 

forstöðumann 1982 og starfaði í hálfu eða fullu starfi til ársins 1991 eða í alls 

9 ár. Erla Böðvarsdóttir var forstöðumaður í hluta starfi frá því Akureyrarbær 

tók við rekstri leikskólans og fram í september 1977 og svo aftur frá 1978 til 

1980, eða alls í 4 ár, en þess má geta að Erla starfaði sem forstöðumaður á 

Iðavelli á meðan skólinn var undir stjórn Barnaverndarfélags Akureyrar eða 

frá árinu 1966 
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Lundarsel  

Lundarsel tók til starfa árið 1979 og þar voru einungis tveir skólastjórar fram 

til 1991, nema hvað Hrafnhildur G. Sigurðardóttir leysti Erlu Böðvarsdóttur 

af í veikindum um ótiltekin tíma.  

1979  Ragnheiður Ólafsdóttir 

1982  Erla Böðvarsdóttir 

 

Síðusel  

Síðusel tók til starfa 1981 

1981  Hrafnhildur Stefáns frá 1. okt. 

1983  Dýrleif Ingvarsdóttir  og Jóna M Brandsóttir leystu Hrafnhildi af í

 barnsburðarleyfi 

1984  Hrafnhildur Stefáns tók aftur við um áramót 1983-1984 

1984  Snjólaug Páls frá 1. ágúst.  

1987  Snjólaug hætti 30 apríl og gekk illa að fá einhverja til að taka við  

1987  Anna Árna og Hulda Harðar frá 1. maí 1987. Sennilega hefur svo 

Hulda hætt og Anna tekið við en hún sagði upp í okt. 1987.    

1988  Halla Steingríms tók við 1. febrúar  

1988  Þrúður Gísladóttir og Halla skiptu með sér forstöðunni frá 15. okt. 

Þrúður sagði upp stöðunni  1. mars 1989. Sennilega tók þá Halla alveg 

við stöðunni og sagði henni upp frá 1. des 1989.  

1990  Inga Bragadóttir og Snjólaug Pálsdóttir. Inga sagði upp starfi 1. okt.  

1991  Snjólaug Pálsdóttir tók alfarið við 16. jan 1991. 

Frá 1981 til 1991 störfuðu níu skólastjórar við Síðusel. Lengstan 

starfsaldur á þessum tíu fyrstu árum höfðu Hrafnhildur Stefánsdóttir, sem 

starfaði frá opnun skólans í nóvember 1981 fram í ágúst 1984, með 

fæðingarorlofi, eða í alls rúm tvö ár og Snjólaug Pálsdóttir sem starfaði frá 

ágúst 1984 fram í lok mars 1987 eða í tæp þrjú ár. Snjólaug tók síðan aftur 

við stjórn skólans árið 1991 og hefur starfað þar síðan. 

 

Sunnuból (eldri) tók til starfa í leiguhúsnæði í Sunnuhlíð 15, þann 1. maí 

1988. Björg Sigurvinsdóttir var ráðin skólastjóri og gegndi hún því starfi þar 

til skólinn var sameinaður leikskólanum Krógabóli árið 1994. Árið 1990 

skiptu Björg og Sigrún Þórsteinsdóttir með sér skólastjórastöðunni einn vetur.  
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Fylgiskjal 8 Erindisbréf fyrir forstöðukonur á dagvistarstofnunum Akureyrar 

frá 1975 
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Fylgiskjal 9 Viðbót við erindisbréf forstöðumanna dagvista, ódagsett 
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Fylgiskjal 10 Starfslýsing f. forstöðumenn á dagvistum Akureyrarbæjar frá 

1980 
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Fylgiskjal 11 Starfslýsing fyrir forstöðumenn dagvista frá 1983 
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Fylgiskjal 12 Spurningalisti viðmælenda 

 

Spurningar sendar til viðmælenda 

ATH eingöngu er verið að hugsa um tímabilið frá 1971 til 1991 

Námið 

 Hvað réði því að þú valdir þetta nám?  

 Hvernig var námstíminn? 

 Hverjar voru áherslur í náminu? –  

 Var fjallað um stjórnun í náminu? Hvernig? Út frá hvaða þáttum 

 Var fjallað um foreldrasamstarf í náminu? Hvernig? Út frá hvaða 

þáttum 

 Hverjar voru áherslur á hvernig innra starf leikskóla skyldi vera? 

 Hvernig var vettvangsnámi háttað / hvernig upplifðir þú stjórnun 

leikskólans í vettvangsnáminu? 

 Hvað í menntuninni er þér minnisstæðast eða hefur nýst þér hvað 

best í gegnum árin? 

 

Starf og umhverfi 

 Hvar réðir þú þig til starfa eftir nám og hvað hafði áhrif á þá 

ákvörðun? 

 Hvað réði því að þú ákvaðst að gerast stjórnandi í skóla? 

 Hvenær varstu stjórnandi – ár – í hversu stóru starfshlutfalli – hversu 

stór var leikskólinn – starfsmenn – þar af fagmenn – börn? 

 Hvað réði því að þú réðst þig við þennan ákveðna skóla? 

 Hvernig var staðið að ráðningum? (var auglýst, margir sem sóttu um, 

eini umsækjandinn) 

 

Umhverfi skóla 

 Hvernig var andinn í bæjarfélaginu gagnvart leikskólum? 

(Kvennastörf – kvenréttindi – réttindi barnsins til leikja og náms)  

 Hvernig var aðkoman í skólanum þegar þú hófst störf? 

 Hvernig var leikskólastjórnun háttað – í hvað fór tíminn (yfirstjórn, 

hlutverk, aðferðir, samráð, stýring það er greining á stjórnunartíma) 

 Hvaða tilfinningar hafðir þú gagnvart starfinu? ( varstu faglegur 

leiðtogi, jafningi, jákvæðni, varstu á réttum stað eða vildirðu heldur 

vera á „gólfinu“.) 

 Var leitað til stjórnenda skóla þegar hafist var handa við að byggja 

leikskóla? Höfðuð þið eitthvað um það að segja um uppbyggingu 

leikskóla á Akureyri. 

 Hvernig var starfsandinn innan skólans? Árekstrar vegna 

uppeldislega sjónarmiða eða áherslur í starfinu 
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Starfið 

 Hvernig var dagskipulagið? Hver var áherslan í starfi skólans á 

þessum tíma? (Bæði innra starfi og í stjórnuninni) 

 Hver var aðkoma foreldra að leikskólanum, foreldrasamstarf? 

 Voru einhverjir karlmenn í starfi hjá þér? Voru umsóknir karmanna 

um störf í leikskóla á þessum tíma? Kom til greina að ráða þá? 

 

Stjórnunin 

 Hvaða áhrif höfðu utanaðkomandi þættir svo sem erindisbréf 

forstöðumanna frá 1975, starfslýsingar 1980, bæjaryfirvöld, 

stuðningur? 

 Hversu mikil „völd“ hafðir þú sem stjórnandi – hverju stjórnaðir þú í 

raun? 

 Var stoðþjónusta var í boði og þá hver? Hvernig nýttist hún? (Var 

hún bara við innra starfið eða var stoðþjónusta við stjórnunina) 

 Hafðir þú eða varðst þér úti um einhverja menntun á sviði stjórnunar 

á þeim tíma sem þú starfaðir sem stjórnandi? - Kynntirðu þér 

eitthvað hugmyndafræðina á bak við stjórnun? 

 Áttir þú þér einhverjar fyrirmyndir í starfinu? Hverjar og af hverju? 

 Hver voru helstu baráttumál stjórnanda á þessum tíma (kjarabarátta, 

aðstaða, tímasala, barnafjöldi?) 

 Þurftir þú sem skólastjóri að berjast fyrir réttindum þinna 

starfsmanna – barna – foreldra. Hvað – hvernig? 

 Lög um leikskóla voru upphaflega sett árið 1973 og svo aftur 1976 

hafði það einhver áhrif á leikskólastarf og þá hvaða? 

 Uppeldisáætlun leikskóla kom út 1985. Hafði tilkoma hennar einhver 

áhrif á leikskólastarf, innra starf og stjórnunina?  

 Leikskólinn færist undir menntamálaráðuneytið 1973 – fannst þér 

það hafa einhver áhrif á hvernig litið var á leikskóla? Var hann  skóli 

eða félagslegt úrræði? Hefur álitið breyst og þá af hverju heldurðu að 

það sé? 

 Ef viðkomandi var starfandi stjórnandi árið 1981. Breyttust áherslur 

þínar í starfi við tilkomu  dagvistarfulltrúa. 

 Á árunum frá 71 til 91 verður töluverð aukning á faglærðum 

kennurum sem hefja störf hér á Akureyri. Hverju breytti það í þínu 

starfi.  

 Ef þú horfir til baka, með þeirri þekkingu sem þú hefur í dag, hvaða 

stjórnunaraðferð varst þú að beita sem stjórnandi? 

 Þeir sem eru hættir - Af hverju hættirðu að starfa sem stjórnandi?  
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Fylgiskjal 14 Samþykki þátttakanda fyrir viðtali 

 

Upplýsingar um rannsóknina 

Samþykki þátttakanda fyrir viðtali 

 

 

 

 

MPR0260 

„Maður lenti í þessu“ 

Leikskólar Akureyrarbæjar 1971 til 1991, uppbygging, saga og 

stjórnun 

 

 

Þátttaka í meistaraprófsrannsókn Sesselju Sigurðardóttur um þróun 

stjórnunar í leikskólum á Akureyri á árunum 1971 til 1991.  

 

Það staðfestist hér með að mér hefur verið kynnt að þær upplýsingar 

sem ég veiti í viðtali við Sesselju Sigurðardóttur, varðandi þróun 

stjórnunar og uppbyggingu leikskólamála á Akureyri á árunum 1971 til 

1991, verða notaðar án nafnleyndar. Ég gef samþykki mitt fyrir því að 

í mig verði vitnað undir nafni að því tilskyldu að ég fái til yfirlesturs 

og staðfestingar allar beinar tilvitnanir úr viðtalinu fyrir birtingu.  

 

Viðtalið tekið 4. október 2012  

 

_____________________________________________ 

xxxxxxx 
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Fylgiskjal 15 Samþykki þátttakanda eftir viðtal 

 

 

Upplýsingar um rannsóknina 

Samþykki þátttakanda eftir viðtal 

 

 

 

 

MPR0260 

„Maður lenti í þessu“ 

Leikskólar Akureyrarbæjar 1971til 1991, uppbygging, saga og 

stjórnun 

 

 

Þátttakendur í meistaraprófsrannsókn Sesselju Sigurðardóttur um 

þróun stjórnunar í leikskólum á Akureyri á árunum 1971 til 1991.  

Meðfylgjandi er skráð viðtal sem tekið var í tengslum við 

áðurnefnda meistaraprófsrannsókn. Ég staðfesti hér með að ég hef 

lesið viðtalið og gert við það þær viðeigandi athugasemdir. 

Ég staðfesti að Sesselja Sigurðardóttir hefur heimild til að vísa í 

þetta viðtal, með gefnum athugasemdum, með beinum eða óbeinum 

tilvitnunum og vísað í nafn mitt þeim til staðfestingar.  

 

 

__________________   ____________________________ 
Dags.      Nafn þátttakenda 
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Fylgiskjal 16 Heimild skóladeildar fyrir nýtingu gagna úr skjalasafni 

Akureyrarbæjar 
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Fylgiskjal 17 Heimild bæjarstjóra fyrir nýtingu gagna úr skjalasafni 

Akureyrarbæjar 
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Fylgiskjöl 18 Bréf frá Persónuvernd 

 

 



 

 


